






ที่ปรึกษา

	 นายสุวิจักขณ์	 นาควัชระชัย

	 นายนุกูล		 สัญฐิติเสรี

บรรณาธิการ

	 นางสาวอัจฉราฉวี	 นิ่มศิริ

ผู้จัดการ

	 นางสาวขวัญเรือน	 สังข์ประไพ

กองบรรณาธิการ

	 นางพรรณพร	 สินสวัสดิ์

	 นางสาวอรทัย	 แสนบุตร

	 นางฐิติรัตน์	 สมศิริวัฒนา

	 นางฟ้าดาว	 คงนคร

	 นางสาวจุฬีวรรณ	 เติมผล

	 นางสาวทัศนีย์	 สมมิตร์	

	 นายพรชัย	 แว่นแคว้น

	 นางสาวอาภรณ์	 เนื่องเศรษฐ์

	นางสาวเสาวลักษณ์	 ธนชัยอภิภัทร

	 นางสาวดลธี	 จุลนานนท์

ฝ่ายศิลปกรรม

	 นายมานะ	 เรืองสอน

	 นายนิธิทัศน์	 องค์อศิวชัย

	 นางสาวทิพย์วิมล	 อ่อนกลั่น

--------------------

พิมพ์ที่

สำานักการพิมพ์

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

	 นางสาวกัลยรัชต์		 ขาวสำาอางค์

วัตถุประสงค์

	 เพื่อเป็นเอกสารรายงานข่าวและสารคดีที่ เกี่ยวข้องกับ											

วงงานรัฐสภา	 และเผยแพร่นโยบายการปฏิบัติงานของสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ให้สมาชิกฯ	 ข้าราชการ	 และผู้ที่

เกี่ยวข้องได้ทราบ

ระเบียบการ

	 ๑.	 ออกเป็นรายเดือน	(ปีละ	๑๒	เล่ม)

	 ๒.	 ส่วนราชการบอกรับเป็นสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	ที่	

   ผู้จัดการเอกสารข่าวรัฐสภา	

	 	 	 กลุ่มงานผลิตเอกสาร	สำานักประชาสัมพันธ์	

	 	 	 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

	 	 	 ถนนประดิพัทธิ์	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท

	 	 	 กรุงเทพฯ	๑๐๔๐๐

	 	 	 โทร.	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๑-๕

	 	 	 โทรสาร	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๒

	 ๓.	 การย้ายที่อยู่ของสมาชิกโปรดแจ้งให้ผู้จัดการทราบทันที	

พร้อมทั้งแจ้งสถานที่อยู่ใหม่ให้ชัดแจ้ง	เพื่อความสะดวกในการจัดส่ง

เอกสาร

กองบรรณาธิการหนังสือเอกสารข่าวรัฐสภา

โทร.	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๑-๕

โทรสาร	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๒



                     

สารบัญ  

ภาพกิจกรรม	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 ๗

การประชุมสภา
สรุปผลการประชุมร่วมกันของรัฐสภา  		 	 		 	 	 ๒๗
 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  	 	 	 		 	 	 ๓๓
 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)                 
สรุปผลการประชุมวุฒิสภา	 	 	 	 							 		 	 	 ๗๐ 
 การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
 การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
 การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
 การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
 การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

ปีที่ ๓๘ เล่มที่ ๗๙๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖



รอบรั้วสภา
ข่าวในประเทศ																																													 	 ๙๒
 รองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ  
  จัดสร้างอาคารเรียนสำาหรับนักเรียนชาวเขา
 ประธานรัฐสภาเผยรัฐบาลส่งรายงานแถลงผลงาน ๑ ปีแล้ว
 ประธานรัฐสภารับมอบหนังสือจากสภาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงฯ
 ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์แถลงมีการทุจริตการจัดซื้อ จัดจ้างผ้าห่มต้านภัยหนาว
 ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคมรับมอบหนังสือจากชาวชุมชน พหลโยธิน ๔๐
 ผู้แทนรัฐสภาไทยร่วมประชุม APPF คร้ังท่ี ๒๑ ณ เมืองวลาดิวอสต๊อก สหพันธรัฐรัสเซีย
 รัฐสภาเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาเชิงวิชาการกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร
 กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สิงคโปร์เดินทางเยือนรัฐสภาสิงคโปร์
 ร้องวุฒิสภาสอบ กกพ. ออกระเบียบมิชอบ
 วิป ๓ ฝ่ายไฟเขียวแถลงผลงานรัฐบาลหลังเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.
 ผู้นำาฝ่ายค้านฯ ระบุโครงการสร้างโรงพักทดแทนต้องให้ผู้บริหารสัญญาตรวจสอบงานต่อ
 ผู้แทนจาก ๒ สภา รับการยื่นเรื่องผลักดันร่างพ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการ   
  คุ้มครองผู้บริโภค
 ผู้นำาฝ่ายค้านเช่ือ พ.ร.บ.นิรโทษกรรมท่ี คอ.นธ. เสนอผ่านการพิจารณา ๓ วาระรวด 
  ได้ยาก
 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากชมรมสถาบันชาวไร่อ้อย
 สุเทพชี้แจงโรงพักทดแทน
 น.พ.วรงค์ ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีเรื่องการทุจริตในโครงการรับจำานำาข้าว
 ประธานวุฒิสภาเปิดห้องเรียนประชาธิปไตยบรรยายความรู้ของฝ่ายนิติบัญญัติ   
  ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษา
 รองประธานวุฒิสภารับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายต่อต้านยาเสพติด
 ผู้นำาฝ่ายค้านยันไร้การประสานจากรองประธานสภาฯ ปมนิรโทษกรรม
 โฆษกประธานสภาฯ รับเรื่องร้องคัดค้านร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชายแดนภาคใต้พรรคประชาธิปัตย์คัดค้าน ประกาศ   
  เคอร์ฟิวพื้นที่ชายแดนใต้
 รัฐสภาเปิดโฮมเพจการเมืองสร้างสรรค์ส่งเสริมชุมนุมออนไลน์ มีหัวใจประชาธิปไตย
ข่าวต่างประเทศ	 																																														 ๑๑๙	 	
 ศาลฎีกาปากีสถานสั่งจับนายกรัฐมนตรี
 “โอบามา” ประกาศ ๒๓ มาตรการคุมเข้มอาวุธปืนครั้งใหญ่ในรอบ ๒๐ ปี
 “ราหุล คานธี” ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานพรรคคองเกรส
 ผู้นำาสหรัฐ “โอบามา” สาบานตนเข้ารับตำาแหน่งผู้นำาสมัยที่ ๒
 นายกรัฐมนตรีอังกฤษให้คำามั่นจัดลงประชามติ “แยกตัว”สหภาพยุโรป



 หน่วยเลือกตั้งของจอร์แดนเปิดให้ประชาชนเข้าใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา
 เอ็กซิทโพลช้ี “เนทันยาฮู” ชนะเลือกต้ังอิสราเอลสมัย ๓ เตรียมฟอร์มรัฐบาลผสม
 ผู้นำายุโรปตำาหนิอังกฤษจัดประชามติถอนตัวอียู
 ชาวอียิปต์ประท้วงร้องประธานาธิบดีแก้รัฐธรรมนูญที่มีปัญหาขัดแย้ง
 อองซานซูจีคาดหวังรัฐสภาเมียนมาร์แก้ไขรัฐธรรมนูญค้านผู้สมรส และมีบุตรกับชาวต่างชาติ
  ดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดี
 นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยำ้าเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจระหว่างการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
 ประธานาธิบดีอิสราเอลจะขอให้นายกรัฐมนตรีจัดตั้งรัฐบาลใหม่
 ฝรั่งเศสประท้วงกฎหมายแต่งงานชาวเกย์
 ฮิลลารี คลินตัน อำาลาตำาแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศ
 ประธานาธิบดีอินเดียลงนาม”กฎหมายต่อต้านอาชญากรรมสตรี ”เพ่ิมโทษสูงสุด     
  ”ประหารชีวิต”
 “ฟิเดล คาสโตร” ปรากฏตัวครั้งแรกในรอบหลายเดือน ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
 อินเดียประกาศเคอร์ฟิวรัฐแคชเมียร์ หลังประหารชีวิตสมาชิกกลุ่มแบ่งแยกดินแดน
 สันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เป็นไปไม่ได้
 ประธานาธิบดีปากีสถานแต่งตั้งผู้ว่าการจังหวัดทางตะวันตกเฉียงเหนือคนใหม่
 ประธานาธิบดีบารัค โอบามาแถลงนโยบายประจำาปียำ้าภารกิจสมัยสอง 
  ฟื้นฟูเศรษฐกิจหนุนชนชั้นกลาง

คณะกรรมาธิการ
ผลการประชุมคณะกรรมาธิการ																																					 	๑๓๘
 คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา
 คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร
  คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา
 คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม  สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการการกีฬา  วุฒิสภา
 คณะอนุกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ  วุฒิสภา  
 คณะกรรมาธิการการท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการกิจการสภาสภาผู้แทนราษฎร   
 คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา สภาผู้แทนราษฎร



การดำาเนินงานของคณะกรรมาธิการ																																 		๑๖๐
 คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วม
  ของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ           
  และด้อยโอกาส วุฒิสภา
 คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการการตำารวจ สภาผู้แทนราษฎร
 คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร

เปิดโลกรัฐสภา	 																																																							 ๑๗๘	
  
 ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ Kingdom of Swaziland

ก้าวทันกฎหมาย	 																																																					 ๑๘๖
 พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ  
 ควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕

ภาพเก่าเล่าเรื่อง	 	 	 	 	 	 		 	 	 ๑๙๘	
 ย้อนรอยกรุงเทพมหานคร

เรื่องน่ารู	้																																														 													 ๒๐๖
 กสทช. ห้ามค่ายมือถือกำาหนดวันหมดอายุบัตรเติมเงิน
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ประธานรัฐสภารับมอบหนังสือจากแกนนำาเครือข่ายเพื่อเด็กเยาวชน

	 วันพุธที่	๑๖	มกราคม	๒๕๕๖	 เวลา	๑๒.๐๐	นาฬิกา	ณ	บริเวณห้องโถง	อาคาร
รัฐสภา	 ๑	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร							
รับหนังสือจาก	 นางสาววิชดา	 นฤวรพัฒน์	 เลขานุการสมาคมสื่อมวลชนภาคตะวันออก
แห่งประเทศไทยในฐานะแกนนำาเครือข่ายเพื่อเด็กเยาวชน	 และครอบครัวจังหวัดชลบุรี	
และภาคตะวันออก	 พร้อมด้วย	 เครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก	 เยาวชน	 และครอบครัวภาคกลาง
และภาคตะวันตก	 เพื่อขอบคุณที่บรรจุวาระร่าง	 พ.ร.บ.	 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ฉบับประชาชนเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
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ประธานรัฐสภาให้การรับรองประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี

	 วันพฤหัสบดีที่	 ๑๗	 มกราคม	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๐.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องรับรอง	
ชั้น	 ๓	 อาคารรัฐสภา	 ๓	 นายสมศักดิ์	 	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภาและประธานสภา																			
ผู้แทนราษฎร	 ให้การรับรอง	นายคัง	ซาง-ฮี	(H.E.	Mr.	Kang	Chang-hee)	ประธานรัฐสภา
สาธารณรัฐเกาหลี	 และคณะ	 ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ						
ในฐานะแขกของรัฐสภาไทย	ระหว่างวันที่	๑๖-๒๐	มกราคม	๒๕๕๖
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เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเลือกตั้ ง

ประธานกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ฯ

	 วันศุกร์ที่	 ๑๘	 มกราคม	 ๒๕๕๖	
เวลา	 ๐๙.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 บริเวณห้องโถง	
อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายสุวิจักขณ์	 นาควัชระชัย               
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วย
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่าย
รัฐสภา	 ร่วมกันเลือกตั้งประธานกรรมการ
ดำาเนินการสหกรณ์ฯ	 แทนตำาแหน่งที่ครบวาระ	
และกรรมการดำาเนินงานสหกรณ์ฯ	 จำานวน	 ๗	 คน                                  
ต า ม สั ด ส่ ว น แท นตำ า แห น่ ง ที่ ค ร บ ว า ร ะ
ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	๒๕๕๖
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รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  ให้การรับรองสมาชิกรัฐสภาสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 

และรองประธานคณะกรรมาธิการการรักษาความปลอดภัยและการต่างประเทศ

	 วันศุกร์ที่	 ๑๘	 มกราคม	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๐.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องรับรอง	 ชั้น	 ๓	
อาคารรัฐสภา	๓	นายเจริญ		จรรย์โกมล	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่หนึ่ง		ให้การ
รับรองนายมันศูร		หะกีกัตบูร		สมาชิกรัฐสภาสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน	และรองประธาน
คณะกรรมาธิการการรักษาความปลอดภัยและการต่างประเทศเนื่องในโอกาสเดินทาง
เยือนประเทศไทยระหว่างวันที่	๑๗-๑๘	มกราคม	๒๕๕๖
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ข้าราชการสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถวายราชสักการะ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

	 วันศุกร์ที่	๑๘	มกราคม	๒๕๕๖	เวลา	๑๐.๐๙	นาฬิกา	ณ	พระบรมราชานุสรณ์	
อำาเภอดอนเจดีย์	จังหวัดสุพรรณบุรี	นางบุญพา	เผ่าสำาราญ	ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานทะเบยีน	
ประวัติและสถิติ สำานักบริหารงานกลาง พร้อมด้วยข้าราชการสำานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร	นำาพานประดับพุ่มดอกไม้ในนาม	 “สภาผู้แทนราษฎร”	ถวายราชสักการะ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
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เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประชุมโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

	 วันศุกร์ที่	๒๕	มกราคม	๒๕๕๖	เวลา	๐๙.๐๐	นาฬิกา	ณ	ห้องประชุมกรรมาธิการ	
หมายเลข	๒๑๓-๒๑๖	ช้ัน	๒	อาคารรัฐสภา	๒	นายสุวิจักขณ์	นาควัชระชัย	เลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎร	 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมข้อกำาหนดขอบเขตของงาน	
“โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	พร้อมอาคารประกอบ”
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รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ

จัดสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

	 วันอังคารที่	๒๙	มกราคม	๒๕๕๖	 เวลา	๑๔.๐๐	นาฬิกา	ณ	บริเวณห้องโถง													
ชั้น	 ๑	 อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายเจริญ	 จรรย์โกมล	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง                                                                                                          
เป็นประธานในพิธีลงนาม	 ในบันทึกข้อตกลงโครงการจัดสร้างอาคารเรียนสำาหรับ
นักเรียนชาวเขาและโรงเรียนที่ขาดแคลนอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 ระหว่างสำานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรกับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	 สำานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 (กศน.)	 และกองบัญชาการ
ตำารวจตระเวนชายแดน	 (ตชด.)	 ซึ่งโครงการนี้ได้กำาหนดเริ่มดำาเนินการในปีงบประมาณ	
๒๕๕๖
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รองประธานสภาผู้แทนราษฎรรับยื่นหนังสือเพื่อขอให้ส่งคำาร้องวินิจฉัย

สมาชิกภาพการเป็น ส.ส. ของนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  

	 วันพุธที่	 ๓๐	 มกราคม	 ๒๕๕๖	 	 เวลา	 ๑๕.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 บริเวณหน้าห้อง
ประชุมรัฐสภา	 ชั้น	 ๒	 อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายเจริญ	 จรรย์โกมล	 รองประธานสภาผู้แทน
ราษฎร	คนที่หนึ่ง		รับยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร	เพื่อขอให้ส่งคำาร้องวินิจฉัย
สมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์	 จากนายสุนัย	 จุลพงศธร		
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ	และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย



17

ประธานรัฐสภาร่วมงาน Spring Festival Open House

	 วันพุธที่	๖	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	 เวลา	๑๐.๐๐	นาฬิกา	ณ	ศูนย์วัฒนธรรมจนี																	
ถนนวัฒนธรรม	 ห้วยขวาง	กทม.	นายสมศักดิ์	เกียรติสุรนนท์	ประธานรัฐสภาและประธาน
สภาผู้แทนราษฎร	เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง	Spring	Festival	Open	House	เนื่องในโอกาส
เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน								
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  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง นางแคทเธอรีน เกเร 

สมาชิกรัฐสภาสาธารณรัฐฝรั่งเศส

	 วันอังคารที่	 ๖	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๖.๐๐	 นาฬิกา	 	 ณ	 ห้องรับรอง									
ชั้น	๒	อาคารรัฐสภา	๑	นายวิสุทธิ์	 ไชยณรุณ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่สอง	
ให้การรับรองนางแคทเธอรีน	 เกเร	 สมาชิกรัฐสภาสาธารณรัฐฝรั่งเศส	 ในฐานะหัวหน้า
คณะสมาชิกรัฐสภาสาธารณรัฐฝรั่งเศส	 และคณะ	 ที่เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อยกระดับและ
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น		
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เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้การรับรอง ดร.เบียทริช กอราวานท์ซี

	 วันพฤหัสบดีที่	 ๗	 กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	เวลา	๑๔.๓๐	นาฬิกา	ณ	ห้องรับรอง	
ช้ัน	๒	อาคารรัฐสภา	๑	นายสุวิจักขณ์	นาควัชระชัย	เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ให้การรับรอง 
ดร.เบียทริช	 กอราวานท์ซี	 ผู้อำานวยการสำานักเอเชีย	 –	 แปซิฟิก	 สำานักงานใหญ่มูลนิธิ
คอนราด	อาเดนาวร์
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งานเฉลิมมหาเทศกาลตรุษจีน

	 วันพฤหัสบดีที่	 ๗	 กุมภาพันธ์	
๒๕๕๖	 เวลา	๑๘.๐๐	นาฬิกา	ณ	 ห้องรอยัล	 จูบิล่ี                   
อิมแพค	 เมืองทองธานี	 จั งหวัดนนทบุรี 	
นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภา
และประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธาน
เปิดงานเฉลิมฉลองมหาเทศกาลตรุษจีนประจำา
ปี	๒๕๕๖
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สัมมนา “การเตรียมความพร้อมด้านข้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

	 วันศุกร์ที่	 ๘	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๐๘.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องประชุม														
คณะกรรมาธิการหมายเลข	๒๑๓-๒๑๖	 ช้ัน	๒	อาคารรัฐสภา	๒	นางสาวภูวนิดา	 คุนผลิน	
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ	พรรคเพื่อไทย	ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของประธานรัฐสภา	 เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง
การเตรียมความพร้อมด้านข้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 ซึ่งการสัมมนาดังกล่าว	
จัดโดยอนุกรรมการด้านการเกษตร	 พลังงาน	 ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	
การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์	 ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ
ของประธานรัฐสภา	 จากนั้นได้มีการสัมมนาเรื่อง	 “การเตรียมความพร้อมด้านข้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”	(ช่วย	“รู้เรา”)	
	 ทั้งนี้	 การสัมมนาดังกล่าว	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาตระหนัก
ถึงความสำาคัญของการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในด้านข้าวและเพื่อสร้างเครือข่าย
การดำาเนินงานเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนร่วมกันระหว่างรัฐสภาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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พิธีเปิดหอดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ  

 
 วันศุกร์ท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๕๕ นาฬิกา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิดหอดนตรีเฉลิมพระเกียรติ	 ๗	 รอบ
พระชนมพรรษา	 ณ	 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	 ๖	 รอบพระชนมพรรษา	 (ฝ่ังธนบุรี)	
ถนนราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ	
๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๔	 โดยมีนายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภาและประธาน
สภาผู้แทนราษฎร	 และนายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา	 เฝ้ารับเสด็จ
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ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ

	 วันจันทร์ที่	 ๑๑	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๐.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องประชุม
คณะกรรมาธิการ	 หมายเลข	 ๒	 ชั้น	 ๓	 อาคารรัฐสภา	 ๑	 นางสาวศศิเพ็ญรัตน์	 พลสนะ																														
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูล
ข่าวสารของราชการในสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ครั้งที่	๒/๒๕๕๖
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ประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดสัมมนาว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือ

ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขงตอนล่างฯ

	 วันอังคารที่	 ๑๒	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๐๙.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องประชุม		
คณะกรรมาธิการหมายเลข	๑	ช้ัน	๓	อาคารรัฐสภา	๑	นางวิจิตรา	วัชราภรณ์	รองเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร	ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเตรยีมการของฝ่ายข้าราชการประจำา																																																																																																																	
ในการจัดสัมมนาว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่นำ้าโขงตอนล่าง	 :	 ไทย	 ลาว	 เวียดนาม	 และกัมพูชา	 เป็นประธานในการประชุมคณะ
อนุกรรมการฯ	 ครั้งที่	 ๑/๒๕๕๖	 โดยมีวาระในการพิจารณารายละเอยีดของการจัดการ
สัมมนาว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง
ตอนล่าง	:	ไทย	ลาว	เวียดนาม	และกัมพูชา
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คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร

	 วันพุธที่	๑๓	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	เวลา	๑๓.๐๐	นาฬิกา	ณ	ห้องรับรอง	ชั้น	๒	
อาคารรัฐสภา	๑	นายมนตรี	ปาน้อยนนท์	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบครีขีันธ์	
พรรคประชาธิปัตย์	 ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน	 ให้การรับรอง
นายฮานส์	 โยเซฟ	 เฟลล์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเยอรมนี	 เพื่อพบปะหารือและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านพลังงานกับคณะกรรมาธิการ
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รัฐสภาเปิดตัวโฮมเพจ “การเมืองสร้างสรรค์”

	 วันพฤหัสบดีที่	๑๔	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	เวลา	๐๙.๓๐	นาฬิกา	ณ	ห้องสารนิเทศ	
ชั้นล่าง	 อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายวัฒนา	 เซ่งไพเราะ	 โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร	
เป็นประธานในพิธี เปิดการสัมมนา	 เรื่อง	 “สร้างสรรค์พลเมืองประชาธิปไตย
ผ่านสื่อออนไลน์”	 โดยมี	 นางสุวัฒนา	 เหลืองไตรรัตน์	 เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมทั้ง
เปิดตัวหน้าเพจใหม่เพื่อเป็นพื้นที่การสื่อสารเชิงรุกในนาม	 “การเมืองสร้างสรรค์”	
(www.parliament.go.th/creativespace)	 	
	 ทั้งนี้ในการสัมมนาดังกล่าวมีข้าราชการของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎร	 นิสิต	 นักศึกษา	 จากคณะวารสารศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ
คณะรัฐศาสตร	์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 จำานวน	 ๑๐๘	 คน	 ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างการสัมมนาด้วย
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สรุปผลการประชุมร่วมกันของรัฐสภา

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา

ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	วันอังคารที่	๒๙	มกราคม	พุทธศักราช	๒๕๕๖	มกีารประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภา	ครั้งที่	๑	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	โดยมี	นายสมศักดิ์		เกยีรติสุรนนท์	ประธาน
รัฐสภา	ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุม	เวลา	๑๐.๕๗	นาฬิกา
	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภาขึ้น
บัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	 จากนั้นได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบยีบวาระการ
ประชุม	 โดยขอนำาระเบียบวาระตามลำาดับดังต่อไปนี้ขึ้นมาพิจารณาก่อนซึ่งที่ประชุมได้ลง
มติเห็นชอบ	คือ
	 ๑.	 ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสำานักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ	์ (CITES)	 เกี่ยวกับการ		
ประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า		
ที่ใกล้สูญพันธุ์	 (CITES)	 ครั้งที่	 ๑๖	 และการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร	 ครั้งที่	 ๖๓	
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และ	๖๔	กรุงเทพมหานคร	ประเทศไทย	วันที่	๒	-	๑๔	มนีาคม	๒๕๕๖	ซึ่งคณะรัฐมนตร	ี
เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๒๓)
	 ๒.	 กรอบการเจรจาการจัดทำาข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ												
(Voluntary	 Partnership	 Agreement	 :	 VPA)	 ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ธรรมาภิบาล																																																																																																											
และการค้า	 (FLEGT)	 ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป	 (EU)	 ซึ่งคณะรัฐมนตรี															
เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๒๕)
	 ๓.	 ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป	
ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๒๔)
	 ๔.	 รายการความตกลงและพิธีสารด้านเศรษฐกิจของอาเซียนที่จะถูกแทนที่
ภายใต้ข้อ	๙๑	(๒)	ของความตกลงอาทิก้า	และพิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงทางเศรษฐกิจ
อื่นที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าของอาเซียน	 ซึ่งคณะรัฐมนตรเีป็นผู้เสนอ	 (ในระเบยีบวาระ
เรื่องด่วนที่	๑๙)
	 ๕.	 บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของภาคีสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (อาเซียน)	 ที่เข้าร่วมในโครงการนำาร่องที่สอง	 สำาหรับการดำาเนิน
การระบบการรับรองถิ่นกำาเนิดสินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค	และภาคผนวกระเบยีบปฏิบัติ
ในการรับรองถ่ินกำาเนิดสินค้า	ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเร่ืองด่วนท่ี	๑๘)
	 ๖.	 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองถิ่นกำาเนิดสินค้า	 และหนังสือรับรองถิ่น
กำาเนิดสินค้า	(FORM	D)	ของอาเซียน	ซึ่งคณะรัฐมนตรเีป็นผู้เสนอ	(ในระเบยีบวาระเรื่อง
ด่วนที่	๒๐)
	 ๗.	 กรอบการเจรจาของประเทศไทยสำาหรับการประชุมกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 สมัยที่	 ๑๘	 และกรอบการเจรจา
ของประเทศไทยสำาหรับการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต	 สมัยที่	 ๘	 ซึ่งคณะรัฐมนตรี							
เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๒๑)
	 ๘.	 ความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลีและรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทย	ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	(ในระเบยีบวาระเรื่องด่วนที่	๒๒)
	 ๙.	 ขอให้รัฐสภามีมติให้วุฒิสภาพิจารณาเรื่อง	 รายงานแสดงผลการดำาเนิน
การของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ	 รายงานของคณะกรรมาธิการและญัตติ	
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ในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติได้ ตามมาตรา ๑๓๖ (๕) ของรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย	ซึ่งวุฒิสภาเป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องที่เสนอใหม่)
	 ต่อจากนั้น	 ประธานรัฐสภาได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมร่วม
กันของรัฐสภา	ครั้งที่	๑๖	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันอังคารที่	๑๒	มิถุนายน	๒๕๕๕
	 ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว
	 ต่อมา	 ประธานรัฐสภาได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระตามที่ 														
ที่ประชุมมีมติ	ตามลำาดับ	คือ
	 ๑.	 ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสำานักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ	์ (CITES)	 เกี่ยวกับการ
ประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า	
ที่ใกล้สูญพันธุ์	 (CITES)	 ครั้งที่	 ๑๖	 และการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร	 ครั้งที่	 ๖๓	
และ	๖๔	กรุงเทพมหานคร	ประเทศไทย	วันที่	๒	-	๑๔	มนีาคม	๒๕๕๖	ซึ่งคณะรัฐมนตร	ี							
เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๒๓)
	 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (นายปรีชา	
เร่งสมบูรณ์สุข)	 ได้แถลงเหตุผล	 มีสมาชิกฯ	 อภิปราย	 โดยมีรองประธานรัฐสภาได้ผลัด									
เปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับร่างความตกลงฯ	
ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ
	 ๒.	 กรอบการเจรจาการจัดทำาข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ	(Voluntary 
Partnership	Agreement	 :	VPA)	ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ธรรมาภิบาล	และการค้า														
(FLEGT)	 ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๒๕)
	 เมื่ อรั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม																									
(นายปรีชา	 เร่งสมบูรณ์สุข)	 ได้แถลงเหตุผล	 มีสมาชิกฯ	 อภิปราย	 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว
ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับกรอบการเจรจาฯ	ตามที่คณะรัฐมนตรเีสนอ
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	 ๓.	 ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป																				
ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๒๔)	
	 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	 (นายบุญทรง	 เตริยาภิรมย์)	 ได้แถลง
เหตุผล	 มีสมาชิกฯ	 อภิปราย	 โดยมีประธานรัฐสภาและรองประธานรัฐสภาได้ผลัดเปลี่ยน
กันดำาเนินการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตอบช้ีแจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว	
ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับร่างกรอบการเจรจาฯ	ตามที่คณะรัฐมนตรเีสนอ
	 เลิกประชุมเวลา	๑๘.๓๖	นาฬิกา
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การประชุมร่วมกันของรัฐสภา

ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	วันอังคารที่	๕	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๕๖	มกีารประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภา	ครั้งที่	๒	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	โดยมี	นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	รองประธาน
รัฐสภา	ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุม	เวลา	๑๐.๔๒	นาฬิกา
	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	 นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 รองประธานรัฐสภาขึ้น
บัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	 จากนั้นได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ที่
ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน	ตามลำาดับ	คือ
	 ๑.	 รายการความตกลงและพิธีสารด้านเศรษฐกิจของอาเซียนที่จะถูกแทนที่
ภายใต้ข้อ	๙๑	(๒)	ของความตกลงอาทิก้า	และพิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงทางเศรษฐกิจ
อื่นที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าของอาเซียน	 ซึ่งคณะรัฐมนตรเีป็นผู้เสนอ	 (ในระเบยีบวาระ
เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	๑)
	 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	 (นายบุญทรง	 เตริยาภิรมย์)	 ได้แถลง
เหตุผล	 มีสมาชิกฯ	 อภิปราย	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอ
สมควรแล้ว	ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานความตกลงฯ	ตามที่คณะรัฐมนตรเีสนอ
	 ๒.	 บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของภาคีสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (อาเซียน)	 ที่เข้าร่วมในโครงการนำาร่องที่สอง	 สำาหรับการดำาเนิน
การระบบการรับรองถิ่นกำาเนิดสินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค	และภาคผนวกระเบยีบปฏิบัติ
ในการรับรองถิ่นกำาเนิดสินค้า ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่
ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	๒)
	 ๓.	 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองถิ่นกำาเนิดสินค้า	 และหนังสือรับรองถิ่น
กำาเนิดสินค้า	(FORM	D)	ของอาเซียน	ซึ่งคณะรัฐมนตรเีป็นผู้เสนอ	(ในระเบยีบวาระเรื่อง	
ที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	๓)
	 ที่ประชุมเห็นชอบให้รวมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้
เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	๒	และ	๓	พร้อมกันไป	แต่ให้ลงมติทลีะเรื่องตามลำาดับ
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	 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	 (นายบุญทรง	 เตริยาภิรมย์)	 ได้แถลง
เหตุผลทั้ง	 ๒	 เรื่อง	 ทีละเรื่อง	 ตามลำาดับ	 มีสมาชิกฯ	 อภิปราย	 รัฐมนตรวี่าการกระทรวง
พาณิชย์ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว	 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับบันทึกความ
เข้าใจและระเบียบปฏิบัติฯ	ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ	ทีละเรื่อง	ตามลำาดับ
	 ๔.	 กรอบการเจรจาของประเทศไทยสำาหรับการประชุมกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 สมัยที่	 ๑๘	 และกรอบการเจรจา
ของประเทศไทยสำาหรับการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต	 สมัยที่	 ๘	 ซึ่งคณะรัฐมนตรี	
เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเร่ืองท่ีท่ีประชุมเห็นชอบให้เล่ือนข้ึนมาพิจารณาก่อนลำาดับท่ี	๔)
	 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (นายปรีชา	
เร่งสมบูรณ์สุข)	 ได้แถลงเหตุผล	 มีสมาชิกฯ	 อภิปราย	 โดยมปีระธานรัฐสภาได้ดำาเนินการ
ประชุมต่อ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอบชี้แจงจนได้
เวลาพอสมควรแล้ว	 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับกรอบการเจรจาฯ	 ตามที่คณะรัฐมนตรี
เสนอ
	 ๕.	 ความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลีและรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทย	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	 (ในระเบยีบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	๕)
	 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	 (นายบุญทรง	 เตริยาภิรมย์)	 ได้แถลง
เหตุผล	 ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ	 ประธานรัฐสภาได้สั่งเลื่อนการพิจารณาความ
ตกลงฯ	ดังกล่าวไปในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งต่อไป
	 เลิกประชุมเวลา	๑๖.๒๙	นาฬิกา
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สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒

ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	 วันพุธที่	 ๑๖	 มกราคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มกีารประชุมสภา																		
ผู้แทนราษฎร	ปีที่	๒	ครั้งที่	๕	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	โดยม	ีนายสมศักดิ์		เกยีรติสุรนนท์	
ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุม	๑๔.๓๐	นาฬิกา
	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานสภาผู้แทน
ราษฎร	 ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	 ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาตามระเบียบวาระ	
ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอให้นำาระเบยีบวาระที่	 ๗	 เรื่องอื่น	 ๆ	
ขึ้นมาพิจารณาก่อน	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ	คือ
	 ๑.	 ตั้ งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย	พ.ศ.	....	แทนตำาแหน่งที่ว่างลง	๑	ตำาแหน่ง	(ในระเบยีบวาระที่	๗)
	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	นายสากล	ศรีวันทา	 เป็นกรรมาธิการแทน	นายสมคิด	
บาลไธสง
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	 ๒.	 ต้ังกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการทหาร	 แทนตำาแหน่งท่ีว่างลง	
๑	ตำาแหน่ง	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	 พลเอก	 สมชาย	 วิษณุวงศ์	 เป็นกรรมาธิการแทน													
นายอำานวย	คลังผา
	 ๓.	 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรแทน
ตำาแหน่งที่ว่างลง	๑	ตำาแหน่ง	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
	 ที่ประชุมได้มีมติ เลือก	 นายศักดา	 คงเพชร	 เป็นกรรมาธิการแทน																								
พลเอก	สมชาย	วิษณุวงศ์
	 จากนั้น	ได้มีสมาชิกฯ	เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบยีบวาระการประชุมโดยขอให้
นำาระเบียบวาระตามลำาดับดังต่อไปนี้ขึ้นมาพิจารณาต่อจากระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป	ซึ่งที่ประชุมได้มมีติเห็นชอบคือ
	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	....	
ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว	(ในระเบียบวาระที่	๔.๑)
	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว	 (ในระเบยีบ
วาระที่	 ๔.๒)	 และขอให้นำาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	 (ในระเบยีบวาระเรื่องด่วนที่	 ๙)	
ข้ึนมาพิจารณาต่อจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร	 (ฉบับท่ี	 ..)	
พ.ศ.	 ....	 (ปรับปรุงการได้รับเงินเดือนของข้าราชการทหาร)	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาเสร็จแล้ว	 (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน
ลำาดับที่	๗)	ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไปซึ่งที่ประชุมได้มมีติเห็นชอบ
	 ต่อจากนั้น	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน	ตามลำาดับ	คือ
	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	 พ.ศ.	 ....								
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระเร่ืองท่ีท่ีประชุมเห็นชอบให้เล่ือนข้ึนมาพิจารณา
ก่อนลำาดับที่	๑)	โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำาร่างพระราชบัญญัติทำานองเดยีวกันอกี	๓	ฉบับ	
ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป	คือ
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	 	 (๑)	ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์	 พ.ศ.	 ....	
ซึ่งนางสาวสุนทรี	ชัยวิรัตนะ	กับคณะเป็นผู้เสนอ	(ในระเบยีบวาระที่	๕.๑๘)
	 	 (๒)	ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์	 พ.ศ.	 ....	
ซึ่งนางผุสดี	ตามไท	กับคณะเป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๑๙)
	 	 (๓)	ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์	 พ.ศ.	 ....																			
ซึ่งนางสาวเข็มพร	 วิรุณราพันธ์	 กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำานวน	 ๑๒,๐๔๖	 คน	
เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๖.๒)
	 ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 ประธานสภาผู้แทน
ราษฎรได้อนุญาตให้นางสาวเข็มพร	 วิรุณราพันธ์	 นายอิทธิพล	 ปรตีิประสงค์	 นายฉัตรชัย 
เชื้อรามัญ	 ตัวแทนผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตามรัฐธรรมนูญฯ	
มาตรา	๑๖๓	และตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๑๐	วรรคสอง
	 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	(นายสนธยา	คุณปลื้ม)	และผู้เสนอได้						
แถลงหลักการและเหตุผล	 ทีละฉบับตามลำาดับ	 มีสมาชิกฯ	 อภิปราย	 โดยมรีองประธาน
สภาผู้แทนราษฎรทั้งสองได้ผลัดเปลี่ยนกันดำาเนินการประชุม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม	(นายสนธยา	คุณปลื้ม)	และนางสาวเข็มพร	วิรุณราพันธ์	ตัวแทนผู้เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย	ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว	ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่	๑	รับหลักการ
แห่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง	 ๔	 ฉบับ	 พร้อมกันไป	 และมมีติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ	
จำานวน	 ๓๖	 คน	 เพื่อพิจารณา	 เนื่องจากมีร่างพระราชบัญญัติซึ่งผู้มสีิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อ
เสนอกฎหมายรวมพิจารณาอยู่ด้วย	 ตามมาตรา	 ๑๖๓	 วรรคสี่ของรัฐธรรมนูญฯ	 จำานวน
คณะกรรมาธิการวิสามัญต้องประกอบด้วยผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้า
ชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้น	 จำานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำานวนกรรมาธิการ
ทั้งหมด	 โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา	
คณะกรรมาธิการฯ	ประกอบด้วย
	 	 ๑.	 นายสนธยา	คุณปลื้ม		 	 ๒.	 นางปริศนา	พงษ์ทัดศิริกุล
	 	 ๓.	 ศาสตราจารย์อภินันท์	โปษยานนท์		๔.	 นางสาวลัดดา	ตั้งสุภาชัย
	 	 ๕.	 นายสุชัย	งามจิตต์เอื้อ		 	 ๖.	 นางสาวเข็มพร	วิรุณราพันธ์
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	 	 ๗.	 นายอิทธิพล	ปรีติประสงค์		 	 ๘.	 นายวัลลภ	ตังคณานุรักษ์
	 	 ๙.	 นายชวรงค์	ลิมป์ปัทมปาณี		 ๑๐.	 นางทิชา	ณ	นคร
	 ๑๑.	 นายธาม	เชื้อสถาปนศิริ		 ๑๒.	รองศาสตราจารย์เจษฎ์	โทณวณิก
	 ๑๓.	 นายวันชัย	บุญประชา		 ๑๔.	นายคำารณ	ชูเดชา
	 ๑๕.	 นางพรรณพิมล	วิปุลากร		 ๑๖.	 นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข
	 ๑๗.	 นายสุนิตย์	เชษฐา		 ๑๘.	นางสาวมาลิน	ีอินฉัตร
	 ๑๙.	 นายครูมานิตย์	สังข์พุ่ม		 ๒๐.	 นางสาวสุนทร	ีชัยวิรัตนะ
	 ๒๑.	 นางเปล่งมณี	เร่งสมบูรณ์สุข		 ๒๒.	นายวราวงษ์	พันธุ์ศิลา
	 ๒๓.	 นางวันเพ็ญ	พร้อมพัฒน์		 ๒๔.	นายสัญชัย	วงษ์สุนทร
	 ๒๕.	 นางสาวพรพิมล	ธรรมสาร		 ๒๖.	นายไพบูลย์	ตันติบริบูรณ์
	 ๒๗.	 นางสาวลีลาวดี	วัชโรบล		 ๒๘.	นายธรีะ	สลักเพชร
	 ๒๙.	 นางผุสดี	ตามไท		 ๓๐.	 นายอภิชาต	ศักดิเศรษฐ์
	 ๓๑.	 นายบุญยอด	สุขถิ่นไทย		 ๓๒.	รองศาสตราจารย์วิลาสินี	อดุลยานนท์
	 ๓๓.	 นายวสันต์	ทองสุข		 ๓๔.	นางสาวศุภมาส	อิศรภักดี
	 ๓๕.	 นายกรวีร์	ปริศนานันทกุล		 ๓๖.	นางสุกุมล	คุณปลื้ม
												 กำาหนดการแปรญัตติภายใน	๑๕	วัน
	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า	 (ฉบับที่ 	 . .)	 พ.ศ.	 .. . .																																																																																																												
ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา
พิจารณาก่อนลำาดับที่	๒)
	 เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์	 (นายณัฐวุฒิ	 ใสยเกื้อ)	 ได้แถลง								
หลักการและเหตุผล	มีสมาชิกฯ	อภิปราย	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์	(นายณัฐวุฒิ	
ใสยเกื้อ)	 ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่	 ๑	 รับหลักการ
แห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	 และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำานวน	 ๓๑	 คน	
เพื่อพิจารณา	คณะกรรมาธิการฯ	ประกอบด้วย
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	 	 ๑.	 นายศุภชัย	บานพับทอง		 	 ๒.	 นายสมศักดิ์	พณิชยกุล
	 	 ๓.	 นายสุชาติ	ธรรมาพิทักษ์กุล		 	 ๔.	 นายวรกร	โอภาสนันท์
	 	 ๕.	 นายธนงศักดิ์	ผ่องใส		 	 ๖.	 นายเสร	ีสาระนันท์
	 	 ๗.	 นายปิยวัฒน	พันธ์สายเชื้อ		 	 ๘.	 นายโกศล	ปัทมะ
	 	 ๙.	 นายเรืองเดช	สุพรรณฝ่าย		 ๑๐.	 นางนันทนา	ทิมสุวรรณ
	 ๑๑.	 นางรังสิมา	เจริญศิริ		 ๑๒.	นายอนันต์	ผลอำานวย
	 ๑๓.	 นายไพโรจน์	ตันบรรจง		 ๑๔.	นางสิรินทร	รามสูต
	 ๑๕.	 นายอรรถกร	ศิริลัทธยากร		 ๑๖.	 นายก่อเกยีรติ	สิริยะเสถยีร
	 ๑๗.	 นายพิชัย	เกียรติวินัยสกุล		 ๑๘.	นางสาวขัตติยา	สวัสดิผล
	 ๑๙.	 นายพฤฒิชัย	วิริยะโรจน์		 ๒๐.	 นายเกยีรติ	สิทธอีมร
	 ๒๑.	 นายประกอบ	จิรกิติ		 ๒๒.	นายเกยีรติศักดิ์	ส่องแสง
	 ๒๓.	 นายบรรจบ	รุ่งโรจน์		 ๒๔.	นางสาวลักษณาวรรณ	ทองไซร้
	 ๒๕.	 นายสงกรานต์	จิตสุทธิภากร		 ๒๖.	นายอรรถวิชช์	สุวรรณภักดี
	 ๒๗.	 นายกษิต	ภิรมย์		 ๒๘.	นายชวรัตน์	ชาญวรีกูล
	 ๒๙.	 นายยืนหยัด	ใจสมุทร		 ๓๐.	 นายนิติวัฒน์	จันทร์สว่าง
	 ๓๑.	 นายศิโรตม์	มโนพัฒนะ
	 กำาหนดการแปรญัตติภายใน	๗	วัน
	 เลิกประชุมเวลา	๑๘.๕๗	นาฬิกา
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สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 
 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จำานวน ๒ ฉบับ คือ

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	 พ.ศ.	 ....	
(คณะรัฐมนตรีสมาชิกฯ	และประชาชน	เสนอรวม	๔	ฉบับ)
	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
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การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒

ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	วันพฤหัสบดีที่	๑๗	มกราคม	พุทธศักราช	๒๕๕๖	มกีารประชุมสภา												
ผู้แทนราษฎร	ชุดท่ี	๒๔	ปีท่ี	๒	คร้ังท่ี	๖	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	โดยมี	นายเจริญ		จรรย์โกมล	
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	 เริ่มประชุม	
เวลา	๑๐.๕๗	นาฬิกา
	 เมื่อครบองค์ประชุมสำาหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว																		
นายเจริญ	 จรรย์โกมล	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนท่ีหน่ึง	 ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธาน
สภาผู้แทนราษฎร	ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม
	 ก่อนให้มีการซักถามกระทู้ถามสด	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้
ปรึกษาที่ประชุมเพื่อของดใช้ข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๔๖	และข้อ	๑๕๕	ในการพิจารณากระทู้ถามสด																																																																																																																					
มากกว่า	 ๓	 กระทู้	 เป็นการเฉพาะคราวในการประชุมคร้ังน้ี	 ซ่ึงท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบ			
จากนั้นได้ดำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด	ตามลำาดับ	คือ
	 ๑.	 กระทู้ถามของ	นายศิริโชค	โสภา	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวัดสงขลา	
พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 โดยรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	(นายสุรพงษ์	โตวิจักษณ์ชัยกุล)	เป็นผู้ตอบ
	 ๒.	 กระทู้ถามของ	 นายชาดา	 ไทยเศรษฐ์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร																								
จังหวัดอุทัยธานี	พรรคชาติไทยพัฒนา	เร่ือง	การให้บริการด้านสาธารณสุขและการแพทย์ฉุกเฉิน
แก่ประชาชน	 ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 ซึ่งรัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข	 (นายชลน่าน	 ศรีแก้ว)	 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ	 โดยในระหว่างการ
พิจารณากระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง	ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
	 ๓.	 กระทู้ถามของ	 นายนิพิฏฐ์	 อินทรสมบัติ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร												
จังหวัดพัทลุง	 พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 เหตุการณ์ที่ผู้ชุมนุมมีอาวุธปืนและใช้อาวุธปืน
ทำาร้ายเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อเดือนพฤษภาคม	๒๕๕๓	ถามนายกรัฐมนตรี
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										 ๔.	 กระทู้ถามของ	 นายสุรเชษฐ์	 แวอาแซ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร														
จังหวัดนราธิวาส	 พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 การแก้ไขปัญหา	 ๓	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	
ถามนายกรัฐมนตรี
 กระทู้ถามในลำาดับท่ี	๓	และ	๔	รองนายกรัฐมนตรี	(ร้อยตำารวจเอก	เฉลิม	อยู่บำารุง) 
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
	 ต่อจากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป	ตามลำาดับ	คือ
	 ๑.	 กระทู้ถามของ	 นายฮอชาลี	 ม่าเหร็ม	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร																			
จังหวัดสตูล	พรรคประชาธิปัตย์	เร่ือง	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวแห่งสุขภาพบ่อนำา้พุร้อน
บ้านโตนปาหนัน	หมู่	๔	ตำาบลทุ่งนุ้ย	อำาเภอควนกาหลง	จังหวัดสตูล	ถามนายกรัฐมนตร	ี
ซึ่งรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี	 (นายวราเทพ		รัตนากร)	 ได้รับมอบหมายให้เป็น	
ผู้ตอบ
	 ๒.	 กระทู้ถามของ	 นางสาวสุนทรี	 ชัยวิรัตนะ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
แบบบัญชีรายช่ือ	 พรรคเพ่ือไทย	 เร่ือง	 การแก้ไขปัญหานำ้าประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภค	
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำาคัญจึงได้ขอ
เลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไปตามข้อบังคับฯ	
ข้อ	๑๔๗
	 ๓.	 กระทู้ถามของ	 นายวิวัฒน์ชัย	 โหตระไวศยะ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
จังหวัดศรีสะเกษ	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 การพัฒนาฟื้นฟูบูรณะแหล่งนำ้าในเขตพื้นที่จังหวัด
ศรีสะเกษ	 ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งรัฐมนตรี
ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี	(นายวราเทพ	รัตนากร)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
	 เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน			
ของท่ีประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระเร่ืองท่ีท่ีประชุมเห็นชอบให้เล่ือนข้ึนมา
พิจารณาก่อนตามลำาดับ	คือ
	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	....	
ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว	(ในระเบียบวาระที่	๔.๑)
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	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย	พ.ศ.	....	ซ่ึงคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว	(ในระเบียบวาระท่ี	๔.๒)
	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว	(ในระเบยีบวาระเรื่องที่	
ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	๓)
	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง	 ๓	 ฉบับ	 ทีละฉบับตามลำาดับ	
และได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติทั้ง	 ๓	 ฉบับ	 ทลีะฉบับตามลำาดับ	 ตามที่
คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสนอ	 โดยในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ													
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	 พ.ศ.	 .. . .	
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
	 ๔.	 ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำาหรับคนพิการ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	๔)
	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	 ในวาระที่	 ๒	 โดยเริ่มต้นด้วย
ชื่อร่าง	คำาปรารภ	แล้วเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	และได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่	๓	
เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ
	 เลิกประชุมเวลา	๑๕.๑๒	นาฬิกา

         

         

         



42

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 
 เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติท่ีคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว

จำานวน ๓ ฉบับ คือ

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 (ฉบับที่	 ..)	
พ.ศ.	....
	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย	พ.ศ.	....
	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
 เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำาหรับคนพิการ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....



43

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒

ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	วันพุธที่	๒๓	มกราคม	พุทธศักราช	๒๕๕๖	มกีารประชุมสภาผู้แทน
ราษฎร	ชุดท่ี	๒๔	ปีท่ี	๒	คร้ังท่ี	๗	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	โดยมี	นายสมศักด์ิ		เกียรติสุรนนท์	
ประธานสภาผู้แทนราษฎร	ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุม	๑๔.๑๖	นาฬิกา
	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานสภาผู้แทน
ราษฎร	ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	จากนั้นได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนำาระเบยีบวาระ
เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมขึ้นมาพิจารณาก่อน	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
	 ต่อจากนั้น	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง	 ๆ	
ดังนี้
	 ๑.	 นายชุมพล	ศิลปอาชา	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	แบบบัญชรีายชื่อพรรค
ชาติไทยพัฒนา	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา							
ได้ถึงแก่อสัญกรรม	เมื่อวันที่	๒๑	มกราคม	๒๕๕๖
	 ที่ประชุมยืนไว้อาลัยเป็นเวลา	๑	นาที
	 ๒.	 รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา
	 	 (๑)	ที่ประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๑	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันจันทร์ที่	 ๒๔	
ธันวาคม	๒๕๕๕	ได้พิจารณารับทราบรายงาน	จำานวน	๓	เรื่อง	คือ
	 	 	 ๑)		 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	
๒๕๕๔	ในช่วง	๖	เดือนแรก	(๑	ตุลาคม	๒๕๕๓	-	๓๑	มนีาคม	๒๕๕๔)
	 	 	 ๒)		 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๖๙	วรรคสาม	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	
๒๕๕๔	(๑	เมษายน	๒๕๕๔	-	๓๐	กันยายน	๒๕๕๔)
	 	 	 ๓)	 รายงานผลการดำาเนินการตามมาตรา	 ๑๗	 แห่งพระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะ	พ.ศ.	๒๕๔๘	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๕
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	 	 (๒)	ที่ประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๕	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันจันทร์ที่	 ๑๔	
มกราคม	๒๕๕๖	ได้พิจารณาเรื่องต่าง	ๆ	ดังนี้
	 	 	 ๑)	 ลงมติไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
	 	 	 ๒)	 ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติซึ่งคณะกรรมาธิการ
ร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว	จำานวน	๒	ฉบับ	คือ
	 	 	 	 	 	๑.	 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
	 	 	 	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย	พ.ศ.	....
	 	 	 ๓)	 ลงมติอนุมัติพระราชกำาหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	
(ฉบับที่	๑๘)	พ.ศ.	๒๕๕๕
	 	 	 ๔)	 ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรับขน
ของทางถนนระหว่างประเทศ	พ.ศ.	 ....	 ออกไปเป็นกรณพีิเศษอกี	๓๐	 วันนับแต่วันที่	 ๒๖	
มกราคม	๒๕๕๖	ตามมาตรา	๑๔๖	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
	 	 (๓)	ที่ประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	 ๒	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันอังคารที่	 ๒๕	
ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 ได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบำาเหน็จบำานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ออกไปเป็นกรณพีิเศษอกี	 ๓๐	 วันนับแต่
วันที่	๓	มกราคม	๒๕๕๖	ตามมาตรา	๑๔๖	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
	 ที่ประชุมรับทราบ
 ต่อมา	ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษาท่ีประชุมเพ่ือขอให้นำาระเบียบวาระท่ี	๗ 
เรื่องอื่น	ๆ	ขึ้นมาพิจารณาก่อน	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ	คือ
	 ๑.	 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข	 แทนตำาแหน่ง		
ที่ว่างลง	๑	ตำาแหน่ง	(ในระเบียบวาระที่	๗.๑)
 ท่ีประชุมได้มีมติเลือก	 นายรณเทพ	 อนุวัฒน์	 เป็นกรรมาธิการแทน	 นายอุกฤษณ์ 
ตั๊นสวัสดิ์
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	 ๒.	 ต้ังกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการทหาร	 แทนตำาแหน่งท่ีว่างลง	
๑	ตำาแหน่ง	(ในระเบียบวาระที่	๗.๒)
	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	นายศุภชัย	ใจสมุทร	เป็นกรรมาธิการแทน	นายเกยีรติ	
เหลืองขจรวิทย์
	 ๓.	 ต้ังกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	....	
แทนตำาแหน่งที่ว่างลง	๑	ตำาแหน่ง	(ในระเบียบวาระที่	๗.๓)
	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	 นายนิรันดร	 เอื้องตระกูลสุข	 เป็นกรรมาธิการแทน				
นายยุคล	ลิ้มแหลมทอง
	 ๔.	 ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	แทนตำาแหน่งที่ว่างลง	๒	ตำาแหน่ง	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบยีบวาระ)
	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	 นายเรวัต	 สิรินุกุล	 และนายธนิก	 มาสีพิทักษ์																						
เป็นกรรมาธิการแทน	นายพหล	วรปัญญา	และนายจักริน	พัฒน์ดำารงจิตร
	 จากนั้น	 ได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมโดยขอ
ให้นำาระเบียบวาระตามลำาดับดังต่อไปนี้ขึ้นมาพิจารณาต่อจากร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรเีป็นผู้เสนอ												
(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	 ๔)	
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป	ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบ	คือ
	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (ปรับปรุง
ประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นเงินภาษีประจำาปีและนิรโทษกรรมภาษี
ประจำาปีที่ค้างชำาระของหน่วยงานราชการ)	ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	
(ในระเบียบวาระที่	๔.๑)
	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (ปรับปรุง
นำ้าหนักของรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล)	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาเสร็จแล้ว	(ในระเบียบวาระที่	๔.๒)
	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	....	(ปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับ
การกำาหนดนำา้หนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล)	 ซ่ึงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 
(ในระเบียบวาระที่	๔.๓)
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	 ๔.	 พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชน					
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	พ.ศ.	....	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๑๔)
	 ๕.	 พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ	
พ.ศ.	....	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๑๕)
	 ๖.	 ร่ า งพระราชบัญญัติ เปลี่ ยนชื่ อมหาวิทยาลั ยกรุ ง เทพมหานคร																									
เป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรเีป็นผู้เสนอ	 (ในระเบยีบวาระ
เรื่องด่วนที่	๑๖)
	 ๗.	 ร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะ
รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๑๗)
	 ต่อจากนั้น	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน	ตามลำาดับ	คือ
	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะ
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อน
ขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	๑)
	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (ปรับปรุงประเภทของ									
หน่วยงานราชการที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม	 และภาษีประจำาปีและนิรโทษกรรม
ค่าธรรมเนียมและภาษีประจำาปีค้างชำาระของหน่วยงานราชการ)	ซ่ึงคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาเสร็จแล้ว	 (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน
ลำาดับที่	๒)
	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(ปรับปรุง
การได้รับเงินเดือนของข้าราชการทหาร)	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	
(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	๓)	
	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง	 ๓	 ฉบับ	 ในวาระที่	 ๒	 ทลีะฉบับ	
ตามลำาดับ	โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	คำาปรารภ	แล้วเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	และได้
ลงมติเห็นชอบในวาระที่	๓	ทั้ง	๓	ฉบับ	ทีละฉบับ	ตามลำาดับเพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณา
ต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ	 ท้ังน้ีท่ีประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ 
ในร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์	 (ฉบับท่ี	 ..)	พ.ศ.	 ....	 เพ่ือแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีด้วย 
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โดยในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรถยนต์	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	....	(ปรับปรุงประเภท
ของหน่วยงานราชการท่ีได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม	 และภาษีประจำาปีและนิรโทษกรรม
ค่าธรรมเนียมและภาษีประจำาปีค้างชำาระของหน่วยงานราชการ)	 รองประธานสภาผู้แทน
ราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
	 ๔.	 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง	พ.ศ.	 ....	ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้
เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	๔)
	 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (นายปรชีา	
เร่งสมบูรณ์สุข)	 ได้แถลงหลักการและเหตุผล	 จากนั้น	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร								
คนที่หนึ่งได้สั่งเลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทน
ราษฎรสัปดาห์ต่อไป
	 เลิกประชุมเวลา	๑๗.๕๗	นาฬิกา

         
สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 
 เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จำานวน ๓ ฉบับ คือ

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (ปรับปรุงประเภท
ของหน่วยงานราชการที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม	 และภาษีประจำาปีและนิรโทษกรรม													
ค่าธรรมเนียมและภาษีประจำาปีค้างชำาระของหน่วยงานราชการ)
	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(ปรับปรุง
การได้รับเงินเดือนของข้าราชการทหาร)
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การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒

ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	วันพฤหัสบดีที่	๒๔	มกราคม	พุทธศักราช	๒๕๕๖	มกีารประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร	ชุดท่ี	๒๔	ปีท่ี	๒	คร้ังท่ี	๘	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	โดยมี	นายวิสุทธ์ิ	ไชยณรุณ                                                                                                                                               
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	 เริ่มประชุม	
๑๑.๑๗	นาฬิกา
	 เมื่อครบองค์ประชุมสำาหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว	
นายวิสุทธิ์	 ไชยณรุณ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง	 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน
สภาผู้แทนราษฎร	 ข้ึนบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	 จากน้ันได้ดำาเนินการประชุมตามระเบียบ	
วาระกระทู้ถามสด	ตามลำาดับ	คือ
	 ๑.	 กระทู้ถามของ	 นายอาคม	 เอ่งฉ้วน	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 แบบบัญชี
รายชื่อ	 พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 สินค้าอุปโภคบริโภคปรับราคาสูงขึ้นแต่สินค้าเกษตร					
มีราคาตกตำ่า	 ถามนายกรัฐมนตรี	 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
(นายยุคล	ลิ้มแหลมทอง)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
	 ๒.	 กระทู้ถามของ	 นายพิษณุ	 หัตถสงเคราะห์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
จังหวัดหนองบัวลำาภู	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 ความเดือดร้อนของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำาหมู่บ้าน	 (อสม.)	 ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 ซึ่งรัฐมนตรชี่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข	(นายชลน่าน	ศรีแก้ว)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
	 ๓.	 กระทู้ถามของ	นายศุภชัย	ใจสมุทร	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	แบบบัญชี
รายชื่อ	 พรรคภูมิใจไทย	 เรื่อง	 กระบวนการพูดคุยสันติภาพและการบังคับใช้กฎหมาย									
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ถามนายกรัฐมนตรี	 ซ่ึงรองนายกรัฐมนตรี	 (ร้อยตำารวจเอก	
เฉลิม	อยู่บำารุง)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
	 ต่อจากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป	ตามลำาดับ	คือ
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	 ๑.	 กระทู้ถามของ	 นางสาวสุนทรี	 ชัยวิรัตนะ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร											
แบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 การแก้ไขปัญหานำ้าประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค	
ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๔	 ปีที่	 ๒	 ครั้งที่	 ๖	 (สมัยสามัญ
นิติบัญญัติ)	วันพฤหัสบดีที่	๑๗	มกราคม	๒๕๕๖	ถามรัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย	
เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำาคัญจึงได้ขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการ
ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๔๗
	 ๒.	 กระทู้ถามของ	 นางสาวสุพัชรี	 ธรรมเพชร	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
จังหวัดพัทลุง	พรรคประชาธิปัตย์	เรื่อง	ขอทราบความคืบหน้าในการปรับปรุงเรือนจำากลาง
จังหวัดพัทลุง	 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	 (พลตำารวจเอก	 ประชา	 พรหมนอก)	
เป็นผู้ตอบ
	 ๓.	 กระทู้ถามของ	นางสาวอรุณี	ชำานาญยา	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวัด
พะเยา	พรรคเพื่อไทย	เรื่อง	แนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณกว๊านพะเยา	อำาเภอเมืองพะเยา	
จังหวัดพะเยา	 ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (นายยุคล	 ลิ้มแหลมทอง)	 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ	
โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามน้ีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนท่ีหน่ึงได้ผลัดเปล่ียน
ปฏิบัติหน้าที่
	 ๔.	 กระทู้ถามของ	 นายจิรายุ	 ห่วงทรัพย์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
กรุงเทพมหานคร	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 การซ่อมแซมโรงเรียนที่ถูกอุทกภัยนำ้าท่วมในปี	
พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 ซึ่งรัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ	(นายเสริมศักดิ์	พงษ์พานิช)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
	 ต่อมา	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ												
ผล		การดำาเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ	จำานวน	๒	เรื่อง
	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับ									
การละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก	พ.ศ.	....
	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย	พ.ศ.	....	
	 ที่ประชุมรับทราบ
	 เลิกประชุมเวลา	๑๓.๓๐	นาฬิกา
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การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒

ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	วันพุธที่	๓๐	มกราคม	พุทธศักราช	๒๕๕๖	มกีารประชุมสภาผู้แทน
ราษฎร	ชุดท่ี	๒๔	ปีท่ี	๒	คร้ังท่ี	๙	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	โดยมี	นายสมศักด์ิ		เกียรติสุรนนท์	
ประธานสภาผู้แทนราษฎร	ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุม	๑๕.๒๓	นาฬิกา
	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานสภาผู้แทน
ราษฎร	ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	จากนั้นได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนำาระเบยีบวาระ
เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมขึ้นมาพิจารณาก่อน	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
	 ต่อจากนั้น	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง	 ๆ	
ดังนี้
	 ๑.	 ประกาศสภาผู้แทนราษฎร	ลงวันที่	 ๒๓	มกราคม	๒๕๕๖	 เรื่องให้ผู้มชีื่อ
อยู่ในลำาดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแทนตำาแหน่งที่ว่าง	คือ	นายประดิษฐ์	ภัทรประสิทธิ์	ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร	แบบบัญชีรายช่ือ	ลำาดับท่ี	๕	พรรคชาติไทยพัฒนา	แทนนายชุมพล	ศิลปอาชา	ดังน้ัน	
ปัจจุบันจึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จำานวน	๔๙๗	คน
	 ๒.	 รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา	จำานวน	๓	เรื่อง
	 	 (๑)	ที่ประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๖	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันอังคารที่	 ๑๕	
มกราคม	 ๒๕๕๖	 ได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติ
เห็นชอบแล้ว	จำานวน	๓	ฉบับ	คือ
	 	 	 ๑)	 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
	 	 	 ๒)	 ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 (ฉบับที่	 ..)	
พ.ศ.	....
	 	 	 ๓)	 ร่างพระราชบัญญัติบำาเหน็จบำานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
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	 	 (๒)	ที่ประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๗	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันจันทร์ที่	 ๒๑	
มกราคม	๒๕๕๖	ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ	ดังนี้
	 	 	 ๑)	 ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติออกไปเป็น
กรณีพิเศษอีก	๓๐	วัน	นับแต่วันที่	๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	ตามมาตรา	๑๔๖	ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	จำานวน	๒	ฉบับ	คือ
	 	 	 	 	 ๑.	ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา	พ.ศ.	....
	 	 	 	 	 ๒.	ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
	 	 	 ๒)	 ลงมติตั้งกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา	 เพื่อพิจารณาร่าง							
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	พ.ศ.	....
	 ๓.	 ผลการดำาเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
	 ที่ประชุมรับทราบ
	 ต่อจากนั้น	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน	คือ	 ร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรี								
เป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระเร่ืองท่ีท่ีประชุมเห็นชอบให้เล่ือนข้ึนมาพิจารณาก่อนลำาดับท่ี	 ๑)											
โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๔	 ปีที่	 ๒	 ครั้งที่	 ๗	
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันพุธที่	๒๓	มกราคม	๒๕๕๖
	 มีสมาชิกฯ	 อภิปราย	 โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองได้													
ผลัดเปลี่ยนกันดำาเนินการประชุม	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่	 ๑	 รับหลักการแห่งร่าง
พระราชบัญญัติฉบับน้ี	และมีมติให้ต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญ	จำานวน	๓๑	คนเพ่ือพิจารณา	
คณะกรรมาธิการฯ	ประกอบด้วย
	 	 ๑.	 นายนพพล	ศรีสุข		 	 ๒.	 นายวิฑูรย์	ชลายนนาวิน
	 	 ๓.	 นายสิรภพ	พูนเพชร		 	 ๔.	 นายไพวัลย์	สิอิ้น
	 	 ๕.	 นายจิตรพรต	พัฒนสิน		 	 ๖.	 นายนริศร	ทองธิราช
	 	 ๗.	 นายธีระ	ไตรสรณกุล		 	 ๘.	 นายสุชาติ	ภิญโญ
										 	 ๙.	 นายสุรวิทย์	คนสมบูรณ์		 ๑๐.	 นายศราวุธ	เพชรพนมพร
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	 ๑๑.	 นายสุทัศน์	จันทร์แสงศรี		 ๑๒.	นายดิสทัต	คำาประกอบ
	 ๑๓.	 นายอดิศร	ผลลูกอินทร์		 ๑๔.	นายมานพ	เสถยีรเขตต์
	 ๑๕.	 พลเรือเอก	สุรพล	จันทน์แดง		 ๑๖.	 นายสุเทพ	ม่วงศิริ
	 ๑๗.	 นายไพบูลย์	ตันติบริบูรณ์		 ๑๘.	นายวิโชคศักดิ์	รณรงค์ไพรี
	 ๑๙.	 นายห้าสัน	วันศุกร์		 ๒๐.	 นายนริศ	ขำานุรักษ์
	 ๒๑.	 พลตำารวจตรี	สุรินทร์	ปาลาเร่		 ๒๒.	นายเชน	เทือกสุบรรณ
	 ๒๓.	 นายฮอชาลี	ม่าเหร็ม		 ๒๔.	นายธรีะชาติ	ปางวิรุฬห์รักษ์
	 ๒๕.	 นายภาคภูมิ	วิธานติรวัฒน์		 ๒๖.	นางสาวสุภาภรณ์	พรรณราย
	 ๒๗.	 นายประกอบ	รัตนพันธ์		 ๒๘.	นายสมมุติ	เบ็ญจลักษณ์
	 ๒๙.	 นายมารุต	มัสยวาณิช		 ๓๐.	 นายธานินทร์	ใจสมุทร
	 ๓๑.	 นายรณเทพ	อนุวัฒน์
	 กำาหนดการแปรญัตติภายใน	๑๕	วัน
	 ก่อนเลิกประชุม	 ได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบยีบวาระการประชุม
โดยขอให้นำาระเบียบวาระตามลำาดับดังต่อไปนี้ขึ้นมาพิจารณาต่อจากร่างพระราชบัญญัติ
ราชบัณฑิตยสถาน	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตร	ี เป็นผู้เสนอ	 (ในระเบยีบวาระ
เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	 ๘)	 ในการประชุมสภาผู้แทน
ราษฎรครั้งต่อไป	ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ	คือ
	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	
(โอนกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	ไปเป็นของกรมป่าไม้)	ซึ่งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	(ในระเบียบวาระที่	๔.๑)
	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	ซึ่งคณะ
กรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว	(ในระเบียบวาระที่	๔.๒)
	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	 เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อม
ระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพล	ี -	 สุขสวัสดิ์	 ในท้องที่อำาเภอ
พระประแดง	จังหวัดสมุทรปราการ	พ.ศ.	....	ซึ่งคณะรัฐมนตรเีป็นผู้เสนอ	(ในระเบยีบเรื่อง
ด่วนที่	๑๔)
	 เลิกประชุมเวลา	๑๘.๒๗	นาฬิกา
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การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒

ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	วันพฤหัสบดีที่	๓๑	มกราคม	พุทธศักราช	๒๕๕๖	มกีารประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร	ชุดท่ี	๒๔	ปีท่ี	๒	คร้ังท่ี	๑๐	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	โดยมี	นายวิสุทธ์ิ	ไชยณรุณ                                                                                                  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	 เริ่มประชุม	
เวลา	๑๑.๓๗	นาฬิกา
	 เม่ือครบองค์ประชุมสำาหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว	 นายวิสุทธ์ิ	
ไชยณรุณ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง	 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทน
ราษฎร	 ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	 จากนั้นได้ดำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
กระทู้ถามสด	ตามลำาดับ	คือ
	 ๑.	 กระทู้ถามของ	 นายสุกิจ	 อัถโถปกรณ์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร																
จังหวัดตรัง	 พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 ผลกระทบจากโครงการแทรกแซงราคายางพารา	
ถามนายกรัฐมนตรี	 ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (นายยุทธพงศ์	
จรัสเสถียร)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
	 ๒.	 กระทู้ถามของ	 นายเธียรชัย	 สุวรรณเพ็ญ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
จังหวัดตาก	 พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 การปรับอัตราค่ารักษาพยาบาลของกระทรวง
สาธารณสุข	 ถามนายกรัฐมนตรี	 ซ่ึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 (นายชลน่าน																																																																																																												
ศรีแก้ว)	 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ	 โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้															
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
	 ๓.	 กระทู้ถามของ	 นายพิเชษฐ์	 เชื้อเมืองพาน	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
จังหวัดเชียงราย	พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	ความคืบหน้าการแก้ปัญหาโครงการก่อสร้างอาคาร
ที่ทำาการสถานีตำารวจ	จำานวน	๓๙๖	แห่ง	และอาคารที่พักข้าราชการตำารวจ	จำานวน	๑๖๓	
แห่งทั่วประเทศ	โดยรองนายกรัฐมนตรี	(ร้อยตำารวจเอก	เฉลิม		อยู่บำารุง)	เป็นผู้ตอบ
	 ต่อจากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป	ตามลำาดับ	คือ
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	 ๑.	 กระทู้ถามของ	นายชุมพล	จุลใส	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวัดชุมพร	
พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 ขอให้แก้ปัญหาปาล์มและนำ้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน	 โดยรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์	(นายบุญทรง	เตริยาภิรมย์)	เป็นผู้ตอบ
	 ๒.	 กระทู้ถามของ	ร้อยตำารวจเอก	นิติภูมิ	นวรัตน์	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
แบบบัญชีรายชื่อ	พรรคเพื่อไทย	เรื่อง	แนวทางการติดตั้งอินเทอร์เน็ตฟรใีนพื้นที่สนามบิน
สุวรรณภูมิ	โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	(นายชัชชาติ	สิทธิพันธุ์)	เป็นผู้ตอบ
	 ๓.	 กระทู้ถามของ	 นายนิยม	 เวชกามา	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัด
สกลนคร	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 การพัฒนาขุดลอกลำานำ้าพุงเก่า	 ถามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																											
(นายยุทธพงศ์	 จรัสเสถียร)	 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ	 โดยในระหว่างการพิจารณา
กระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
	 เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
ของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อน
ขึ้นมาพิจารณาก่อน	ตามลำาดับ	คือ
	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (ปรับปรุง
ประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจำาปีและนิรโทษกรรมภาษี
ประจำาปีที่ค้างชำาระของหน่วยงานราชการ)	ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	
(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	๒)
	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (ปรับปรุง
นำ้าหนักของรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล)	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาเสร็จแล้ว	 (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน
ลำาดับที่	๓)
	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยว
กับการกำาหนดนำ้าหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล)	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
เสร็จแล้ว	(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	๔)
	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง	 ๓	 ฉบับ	 ในวาระที่	 ๒	 ทลีะฉบับ												
ตามลำาดับ	 โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	
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และได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่	 ๓	 ทั้ง	 ๓	 ฉบับ	 ทีละฉบับ	 ตามลำาดับเพื่อเสนอให้วุฒิสภา
พิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ
	 ๔.	 พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ	 พ.ศ.	 ....	 (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา
พิจารณาก่อนลำาดับที่	๕)
	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	 และได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับ
การแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา	 จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐสภาแล้ว	ตามมาตรา	๑๔๗	(๓)	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
	 เลิกประชุมเวลา	๑๕.๔๑	นาฬิกา

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

          เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จำานวน ๓ ฉบับ คือ

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (ปรับปรุง
ประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจำาปีและนิรโทษกรรมภาษี
ประจำาปีที่ค้างชำาระของหน่วยงานราชการ)
	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	....	(ปรับปรุงนำา้หนัก
ของรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล)
	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	....	(ปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับ
การกำาหนดนำ้าหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล)
 เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม ตาม

มาตรา ๑๔๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	พ.ศ.	....
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การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒

ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	วันพุธที่	๖	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๕๖	มกีารประชุมสภาผู้แทน
ราษฎร	ชุดท่ี	๒๔	ปีท่ี	๒	คร้ังท่ี	๑๑	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	โดยมี	นายสมศักด์ิ		เกียรติสุรนนท์ 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร	ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุม	๑๔.๒๘	นาฬิกา
	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานสภาผู้แทน
ราษฎร	ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	จากนั้นได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนำาระเบยีบวาระ
เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	และรับรองรายงานการประชุมขึ้นมาพิจารณาก่อน	ซึ่งที่
ประชุมเห็นชอบ
	 ต่อจากนั้น	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง	 ๆ	
ดังนี้
	 ๑.	 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ลงวันที่	๕	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	 เรื่อง	
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแทนตำาแหน่งที่ว่างผู้ที่ได้รับ
เลือกตั้ง	คือ	นายอุกฤษณ์	ตั๊นสวัสดิ์	ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่	๒	
จังหวัดชลบุรี	พรรคพลังชล
	 ที่ประชุมรับทราบ	 และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวนำานายอุกฤษณ์	
ตั๊นสวัสดิ์	 และนายประดิษฐ์	 ภัทรประสิทธิ์	 ปฏิญาณตนต่อที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ตาม
มาตรา	 ๑๒๓	 ของรัฐธรรมนูญฯ	 ดังนั้น	 ปัจจุบันจึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จำานวน	
๔๙๘	คน
	 ๒.	 การให้ความช่วยเหลือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึงแก่กรรม	 ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร	 วันพฤหัสบดีที่	 ๒๔	 มกราคม	 ๒๕๕๖	
ได้พิจารณาและมีความเห็นโดยขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ
แก่ครอบครัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งถึงแก่กรรม	ท่านละ	๑,๐๐๐	บาท
	 ๓.	 รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา	จำานวน	๓	เรื่อง
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	 	 (๑)	ที่ประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๖	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันอังคารที่	 ๑๕	
มกราคม	 ๒๕๕๖	 ได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติการอำานวยความสะดวก
ในการขนส่งข้ามพรมแดน	พ.ศ.	....	ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
	 	 (๒)	ท่ีประชุมวุฒิสภา	 คร้ังท่ี	 ๘	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันอังคารท่ี 
๒๒	 มกราคม	 ๒๕๕๖	 ได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการทหาร	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ออกไปเป็นกรณพีิเศษอกี	 ๓๐	 วัน	 นับแต่วันที่	 ๑	
กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	ตามมาตรา	๑๔๖	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
	 	 (๓)	ที่ประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๙	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันจันทร์ที่	 ๒๘	
มกราคม	๒๕๕๖	ได้พิจารณาเรื่องต่าง	ๆ	ดังนี้
	 	 	 ๑)		 รับทราบรายงานการกู้เงินตามพระราชกำาหนดให้อำานาจกระทรวง	
การคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 ประจำาปี									
งบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๕
	 	 	 ๒)	 ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้า
เกษตร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว
	 ๔.	 ผลการดำาเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
	 ๕.	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้นำาเรื่อง	 ขออนุญาตสภาผู้แทน
ราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญา	นายครรชิต	ทับสุวรรณ	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่าง
สมัยประชุม	ออกจากระเบียบวาระการประชุม	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๗๙	วรรคสอง
	 ที่ประชุมรับทราบ
	 ต่อมา	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๔	ปีที่	๑	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	จำานวน	๔	ครั้ง	คือ
	 ครั้งที่	๒๕	วันพฤหัสบดีที่	๒๒	มีนาคม	๒๕๕๕
	 ครั้งที่	๒๖	วันพุธที่	๒๘	มีนาคม	๒๕๕๕
	 ครั้งที่	๒๗	วันพฤหัสบดีที่	๒๙	มีนาคม	๒๕๕๕	และ
	 ครั้งที่	๒๘	วันพุธที่	๔	และวันพฤหัสบดีที่	๕	เมษายน	๒๕๕๕
	 ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง	๔	ครั้งดังกล่าว
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	 จากนั้น	 ได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมโดยขอ
ให้นำาระเบียบวาระตามลำาดับดังต่อไปนี้ขึ้นมาพิจารณาต่อจากร่างพระราชบัญญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์	 เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทาง
พิเศษสายบางพลี	-	สุขสวัสด์ิ	ในท้องท่ีอำาเภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปราการ	พ.ศ.	....	
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระเร่ืองท่ีท่ีประชุมเห็นชอบให้เล่ือนข้ึนมาพิจารณา
ก่อนลำาดับที่	 ๖)	 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป	 ซึ่งที่ประชุมได้มมีติเห็นชอบ	
คือ
	 ๑.	 พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน	พ.ศ.	....	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๑๙)
	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	 (ว่าด้วยการอนุวัติการ
ตามความตกลงว่าด้วยการอำานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่นำา้โขงตอนบน	The	GMS	Agreement)	ซ่ึงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	
(ในระเบียบวาระที่	๔.๑)
	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติกำาหนดวิทยฐานะผู้สำาเร็จวิชาการทหาร	 (ฉบับที่	 ..)	
พ.ศ.	....	ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	(ในระเบยีบวาระที่	๔.๒)
	 ๔.	 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	.... 
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	(ในระเบียบวาระที่	๔.๓)
	 ๕.	 ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	....	ซึ่งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	(ในระเบียบวาระที่	๔.๔)
	 ๖.	 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๑๓)
	 ๗.	 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	พ.ศ.	....	(ในระเบยีบวาระเรื่อง
ด่วนที่	๑๔)
	 ๘.	 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	พ.ศ.	....	(ในระเบยีบวาระ
เรื่องด่วนที่	๑๕)
	 ๙.	 ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (ในระเบยีบวาระ
เรื่องด่วนที่	๑๖)
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	 ต่อจากนั้น	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน	ตามลำาดับ	คือ
	 ๑.	 พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ	
พ.ศ.	....	(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	๑)
	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	 โดยมรีองประธานสภาผู้แทน
ราษฎรคนท่ีหน่ึงได้ผลัดเปล่ียนปฏิบัติหน้าท่ี	 และลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติม		
ของวุฒิสภา	 โดยมีมติกำาหนดจำานวนบุคคลที่จะประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกัน			
เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	จำานวน	๒๒	คน	และตั้งคณะกรรมาธิการฝ่ายสภา
ผู้แทนราษฎร	จำานวน	๑๑	คน	ประกอบด้วย
	 	 ๑.	 นายอดิศร	เพียงเกษ		 	 ๒.	 นายนิยม	เวชกามา
	 	 ๓.	 นายครูมานิตย์	สังข์พุ่ม		 	 ๔.	 นายพิชิต	ชื่นบาน
	 	 ๕.	 นายก่อแก้ว	พิกุลทอง		 	 ๖.	 นายนิพนธ์	ฮะกมีี
	 	 ๗.	 นายสมบูรณ์	อุทัยเวียนกุล		 	 ๘.	 นายวุฒิพงษ์	นามบุตร
	 	 ๙.	 นายชัยวุฒิ	ผ่องแผ้ว		 ๑๐.	 นายนิพนธ์	บุญญามณี
	 ๑๑.	 นางนาที	รัชกิจประการ
	 ๒.	 ร่ า งพระราชบัญญัติ เปลี่ ยนชื่ อมหาวิทยาลั ยกรุ ง เทพมหานคร																												
เป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	พ.ศ.	....	ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเร่ือง
ที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	๒)
	 เมื่อรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี	(นางสาวศันสนยี์	นาคพงศ์)	ได้แถลง
หลักการและเหตุผล	มีสมาชิกฯ	อภิปราย	โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้
ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่	รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตร	ี(นางสาวศันสนยี์	นาคพงศ์)	
ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่	 ๑	 รับหลักการแห่งร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้	 และมีมติให้ส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้คณะกรรมาธิการการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณา
	 กำาหนดการแปรญัตติภายใน	๗	วัน
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	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะ
รัฐมนตรเีป็นผู้เสนอ	 (ในระเบยีบวาระเรื่องทีท่ีป่ระชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน
ลำาดับที่	๓)
	 เมื่อรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี	(นางสาวศันสนยี์	นาคพงศ์)	ได้แถลง
หลักการและเหตุผล	มีสมาชิกฯ	อภิปราย	ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่	๑	รับหลักการแห่ง											
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	 และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำานวน	 ๓๑	 คน	
เพื่อพิจารณา	คณะกรรมาธิการฯ	ประกอบด้วย
	 	 ๑.	 นางสาวศันสนีย์	นาคพงศ์		 	 ๒.	 นายพรีพันธุ์	พาลุสุข
	 	 ๓.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักด์ิ	อุวรรณโณ	๔.	 นางสาวกนกวล	ีชูชัยยะ
	 	 ๕.	 นายพัชโรดม	ลิมปิษเฐียร		 	 ๖.	 นายอภิชาติ	ตรีสวัสดิชัย
	 	 ๗.	 นางสมหญิง	บัวบุตร		 	 ๘.	 นางทัศนยีา	รัตนเศรษฐ
	 	 ๙.	 นางเยาวนิตย์	เพียงเกษ		 ๑๐.	 นายเกรยีงศักดิ์	ฝ้ายสงีาม
	 ๑๑.	 นายพีระเพชร	ศิริกุล		 ๑๒.	นายสุรสิทธิ์	เจยีมวิจักษณ์
	 ๑๓.	 นายนิยม	วิวรรธนดิฐกุล		 ๑๔.	นางบุศริณธญ์	วรพัฒนานันน์
	 ๑๕.	 นายสุรสาล	ผาสุข		 ๑๖.	 ร้อยตำารวจเอก	ปุระชัย	เป่ียมสมบูรณ์
	 ๑๗.	 นายชัยวัฒน์	ทรัพย์รวงทอง		 ๑๘.	นายบดินทร์	วัชโรบล
	 ๑๙.	 นางอนุรักษ์	บุญศล		 ๒๐.	 นายกษิต	ภิรมย์
	 ๒๑.	 นายเธียรชัย	สุวรรณเพ็ญ		 ๒๒.	นายนิพิฏฐ์	อินทรสมบัติ
	 ๒๓.	 นายกนก	วงษ์ตระหง่าน		 ๒๔.	นายธนชาต	ประทุมสวัสดิ์
	 ๒๕.	 นายณัฏฐ์	บรรทัดฐาน		 ๒๖.	นายสุรเชษฐ์	มาศดิตถ์
	 ๒๗.	 นายชินวรณ์	บุณยเกียรติ		 ๒๘.	นายยืนหยัด	ใจสมุทร
	 ๒๙.	 นายบุญดำารง	ประเสริฐโสภา		 ๓๐.	 นายสรชัด	สุจิตต์
	 ๓๑.	 นางสาวเยาวภา	บุรพลชัย
	 กำาหนดการแปรญัตติภายใน	๗	วัน
	 เลิกประชุมเวลา	๑๘.๕๓	นาฬิกา
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สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 
 ต้ังกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติท่ีวุฒิสภาแก้ไข

เพ่ิมเติมตามมาตรา ๑๔๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จำานวน ๑ ฉบับ 

คือ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ	พ.ศ.	....
 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จำานวน ๒ ฉบับ คือ

	 ๑.	 ร่ า งพระราชบัญญัติ เปลี่ ยนชื่ อมหาวิทยาลั ยกรุ ง เทพมหานคร																									
เป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	พ.ศ.	....
	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
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การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒

ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	วันพฤหัสบดีที่	๗	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๕๖	มกีารประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๔	 ปีที่	 ๒	 ครั้งที่	 ๑๒	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 โดยม	ี นายสมศักดิ์		
เกียรติสุรนนท์	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	 เริ่มประชุม	
๑๑.๐๓	นาฬิกา
 เม่ือครบองค์ประชุมสำาหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้วนายสมศักด์ิ							
เกียรติสุรนนท์	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุมจากนั้น
ได้ดำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด	ตามลำาดับ	คือ
	 ๑.	 กระทู้ถามของ	 นายประสาท	 ตันประเสริฐ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
จังหวัดนครสวรรค์	 พรรคชาติพัฒนา	 เรื่อง	 นโยบายการแก้ไขปัญหาภัยแล้งถาม																						
นายกรัฐมนตรี	 ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (นายศิริวัฒน์	
ขจรประศาสน์)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
	 ๒.	 กระทู้ถามของ	นายวรงค์	เดชกิจวิกรม	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวัด
พิษณุโลก	 พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 ปัญหาการดำาเนินโครงการรับจำานำาข้าว	 ถามนายก
รัฐมนตรี
	 ๓.	 กระทู้ถามของ	 นายสนอง	 เทพอักษรณรงค์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
จังหวัดบุรีรัมย์	 พรรคภูมิใจไทย	 เรื่อง	 การทุจริตโครงการรับจำานำามันสำาปะหลังในพื้นที่
จังหวัดบุรีรัมย์	ถามนายกรัฐมนตรี
	 กระทู้ถามในลำาดับที่	 ๒	 และ	 ๓	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์																
(นายณัฐวุฒิ	 ใสยเก้ือ)	 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ	 โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถาม	
เรื่อง	 การทุจริตโครงการรับจำานำามันสำาปะหลังในพื้นที่จังหวัดบุรรีัมย์	 รองประธานสภา					
ผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
	 ต่อจากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป	ตามลำาดับ	คือ
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	 ๑.	 กระทู้ถามของ	 นางสาวสุนทรี	 ชัยวิรัตนะ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร										
แบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 การแก้ไขปัญหานำ้าประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค	
ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๔	 ปีที่	 ๒	 ครั้งที่	 ๘	 (สมัยสามัญ
นิติบัญญัติ)	วันพฤหัสบดีที่	๒๔	มกราคม	๒๕๕๖	ถามรัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย	
เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสำาคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบ
กระทู้ถามนี้ไปตอบในวันพฤหัสบดีที่	๑๔	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๔๗
	 ๒.	 กระทู้ถามของ	 นายธีระชาติ	 ปางวิรุฬห์รักษ์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
จังหวัดชุมพร	 พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 ติดตามโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย											
ลุ่มนำ้าคลองหลังสวน	ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 ๓.	 กระทู้ ถ ามของ 	 นายปวีณ	 แซ่ จึ ง 	 สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร																					
จังหวัดศรีสะเกษ	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 การสำารวจและชดเชยที่ดินและทรัพย์สินให้แก่
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างฝายหัวนา	 ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
	 กระทู้ถามในลำาดับที่	 ๒	 และ	 ๓	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	(นายศิริวัฒน์	ขจรประศาสน์)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
	 ๔.	 กระทู้ถามของ	 นายประเสริฐ	 บุญเรือง	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร														
จังหวัดกาฬสินธ์ุ	พรรคเพ่ือไทย	เร่ือง	การจัดต้ังวิทยาลัยเทคนิคกุฉินารายณ์	อำาเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ	 ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน่ืองจากรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมาย
ติดราชการสำาคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในวันพฤหัสบดทีี่	๑๔	
กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๔๗
	 เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
ของท่ีประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระเร่ืองท่ีท่ีประชุมเห็นชอบให้เล่ือนข้ึนมา																																																																																																																	
พิจารณาก่อน	 คือ	 ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 (ฉบับท่ี	 ..)	 พ.ศ.	 ....                                                       
( โอนกรมอุ ทยานแห่ งชาติ 	 สั ต ว์ ป่ า 	 และพันธุ์ พื ช 	 ไป เป็ นของกรมป่ า ไม้ )	
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	๔)
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	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	 ในวาระที่	 ๒	 โดยเริ่มต้นด้วย																																																																																																					
ชื่อร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วเรียงตามลำาดับมาตรา	 โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร																					
คนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่	ที่ประชุมได้พิจารณาจนถึงมาตรา	๗	จากนั้นผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ประธานของที่ประชุมได้สั่งเลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปในการ
ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป
	 เลิกประชุมเวลา	๑๔.๑๙	นาฬิกา
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การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒

ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	 วันพุธที่	 ๑๓	 กุมภาพันธ์	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มกีารประชุมสภา																		
ผู้แทนราษฎร	ชุดท่ี	๒๔	ปีท่ี	๒	คร้ังท่ี	๑๓	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	โดยมี นายวิสุทธ์ิ		ไชยณรุณ 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	 เริ่มประชุม	
เวลา	๑๔.๕๗	นาฬิกา
	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	นายวิสุทธิ์	ไชยณรุณ	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
คนที่สอง	 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	
จากนั้นได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา
พิจารณาก่อน	คือ	ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
(โอนกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	ไปเป็นของกรมป่าไม้)	ซึ่งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณา
ก่อนลำาดับท่ี	๑)	โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดท่ี	๒๔	ปีท่ี	๒	
ครั้งที่	๑๒	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันพฤหัสบดีที่	๗	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖
	 ที่ประชุมได้พิจารณาต่อในมาตรา	๗	แล้วเรียงลำาดับมาตราจนจบร่างและได้ลง
มติเห็นชอบในวาระที่	๓	 เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญทั้งนี้ที่ประชุม
ได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ	เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรดี้วย
	 ต่อจากนั้น	ได้มีสมาชิกฯ	เสนอญัตติตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๗๖	เพื่อของดใช้ข้อ
บังคับฯ	 ข้อ	 ๒๑	 และข้อ	 ๔๖	 วรรคสอง	 ในการขอให้นำาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการ
ประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธ์ุ	
ครั้งที่	 ๑๖	 ในประเทศไทย	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรเีป็นผู้เสนอ	 (ในระเบยีบวาระเรื่อง		
ด่วนที่	๑๕)	ขึ้นมาพิจารณาก่อน	ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบ
	 ต่อมา	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระตามที่ที่ประชุมลงมติ	 คือ	 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ครั้งที่	 ๑๖	
ในประเทศไทย	พ.ศ.	....	ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	(ในระเบยีบวาระเรื่องด่วนที่	๑๕)
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 เม่ือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 (นายปรีชา  
เร่งสมบูรณ์สุข)	 ได้แถลงหลักการและเหตุผล	 มีสมาชิกฯ	 อภิปราย	 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้วที่ประชุม
ได้ลงมติในวาระที่	 ๑	 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	 และเนื่องจากที่ประชุม
ได้อนุมัติให้พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอที่ประชุมจึงได้																
พิจารณาในวาระที่ ๒ เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำาปรารภ จากนั้น ที่ประชุมได้มีมติให้ส่ง
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการการท่ีดิน	 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เพื่อพิจารณาศึกษา	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๔๗	(๓)	โดยในระหว่างการพิจารณาร่างพระราช
บัญญัติฉบับนี้	รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
	 เลิกประชุมเวลา	๑๘.๓๐	นาฬิกา

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 
 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธ์ุ	คร้ังท่ี	๑๖	ในประเทศไทย	พ.ศ.	....
 เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....									
(โอนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	ไปเป็นของกรมป่าไม้)
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การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒

ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	 วันพฤหัสบดีที่	 ๑๔	กุมภาพันธ์	 พุทธศักราช	๒๕๕๖	มกีารประชุม
สภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๔	ปีที่	๒	ครั้งที่	๑๔	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	โดยม ี นายวิสุทธิ์		
ไชยณรุณ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	
เริ่มประชุม	เวลา	๑๑.๑๐	นาฬิกา
	 เมื่อครบองค์ประชุมสำาหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว													
นายวิสุทธิ์	 ไชยณรุณ	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่สอง	ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน
สภาผู้แทนราษฎร	 ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	 จากนั้นได้ดำาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระกระทู้ถามสด	ตามลำาดับ	คือ
	 ๑.	 กระทู้ถามของ	 นางรัชฎาภรณ์	 แก้วสนิท	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
แบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเงินเพิ่มค่าอ้อย	
ถามนายกรัฐมนตรี	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายประเสริฐ บุญชัยสุข)	
เป็นผู้ตอบ
	 ๒.	 กระทู้ถามของ	นายศิริโชค	โสภา	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวัดสงขลา	
พรรคประชาธิปัตย์	เรื่อง	กรณีการก่อสร้างอาคารสถานีตำารวจ	(ทดแทน)	๓๙๖	แห่ง	และ
อาคารที่พักข้าราชการตำารวจ	ถามนายกรัฐมนตรี	 ซึ่งรองนายกรัฐมนตร	ี (ร้อยตำารวจเอก	
เฉลิม	อยู่บำารุง)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
	 ๓.	 กระทู้ถามของ	นายชวลิต	วิชยสุทธิ์	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	แบบบัญชี
รายชื่อ	พรรคเพื่อไทย	เรื่อง	ตรวจสอบการบริหารงบประมาณในสำานักงานตำารวจแห่งชาติ	
โดยรองนายกรัฐมนตรี	 (ร้อยตำารวจเอก	 เฉลิม	 อยู่บำารุง)	 เป็นผู้ตอบ	 โดยในระหว่างการ
พิจารณากระทู้ถามนี้	รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
	 ต่อจากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป	ตามลำาดับ	คือ
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	 ๑.	 กระทู้ถามของ	 นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร								
แบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 การแก้ไขปัญหานำ้าประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค	
ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๔	 ปีที่	 ๒	 ครั้งที่	 ๑๒	 (สมัยสามัญ
นิติบัญญัติ)	วันพฤหัสบดีที่	๗	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	ถามรัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย	
ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	 (พลตำารวจโท	ชัจจ์	กุลดิลก)	ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ
	 ๒.	 กระทู้ถามของ นายประเสริฐ บุญเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร																																		
จังหวัดกาฬสินธ์ุ	พรรคเพ่ือไทย	เร่ือง	การจัดต้ังวิทยาลัยเทคนิคกุฉินารายณ์	อำาเภอกุฉินารายณ์																	
จังหวัดกาฬสินธ์ุ	 ซ่ึงเล่ือนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดท่ี	๒๔	 ปีท่ี	๒	คร้ังท่ี	 ๑๒																																																																																																				
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันพฤหัสบดีที่	 ๗	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 ถามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ	ซ่ึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	(นายเสริมศักด์ิ	พงษ์พานิช) 
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
	 ๓.	 กระทู้ถามของ	 นายสงกรานต์	 จิตสุทธิภากร	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
จังหวัดนครสวรรค์	 พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 การจ่ายเงินชดเชยจากกรณีอุทกภัยให้
แก่ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์	 ถามนายกรัฐมนตรี	 ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
มหาดไทย	(พลตำารวจโท	ชัจจ์	กุลดิลก)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
	 ๔.	 กระทู้ถามของ นางดวงแข อรรณนพพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร														
จังหวัดขอนแก่น	พรรคเพ่ือไทย	เร่ือง	การติดตามความคืบหน้าโครงการขุดลอกแก้มลิงบึงละหานนา 
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	(นายยุทธพงศ์	จรัสเสถียร)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
	 ๕.	 กระทู้ถามของ	 นายเกียรติ์อุดม	 เมนะสวัสดิ์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
จังหวัดอุดรธานี	พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 โครงการก่อสร้างถนนและสะพานข้ามลำานำ้าปาวเส้น
ทางจากตำาบลศรีธาตุ	 อำาเภอศรีธาตุ	 จังหวัดอุดรธานีถึงอำาเภอท่าคันโท	 จังหวัดกาฬสินธุ์	
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำาคัญจึงได้
มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในสัปดาห์ต่อไป	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๔๗
	 เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
ของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้
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เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน	 คือ	 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญา
ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์	 ครั้งที่	 ๑๖	
ในประเทศไทย	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	 (ในระเบยีบวาระเรื่องด่วนที่	 ๑๕)	
โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๔	 ปีที่	 ๒	 ครั้งที่	 ๑๓	
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันพุธที่	๑๓	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖
	 ท่ีประชุมได้พิจารณาต่อในวาระท่ี	๒	เร่ิมต้นด้วยช่ือร่าง	คำาปรารภ แล้วเรียงตาม
ลำาดับมาตราจนจบร่าง	และได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่	๓	เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อ
ไปตามรัฐธรรมนูญฯ	 โดยในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	 รองประธาน
สภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
	 ก่อนเลิกประชุม	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุม						
เพื่อขอให้นำาระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ คือ ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์	 พ.ศ.	 ....	 แทนตำาแหน่งที่ว่างลง	 ๑	 ตำาแหน่ง	
(ในระเบียบวาระที่	๗.๔)	ขึ้นมาพิจารณาก่อน	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	 นายอนันต์	 ศรีพันธุ์	 เป็นกรรมาธิการแทน	 นายพิษณุ	
หัตถสงเคราะห์
	 เลิกประชุมเวลา	๑๖.๐๐	นาฬิกา

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 
 เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธ์ุ	คร้ังท่ี	๑๖	ในประเทศไทย	พ.ศ.	....
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ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	วันจันทร์ที่	๒๑	มกราคม	พุทธศักราช	๒๕๕๖	มกีารประชุมวุฒิสภา	
ครั้งที่	๗	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 โดยมี	นายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	รองประธานวุฒิสภา	
คนที่หนึ่ง	ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๒๕	นาฬิกา
	 เมื่อสมาชิกฯ	มาครบองค์ประชุมแล้ว	นายสุรชัย	เลี้ยงบุญเลิศชัย	รองประธาน
วุฒิสภา	คนท่ีหน่ึง	และนางพรทิพย์	โล่ห์วีระ	จันทร์รัตนปรีดา	รองประธานวุฒิสภา	คนท่ีสอง	
ขึ้นบัลลังก์
	 รองประธานวุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภาได้กล่าว
เปิดประชุม	 และได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่ประธาน
จะแจ้งต่อที่ประชุมตามลำาดับ	ดังนี้
	 ๑.	 รับทราบ	 เร่ือง	 สภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติม
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	 พ.ศ.	 ....	 ของวุฒิสภา	 ด้วยในคราว																																				
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๔	 ปีที่	 ๒	 ครั้งที่	 ๓	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	
วันพุธที่	 ๙	 มกราคม	 ๒๕๕๖	 ที่ประชุมได้ลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวของวุฒิสภาจึงกำาหนดจำานวนบุคคลที่จะประกอบเป็น																																																																																																																	
คณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	ตามมาตรา	๑๔๗	 (๓)	

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
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ของรัฐธรรมนูญฯ	 จำานวน	 ๒๒	 คน	 และได้ลงมติตั้งกรรมาธิการฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร	
จำานวน	 ๑๑	 คนแล้ว	 ที่ประชุมได้ลงมติตั้งกรรมาธิการฝ่ายวุฒิสภา	 จำานวน	 ๑๑	 คน	
ประกอบด้วย
	 	 ๑.	 นายกฤช		อาทิตย์แก้ว	 	๒.	 พลตำารวจเอก	จงรัก	จุฑานนท์
	 	 ๓.	 นางถวิลวดี	บุรีกุล	 	๔.	 นายธานี	อ่อนละเอยีด
	 	 ๕.	 นางนฤมล	ศิริวัฒน์	 	๖.		 นายประสงค์ศักดิ์	บุญเดช
	 	 ๗.	 พันตำารวจเอก	พายัพ	ทองชื่น	 	๘.	 พลตำารวจโท	ยุทธนา	ไทยภักดี
	 	 ๙.	 นายภูมิ	มูลศิลป์	 ๑๐.	 นายสมชาติ	พรรณพัฒน์
	 ๑๑.	 นายอนุรักษ์	นิยมเวช
	 ที่ประชุมรับทราบ
	 ๒.	 รับทราบ	เรื่อง	สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม
ร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา	 ด้วยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๔	 ปีที่	 ๒	
ครั้งที่	๓	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันพุธที่	๙	มกราคม	๒๕๕๖	ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบ
ด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ	 (ฉบับที่..)	 พ.ศ.	 ....	
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	 (ฉบับที่..)	 พ.ศ.	 ....	 และร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค	 (ฉบับที่..)	พ.ศ.	 ....	ของวุฒิสภาแล้ว	จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติทั้ง	๓	
ฉบับดังกล่าว	ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาตามมาตรา	๑๔๗	(๓)	ของรัฐธรรมนูญฯ
	 ที่ประชุมรับทราบ
	 ๓.	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ได้มีหนังสือแจ้งว่า	 ตามที่วุฒิสภาได้ส่ง										
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย	พ.ศ.	....	ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำาเนินการนั้น	บัดนี้	สำานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ได้เสนอผลการดำาเนินการตาม
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 ดังกล่าว	 ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย																			
ให้ดำาเนินการแล้ว
	 ที่ประชุมรับทราบ
	 ต่อมา	 ได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๔๐	 (๒)	 ให้เปลี่ยน



72

ระเบียบวาระการประชุม	โดยให้เล่ือนระเบียบวาระเร่ืองอ่ืน	 ๆ	 ข้ึนมาพิจารณาก่อนเร่ืองด่วน																																																																																																																			
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบประธานของที่ประชุมจึงได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระเรื่องอื่น	ๆ	ตามลำาดับ	ดังนี้
	 ๑.	 ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็น
สมาชิกรัฐสภา	พ.ศ.	....	ออกไปเป็นกรณีพิเศษ	ตามมาตรา	๑๔๖	ของรัฐธรรมนูญฯ	ซึ่งที่
ประชุมได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษ	อีก	๓๐	วัน	นับแต่วันที่	๑	กุมภาพันธ์	
๒๕๕๖
	 ๒.	 ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า	(ฉบับท่ี	..) 
พ.ศ.	....	ออกไปเป็นกรณีพิเศษ	ตามมาตรา	๑๔๖	ของรัฐธรรมนูญฯ	ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติ
ให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษ	อีก	๓๐	วัน	นับแต่วันที่	๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖
	 ๓.	 ตั้งกรรมาธิการแทนตำาแหน่งที่ว่างในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว									
ตามที่นายสุเมธ	 ศรีพงษ์	 รองประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว	 ผู้ได้รับมอบหมาย
จากประธานคณะกรรมาธิการการท่องเท่ียวเสนอ	 ซ่ึงท่ีประชุมมีมติต้ังนายสิริวัฒน์	 ไกรสินธ์ุ	
เป็นกรรมาธิการแทนตำาแหน่งที่ว่าง
	 ๔.	 ตั้ ง ก ร ร ม า ธิ ก า ร แ ท น ตำ า แ ห น่ ง ที่ ว่ า ง ใ น ค ณ ะ ก ร ร ม า ธิ ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ตามที่นายบุญส่ง	 โควาวิสารัช	 ประธานคณะ																									
กรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเสนอ	 ซึ่ งที่ประชุมมีมติตั้ ง
นางสาวสุมล	 สุตะวิริยะวัฒน์	เป็นกรรมาธิการแทนตำาแหน่งที่ว่าง
	 จากนั้น	ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วน	คือ	
ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๑)	 ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง	 เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	
คำาปรารภ	และพิจารณาเรียงลำาดับมาตราจนถึงมาตรา	๒๒	ประธานของที่ประชุมให้เลื่อน
การลงมติมาตราดังกล่าวและการพิจารณามาตราอื่น	 ๆ	 ที่เหลือไปพิจารณาต่อไปการ
ประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	๘	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันอังคารที่	๒๒	มกราคม	๒๕๕๖
	 ในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้	 รองประธานวุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง	
และรองประธานวุฒิสภา	คนที่สอง	ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม
	 เลิกประชุมเวลา	๑๗.๕๕	นาฬิกา
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ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	วันอังคารที่	๒๒	มกราคม	พุทธศักราช	๒๕๕๖	มกีารประชุมวุฒิสภา	
ครั้งที่	๘	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 โดยมี	นายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	 รองประธานวุฒิสภา	
คนที่หนึ่ง	ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๑.๒๐	นาฬิกา
	 เมื่อสมาชิกฯ	มาครบองค์ประชุมแล้ว	นายสุรชัย	เลี้ยงบุญเลิศชัย	รองประธาน
วุฒิสภา	คนที่หนึ่ง	ขึ้นบัลลังก์
	 รองประธานวุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภาได้กล่าว
เปิดประชุม	 และได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่ประธาน
จะแจ้งต่อที่ประชุม	ตามลำาดับ	ดังนี้
	 ๑.	 ด้วยนายชุมพล	 ศิลปอาชา	 รองนายกรัฐมนตรี	 และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 และอดีตสมาชิกวุฒิสภา	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 ได้ถึงแก่
อสัญกรรมเนื่องจากภาวะหัวใจล้มเหลวและติดเชื้อในกระแสโลหิต	 เมื่อวันจันทร์ที่	 ๒๑	
มกราคม	๒๕๕๖
	 ที่ประชุมรับทราบ	 และเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้วายชนม์	 ประธานของ								
ที่ประชุมได้เชิญสมาชิกฯ	ยืนขึ้น	เพื่อเป็นการไว้อาลัย	เป็นเวลา	๑	นาที
	 ๒.	 คณะกรรมาธิการการศึกษา	ตรวจสอบเร่ืองการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ขอเปล่ียนแปลงผู้แทนในสัดส่วนของคณะกรรมาธิการการศึกษา	 ตรวจสอบเร่ืองการทุจริต 
และเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
วุฒิสภา	โดยเปลี่ยนจาก	นางสาวรสนา	โตสิตระกูล	เป็นนางสาวสุมล	สุตะวิริยะวัฒน์
	 ที่ประชุมรับทราบ
	 จากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาม
ระเบียบวาระเรื่องด่วน	 คือ	 ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน	 พ.ศ.	 ....	
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๑)	 เป็นการพิจารณาต่อจาก
การประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๗	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันจันทร์ที่	 ๒๑	 มกราคม	 ๒๕๕๖																													
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ท่ีประชุมได้พิจารณาในมาตรา	๒๒	แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	และลงมติ
ในวาระที่สาม	 ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและเห็นชอบกับข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการฯ	พร้อมทั้งบันทึกคำาอภิปรายของสมาชิกฯ	ตั้งเป็นข้อสังเกต	เพื่อส่งไปยัง
คณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดำาเนินการต่อไป
 ในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี	รองประธานวุฒิสภา	คนท่ีหน่ึง 
และรองประธานวุฒิสภา	คนที่สอง	ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม
	 ต่อจากนั้น	 ได้มีสมาชิกฯ	 (นายประสงค์	 นุรักษ์)	 ผู้ได้รับมอบหมายจาก
ประธานคณะกรรมาธิการการทหาร	 ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ																
ระเบียบข้าราชการทหาร	 (ฉบับท่ี	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ออกไปเป็นกรณีพิเศษ	 อีก	 ๓๐	 วัน	
นับแต่วันท่ี	๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	ตามรัฐธรรมนูญฯ	มาตรา	๑๔๖
	 ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาได้ตามที่คณะกรรมาธิการฯ	ร้องขอ
	 หลังจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง	
ตามระเบียบวาระเรื่องด่วน	 คือ	 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน	
(ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๒)	 หลังจาก
สมาชิกฯ	อภิปราย	และมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	(นายประชา	ประสพด)ี	
ตอบชี้แจงแล้ว	ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง	รับร่างพระราชบัญญัตินี้ไว้พิจารณา	พร้อม
มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 จำานวน	 ๒๓	 คน	
ประกอบด้วย
	 	 ๑.	 นายกฤช	อาทิตย์แก้ว	 	๒.	 นายจิตติพจน์	วิริยะโรจน์
	 	 ๓.	 นายเจตน์	ศิรธรานนท์	 	๔.	 นายเจริญ	ภักดวีานิช
	 	 ๕.	 นายต่วนอับดุลเล๊าะ	ดาโอ๊ะมารียอ	๖.		 นายถวัลย์	ทิมาสาร
	 	 ๗.	 นายธีระ	สุวรรณกุล	 	๘.	 นายนภดล	เภรฤีกษ์
	 	 ๙.	 นายประสาร	มฤคพิทักษ์	 ๑๐.	 นายปิยพันธุ์	นิมมานเหมินท์
	 ๑๑.	 นายพิสิฐ	เกตุผาสุก	 ๑๒	.	นายพรีะ	มานะทัศน์
	 ๑๓.	 นางเพ็ญพักตร์	ศรีทอง	 ๑๔.	นายมงคล	ศรคีำาแหง
	 ๑๕.	 นายวิชัย	ไพรสงบ	 ๑๖.	 นายวิชาญ	ศิริชัยเอกวัฒน์
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	 ๑๗.	 นายสมชาย	แสวงการ	 ๑๘.	นายสมบูรณ์	งามลักษณ์
	 ๑๙.	 นายสมศักดิ์	บุญเปลื้อง	 ๒๐.	 นายสุจิต	จงประเสริฐ
	 ๒๑.	 นายสุเมธ	ศรีพงษ์	 ๒๒.	นายสุริยา	ปันจอร์
	 ๒๓.	นายโสภณ	ศรีมาเหล็ก
	 โดยมีกำาหนดแปรญัตติภายใน	 ๗	 วัน	 ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา													
พ.ศ.	๒๕๕๑	ข้อ	๑๔๒
 ในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี	รองประธานวุฒิสภา	คนท่ีหน่ึง 
และรองประธานวุฒิสภา	คนที่สอง	ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม
	 ต่อจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง
ตามระเบียบวาระกระทู้ถาม	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๗๐	 กำาหนดให้ในการประชุมวุฒิสภา
ครั้งหนึ่ง	 ๆ	 ให้บรรจุกระทู้ถามได้ไม่เกินห้ากระทู้	 แต่ถ้าหากมีกรณีจำาเป็นหรือเร่งด่วน	
ประธานวุฒิสภาจะบรรจุกระทู้ถามเกินห้ากระทู้ก็ได้	 และเนื่องจากมีกระทู้ถามรอบรรจุ
เข้าระเบียบวาระการประชุมจำานวนมาก	 ประธานวุฒิสภาจึงอนุญาตให้บรรจุกระทู้ถาม	
จำานวน	๑๐	กระทู้	 โดยประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณากระทู้ถาม	
ตามลำาดับ	ดังนี้
	 ๑.	 กระทู้ถามด่วน	เรื่อง	ปัญหาการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมและขัดต่อกฎหมาย
ในกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	ของพันตำารวจเอก	สนธยา	แสงเภา	ถามนายก
รัฐมนตรี	 (กระทู้ถามที่	 ๓.๑)	 โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรวี่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (นายปรีชา	 เร่งสมบูรณ์สุข)	 เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
ดังกล่าว
	 ๒.	กระทู้ถามด่วน	เรื่อง	มาตรการเร่งด่วนในการคุ้มครองคุณภาพชวีิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ของนายเจริญ	 ภักดวีานิช	 ถามนายก
รัฐมนตรี	 (กระทู้ถามที่	 ๓.๒)	 โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ	(นายเสริมศักดิ์	พงษ์พานิช)	เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว
	 ๓.	 กระทู้ถาม	 เร่ือง	 ปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วิทยาเขตมุกดาหาร	 ของพันตำารวจโท	 จิตต์	 ศรีโยหะ	 มุกดาธนพงศ์	 ถามรัฐมนตรวี่าการ											
กระทรวงศึกษาธิการ (กระทู้ถามท่ี ๓.๓) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 (นายเสริมศักด์ิ	 พงษ์พานิช)	 เป็นผู้ตอบ
กระทู้ถามดังกล่าว
	 ๔.	 กระทู้ถาม	 เรื่อง	 นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการให้บริการนำ้าสะอาด
เพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน	 ของนายประสงค์	 นุรักษ์	 ถามนายกรัฐมนตรี	
(กระทู้ถามท่ี	 ๓.๖)	 โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย           
(นายประชา	ประสพดี)	เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว
	 อนึ่ง	 รัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายให้มาตอบชี้แจงกระทู้ถามมีภารกิจสำาคัญ
และขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามจำานวน	๖	กระทู้ถาม	ดังนี้
	 ๑.	 กระทู้ถาม	 เรื่อง	 มาตรการติดตาม	 เร่งรัดการดำาเนินการตรากฎหมาย
ลำาดับรองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	
ของนายสุพจน์	เลียดประถม	ถามนายกรัฐมนตรี	(กระทู้ถามที่	๓.๔)
	 ๒.	 กระทู้ถาม	 เรื่อง	 ปัญหาวิกฤตการณ์นำ้าท่วมประเทศไทย	 ของนายสุริยา	
ปันจอร์	ถามนายกรัฐมนตรี	(กระทู้ถามที่	๓.๕)
	 ๓.	 กระทู้ถาม	 เรื่อง	 ปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยและสารปนเปื้อน	 ของพลตำารวจโท	 พิชัย	 สุนทรสัจบูลย์	 ถามนายกรัฐมนตรี	
(กระทู้ถามที่	๓.๗)
	 ๔.	 กระทู้ถาม	 เรื่อง	 การช่วยเหลือเกษตรกรสวนส้มโอ	 จังหวัดนครปฐม										
อันเนื่องมาจากเหตุมหาอุทกภัย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ของนายสมชาติ	 พรรณพัฒน์	 ถามนายก
รัฐมนตรี	(กระทู้ถามที่	๓.๘)
	 ๕.	 กระทู้ถาม	เร่ือง	อนาคตของประเทศไทยภายหลังจากการส้ินสุดของเช้ือเพลิง																																																																																																																																
ประเภทท่ีมาจากซากฟอสซิล	 ของนายวิชาญ	 ศิริชัยเอกวัฒน์	 ถามนายกรัฐมนตรี	
(กระทู้ถามที่	๓.๙)
	 ๖.	 กระทู้ถาม	เร่ือง	การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ	ของนางนิลวรรณ	เพชระบูรณิน 
ถามนายกรัฐมนตรี	(กระทู้ถามที่	๓.๑๐)
	 เลิกประชุมเวลา	๑๘.๔๐	นาฬิกา
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สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

          ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน	พ.ศ.	....
 รับร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -		 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	....
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การประชุมวุฒิสภา

ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	วันจันทร์ที่	๒๘	มกราคม	พุทธศักราช	๒๕๕๖	มกีารประชุมวุฒิสภา	
ครั้งที่	๙	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 โดยมี	นายนิคม	ไวยรัชพานิช	ประธานวุฒิสภา	ปฏิบัติ
หน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๒๕	นาฬิกา
	 เมื่อสมาชิกฯ	มาครบองค์ประชุมแล้ว	นายนิคม	ไวยรัชพานิช	ประธานวุฒิสภา
ขึ้นบัลลังก์
	 ประธานวุฒิสภาได้กล่าวเปิดประชุมและได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	ดังน้ี
	 ๑.	 รับทราบ	 เรื่อง	 รายงานการกู้เงินตามพระราชกำาหนดให้อำานาจกระทรวง
การคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 ประจำา
ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 ตามมาตรา	 ๗	 แห่งพระราชกำาหนดให้อำานาจกระทรวงการ
คลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 โดยมสีมาชิกฯ																																													
อภิปรายและแสดงความคิด เห็น 	 ซึ่ ง รั ฐมนตรีช่ วยว่ าการกระทรวงการคลั ง	
(นายทนุศักดิ์	เล็กอุทัย)	และคณะ	ได้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุม
	 ที่ประชุมรับทราบ
	 ๒.	 เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่า	 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 และผลการดำาเนินการของกระทรวงสาธารณสุข
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ของวุฒิสภาแล้ว
	 ที่ประชุมรับทราบ
	 ๓.	 ในคราวการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๔	 ปีที่	 ๒	 ครั้งที่	 ๖																					
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันพฤหัสบดีที่	 ๑๗	มกราคม	๒๕๕๖	ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบ
ด้วยกับร่างพระราชบัญญัติซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว	จำานวน	๓	ฉบับ	
ดังนี้
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	 	 ๑)	 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญา										
ในศาลแขวง	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
	 	 ๒)	 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 (ฉบับที่	 ..)	
พ.ศ.	....
	 	 ๓)	 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย	พ.ศ.	....
	 โดยที่ร่างพระราชบัญญัติทั้ง	๓	ฉบับนี้	ที่ประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	๑	(สมัยสามัญ							
นิติบัญญัติ)	 วันจันทร์ที่	 ๒๘	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 และครั้งที่	 ๕	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	
วันจันทร์ที่	 ๑๔	 มกราคม	 ๒๕๕๖	 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ
ที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้วทั้ง	 ๓	 ฉบับ	 ดังนั้น	 ร่างพระราชบัญญัติ																	
ทั้ง	๓	ฉบับนี้	จึงเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา
	 ที่ประชุมรับทราบ
	 ในระหว่างการพิจารณาเรื่องดังกล่าว	 ประธานวุฒิสภา	 และรองประธาน
วุฒิสภา	คนที่หนึ่ง	ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม
	 ต่อมา	 นายวิทยา	 อินาลา	 รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ																																																																																																																		
ผู้ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศได้เสนอให้ต้ังกรรมาธิการ
ในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ	 แทนตำาแหน่งที่ว่าง	 ๑	 ตำาแหน่ง	 	ซึ่งที่ประชุมมมีติ
ให้ตั้ง	นายสมชาติ	พรรณพัฒน์	เป็นกรรมาธิการแทนตำาแหน่งที่ว่าง
	 จากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาม
ระเบียบวาระเรื่องด่วนตามลำาดับ	ดังนี้
	 ๑.	 ตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็น
กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ	 ตามมาตรา	 ๒๐	 แห่งพระราชบัญญัติระเบยีบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 (เรื่องด่วนที่	 ๑)	 โดยที่นายณัฐเมศร์	 เรืองพิชัยพร	 กรรมการ
อัยการผู้ทรงคุณวุฒิได้มีหนังสือแจ้งประธานวุฒิสภาเพื่อขอให้วุฒิสภาระงับการตั้ง
คณะกรรมาธิการชุดนี้ไว้ก่อน	 เนื่องจากอาจก่อให้เกิดปัญหาเรื่องความชอบด้วยกฎหมาย															
เพราะเรื่องนี้มีปัญหาเรื่องวาระการดำารงตำาแหน่งและอยู่ระหว่างการส่งคำาฟ้อง
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กับศาลปกครองกลาง	ที่ประชุมได้พิจารณาโดยมีสมาชิกฯ	อภิปราย	แสดงความคิดเห็นจน
ได้เวลาพอสมควร	และมีมติให้เลื่อนการพิจารณาเรื่องนี้ออกไปก่อน
	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	ซึ่งคณะ
กรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๒)	 โดยที่ประชุมได้พิจารณารายงาน
และร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการร่วมกันตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา	 ๑๔๗	 (๓)	
ของรัฐธรรมนูญฯ	 หลังจากคณะกรรมาธิการฯ	 ได้แถลงรายงาน	 โดยมสีมาชิกฯ	 อภิปราย
แสดงความคิดเห็นแล้ว	ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำาหรับคนพิการ	 (ฉบับท่ี	 ..)	 พ.ศ.	 .... 
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	๓)	หลังจากสมาชิกฯ	อภิปราย	และ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 (นายเสริมศักดิ์	 พงษ์พานิช)	 ตอบชี้แจงแล้ว																						
ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่งรับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณา	 และมีมติตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	จำานวน	๒๗	คน	
ประกอบด้วย
	 	 ๑.	 นายกฤช	อาทิตย์แก้ว		 	๒.	 นางกรีะณา	สุมาวงศ์
	 	 ๓.	 พลตำารวจเอก	จงรัก	จุฑานนท์			๔.	 นายเจริญ	ภักดวีานิช
	 	 ๕.	 นายชูศักดิ์	จันทยานนท์		 	๖.	นายถาวร	ลนีุตพงษ์
	 	 ๗.	 นางเบญจา	ชลธาร์นนท์		 	๘.	 นายประสงค์	นุรักษ์
	 	 ๙.	 รองศาสตราจารย์ประเสริฐ	ชิตพงศ์	๑๐.	 นายประเสริฐ	ประคุณศึกษาพันธ์
	 ๑๑.	 นายประแสง	มงคลศิริ		 ๑๒.	นางพวงแก้ว	กิจธรรม
	 ๑๓.	 พลโท	พงศ์เอก	อภิรักษ์โยธิน		 ๑๔.	นายพรีพงศ์	จารุสาร
	 ๑๕.	 นางเพ็ญพักตร์	ศรีทอง	 ๑๖.	 นายมณเฑยีร	บุญตัน
	 ๑๗.	 นายวิชาญ	ศิริชัยเอกวัฒน์		 ๑๘.	ศาสตราจารย์วิริยะ	นามศิริพงศ์พันธ์ุ
	 ๑๙.	 นายศุภชีพ	ดิษเทศ		 ๒๐.	 นายสุชาติ	โอวาทวรรณสกุล
	 ๒๑.	 นายสุพจน์	เลียดประถม		 ๒๒.	นางสาวสุมล	สุตะวิริยะวัฒน์
	 ๒๓.	 นายสุรชัย	ชัยตระกูลทอง		 ๒๔.	นายสุรพล	ทิพย์เสนา
	 ๒๕.	 พลเรือเอก	สุรศักดิ์	ศรีอรุณ		 ๒๖.	นายอนุชา	รัตนสินธุ์
	 ๒๗.	 นางสาวอิศวรา	ศิริรุ่งเรือง
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	 โดยมีกำาหนดการแปรญัตติภายใน	 ๗	 วัน	 ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	
พ.ศ.	๒๕๕๑	ข้อ	๑๔๒
	 ต่อจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง
ตามระเบียบวาระกระทู้ถาม	 คือ	 กระทู้ถามด่วน	 เรื่อง	 การดำาเนินงานของรัฐบาลเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำาลายป่า	 ของนายประสงค์	 นุรักษ์	 ถามนายก
รัฐมนตรี	 (กระทู้ถามที่	 ๓.๑)	 โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรวี่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	(นายปรีชา	เร่งสมบูรณ์สุข)	เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว
	 อนึ่ง	 รัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายให้มาตอบชี้แจงกระทู้ถามตามที่บรรจุ													
ในระเบียบวาระการประชุมมีภารกิจสำาคัญ	 และขอเล่ือนการตอบกระทู้ถาม จำานวนส่ี
กระทู้ถาม	ดังนี้
	 ๑.	 กระทู้ถาม	 เรื่อง	 อนาคตประเทศไทยภายหลังการสิ้นสุดลงของเชื้อเพลิง												
ประเภทที่มาจากซากฟอสซิล	 ของนายวิชาญ	 ศิริชัยเอกวัฒน์	 ถามนายกรัฐมนตรี	
(กระทู้ถามที่	๓.๒)
	 ๒.	 กระทู้ถาม	 เรื่อง	 ปัญหาโครงสร้างของหน่วยงานราชการ	 ของนายเจตน์	
ศิรธรานนท์	ถามนายกรัฐมนตรี	(กระทู้ถามที่	๓.๓)
	 ๓.	 กระทู้ถาม	 เรื่อง	 นโยบายของรัฐบาลในด้านการปฏิรูปประเทศ														
ของนายคำานูณ	สิทธิสมาน	ถามนายกรัฐมนตรี	(กระทู้ถามที่	๓.๔)
	 ๔.	 กระทู้ถาม	 เรื่อง	 ปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัยและสารปนเป้ือน ของพลตำารวจโท พิชัย สุนทรสัจบูลย์ ถามนายกรัฐมนตรี																				
(กระทู้ถามที่	๓.๕)
	 เลิกประชุมเวลา	๑๕.๔๕	นาฬิกา
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สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกัน

พิจารณาเสร็จแล้ว จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
 รับร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำาหรับคนพิการ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
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การประชุมวุฒิสภา

ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	วันจันทร์ที่	๔	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๕๖	มกีารประชุมวุฒิสภา	
ครั้งที่	๑๐	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	โดยมี	นายนิคม	ไวยรัชพานิช	ประธานวุฒิสภา	ปฏิบัติ
หน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๑๐	นาฬิกา
	 เมื่อสมาชิกฯ	มาครบองค์ประชุมแล้ว	นายนิคม	ไวยรัชพานิช	ประธานวุฒิสภา
ขึ้นบัลลังก์
	 ประธานวุฒิสภาได้กล่าวเปิดประชุมและได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	ดังน้ี
	 ๑.	 ตามที่ประธานวุฒิสภาได้ส่งคำาร้องขอให้ถอดถอนนายชวรัตน์	 ชาญวรีกูล	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกจากตำาแหน่ง	 เนื่องจากมีพฤติการณ์ส่อว่าทุจริต
ในการจัดสรรงบภัยแล้งปี	 ๒๕๕๓	 เข้าพ้ืนท่ีเขตเลือกต้ังของตนเองโดยไม่เป็นธรรมและละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตกรณีใช้งบประมาณแผ่นดินปี	 ๒๕๕๓	 ของกรมการพัฒนา																				
ชุมชน	 กระทรวงมหาดไทย	 จำานวน	 ๑๐	 ล้านบาท	 ไปยังคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	
เพ่ือดำาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามอำานาจหน้าท่ี	ตามมาตรา	๒๗๒	ของรัฐธรรมนูญฯ	น้ัน
	 บัดนี้	 คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 พิจารณาแล้ว	 มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าจากการ
ไต่สวนข้อเท็จจริงพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะฟังได้ว่านายชวรัตน์	 ชาญวรีกูล	 รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย	 มีพฤติการณ์ส่อว่าทุจริตในการจัดสรรงบภัยแล้งเข้าพื้นที่
เลือกต้ังของตนเองโดยไม่เป็นธรรม	 และทุจริตในการใช้งบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชน 
ข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้ข้อกล่าวหาตกไป
	 ที่ประชุมรับทราบ
	 ๒.	 ด้วยเครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย	 คณะรัฐศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้ทำาการติดตามและประมวลผลงานของสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบัน	 ในรอบ
ระยะเวลา	๑	ปี	ตั้งแต่วันที่	๑	สิงหาคม	๒๕๕๔	ถึง	๑๙	มิถุนายน	๒๕๕๕	โดยได้จัดทำา	
“สมุดพก	 ส.ว.”	 ขึ้น	 เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกวุฒิสภากับสาธารณชนให้ได้ทราบว่า	
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สมาชิกวุฒิสภาแต่ละท่านได้ทำาหน้าที่ในสภาอย่างไรบ้างเป็นรายบุคคล	 ในการนี้	 ประธาน
วุฒิสภาได้มอบหมายให้คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาเป็นผู้ประสานงานการ
เก็บข้อมูลที่ถูกต้อง	และการเผยแพร่ในโอกาสต่อไป
	 ที่ประชุมรับทราบ
	 ทั้งนี้	ระเบียบวาระเรื่องรับรองรายงานการประชุม	(ไม่ม)ี
	 ต่อมา	 ประธานวุฒิสภาได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาม
ระเบียบวาระเรื่องด่วน	ตามลำาดับ	ดังนี้
	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ซึ่งคณะ
กรรมาธิการการทหารพิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๑)	ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่สอง	
เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	 และลงมติ
ในวาระที่สาม	เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร
	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	
(ปรับปรุงการได้รับเงินเดือนของข้าราชการทหาร)	ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว	
(เรื่องด่วนที่	 ๒)	 หลังจากสมาชิกฯ	 อภิปราย	 และรัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	
(พลเอก	 พฤณท์	 สุวรรณทัต)	 ตอบชี้แจงแล้ว	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง	 รับร่าง
พระราชบัญญัติฉบับน้ีไว้พิจารณาและเน่ืองจากท่ีประชุมมีมติให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
โดยกรรมาธิการเต็มสภา	 ที่ประชุมจึงได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่สอง	
เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	 และลงมติ
ในวาระที่สาม	เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร
	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (ปรับปรุงประเภทของ
หน่วยงานราชการที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม	 และภาษีประจำาปี	 และนิรโทษกรรม
ค่าธรรมเนียมและภาษีประจำาปีค้างชำาระของหน่วยงานราชการ)	 ซ่ึงสภาผู้แทนราษฎรลงมติ
เห็นชอบแล้ว	(เรื่องด่วนที่	๓)	หลังจากสมาชิกฯ	อภิปราย	และรัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม	 (พลเอก	 พฤณท์	 สุวรรณทัต)	 ตอบชี้แจงแล้ว	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง																																																																																																							
รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณา	 และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	จำานวน	๒๓	คน	ประกอบด้วย
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	 	 ๑.	 นายกมล	บูรณพงศ์	 	๒.	 นายเกชา	ศักดิ์สมบูรณ์
	 	 ๓.	 นายเจตน์	ศิรธรานนท์	 	๔.	 นายธนาวัฒน์	สังข์ทอง
	 	 ๕.	 นายธวัช	บวรวนิชยกูร	 	๖.	นายประดิษฐ์	ตันวัฒนะพงษ์
	 	 ๗.	 นายประวัติ	ทองสมบูรณ์	 	๘.	 นายประวิทย์	จันทราประภาวัฒน์
	 	 ๙.	 นายประสงค์	ตันมณีวัฒนา	 ๑๐.	 นายปัญญา	เบ็ญจศิริวรรณ
	 ๑๑.	 พลตำารวจโท	พิชัย	สุนทรสัจบูลย์ ๑๒.	นางภารด	ีจงสุขธนามณี
	 ๑๓.	 นายมหรรณพ	เดชวิทักษ์	 ๑๔.	นายมานพน้อย	วานิช
	 ๑๕.	 นายยุทธนา	ยุพฤทธิ์	 ๑๖.	 นางยุวด	ีนิ่มสมบุญ
	 ๑๗.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์	บารู	๑๘.	นายสิทธิศักดิ์	ยนต์ตระกูล
	 ๑๙.	 นายสุพจน์	เลียดประถม	 ๒๐.	 นายสุริยา	ปันจอร์
	 ๒๑.	 นายอโณทัย	ฤทธิปัญญาวงศ์	 ๒๒.	นายอนันต์	อริยะชัยพาณิชย์
	 ๒๓.	 นายอัฌษไธค์	รัตนดิลก	ณ	ภูเก็ต
	 โดยมีกำาหนดการแปรญัตติภายใน	 ๗	 วัน	 ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	
พ.ศ.	๒๕๕๑	ข้อ	๑๔๒
	 ๔.	 ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ซึ่งสภาผู้แทน
ราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว	(เรื่องด่วนที่	๔)	หลังจากสมาชิกฯ	อภิปราย	และรัฐมนตรวี่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (นายยุคล	ลิ้มแหลมทอง)	ตอบชี้แจงแล้ว	ที่ประชุมได้ลงมติ
ในวาระที่หนึ่ง	 รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณา	 และมมีติตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจำานวน	๒๓	คน	ประกอบด้วย
	 	 ๑.	 รองศาสตราจารย์กอบกุล	พันธ์เจริญวรกุล	๒.	 พลเอก	เกษมศักด์ิ	ปลูกสวัสด์ิ	  
	 	 ๓.	 นางจิตร์ธนา	ยิ่งทวีลาภา	 	๔.	 นายเจตน์	ศิรธรานนท์
	 	 ๕.	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ	บูรณสมภพ	๖.		 นายธนิตย์	เอนกวิทย์		 	
	 	 ๗.	 พลตำารวจโท	พิชัย	สุนทรสัจบูลย์	๘.	 พลตำารวจเอก	พิชิต	ควรเดชะคุปต์
	 	 ๙.	 พลตำารวจโท	ยุทธนา	ไทยภักด	ี๑๐.	 นายยุทธนา	ยุพฤทธิ์
	 ๑๑.	 นายวรวิทย์	วงษ์สุวรรณ์	 ๑๒.	นายวราสิทธิ์	กาญจนสูตร
	 ๑๓.	 นายวิชาญ	ศิริชัยเอกวัฒน์	 ๑๔.	พลเรือเอก	ศิษฐวัชร	วงษ์สุวรรณ
										 ๑๕.	 นายศุภวัฒน์	เทียนถาวร	 ๑๖.	พันตำารวจเอก	สนธยา	แสงเภา
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	 ๑๗.	 นายสมชาติ	พรรณพัฒน์	 ๑๘.	นายสมบูรณ์	งามลักษณ์
	 ๑๙.	 นางสมพร	จูมั่น	 ๒๐.	 นายสมพล	พันธุ์มณี
	 ๒๑.	 นายสรรเสริญ	อัจจุตมานัส	 ๒๒.	นายสุพจน์	เลยีดประถม
	 ๒๓.	 นางสุอำาภา	คชไกร
	 โดยมีกำาหนดการแปรญัตติภายใน	 ๗	 วัน	 ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	
พ.ศ.	๒๕๕๑	ข้อ	๑๔๒
	 โดยในระหว่างการพิจารณาเรื่องด่วนที่	 ๔	 ประธานวุฒิสภา	 และรองประธาน
วุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง	 ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม	 ซึ่งการประชุมครั้งน้ี
ไม่มีวาระการประชุมกระทู้ถาม	เร่ืองท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	เร่ืองท่ีค้างพิจารณา	
เรื่องที่เสนอใหม่และเรื่องอื่น	ๆ
	 เลิกประชุมเวลา	๑๓.๑๕

         
สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

          เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร จำานวน ๒ ฉบับ ดังนี้

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
	 	 (ปรับปรุงการได้รับเงินเดือนของข้าราชการทหาร)
 รับร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา จำานวน ๒ ฉบับ ดังนี้

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (ปรับปรุงประเภทของ
หน่วยงานราชการท่ีได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม	และภาษีประจำาปีและนิรโทษกรรม	ค่าธรรมเนียม
และภาษีประจำาปีค้างชำาระของหน่วยงานราชการ)
	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
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การประชุมวุฒิสภา

ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	วันจันทร์ที่	๑๑	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๕๖	มกีารประชุมวุฒิสภา	
ครั้งที่	๑๑	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	โดยมี	นายสุรชัย		เลี้ยงบุญเลิศชัย	รองประธานวุฒิสภา	
คนที่หนึ่ง	ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๔๕	นาฬิกา
	 เมื่อสมาชิกฯ	มาครบองค์ประชุมแล้ว	นายสุรชัย		เลี้ยงบุญเลิศชัย	รองประธาน
วุฒิสภา	คนท่ีหน่ึง		และนางพรทิพย์		โล่ห์วีระ	จันทร์รัตนปรีดา	รองประธานวุฒิสภา	คนท่ีสอง	
ขึ้นบัลลังก์
	 รองประธานวุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง	 ผู้ทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิด
ประชุมและได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้ง
ต่อที่ประชุมตามลำาดับ	ดังนี้
	 ๑.	 ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๔	ปีที่	๒	ครั้งที่	๑๑	(สมัยสามัญ
นิติบัญญัติ)	วันพุธที่	๖	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	ที่ประชุมได้ลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไข
เพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ	พ.ศ.	....	ของวุฒิสภา	จึงได้กำาหนดจำานวน
บุคคลที่จะประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกัน	เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	
ตามมาตรา	๑๔๗	(๓)	ของรัฐธรรมนูญฯ	จำานวน	๒๒	คน	และได้ลงมติตั้งกรรมาธิการฝ่าย
สภาผู้แทนราษฎร	 จำานวน	 ๑๑	 คน	 แล้วที่ประชุมจึงได้ลงมติตั้งกรรมาธิการฝ่ายวุฒิสภา	
จำานวน	๑๑	คน	ประกอบด้วย
	 	 ๑.	 นายกนกพันธ์		จุลเกษม	 	๒.	 นายเจตน์		ศิรธรานนท์
	 	 ๓.	 นายดิเรก		ถึงฝั่ง	 	๔.	 นางนฤมล		ศิริวัฒน์
	 	 ๕.	 นายปรเทพ		สุจริตกุล	 	๖.		 นายปัญญา		เบ็ญจศิริวรรณ
	 	 ๗.	 นายพิสิฐ		เกตุผาสุก	 	๘.	 ศาสตราจารย์สม		จาตุศรพีิทักษ์
	 	 ๙.	 นายสมบัติ		คุรุพันธ์	 ๑๐.	 นายสุโข		วุฑฒิโชติ
	 ๑๑.	 นายอนุรักษ์		นิยมเวช
	 ที่ประชุมรับทราบ
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	 ๒.	 ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๔	ปีที่	๒	ครั้งที่	๑๐	(สมัยสามัญ
นิติบัญญัติ)	 วันพฤหัสบดีที่	 ๓๑	มกราคม	๒๕๕๖	ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับการ											
แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ....	
ของวุฒิสภา	 จึงถือว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา	 ตาม
มาตรา	๑๔๗	(๓)	ของรัฐธรรมนูญฯ	แล้ว
	 ที่ประชุมรับทราบ
	 ๓.	 แจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่อาจบรรจุกระทู้ถามเข้าระเบียบวาระการประชุมได้
ภายในกำาหนด	๑๕	วัน	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๖๕	วรรคสาม	จำานวน	๑	กระทู้
	 ที่ประชุมรับทราบ
	 ๔.	 ด้วยในวันอังคารที่	 ๑๒	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 ประธานวุฒิสภาจะนำาคณะ																						
สมาชิกวุฒิสภาและผู้บริหารสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วมลงนามถวาย
พระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และเสด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรม
ราชินีนาถ	ณ	อาคารศิริราช	๑๐๐	ปี	โรงพยาบาลศิริราช	จึงขอเรยีนเชิญสมาชิกฯ	เข้าร่วม
ลงนามถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกัน
	 ที่ประชุมรับทราบ
	 ต่อมา	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมวุฒิสภา	จำานวน	๓	ครั้ง	ดังนี้
	 ครั้งที่	๑๘	(สมัยสามัญทั่วไป)	วันจันทร์ที่	๒๒	ตุลาคม	๒๕๕๕
	 ครั้งที่	๑๙	(สมัยสามัญทั่วไป)	วันจันทร์ที่	๒๙	ตุลาคม	๒๕๕๕	และ
	 ครั้งที่	๒๐	(สมัยสามัญทั่วไป)	วันอังคารที่	๓๐	ตุลาคม	๒๕๕๕
	 ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา	ทั้ง	๓	ครั้งดังกล่าว
	 จากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อขยาย																			
เวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติออกไปเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรา ๑๔๖	
ของรัฐธรรมนูญฯ	ตามที่ประธานคณะกรรมาธิการต่าง	ๆ	ร้องขอ	ดังนี้
	 ๑.	 นายวิชาญ	 ศิริชัยเอกวัฒน์	 ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ได้ขอขยายเวลาการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 ออกไปเป็นกรณีพิเศษ	 ตามมาตรา	 ๑๔๖	 ของรัฐธรรมนูญฯ	
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ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก	 ๓๐	 วัน	 นับแต่วันที่	 ๒๗	
กุมภาพันธ์	๒๕๕๖
	 ๒.	 พลอากาศเอก	ชาลี		จันทร์เรือง	รองประธานคณะกรรมาธิการการทหาร
ผู้ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมาธิการการทหารได้ขอขยายเวลาการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษ	
ตามมาตรา	๑๔๖	ของรัฐธรรมนูญฯ	ซ่ึงท่ีประชุมได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษ
อีก	๓๐	วัน	นับแต่วันที่	๓	มีนาคม	๒๕๕๖
	 ต่อจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง										
ในระเบียบวาระกระทู้ถาม	ตามลำาดับ	ดังนี้
	 ๑.	 กระทู้ถาม	 เรื่อง	 ปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัยและสารปนเปื้อน	 ของพลตำารวจโท	 พิชัย	 สุนทรสัจบูลย์	 ถามนายกรัฐมนตร	ี
(ลำาดับที่	๓.๔)
	 ๒.	 กระทู้ถาม	 เรื่อง	 การช่วยเหลือเกษตรกรสวนส้มโอ	 จังหวัดนครปฐม													
อันเนื่องมาจากเหตุมหาอุทกภัย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ของนายสมชาติ	 พรรณพัฒน์																		
ถามนายกรัฐมนตรี	(ลำาดับที่	๓.๕)
	 โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	(นายยุคล		ลิ้มแหลมทอง)	เป็นผู้ตอบกระทู้ถามทั้ง	๒	กระทู้ดังกล่าว
	 สำาหรับกระทู้ถามด่วน	 เรื่อง	 ปัญหาการลักลอบตัดไม้พยุง	 ของนายประสงค์			
นุรักษ์	ถามนายกรัฐมนตรี	(ลำาดับที่	๓.๑)	กระทู้ถาม	เรื่อง	นโยบายในการแก้ปัญหาผู้หลบ																				
หนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ของนายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ ถามนายกรัฐมนตรี	
(ลำาดับท่ี	๓.๒)	และกระทู้ถาม	เร่ือง	กรณีปัญหาการกำาหนดตำาแหน่งนายอำาเภอเป็นตำาแหน่ง
ประเภทบริหารระดับต้น	ของนายกฤช	อาทิตย์แก้ว	ถามนายกรัฐมนตร	ี(ลำาดับที่	๓.๓)	นั้น	
เนื่องจากนายกรัฐมนตรี	 และรัฐมนตรีผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว	 แจ้งว่า
มีภารกิจสำาคัญเร่งด่วน	จึงขอเลื่อนการถามตอบออกไปก่อน
	 หลังจากนั้น	ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วน
ตามลำาดับ	ดังนี้
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									๑.	ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ	พ.ศ.	....	ซึ่งคณะ
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	(เรื่องด่วนที่	๑)	ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง
เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำาปรารภ และพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง และลงมติ
ในวาระที่สามให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
	 ในระหว่างการพิจารณาเรื่องด่วนที่	๑	รองประธานวุฒิสภา	คนที่หนึ่ง	และรอง
ประธานวุฒิสภา	คนที่สอง	ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม
	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (ปรับปรุง
ประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับยกเว้นภาษีประจำาปีและนิรโทษกรรมภาษีประจำาปี
ท่ีค้างชำาระของหน่วยงานราชการ)	 ซ่ึงสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว	 (เร่ืองด่วนท่ี ๒) 
ภายหลังสมาชิกฯ	อภิปราย	โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	(พลเอก	พฤณท์	
สุวรรณทัต)	ตอบชี้แจงแล้วที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง	รับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ไว้พิจารณา	 และมีมติมอบหมายให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รถยนต์	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับยกเว้นค่า
ธรรมเนียมและภาษีประจำาปีและนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและภาษีประจำาปีค้างชำาระ
ของหน่วยงานราชการ)	 ซึ่งวุฒิสภาได้มีมติแต่งตั้งในคราวประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๑๐													
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันจันทร์ที่	๔	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	ทำาหน้าที่พิจารณาร่างพระราช
บัญญัติดังกล่าว	 โดยมีกำาหนดแปรญัตติภายใน	 ๗	 วัน	 ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	
พ.ศ.	๒๕๕๑	ข้อ	๑๔๒
	 ต่อมา	ประธานของที่ประชุมได้หารือที่ประชุมเพื่อขอให้รวมระเบยีบวาระเรื่อง
ด่วนที่	 ๓	 ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การกำาหนดนำ้าหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล)	 ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว	
กับระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๔	 ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	
(ปรับปรุงนำ้าหนักของรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล)	 ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร
ลงมติเห็นชอบแล้ว ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวเน่ืองกันเพ่ือพิจารณาพร้อมกัน แต่ให้แยกลงมติทีละฉบับ 
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ	 หลังจากสมาชิกฯ	 อภิปราย โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม	 (พลเอก	 พฤณท์	 สุวรรณทัต)	 ตอบชี้แจงแล้ว	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง				
ทีละฉบับ	 ตามลำาดับ	 ให้รับร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับไว้พิจารณา	 และมีมติ
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มอบหมายให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรถยนต์	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	.... 
(ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการท่ีได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจำาปี	 และ
นิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและภาษีประจำาปีค้างชำาระของหน่วยงานราชการ)	 ซึ่งวุฒิสภา
ได้มีมติแต่งตั้งในคราวประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๑๐	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันจันทร์ที่	 ๔	
กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ	 โดยมีกำาหนดแปรญัตติ
ภายใน	๗	วัน	ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๕๑	ข้อ	๑๔๒
 จากน้ัน	 ประธานของท่ีประชุมได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า	 ในการประชุมวุฒิสภาคร้ังน้ี																					
ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	
เรื่องที่ค้างพิจารณา	เรื่องที่เสนอใหม่	และเรื่องอื่น	ๆ
	 เลิกประชุมเวลา	๑๗.๕๐	นาฬิกา

         สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

         ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ	พ.ศ.	....
 รับร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา จำานวน ๓ ฉบับ ดังนี้

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
	 	 (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจำาปี
และนิรโทษกรรมภาษีประจำาปีที่ค้างชำาระของหน่วยงานราชการ)
	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
	 	 (ปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับการกำาหนดนำา้หนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล)
	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
	 	 (ปรับปรุงนำ้าหนักของรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล)

         



92

รองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ

จัดสร้างอาคารเรียนสำาหรับนักเรียนชาวเขา

 
	 รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร	
คนที่หนึ่ง	 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึก
ข้ อตกลงโครงการ	 จัดสร้ า งอาคาร เรี ยน
สำ า ห รั บ นั ก เ รี ย น ช า ว เ ข า แ ล ะ โ ร ง เ รี ย น																																																																
ที่ ขาดแคลนอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 													
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั วและสมเด็จ
พระนางเจ้ าพระบรมราชินีนาถ	 ระหว่ าง
สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกับ
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
(สพฐ.)	 สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย	 (กศน.)	 และ
กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน	(ตชด.)	
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 วันท่ี	๒๙	มกราคม	๒๕๕๖	 นายเจริญ	จรรย์โกมล	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
คนที่หนึ่ง	 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการจัดสร้างอาคารเรียนสำาหรับ
นักเรียนชาวเขาและโรงเรียนที่ขาดแคลนอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	 ระหว่างสำานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร	 กับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.),	 สำานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 (กศน.)	 และกองบัญชาการ
ตำารวจตระเวนชายแดน	(ตชด.)	
	 จากน้ัน	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนท่ีหน่ึง	 ได้แถลงข่าวโครงการ																																																																																																																																								
จัดสร้างอาคารเรียนสำาหรับนักเรียนชาวเขาเฉลิมพระเกียรติฯ	 โดยกล่าวว่า	 สภาผู้แทน
ราษฎรได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นส่วนสำาคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลในประเทศ	 จึงได้ดำาเนินการจัดทำาโครงการนี้ขึ้น	 เพื่อช่วยเหลือ
เด็กและผู้ด้อยโอกาสท่ีอยู่ในถ่ินทุรกันดาร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเด็กชาวเขา	 ให้ได้รับการศึกษา
ที่เพียงพอ	 รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กชาวเขาให้มีที่เรียนหนังสือ	 และเพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๗	 รอบ	
โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน	๓	แห่ง	คือ	สพฐ.,	กศน.,	และ	ตชด.	โดยได้จัดสรรงบประมาณ
จำานวน	๒๑๙,๓๐๐,๐๐๐	บาท	เพ่ือก่อสร้างอาคาร	๘๖	แห่ง	และจัดให้มีการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ								
ภายใน	๓๐	วัน	เพื่อให้ทันพิธีเปิดอาคารเรียนในวันฉัตรมงคล	(๕	พฤษภาคม	๒๕๕๖)	
ตามที่ได้ตกลงร่วมกัน	 พร้อมกันนี้	 ได้กล่าวขอบคุณทุกส่วนราชการที่ได้ร่วมสร้างบุญกุศล
ให้กับเด็กที่อยู่บนเขา	หลังจากโครงการนี้แล้วเสร็จจะจัดทำาโครงการใหม่ต่อไป
	 การแถลงข่าวในครั้งนี้	 มีผู้ร่วมลงนามและร่วมแถลงข่าว	 ได้แก่	 นายสุวิจักขณ์										
นาควัชระชัย	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ดร.ชินภัทร	 ภูมิรัตน	 เลขาธิการ	 สพฐ.	
นายประเสริฐ	บุญเรือง	เลขาธิการ	กศน.	และ	พลตำารวจโท	 สุพงษ์	เขมะสิงคิ	ผู้บัญชาการ
ตำารวจตระเวนชายแดน	
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ประธานรัฐสภาเผยรัฐบาลส่งรายงานแถลงผลงาน ๑ ปีแล้ว

 
  ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เปิดเผย                                                                    
รัฐบาลได้ส่งรายงานเพื่อแถลงผลงาน	 ๑	 ปี
มายังสภาผู้แทนราษฎรแล้ว	 ซึ่งขั้นตอนต่อไป
เป็นหน้าที่ของวิปทั้ง	 ๓	 ฝ่าย	 ที่ต้องไปหารือ
ถึงกรอบระยะเวลาความเหมาะสม	 เพื่อบรรจุ								
เข้ า ในระเบียบวาระการประชุมร่ วมกัน
ของรัฐสภา	ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับสมาชิกฯ	ว่า	จะเล่ือน
วาระใดขึ้นมาพิจารณาก่อน									

	 วันที่	๓๑	มกราคม	๒๕๕๖		นายสมศักดิ์	เกยีรติสุรนนท์	ประธานรัฐสภา	และ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 กล่าวถึงการที่รัฐบาลเตรียมแถลงผลงานรัฐบาลปี	 ๒๕๕๕	 ว่า	
ทางรัฐบาลส่งรายงานมาถึงตนตั้งแต่วันที่	 ๒๓	 มกราคมแล้ว	 และในวันที่	 ๒๔	 มกราคม	
ทางประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ได้ส่งเรื่องไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรแีล้ว	 ส่วนจะเป็น												
วันใดนั้น	 ต้องรอดูความเหมาะสมอีกครั้ง	 ซึ่งเป็นเรื่องที่คณะกรรมการประสานงาน	 (วิป)	
ของทั้ง	 ๓	 ฝ่ายต้องประสานกัน	 โดยส่วนตัวแล้วมองว่าน่าจะอยู่ในช่วงสมัยประชุม
สมัยสามัญนิติบัญญัติน้ี	 และหากรัฐบาลต้องการแถลงผลงานในสมัยประชุมน้ี	 รัฐบาล
ต้องทำาเรื่องขอยกเว้นเสนอเข้าที่ประชุมร่วมรัฐสภา
	 การแถลงผลงานของรัฐบาลเป็นเรื่องจำาเป็นที่ต้องแถลงตามกรอบรัฐธรรมนูญ	
และเวลานี้รัฐบาลส่งเรื่องมาที่สภาแล้ว	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิป	๓	ฝ่ายตกลงกัน	เพื่อหาช่วงเวลา
ที่เหมาะสมในการแถลงผลงาน	 ซึ่งรัฐบาลต้องมาประสานเพื่อหาเวลาที่เหมาะสมต่อไป	
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ประธานรัฐสภารับมอบหนังสือจากสภาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงฯ 

	 ประธานรัฐสภารับมอบหนังสือจากสภาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงฯ	
คณะศิษย์หลวงตามหาบัว	 และแรงงาน	 ทีโอที-กสท.	 ยื่นรายชื่อประชาชนจำานวน									
๑.๒	หมื่นรายชื่อ		เพื่อขอแก้	พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ	
	 วันที่	๓๑	มกราคม	๒๕๕๖	นายสมศักดิ์	เกยีรติสุรนนท์	ประธานรัฐสภา	และ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร	รับมอบหนังสือและรายชื่อประชาชนจำานวน		๑๒,๘๐๐	รายชื่อ	
จากสภาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 (สววท.)		
คณะศิษยานุศิษย์หลวงตามหาบัว	 กลุ่มผู้นำาแรงงาน	บริษัท	 ทโีอท	ี จำากัด	 (มหาชน)	 และ
สหภาพแรงงาน	บริษัท	กสท.	โทรคมนาคม	จำากัด	(มหาชน)		นำาโดยนายนิคม	บุญวิเศษ								
ประธาน	 สววท.	 เพื่อขอเสนอร่างแก้ไข	 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 (ฉบับที่	 ..)										
พ.ศ.	 ....	 เพื่อให้การกำากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสยีง	 วิทยุโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมของประเทศเกิดประโยชน์สูงสุด
	 ประธาน สสวท.	 กล่าวว่า	 สาเหตุที่เสนอร่าง	 พ.ร.บ.ฉบับนี้	 เนื่องจากในปี									
ท่ีผ่านมาการปฏิบัติหน้าท่ีของ	 กสทช. ไม่เปิดโอกาสให้มีการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิทยุ
ประเภทธุรกิจหรือสาธารณะ	 และยังถือโอกาสปิดคลื่น	 มีการจับกุมคดีโดยไม่ฟังเสียง
ของ	 สววท.	 ถือเป็นการลุแก่อำานาจ	 ที่ให้ผู้ประกอบการวิทยุต้องปฎิบัติตาม	 โดยไม่สนใจ



96

ว่าจะขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่	 อีกทั้ง	 กสทช.	 ยังมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
อย่างฟุ่มเฟือยเกินความจำาเป็น	 ดังนั้นทางกลุ่มฯ	 จึงได้ยื่นเสนอกฎหมายซึ่งเป็นของ
ภาคประชาชนและภาคเอกชน
	 ประธานรัฐสภา กล่าวภายหลังการรับหนังสือว่า	 ทางสภาผู้แทนราษฎรจะได้								
ตรวจสอบรายชื่อประชาชนที่ยื่นเสนอกฎหมาย จากนั้นก็จะนำาเข้าสู่การพิจารณาของ
สภาผู้แทนราษฎรต่อไปตามขั้นตอน	

ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์แถลงมีการทุจริตการจัดซื้อ จัดจ้างผ้าห่มต้านภัยหนาว

 
		 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 แบบ
บัญชีรายช่ือ	 พรรคประชาธิปัตย์	 แถลงข่าว                           
กรณีการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างผ้าห่ม
ต้านภัยหนาว	 ของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย	 (ปภ.)กระทรวงมหาดไทย	
พร้อมทั้งเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีชี้แจง
เร่ืองดังกล่าว	เพราะเป็นการทุจริตท่ีมีส่วนต่าง
มูลค่ามหาศาล

	 วันที่	๓๑	มกราคม	๒๕๕๖	นายอลงกรณ์	พลบุตร	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
แบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคประชาธิปัตย์	 แถลงกรณีการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างผ้าห่ม
ต้านภัยหนาว	 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 (ปภ.)	 กระทรวงมหาดไทยว่า											
ตามที่ตนได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนภาคเหนือและภาคอีสานว่ามีการทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจ้างผ้าห่มต้านภัยหนาว	 ซึ่งมีการโกงส่วนต่างถึง	 ๖๐๐%	 โดยการทุจริต
ในโครงการดังกล่าว	 มาจากปัญหาภัยหนาวของประชาชนในจังหวัดภาคเหนือและ
ภาคอีสาน	 โดย ปภ.ได้จัดงบประมาณในการจัดซ้ือจัดหาผ้าห่ม	 มีการจัดซ้ือและแจกจ่าย
ประชาชนไปแล้วจำานวน	 ๕	แสนผืน	และจะมีการจัดซื้ออกี	๑	ล้านผืน
 โดยมีการกำาหนดสเปกกลางเอาไว้ว่า	จะมีการจัดซ้ือผ้าห่ม	๒	แบบ	คือ	ผ้าห่มนวม																																																						
ซึ่ ง มี ค ว ามก ว้ า ง 	 ๑๔๐ 	 เซนติ เมต ร 	 แ ล ะค ว ามย า ว 	 ๑๙๐ 	 เซนติ เมต ร	
หนัก	 ๙๐๐	 –	 ๑,๐๐๐	 กรัม ในราคาผืนละ ๒๔๐ บาท และผ้าห่มข้ีงามีขนาดและนำา้หนักเท่ากัน 
ในราคาผืนละ	 ๑๘๐	 บาท	 ซึ่งหลังจากที่ตนได้ตรวจสอบสัญญาในเบื้องต้นแล้วปรากฏว่า	
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ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่กล้าเป็นผู้จัดซ้ือด้วยตัวเอง	แต่ว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัด											
เป็นผู้จัดซื้อ	 และมีการกว้านซื้อผ้าห่มตามตลาดต่างๆ	 โดยมีขนาดและนำ้าหนัก
ผิดไปจากสเปกกลางท่ีต้ังไว้	 ทำาให้เกิดความเสียหายถึง	 ๑๒๐	 ล้านบาท	 หรือเป็นส่วนต่างถึง                                                                                                                                              
๖๐๐% ซ่ึงตนคิดว่าเป็นการทุจริตโกงส่วนต่างท่ีรุนแรงมากท่ีสุด ทำาให้ประเทศชาติเสียหาย							
เป็นอย่างมาก	 จึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีชี้แจงเรื่องดังกล่าว	 เพราะเป็นการทุจริต
ท่ีมีส่วนต่างมูลค่ามหาศาล	 และขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีช้ีแจงและดำาเนินการตรวจสอบ
การทุจริตเรื่องนี้อย่างจริงจัง	

ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคมรับมอบหนังสือจากชาวชุมชน

พหลโยธิน ๔๐

	 ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ ก ร ร ม า ธิ ก า ร																																																																	
การคมนาคม	 สภาผู้แทนราษฎร	 รับมอบหนังสือ
จากชาวชุมชนพหลโยธิน	 ๔๐	 เน่ืองจากการก่อสร้าง
ทางแยกต่างระดับเกษตรศาสตร์ของโครงการระบบ
ทางด่วนขั้นที่	๓	สายเหนือ	ตอนที่	๒	(N2)	ได้สร้าง
ผลกระทบต่อชุมชนพหลโยธิน ๔๐ และชุมชนใกล้เคียง
	 วันที่	 ๓๑	 มกราคม	 ๒๕๕๖	 นายเจือ	 ราชสหี์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร																							
จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์	 ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม	
สภาผู้แทนราษฎร	 รับมอบหนังสือจากชาวชุมชนพหลโยธิน	 ๔๐	 นำาโดยพลตำารวจเอก
โอภาส	รัตนสิน	ข้าราชการเกษียณ เนื่องจากการก่อสร้างทางแยกต่างระดับเกษตรศาสตร ์
ของโครงการระบบทางด่วนขั้นที่	๓	สายเหนือ	ตอนที่	๒	(N2)	ได้สร้างผลกระทบต่อชุมชน
พหลโยธิน	๔๐	และชุมชนใกล้เคียงจำานวน	๘๖	ครัวเรือน	ประชากรรวม	๑,๒๐๗	คน	นอกจากน้ี																																																																																																																				
การก่อสร้างดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของประชาชน เพราะการก่อสร้างทาง
แยกเกษตรทำาให้บ้านเรือนและท่ีดินต้องถูกเวนคืน	 ต้องย้ายออกจากท่ีอยู่อาศัย	 ส่วนบ้านท่ีไม่
ถูกเวนคืนก็อาจเสี่ยงต่อการสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างได	้ ส่งผลกระทบต่อร่างกายและ
จิตใจ ทั้งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจชุมชนที่เปลี่ยนไป	 ทำาให้เกิดมลพิษทาง
อากาศ	มลพิษด้านเสียง	นอกจากนี้อาจทำาให้เกิดอุบัติเหตุและอาชญกรรมเพิ่มสูงขึ้น
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	 พลตำารวจเอก	 โอภาส	กล่าวว่า	ทางชุมชนพหลโยธิน	๔๐	มขี้อเสนอแนะดังนี้	
คือ	๑.ระยะก่อสร้างโครงการมีระยะสั้นเพียง	๙.๒	กิโลเมตร	แต่มทีางแยกต่างระดับขึ้นลง
ถึง	๔	จุด	จึงควรยกเลิกทางแยกต่างระดับเกษตรศาสตร์ที่มผีลกระทบต่อผู้คนจำานวนมาก	
และเลือกสร้างทางข้ึนลงขนาดเล็กแทนขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ีว่างเปล่าท่ีมีประชาชนอาศัยอยู่น้อย                                                                                            
๒.หากทางการพิเศษแห่งประเทศไทยยังจำาเป็นและยืนยันจะสร้างทางแยกต่างระดับ
เกษตรศาสตร์	 ก็ขอให้พิจารณาเปลี่ยนแปลงและลดขนาดทางแยกต่างระดับที่เป็นวงเวยีน
ต่างระดับขนาดใหญ่ตามแบบมาเป็นเพียงทางขึ้นลงเท่านั้น	 ซึ่งต้องไม่กระทบต่อที่ดิน	
สิ่งปลูกสร้างของประชาชน อย่างไรก็ตาม ชุมชนพหลโยธิน	 ๔๐ เห็นด้วยกับข้อเสนอ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ให้ปรับเปลี่ยนไปสร้างอุโมงค์แทนแบบทางแยกยกระดับ	
หรือปรับเปลี่ยนเส้นทางอ้อมไปตามทางคลองบางบัว
          ด้านประธานคณะกรรมาธิการ		กล่าวว่า	จะนำาเร่ืองดังกล่าวเข้าหารือในคณะกรรมาธิการ           
และจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง		และชุมชนที่ได้รับผลกระทบเข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการต่อไป

ผู้แทนรัฐสภาไทยร่วมประชุม APPF ครั้งที่ ๒๑ ณ เมืองวลาดิวอสต๊อก 

สหพันธรัฐรัสเซีย

	 ผู้แทนรัฐสภาไทย	 ร่วมประชุม	 APPF	 ครั้งที่	 ๒๑	 ณ	 เมืองวลาดิวอสต๊อก	
สหพันธรัฐรัสเซีย	 โดยมุ่งพิจารณาปัญหาสำาคัญในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก	 เรื่องการ								
ต่อต้านการก่อการร้าย	 การลักลอบค้ายาเสพติดและองค์กรอาชญากรรม	 การขจัด
ปัญหาความยากจน	 การพัฒนาโครงสร้างคมนาคมพื้นฐานและศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์
ที่ทันสมัย	รวมไปถึงกระบวนการบูรณาการภายในภูมิภาคในมุมมอง	WTO
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	 วันที่	๓๑	มกราคม	๒๕๕๖		รองศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ		เทวกุล	
สมาชิกวุฒิสภา	นำาคณะผู้แทนรัฐสภาไทย	ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	และ
สมาชิกวุฒิสภา	ร่วมประชุมประจำาปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก	(APPF)	ครั้งที่	๒๑	
ณ	ศูนย์ประชุม	Far	Eastern	Federal	University	 เมืองวลาดิวอสต๊อก	สหพันธรัฐรัสเซยี	
ระหว่างวันที่	 ๒๕	 -๓๑	 มกราคม	 ๒๕๕๖	 โดยมีประเทศสมาชิกจากอนุภูมิภาคต่าง	 ๆ	
ในเอเชียและแปซิฟิกเข้าร่วมประชุมรวม	๒๒	ประเทศ	รวมถึงบรูไนดารุสซารามในฐานะประเทศ
ผู้สังเกตการณ์	 อัฟกานิสถานและคาซัคสถานในฐานะประเทศที่ได้รับเชิญจากเจ้าภาพ	
นอกจากนี้	ยังมีองค์กรระหว่างประเทศ	อาทิ	สหประชาชาติ	สมัชชาของสภายุโรป	องค์กร
ความร่วมมือฉางไห่	เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
 สำาหรับการประชุม	 APPF	 ในคร้ังน้ี	 ได้มีการหารือก่อนท่ีจะลงนามรับรอง	
ข้อมติและแถลงการณ์ร่วมกัน	 เพื่อนำาไปสู่การแก้ไขและป้องกันปัญหาในด้านการเมือง																	
และความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและการค้า	 ด้านความร่วมมือระดับภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิก	 รวมท้ังการดำาเนินงานในอนาคตของ	 APPF	 โดยในด้านการเมืองฯ	 นายธีระ	 สุวรรณกุล 
สมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนรัฐสภาไทย ได้กล่าวถ้อยแถลงหัวข้อการต่อต้านการก่อการร้าย	
การลักลอบค้ายาเสพติดและองค์กรอาชญากรรม	 และร่วมหารือในการประชุมยุวสมาชิก
รัฐสภาภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก	 พร้อมกับร่วมหารือถึงบทบาทของรัฐสภาในประเด็น	
การเสริมสร้างประชาธิปไตย	 การเคารพในอำานาจอธิปไตยและโอกาสในการสร้างระบบ
รักษาความปลอดภัยโดยรวมของภูมิภาค	ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นต่อเสถยีรภาพของโลก
และภูมิภาค
	 สำาหรับด้านเศรษฐกิจและการค้า	 นายสามารถ	 ราชพลสิทธิ์	 สมาชิก											
สภาผู้แทนราษฎร	พรรคประชาธิปัตย์	ในฐานะผู้แทนรัฐสภาไทย	ได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ
การพัฒนาโครงสร้างการคมนาคมพื้นฐานและศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัย	 ขณะที่	
นายสุพจน์	เลียดประถม	สมาชิกวุฒิสภา	จังหวัดตราด	ผู้แทนรัฐสภาไทย	กล่าวถ้อยแถลง
ในหัวข้อการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร	 พร้อมร่วมหารือถึงกระบวนบูรณาการ
ภายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	ในมุมมององค์การการค้าโลก	(WTO)	
	 ส่วนการสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคน้ัน	 หม่อมหลวงปรียพรรณ																
ศรีธวัช	สมาชิกวุฒิสภาและผู้แทนรัฐสภาไทย	 ได้กล่าวถ้อยแถลงถึงการส่งเสริมการติดต่อ
ทางวัฒนธรรม	 การศึกษาและมนุษยธรรม	 การหารือด้านอารยธรรม	 ความสอดคล้องกัน
ของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน	 และกระบวนการอพยพย้ายถิ่น	 ขณะที่นายจารุพงศ์							
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จีนาพันธ์ สมาชิกวุฒิสภาและผู้แทนรัฐสภาไทย กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ ความมั่นคง
ทางพลังงานและการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ	 พร้อมร่วมหารือเพ่ือขจัดปัญหาความยากจน	
ความมั่นคงทางสังคมที่ยั่งยืนในบริบทของความไม่สมดุลทางการเงินของโลก	 รวมไปถึง
ความร่วมมือในการป้องกันและจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ	การรักษาสิ่งแวดล้อม
	 นอกจากนี้	 ที่ประชุม	 APPF	 ได้ร่วมวางแผนการดำาเนินงานระหว่างกัน									
ในอนาคต	 โดยมี	 นางนฤมล	 ศิริวัฒน์	 สมาชิกวุฒิสภา	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 เข้าร่วมเสวนา
โต๊ะกลมและกล่าวถ้อยแถลงถึงยุคใหม่แห่งความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก	
กับยุโรป
	 โอกาสเดียวกันนี้	 ผู้แทนรัฐสภาไทยได้หารือแบบทวิภาคกีับผู้แทนจากรัฐสภา
รัสเซีย	 ถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่าง	๒	ประเทศ	เป็นเวลา	๑๑๕	ปี	ซ่ึงฝ่ายไทยมีการจัดต้ัง
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-รัสเซียขึ้น	 	 ขณะเดียวกันทั้ง	 ๒	 ฝ่ายเห็นพ้องที่จะขยาย
ความร่วมมือระหว่างกัน	 ทั้งด้านการศึกษา	 วัฒนธรรม	 รวมถึงช่องทางการประชุมอื่น	 ๆ	
ที่เมืองวลาดิวอสต๊อก	ซึ่งจะจัดขึ้นในอนาคต
 สำาหรับผลการประชุมประจำาปีรัฐสภาภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟิก	ณ	เมืองวลาดิวอสต๊อก           
ซึ่งครอบคลุมประเด็นปัญหาด้านต่าง ๆ ในครั้งนี้ ผู้แทนจากรัฐสภาไทย จะนำา
ผลการประชุมที่เน้นถึงบทบาทด้านนิติบัญญัติของรัฐสภาไปสู่การแก้ปัญหาในภูมิภาค								
พร้อมนำาข้อมติจากการประชุม	 แจ้งให้ฝ่ายบริหารทราบและปฏิบัติตามข้อมติดังกล่าว	
ต่อไป
 
รัฐสภาเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาเชิงวิชาการกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร

	 รัฐสภาเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาเชิงวิชาการกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร	 ในวันท่ี																	
๒๒	–	๒๓	กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	ระดมผู้เช่ียวชาญ	 และหน่วยงานเก่ียวข้อง	 เพ่ือให้รัฐสภาเป็นเวที    
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ในการสร้างความสมานฉันท์ปรองดองของคนในชาติ	 สร้างสัมพันธไมตรีท่ีดีระหว่างประเทศ	
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
 วันท่ี	๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	 นายเจริญ	จรรย์โกมล	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร                    
คนที่หนึ่ง	 เปิดเผยว่า	 รัฐสภาจะเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ	 เรื่อง	
“ปราสาทพระวิหาร:ทางออกของประเทศไทยภายหลังการตีความของศาลโลก”	 ในวันที่		
๒๒	–	๒๓	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	โดยเชิญผู้เข้าร่วมการสัมมนารวมกว่า	๖๐๐	คน	ประกอบด้วย
ผู้แทนหน่วยงานของรัฐ	 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	 คณะกรรมาธิการสามัญประจำา
สภาผู้แทนราษฎร	 และวุฒิสภา	 สถาบันการศึกษาจากภาครัฐ	 เอกชน	 สื่อมวลชน	
เครือข่ายภาคประชาสังคมและตัวแทนชาวบ้าน	 โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้	 เพื่อให้รัฐสภา
เป็นเวทีในการสร้างความสมานฉันท์ปรองดองของคนในชาติ	 สร้างสัมพันธไมตรีท่ีดีระหว่าง
ประเทศ	นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง	เนื่องจาก
กรณีปราสาทพระวิหารเป็นปัญหามานาน	 อีกทั้งในปี	 ๒๕๕๖	 นี้	 จะมีการแถลงปิดคดี
ด้วยวาจาและตัดสินในปลายปีตามลำาดับ	 จึงอยากให้ได้รับข้อมูลและเข้าใจประวัติศาสตร์
ที่ถูกต้อง	 รวมทั้งความคิดเห็นจากผู้ที่มีความรู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง	 อาทิ	 รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 เจ้ากรมกิจการ
ชายแดนทหาร	 และปลัดกระทรวงมหาดไทย	 ปลัดกระทรวงต่างประเทศ	 นอกจากนี้	
ยั งได้ เชิญ	 นายกษิต	 ภิรมย์ 	 อดีตรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการต่างประเทศ	
นายนพดล	 ปัทมะ ศาสตราจารย์สมปอง สุจริตกุล อดีตคณะทนายความฝ่ายไทย
ในคดีปราสาทพระวิหาร	รวมถึงนักวิชาการ	นักกฎหมายอิสระร่วมด้วย
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กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สิงคโปร์เดินทางเยือนรัฐสภาสิงคโปร์ 

	 กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สิงคโปร์	 	 เดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์	
ระหว่างวันท่ี ๑๔ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยมุ่งประเด็นหารือข้อกฎหมายช่วยเหลือ         
พ่อครัวไทย	 และศึกษาเปรียบเทียบนโยบายแจกแท็บเล็ตให้เด็กเล็ก

	 วันที่	 ๑	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 นายประกอบ	 จิรกิตติ	 ประธานกลุ่มมิตรภาพ
สมาชิกรัฐสภาไทย-สิงคโปร์	 เปิดเผยว่า	 กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สิงคโปร์	
เดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์	 ระหว่างวันที่	 ๑๔	 -	 ๑๘	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 เพื่อ
เข้าเยี่ยมคารวะ	 นางฮาลิมาห์	 ยาคอบ	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่ของสิงคโปร์	
เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภา	 ๒	 ประเทศ	 พร้อมกันนี้กลุ่มมิตรภาพฯ	 จะไปดูงานด้าน
การศึกษาของสิงคโปร์เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีได้รับการยกย่องว่า	 มีระบบการศึกษาท่ีเป็นเลิศ
ประเทศหน่ึง	 และยังมีการแจกแท็บเล็ตให้กับเด็กเล็กเช่นเดียวกับนโยบายของรัฐบาลไทย	
จึงต้องการนำามาเป็นกรณีเปรียบเทียบ	 พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมกลุ่มแรงงานไทยในสิงคโปร์
เพ่ือรับทราบปัญหา	 เพ่ือนำาไปสู่การหารือกับประธานสภาสิงคโปร์ในการให้ความช่วยเหลือ                       
โดยเฉพาะปัญหาท่ีรับทราบเบ้ืองต้นในเร่ืองของพ่อครัวชาวไทย	 ท่ีขณะน้ีได้รับผลกระทบ																	
จากกฎหมายของสิงคโปร์ซึ่งกำาหนดให้ต้องจบปริญญาตรี	 แทนที่จะกำาหนดจาก
ความเชี่ยวชาญ	 นายประกอบ	 กล่าวต่อไปว่า	 ปัญหาที่ได้รับทราบจากการศึกษาดูงาน							
ทั้งหมดจะนำาเข้าหารือกับประธานรัฐสภาสิงคโปร์	 เพื่อนำาไปสู่การสร้างความร่วมมือ
และผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อช่วยเอื้อประโยชน์ให้กับชาวไทยในสิงคโปร์	
และการดำาเนินงานระหว่างรัฐสภาของทั้งสองประเทศต่อไป
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ร้องวุฒิสภาสอบ กกพ. ออกระเบียบมิชอบ

	 รองประธานวุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง	 รับมอบหนังสือจากตัวแทนเครือข่ายอนุรักษ์
วิถีเกษตรกรรม	 จังหวัดสระบุรี	 เพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีที่คณะกรรมการกำากับกิจการ
พลังงาน	 (กกพ.)	 และสำานักงานคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน	 ออกระเบียบและ																																																																																																				
ประกาศโดยมิชอบตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน	พ.ศ.	๒๕๕๐	และไม่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ							
				 วันที่	๔	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖		นายสุรชัย	เลี้ยงบุญเลิศชัย	รองประธานวุฒิสภา	
คนที่หนึ่ง	 รับมอบหนังสือจาก	 นายตี๋	 ตรัยรัตนแสงมณี	 ตัวแทนเครือข่ายอนุรักษ์
วิถีเกษตรกรรม	 จังหวัดสระบุรี	 เพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีที่คณะกรรมการกำากับกิจการ
พลังงาน	 (กกพ.)	 และสำานักงานคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน	 ออกระเบยีบและ
ประกาศโดยมิชอบตาม	พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน	พ.ศ.	๒๕๕๐	และไม่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ	โดยคณะกรรมการฯ	ออกประกาศเรื่อง	“การกำาหนดพื้นที่ประกาศ	ประเภท
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประกาศและจำานวนคณะกรรมการพัฒนาชุมนุมในพื้นที่																			
รอบโรงไฟฟ้า	 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า	 บริษัท	 กัลฟ์	 เจพี	 เอ็นเอส	 จำากัด”	 ด้วยการระบุช่ือ
บริษัทเอกชนไว้ในประกาศนั้นถือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนโดยเฉพาะ	
ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ	 และทำาให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทเอกชนเป็นเจ้าของ
ในกองทุน	 ทั้งที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาจากเงินที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ	
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นอกจากนี้	 ระเบียบคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงานว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ	
ไม่ได้พิจารณาจากผลกระทบและความรุนแรงตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง	 ทำาให้การชดเชย
และเยียวยาไม่ครอบคลุมผู้ท่ีได้รับผลกระทบ	 อย่างไรก็ตาม	 ได้เคยย่ืนเร่ืองไปยังศาลปกครองแล้ว                                                                                                            
แต่ศาลไม่รับฟ้องเพราะผู้ฟ้องไม่ใช่ผู้ เสียหายโดยตรง ทั้งนี้รองประธานวุฒิสภาฯ												
กล่าวว่า	 จะส่งเรื่องให้คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 วุฒิสภา	
ได้พิจารณาต่อไป

วิป ๓ ฝ่ายไฟเขียวแถลงผลงานรัฐบาลหลังเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

 
	 	 ประธานวุฒิสภา	 ยืนยันจะมีการขอมติ										
ขออนุญาตแถลงผลงานต่อรัฐสภา	 หลังวันที่ 	
๓	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร	 เพ่ือไม่ให้เป็นประเด็นทางการเมือง
	 	 วันที่	 ๔	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 นายนิคม	
ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา	 ในฐานะรองประธาน
รัฐสภา	 เปิดเผยถึงการประชุมร่วมกันของรัฐสภา	
ในวันท่ี	๕	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖ว่า	เป็นเพียงการพิจารณา

กฎหมายที่ค้างจากการประชุมครั้งที่แล้วอีก	 ๔	 ฉบับ	 ส่วนญัตติของวุฒิสภาที่ขอให้รัฐบาล
แถลงผลงานต่อรัฐสภา	 เป็นเพียงการบรรจุในวาระการประชุมเท่านั้น
	 ทั้งนี้	ประธานวุฒิสภา	ยืนยัน	จะมีการขอมติขออนุญาตแถลงผลงานต่อรัฐสภา		
หลังวันที่	 ๓	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 เพื่อไม่ให้
เป็นประเด็นทางการเมืองด้วย	ซึ่งจากการประสานไปยังวิปทั้ง	๓	ฝ่ายแล้ว	ก็ไม่ขัดข้องอะไร	
และฝ่ายค้านก็ไม่ได้ท้วงติงเรื่องกรอบเวลา	อย่างไรก็ตาม	รัฐบาลมคีวามพร้อมในการแถลง
ผลงาน	และรายงานอยู่ในมือของตนแล้วเช่นกัน
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ผู้นำาฝ่ายค้านฯ ระบุโครงการสร้างโรงพักทดแทนต้องให้ผู้บริหารสัญญาตรวจสอบงานต่อ

	 ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 ระบุ	 โครงการสร้างโรงพักทดแทน													
ต้องให้ผู้บริหารสัญญาตรวจสอบงานต่อ	เรียกร้อง	รองนายกรัฐมนตรี	(ร้อยตำารวจเอก	เฉลิม	อยู่บำารุง)              
งดแสดงความคิดเห็น	เชื่อหวังผลการเมือง
	 วันที่	 ๕	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 นายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 ผู้นำาฝ่ายค้าน																																																																																																																																											
ในสภาผู้แทนราษฎร	 ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีท่ีบริษัท	พีซีซี	ดีเวลลอปเม้นท์	แอนด์	คอนสตรัคช่ัน 
จำากัด	 ซึ่งเป็นบริษัทได้รับการประมูลก่อสร้างโรงพัก	 ๓๙๖	 แห่งทั่วประเทศ	 ออกมาระบุว่า           
บริษัทเคยทำาหนังสือท้วงติงไปยังรัฐบาลสมัยนายอภิสิทธิ์	 แสดงความไม่เห็นด้วยกับ
การรวมโครงการสร้างโรงพักมาให้ส่วนกลางเป็นผู้ประมูลในคราวเดียวว่า	 ตนไม่ทราบ
เรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องของผู้บริหารสัญญา
ท่ีจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบต่อ	 ส่วนกรณีท่ีมี
การกล่าวหาว่านายสุเทพ	 เทือกสุบรรณ												
ใ น ฐ า น ะ อ ดี ต ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี 	
รักษาการแทนนายกรัฐมนตรี	 อนุมัติงาน
ให้แก่บริษัทที่เสนอราคาประมูลตำ่ากว่า																
ร า ค า ก ล า ง นั้ น 	 ต น รู้ สึ ก แ ป ล ก ใ จ
เพราะปกติหากไม่ให้งานแก่ผู้ประมูล																																																										
ใ น ร า ค า ตำ่ า จ ะ ไป ใ ห้ ใ ค ร 	 พ ร้ อ ม กัน น้ี ผู้ นำ า ฝ่ า ย ค้ า น ฯ  ไ ด้ เ รี ย ก ร้ อ ง ไป ยั ง
ร้อยตำารวจเอก เฉลิม อยู่บำารุง	 รองนายกรัฐมนตรี	 ควรงดการแสดงความเห็นในเร่ือง
ดังกล่าว	 เพราะเช่ือว่าเป็นการหวังผลทางการเมือง
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ผู้แทนจาก ๒ สภา รับการยื่นเรื่องผลักดันร่างพ.ร.บ.องค์การอิสระ

เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

 

	 รองประธานวุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง	 และโฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร	 รับการ
ยื่นเรื่องจากเครือข่ายองค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภค	ที่ขอให้ผลักดันร่างกฎหมายองค์การ	
อิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	 ตามหลักรัฐธรรมนูญมาตรา	 ๖๑	 หลังกรรมาธิการ
ร่วม	๒	สภา	ผ่านการพิจารณาแล้ว
	 วันที่	๖	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	นายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	รองประธานวุฒิสภา		
คนท่ีหน่ึง	 รับการย่ืนเร่ืองร้องเรียนจากเครือข่ายรณรงค์	 และองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภค	 นำาโดยนางสาวสารี	 อ๋องสมหวัง	 เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค	 โดยกลุ่ม
ได้ป่ันจักรยานมายังบริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา	 เพ่ือเรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภาและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 เร่งบรรจุระเบียบวาระและให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.	….	ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ร่วมกันสองสภาแล้ว	เมื่อวันที่	๙	มกราคมที่ผ่านมา	ทั้งนี้	ร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๖๑	 ที่รับรองสิทธิบุคคล	 ซึ่งเป็นผู้บริโภค	
ย่อมได้รับการคุ้มครองในการได้รับข้อมูลท่ีเป็นความจริง	มีสิทธิร้องเรียนเพ่ือให้ได้รับการแก้ไข
เยียวยา	 รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค	 และกำาหนดให้มีองค์การ
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานรัฐ	 ร่างกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการ									
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คุ้มครองผู้บริโภคฉบับดังกล่าว	 ประชาชนร่วมเข้าชื่อเสนอจำานวนกว่า	 ๑๒,๐๐๐	 คน	
เมื่อ	๔	ปีที่ผ่านมา	ขณะเดียวกันนับเป็นเวลาถึง	๑๕	ปี	ที่กฎหมายกำาหนดให้มอีงค์การอิสระ
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและปัจจุบันมีผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุนแล้วกว่า	๑๐๗,๐๐๐	คน
    รองประธานวุฒิสภา	 กล่าวขอบคุณและช่ืนชมกลุ่มผู้เรียกร้องท่ีร่วมกันออกมา																																																																																																											
ปกป้องสิทธิเพื่อไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากการขายสินค้าบริการ	 ซึ่งวุฒิสภายินดีเป็น
ปากเสียงแทนประชาชน	 ด้วยการช่วยผลักดันกฎหมายฉบับนี้	 พร้อมกันนี้	 นายวัฒนา														
เซ่งไพเราะ	 โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ร่วมเป็นตัวแทนรับเรื่องดังกล่าวด้วย	
โดยนายวัฒนา	 ระบุว่าจะทำารายงานเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เพ่ือนำาเข้าสู่การพิจารณา
ของสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

ผู้นำาฝ่ายค้านฯ เชื่อ พ.ร.บ.นิรโทษกรรมที่ คอ.นธ. เสนอผ่านการพิจารณา 

๓ วาระรวดได้ยาก

	 ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 เชื่อ	 ร่าง	 พ.ร.บ.นิรโทษกรรม	 ที่ประธาน
กรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ	 (คอ.นธ.)	 เสนอสภาผู้แทนราษฎร
เข้ามา	 จะผ่านการพิจารณา	 ๓	 วาระรวดได้ยาก	 พร้อมจี้	 นายกฯ	 แสดงความชัดเจน
ไม่เป็นการช่วย	พ.ต.ท.ทักษิณ
 วันท่ี	๖	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	นายอภิสิทธ์ิ	เวชชาชีวะ	ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร             
กล่าวถึงกรณีการเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม	 ของ	 ดร.อุกฤษ	 มงคลนาวิน	
ประธานกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ	 (คอ.นธ.)	 ที่ต้องการให้																																																																																																							
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สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	๓	วาระรวดว่า	ยังไม่ทราบถึงเหตุผลและเป้าหมายของกฎหมายฉบับน้ี	
และเป้าหมายว่าหลังจากออกกฎหมายแล้วจะมีผลอย่างไร	แต่เช่ือว่าการพิจารณาในลักษณะ	๓	วาระรวด					
คงเป็นไปได้ยาก	 เนื่องจากจะต้องดูอย่างละเอียดก่อน	 ขณะเดียวกัน	 นางสาวยิ่งลักษณ์	
ชินวัตร	 นายกรัฐมนตรี	 ควรแสดงความชัดเจนถึงการออกกฎหมายนิรโทษกรรมด้วยว่า	
เป็นการช่วยพันตำารวจโท	 ทักษิณ	ชินวัตร	อดีตนายกรัฐมนตรหีรือไม่	 พร้อมกล่าวถึงกรณ	ี														
ที่รัฐบาลยังไม่ได้แถลงผลงานว่า	 ไม่มีเหตุผลใดที่จะยื้อเวลา	 และไม่เกี่ยวข้องอะไร
กับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 จึงอยากให้รัฐบาลชี้แจงและกำาหนดเวลา
ในการแถลงผลงาน	เพื่อให้ประชาชนรับทราบด้วย

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากชมรมสถาบันชาวไร่อ้อย

 

 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนท่ีหน่ึง	 รับหนังสือจากชมรมสถาบันชาวไร่อ้อย             
เพื่อขอให้ช่วยประสานให้รัฐบาลนำาเรื่องราคาอ้อยเข้าสู่การพิจารณาในการประชุม
คณะรัฐมนตรี	 เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยโดยเพ่ิมเงินค่าอ้อยฤดูการผลิตปี	
๒๕๕๕/๒๕๕๖	เพิ่มขึ้นอีกตันละ	๒๕๐	บาท
 วันท่ี	๗	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	 นายเจริญ	จรรย์โกมล	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
คนที่หนึ่ง	 รับมอบหนังสือจาก	 นายธีระชัย	 แสนแก้ว	 ประธานชมรมสถาบันไร่อ้อย
และนายกสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหนือ	 เพ่ือขอให้ช่วยประสานให้รัฐบาลนำาเร่ืองราคาอ้อย
เข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรี	 เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย
โดยเพิ่มเงินค่าอ้อยฤดูการผลิตปี	๒๕๕๕/๒๕๕๖	เพราะปีนี้คณะกรรมการอ้อยและนำ้าตาล	
กำาหนดราคาอ้อยขั้นต้นในราคาตันละ	 ๙๕๐	 บาท	 ณ	 ๑๐	 ซี.ซี.เอส.	 ซึ่งราคาดังกล่าว
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ไม่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต	ซ่ึงคณะกรรมการอ้อยฯ	กำาหนดต้นทุนไว้ท่ี	๑๑๙๖.๓๑	บาท	
ประกอบกับราคานำ้าตาลในตลาดโลกตำ่าลงกว่าทุกปี	 ชมรมฯ	 จึงเห็นว่ารัฐบาลควรเพิ่ม
ราคาอ้อยขั้นต้นขึ้นอีกตันละ	๒๕๐	บาท
	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 กล่าวกับตัวแทนสมาคมไร่อ้อย	 ว่าจะนำาเรื่อง
ดังกล่าวหารือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 และมอบหมายให้	 นางรัชฎาภรณ์	 แก้วสนิท																											
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือ	 พรรคประชาธิปัตย์ ต้ังกระทู้ถามสด
นายกรัฐมนตรีในที่ประชุมสภาต่อไป

สุเทพชี้แจงโรงพักทดแทน

	 	 	 วันที่	 ๗	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	
นายสุเทพ	 เทือกสุบรรณ	 สมาชิกสภา																					
ผู้ แทนราษฎร	 จั งหวัดสุราษฏร์ธานี 	
พรรคประชาธิปัตย์	 แถลงข่าวชี้แจง	กรณี
สร้างสถานีตำารวจทดแทน	จำานวน	๓๙๖	แห่ง 
และที่พักข้าราชการ	 จำานวน	 ๑๖๓	 แห่ง									
ทั่วประเทศจากงบประมาณโครงการ
ไทยเข้มแข็งในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์	

และตนเองดำารงตำาแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น	 ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวก็ยัง
ไม่แล้วเสร็จ	 โดยกล่าวว่า	ตนมีหน้าท่ีเห็นชอบนโยบาย	ส่วนการปฏิบัติเป็นหน้าท่ีของสำานักงาน															
ตำารวจแห่งชาติ	 (สตช.) ซึ่งตนเชื่อตาม	 ผบ.ตร.	 จึงได้ลงนามไป	 ส่วนการดำาเนินการ
เป็นหน้าที่	สตช.	และในการประมูล	บริษัท	พีซีซี	เป็นผู้เสนอราคาตำ่าสุด	๕,๘๔๘	ล้านบาท														
และคณะกรรมการก็เห็นว่าเหมาะสม	 เพราะราคาถูกกว่าราคากลาง	 จึงอนุมัติและ
เสนอเร่ืองมาให้ตนเห็นชอบในวันท่ี	๗	ตุลาคม	๒๕๕๓	ท้ังน้ี	ยืนยันว่า	ไม่เคยรู้จักกับ	บริษัท	พีซีซี 
มาก่อน	 และไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของ	 ยืนยันว่าทำาตามข้อเสนอ	 สตช.	 และได้ดำาเนินการ
ในเร่ืองดังกล่าวอย่างเป็นธรรม	ไม่มีเจตนาฮั้วประมูลและทุจริตแต่อย่างใด
	 พร้อมกันนี้	 นายสุเทพ	 ยังแสดงหลักฐานการประมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์	
ซ่ึงมีรายละเอียดในการแข่งขันท้ังหมด	 โดยจะใช้เอกสารเหล่าน้ีเป็นหลักฐานในการต่อสู้คดี 
โดยเมื่อไปหาหลักฐานก็พบสัญญาที่จะเริ่มก่อสร้าง	 ๒๕	 มนีาคม	 ๒๕๕๔	 แต่	 ๔	 เดือน
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หลังจากนั้นก็มีการยุบสภา	 จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลใหม่	 การกล่าวหาเรื่องนี้เป็นเรื่อง
ที่ไม่เป็นธรรม	 ซึ่งที่ผ่านมาตนก็ให้นโยบายว่าไม่ควรทุบโรงพักเก่าทิ้ง	 ทั้งนี้รู้สึกเสียใจ
และขออภัยกับเจ้าหน้าที่ทุกราย	 แต่จะไม่ยอมรับการใส่ร้ายป้ายสี	 โดยส่วนตัวเชื่อว่า	
พลตำารวจเอก	 พัชรวาท	วงษ์สุวรรณ	อดีต	ผบ.ตร.	ไม่มคีวามเกี่ยวข้อง	และส่วนตัวมคีวาม
เชื่อถือ	 พลตำารวจเอก	 ประทีป	 ตันประเสริฐ	 อดีตรักษาการ	 ผบ.ตร.	 ขณะที่การประมูล
จัดซื้อจัดจ้างไปสิ้นสุดลงที่สมัย	พลตำารวจเอก	 วิเชียร	พจน์โพธิ์ศร	ีเป็น	 ผบ.ตร.	ซึ่งก็ได้มี
การยืนยันว่าทำาถูกต้อง	จึงเป็นหน้าท่ีของพลตำารวจเอก	 เพรียวพันธ์ุ	ดามาพงษ์	อดีต	ผบ.ตร. 
ที่จะต้องบริหารสัญญา	 และเชื่อว่าเรื่องทั้งหมดเป็นการทำาลายความน่าเชื่อถือของ
พรรคประชาธิปัตย์

น.พ.วรงค์ ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีเรื่องการทุจริตในโครงการรับจำานำาข้าว

	 ฝ่ายค้านตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี	 เรื่องการทุจริตในโครงการรับจำานำาข้าว	
พร้อมนำาข้าวหอมมะลิที่ไม่ได้คุณภาพมาแสดงต่อที่ประชุม	 ด้าน	 รมช.พาณิชย์	 ยืนยัน
รัฐบาลมีกลไกในการตรวจสอบอยู่แล้ว
	 วันท่ี	๗	 กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	นายวรงค์	 เดชกิจวิกรม	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
จังหวัดพิษณุโลก	พรรคประชาธิปัตย์	ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตร	ี เรื่องปัญหาการดำาเนิน
โครงการรับจำานำาข้าวในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า	 ขณะน้ีรัฐบาลได้ดำาเนินการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตในโครงการรับจำานำาข้าวอย่างไรเพราะปัจจุบันยังมีการทุจริตเกิดขึ้น
เป็นจำานวนมาก	 ทั้งนี้ในระหว่างการซักถาม	 ได้นำากระสอบข้าวหอมมะลิที่ไม่ได้คุณภาพ
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มาแสดงต่อที่ประชุมก่อนที่จะมอบให้แก่ประธานในที่ประชุมเพื่อมอบให้แก่รัฐมนตรี
ที่ เกี่ยวข้องทำาการตรวจสอบ	 พร้อมทั้งกล่าวยืนยันด้วยว่า	 กระสอบข้าวดังกล่าว
เป็นของท่ีอยู่ในโกดังของรัฐบาล	 ดังน้ันจึงเป็นการสะท้อนว่า	 ข้าวหอมมะลิในโกดังของรัฐบาล
เป็นข้าวที่ไม่ได้คุณภาพ	 เมื่อมีการระบายออกจากโกดังไปแล้วจึงส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์
ของข้าวหอมมะลิไทยในเวทีการค้าระหว่างประเทศ
 ด้านนายณัฐวุฒิ	ใสยเก้ือ	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์	 ได้รับมอบหมาย 
จากนายกรัฐมนตรีให้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว	 โดยได้ตอบข้อซักถามว่า	 ขณะนี้รัฐบาล
กำาลังดำาเนินการตรวจสอบตามข้ันตอน	 ซ่ึงท่ีผ่านมาก็มีการดำาเนินคดีกับผู้ท่ีกระทำาความผิด
มาแล้วหลายราย ส่วนการดูแลคุณภาพข้าวท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การคลังสินค้าน้ัน                                                                                                              
รัฐบาลได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเก็บรักษาข้าวเพื่อทำาการตรวจสอบ
โดยเฉพาะ	 ซึ่งภายหลังตอบข้อซักถาม	 นายณัฐวุฒิ	 ได้ตั้งข้อสังเกตต่อที่ประชุมว่า					
กระสอบข้าวที่ฝ่ายค้านนำามาแสดงต่อที่ประชุมเป็นของรัฐบาลจริงหรือไม่	 และถ้าเป็น
ความจริงตนจะมอบหมายให้องค์การคลังสินค้าแจ้งความแก่เจ้าหน้าที่ตำารวจ	 เพื่อดำาเนิน
คดีต่อผู้ที่นำากระสอบข้าวดังกล่าวออกมา	 เนื่องจากเป็นการนำาทรัพย์สินของทางรัฐบาล		
ที่นำาออกมาโดยไม่ได้รับอนุญาต

ประธานวุฒิสภาเปิดห้องเรียนประชาธิปไตยบรรยายความรู้ของฝ่ายนิติบัญญัติ 

ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษา

	 ประธานวุฒิสภา	 บรรยายองค์ความรู้ประชาธิปไตยและระบบรัฐสภา										
ให้นักเรียนในกรุงเทพมหานคร	นนทบุรี	 และปทุมธานี	 ตามโครงการวุฒิสภา	 :	 ห้องเรยีน
ประชาธิปไตย	 ท่ีห้องประชุมรัฐสภา	 พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามแสดงความคิดเห็น 
ในสถานที่จริงห้องประชุมรัฐสภา
	 วันที่	 ๘	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา																	
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ	วุฒิสภา	 :	ห้องเรียนประชาธิปไตย	ครั้งที่	๒	ที่ห้องประชุม							
อาคารรัฐสภา	 พร้อมบรรยายให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ	 ซึ่งประกอบด้วยนักเรียน
ระดับอาชีวะศึกษาและมัธยมศึกษาจากกรุงเทพฯ	นนทบุรี	และปทุมธานี		รวมกว่า	๕๐๐	คน	
โดยประธานวุฒิสภาได้ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภา	 และกระบวนการทางนิติบัญญัติ	
อาทิ	 ที่มาและความจำาเป็นของการมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
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เข้าทำาหน้าที่พิจารณาออกกฎหมาย	 ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน	 ตั้งกระทู้ถาม
เพ่ือตรวจสอบการทำางานของรัฐบาล พร้อมยกตัวอย่างการทำาหน้าท่ีของสมาชิกวุฒิสภา 
ในการเสนอวาระให้รัฐสภาอนุญาตพิจารณาให้มีการแถลงผลงานรัฐบาลครบ	 ๑	 ปี	 นอกจากน้ี 
ประธานวุฒิสภา	ได้ตอบคำาถามของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ	อาทิ	ปัญหาการทะเลาะวิวาท	
การใช้คำาพูดไม่เหมาะสมในที่ประชุมสภา	 จะต้องแก้ไขด้วยการควบคุมสมาชิกให้อภิปราย
ตรงประเด็น	 ไม่อ้อมค้อม	 ไม่ใช้คำาพูดฟุ่มเฟือย	 ไม่เสียดสี	 โดยประธานในท่ีประชุมจะใช้วิธี
ตักเตือนและให้ถอนคำาพูด	 หากไม่เชื่อฟังจะมีคำาสั่งให้ออกนอกห้องประชุม	 ส่วนข้อถาม
ของนักเรียนเร่ืองปัญหาการแบ่งฝ่ายในบ้านเมือง	 ประธานวุฒิสภาระบุว่าล้วนมีสาเหตุมาจาก								
ปัญหาความยุติธรรมในสังคม	 ดังน้ัน	 ทุกคนจะต้องเห็นประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นสำาคัญ	
ให้ความเคารพในเหตุผลซึ่งกันและกัน	 เคารพในสิทธิเสรีภาพ	 เคารพในกระบวน
การยุติธรรม	และกระบวนการประชาสังคม
	 สำาหรับโครงการ	 วุฒิสภา	 :	 ห้องเรียนประชาธิปไตยจะมขีึ้นอกีครั้งในวันที่						
๑	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 โดยมุ่งหวังในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย
ในระบบรัฐสภาให้เกิดขึ้นกับเยาวชนโดยเปิดโอกาสให้เรยีนรู้ผ่านสถานที่จริง
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รองประธานวุฒิสภารับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายต่อต้านยาเสพติด 

 
	 รองประธานวุฒิสภา	 คนที่สอง													
รั บก า รยื่ น เรื่ อ ง จ าก เครื อ ข่ า ยต้ าน															
ยาเสพติดบ้านเก้ากอ	 อำาเภอพรหมคีรี	
จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ที่เดินเท้าผ่าน	
๙	 จังหวัดมายังกรุงเทพฯ	 เพื่อรณรงค์	
และจ้ีให้รัฐบาลตระหนัก	 เอาจริงเอาจัง																																																										
กับการแก้ปัญหายาเสพติดในระดับนโยบาย

	 วันที่	 ๑๑	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 นางพรทิพย์	 โล่ห์วีระ	 จันทร์รัตนปรีดา																					
รองประธานวุฒิสภา	 คนที่สอง	 รับการยื่นเรื่องร้องเรียนจากนายเฉลิม	 กาญจนพิทักษ์	
ผู้ใหญ่บ้านเก้ากอ	ตำาบลทอนหงส์	 อำาเภอพรหมคีรี	จังหวัดนครศรีธรรมราช	พร้อมชาวบ้าน
ในชุมชน	 ที่ร่วมรณรงค์ปัญหาการระบาดของยาเสพติดด้วยการเดินเท้าจาก	 :	 เขาหลวง	
สู่เมืองหลวง	รวมพลังชุมชน	ขจัดส้ินยาเสพติด	โดยเดินจากจังหวัดนครศรีธรรมราชถึงกรุงเทพฯ 
ผ่าน	 ๙	 จังหวัด	 เป็นระยะทางรวมกว่า	 ๘๐๐	 กิโลเมตร	 เริ่มตั้งแต่วันที่	 ๒๐	 มกราคม	 -																																												
๙	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 เพื่อบอกเล่าเรื่องราว	 แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชุมชน	
ตลอดเส้นทาง	 ในประเด็นยาเสพติดซึ่งถือเป็นภัยคุกคาม	 และต้องการส่งมอบความตั้งใจ
ในการแก้ปัญหาดังกล่าวให้กับรัฐบาลนำาไปสู่นโยบายที่เอาจริงเอาจังในการแก้ไข และยก
เป็นวาระแห่งชาติ	 ท้ังน้ี	ตลอดการเดินเท้าของกลุ่มเกิดการแลกเปล่ียน	และกิจกรรมล้อมวงคุย																
บอกกล่าวเล่าเรื่องกับเครือข่ายต่าง	 ๆ	 ในแต่ละชุมชน	 อาทิ	 เครือข่ายพลังแผ่นดิน	
เครือข่าย	 อส.ตร.	 เครือข่ายงดเหล้า	 สสส.	 นักเรียนนักศึกษา	 และได้ร่วมทำาปฏิญญา
เป็นสัญลักษณ์ในการร่วมกันเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน	 ต่อสู้กับภัยคุกคามจากยาเสพติด	 เพ่ือให้
ลูกหลานกลับคืนสู่ครอบครัว	 และได้รับการคุ้มครองตามสิทธิของคนไทย	 พร้อมให้รัฐบาล
จริงจังกับการแก้ปัญหาก่อนถึงวันสิ้นลูก
	 ด้านรองประธานวุฒิสภา	 กล่าวภายหลังรับเรื่องดังกล่าวว่าภารกิจที่เครือข่าย
ทำามาถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่	 และขอให้ภูมิใจที่ได้ทำาเพื่อประชาชนทั้งประเทศ	 เนื่องจาก
ปัญหายาเสพติด	 นับวันยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น	 โดยมีสาเหตุมาจากปัญหาสังคม	
และยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม	 สำาหรับการชูประเด็นวันส้ินลูกน้ัน	 จะย่ิงมีส่วนให้เกิด
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พลังในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดในสังคมได้มากขึ้น	 และขอยืนยันว่าสมาชิกวุฒิสภา
จะถือเรื่องปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจสำาคัญต่อไป

ผู้นำาฝ่ายค้านยันไร้การประสานจากรองประธานสภาฯ ปมนิรโทษกรรม

 

	 ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับรองประธาน
สภาผู้แทนราษฎร	หากมีการเชิญให้ไปหารือเก่ียวกับแนวทางนิรโทษกรรม	ยินดีให้ความร่วมมือ																	
ทุกฝ่ายในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง	 ยำ้าพรรคประชาธิปัตย์มีจุดยืนชัดเจน
ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ต้นว่า	 การนิรโทษกรรมต้องจำากัดขอบเขตเฉพาะคนที่ฝ่าฝืน
พระราชกำาหนดฉุกเฉินเท่านั้น
	 วันที่	 ๑๑	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 นายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 ผู้นำาฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร	 กล่าวถึงกรณีท่ีนายเจริญ	 จรรย์โกมล	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนท่ีหน่ึง          
ได้เชิญบรรดาแกนนำากลุ่มการเมืองต่างๆ	 เพื่อหารือในการหาแนวทางนิรโทษกรรม	
และมีการระบุว่าจะมีการเชิญพรรคเพื่อไทย	 และพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมหารือด้วย		
ตนและพรรคประชาธิปัตย์พร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือกับรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	หากมี
การเชิญให้ไปหารือเกี่ยวกับแนวทางนิรโทษกรรม	 แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการประสาน
แต่อย่างใด	 โดยพรรคมีจุดยืนชัดเจนไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ต้นว่า	 การนิรโทษกรรม
ต้องจำากัดขอบเขตเฉพาะคนที่ฝ่าฝืนพระราชกำาหนดฉุกเฉินเท่านั้น	 จึงพร้อมที่จะแจ้งถึง									
ความเห็นของพรรคต่อเรื่องดังกล่าว	 ทั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์ยินดีร่วมมือกับทุกฝ่าย	
ในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง	
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โฆษกประธานสภาฯ รับเรื่องร้องคัดค้านร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร	 รับการยื่นหนังสือคัดค้านการผ่าน																
ร่างพระราชบัญญัติ	(พ.ร.บ.)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	พ.ศ.	....	จากกลุ่มแนวร่วมนิสิต
คัดค้านการนำามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกจากระบบ	 ระบุไม่เคยสำารวจความเห็น		
จากคนในมหาวิทยาลัย	 และอาจส่งผลให้เกิดความเหล่ือมลำา้ทางการศึกษา เป็นการผลักภาระ
ค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษา	 และให้อำานาจแก่ผู้บริหารมากเกินไป	
	 วันที่	 ๑๓	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 นายวัฒนา	 เซ่งไพเราะ	 โฆษกประธานสภา
ผู้แทนราษฎร	 รับการยื่นหนังสือจากนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 พร้อมแนวร่วม
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง	 ๆ	 ที่ขอคัดค้านการผ่านร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	พ.ศ.	....	ซึ่งเป็นการนำามหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ	และกำาลังเข้าสู่
การพิจารณาวาระแรกของสภาผู้แทนราษฎร		โดยกลุ่มแนวร่วมนิสิตฯ	ตั้งประเด็นคัดค้าน
ว่าการออกนอกระบบจะกระทบต่อคุณภาพการศึกษา	 และภาระค่าใช้จ่าย	 เป็นการ
ให้อำานาจกับมหาวิทยาลัยที่มากเกินไป	 การตั้งระบบตรวจสอบทุจริตที่มีอธิการบดี																																																																																																																																						
เป็นประธานการตรวจสอบ และโดยเฉพาะกระบวนการร่างกฎหมายดังกล่าว ขาดการมีส่วนร่วม
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนิสิต	 คณาจารย์	 พนักงานในมหาวิทยาลัยรวมถึงประชาชน
ทั่วไป	 แต่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกลับอ้างว่าประชาคมมหาวิทยาลัยเห็นด้วยทุกคน	
ท้ังน้ี	 กลุ่มเห็นว่า	 การออกนอกระบบไม่ใช่การแก้ปัญหาทางการศึกษาแต่กลับเป็นการซำา้เติม 
และสร้างความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น	 ทั้งนี้ทางกลุ่มได้ยื่นหนังสือถึงนายกฯ	
ขอให้ถอนร่างดังกล่าวกลับคืนมาตั้งแต่เมื่อวันที่	๑๒	กุมภาพันธ์แล้ว
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	 ด้านโฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร	 กล่าวว่า	 จะให้ความเป็นธรรมและ					
นำาข้อหารือของกลุ่มแนวร่วมนิสิตฯ	เสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร	เพ่ือพิจารณาต่อไป

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชายแดนภาคใต้พรรคประชาธิปัตย์คัดค้าน

ประกาศเคอร์ฟิวพื้นที่ชายแดนใต้

	 สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร	 จั งหวั ดยะลา 	 และจั งหวั ดนราธิ ว าส																													
พรรคประชาธิปัตย์	แสดงเจตนารมณ์คนในพื้นที่ชายแดนใต้	คัดค้านการประกาศเคอร์ฟิว
ของรัฐบาล	พร้อมชี้	การทำางานขาดเอกภาพไม่มีความชัดเจน	
 วันท่ี	๑๓	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	นายประเสริฐ	พงษ์สุวรรณศิริ	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
จังหวัดยะลา	พร้อมด้วย	นายสุรเชษฐ์	แวอาแซ	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวัดนราธิวาส	
พรรคประชาธิปัตย์	 แสดงเจตนารมณ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่และประชาชน
ในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ต้องการคัดค้านการประกาศเคอร์ฟิวของรัฐบาล โดยนายสุรเชษฐ์ ระบุว่า        
เป็นการซำ้าเติมประชาชน และเข้าทางผู้ก่อความไม่สงบ เนื่องจากเคยมีการประกาศใช้ที่
อำาเภอบันนังสตาแล้ว แต่ไม่ประสบผลสำาเร็จ ในขณะท่ีบุคคลในพ้ืนท่ีท้ังกองอำานวยการรักษาความม่ันคง       
ภายในราชอาณาจักร	 (กอ.รมน.)	 ฝ่ายตำารวจ	 ฝ่ายปกครอง	 ต่างไม่เห็นด้วยจึงขอให้
นายกรัฐมนตรีทบทวนการประกาศ	 โดยพวกตนจะทำาหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี
ในเรื่องนี้ด้วย
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	 ขณะที่นายประเสริฐ	 กล่าวว่า	 ที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำาคัญ
กับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาตลอด	 โดยมีการตั้งกระทู้ถาม	
และอภิปรายในสภาแล้วหลายครั้ง	 แต่รัฐบาลไม่ให้ความสนใจจนกระทั่งสถานการณ์
ถึงขั้นวิกฤต	 และแม้ว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลเคยให้ข้อมูลว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นลำาดับ	
แต่การดำาเนินการต่าง	ๆ	เหมือนเป็นการยอมรับกลาย	ๆ	แล้วว่าสถานการณ์บานปลาย	นอกจากน้ี											
ได้ยกตัวอย่างการทำางานที่ขาดเอกภาพมีความซำ้าซ้อนอาทิ	 การตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (ศปก.กปต.)	
ซึ่งไม่มีทั้งยุทธศาสตร์	 ยุทธวิธี	 แผนงาน	 นอกจากนี้	 การทำางานของฝ่ายการเมืองกับฝ่าย
ความมั่นคงก็เป็นไปคนละทิศทาง	 สังเกตได้จากการให้ข้อมูลของรัฐบาลที่ขัดแย้งกับ
ความเห็นของแม่ทัพภาค	๔
 นายประเสริฐ	กล่าวถึงการประกาศเคอร์ฟิวล่าสุดในพ้ืนท่ี	๔	ตำาบล	ในอำาเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาสและ	๒	ตำาบล	ในอำาเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีด้วยว่า เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า																																																																																																																										
การพูดแต่ละคร้ังของฝ่ายรัฐบาลไม่ตรงกัน	 ไม่มีรูปแบบ	 จึงขอเรียกร้องให้ใช้ยุทธวิธีท่ีชัดเจน 
พร้อมช่ืนชมการปฏิบัติหน้าท่ีของทหารเม่ือวันท่ี	 ๑๓	 กุมภาพันธ์ท่ีสามารถรับมือกับการปะทะ
ของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบได้อย่างดี

รัฐสภาเปิดโฮมเพจการเมืองสร้างสรรค์ส่งเสริมชุมนุมออนไลน์

มีหัวใจประชาธิปไตย

           
	 	 วันที่	 ๑๔	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	
นายวัฒนา	 เซ่ ง ไพ เราะ 	 ประธาน															
คณะกรรมการด้านสื่อสารทางการเมือง
รัฐสภา	 เป็นประธานเปิดโฮมเพจการเมือง
สร้างสรรค์	 เพื่อส่งเสริมชุมนุมออนไลน์	
ให้มีหัวใจประชาธิปไตย	 ในนามการเมือง
สร้างสรรค์	 www.parl iament.go.th/
creat ivespace	 ซึ่ ง เป็นมิติ ใหม่ของ
การส่ือสาร ท่ีรัฐสภาและสำานักงานเลขาธิการ
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สภาผู้แทนราษฎร	 ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจและบทบาทของรัฐสภา
กับประชาชน	 นำาเสนอประเด็นความเห็นทางวิชาการต่อระบบการเมือง	 กฎหมาย
ต่อประชาชน	 สื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ได้อย่างรวดเร็ว	 ถูกต้อง	 และมี
ประสิทธิภาพ
	 ทั้งนี้	 ในการเปิดตัวเพจการเมืองสร้างสรรค์	 ได้จัดให้มีการสัมมนาในหัวข้อ									
สร้างสรรค์พลเมืองประชาธิปไตยผ่านสื่อออนไลน์	 เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นของ
การเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ	 และการสื่อสารการเมือง
อย่างสร้างสรรค์
	 สำาหรับเนื้อหาในโฮมเพจการเมืองสร้างสรรค์	 จะมีการเผยแพร่ให้รู้จัก											
กับรัฐสภา	บทความทางวิชาการ	มุมมองทางการเมือง	ข่าวสารจากโฆษกฯ	ประชาธิปไตย
นอกห้องเรียน	 รวมถึงการเข้าถึงติดต่อกับสมาชิกรัฐสภา	 นอกจากนี้ยังติดตามการเมือง
สร้างสรรค์ได้ทางโซเชียลมีเดีย	Facebook	หน้า	CreativeSpace	,Twitter,	Youtube	และ	
Line	:	CreativeSpaceTh
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นายอิฟติกฮาร์ มุฮัมหมัด เชาดรี

ศาลฎีกาปากีสถานสั่งจับนายกรัฐมนตรี

          
  วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ นายอิฟติกฮาร์ มุฮัมหมัด 
เชาดรี ประธานศาลฎีกาของปากีสถาน มีคำาสั่งให้จับกุมตัว
นายกรัฐมนตรีราชา เปอร์เวซ อัชราฟ และพวกรวม ๑๖ คน 
ในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าเมื่อปี 
๒๕๕๓ ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ประท้วงหลายพันคน ซึ่งนำาโดย                   
โต๊ะอิหม่ามตาฮีร์ - อุล กาดรี ครูสอนศาสนาชื่อดัง 
ยังคงชุมนุมประท้วงใกล้รัฐสภาเป็นวันท่ี ๓ เพ่ือเรียกร้องให้ยุบ
รัฐบาล หรือให้รัฐบาลลาออก ด้านนางวิกตอเรีย นูแลนด์ 
โฆษกต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่อง
ภายในของปากีสถาน
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“โอบามา” ประกาศ ๒๓ มาตรการคุมเข้มอาวุธปืนครั้งใหญ่ในรอบ ๒๐ ปี

                
 วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ประธานาธิบดีบารัค 
โอบามา ผู้นำาสหรัฐ ใช้อำานาจของประธานาธิบดีประกาศ
มาตรการ ๒๓ ข้อ เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นจาก
อาวุธปืน โดยไม่รอการสนับสนุนจากรัฐสภาแต่อย่างใด 
 ซึ่ ง เนื้ อหาโดยรวมของมาตรการดั งกล่ าว                  
มีต้ังแต่ปรับปรุงการขออนุญาตมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองของ
ประชาชน โดยเจ้าหน้าทีข่องรัฐต้องสืบสวนสอบสวนภูมิหลัง 
ของผู้ย่ืนคำาขออย่างละเอียดรอบคอบมากกว่าเดิม รวมท้ัง 
แต่งตั้งผู้อำานวยการสำานักงานแอลกอฮอล์ ยาสูบ อาวุธปืน           
และระเบิด ขึ้นมาใหม่ และกำาหนดให้ศูนย์ควบคุมโรค 
เข้าสำารวจวิจัยเหตุรุนแรงจากอาวุธปืนเป็นกรณีพิเศษอีกด้วย
 ประธานาธิบดีโอบามายำ้าว่า ภารกิจเพื่อสังคมที่สำาคัญที่สุดในขณะนี้ก็คือ 
ความปลอดภัยของเด็กๆ เพียงเดือนเดียวหลังเหตุการณ์ยิงเด็กนักเรยีนเสยีชวีิต ๒๐ คน 
มีประชาชนต้องสังเวยชีวิตด้วยอาวุธปืนถึง ๙๐๐ คน และเรียกร้องให้รัฐสภาเร่งออก
มาตรการป้องกันการก่อเหตุร้ายในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเพิ่มมาตรการ
รักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
 การออกมาตรการดังกล่าวนี้ มีขึ้นหลังเกิดเหตุมือปืนบุกเข้าไปยิงเด็กนักเรยีน
ในโรงเรียนประถมในเมืองนิวตัน รัฐคอนเนตทิคัต เสียชีวิตถึง ๒๐ คน เมื่อเดือนที่แล้ว

  

นายบารัค โอบามา
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“ราหุล คานธี” ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานพรรคคองเกรส

          
  วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ นายราหุล คานธ ี           
วัย ๔๒ ปี ทายาทของอาณาจักรการเมืองในอินเดียอย่าง
เนห์รู - คานธี ได้รับแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าพรรคคองเกรส 
พรรครัฐบาลที่ทรงอิทธิพลของประเทศ เพื่อเป็นการปูทาง
ไปสู่ตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีในอนาคตอันใกล้ ตำาแหน่ง
รองประธานพรรค ทำาให้นายราหุล คานธี ซ่ึงเป็น ส.ส. เป็นคน
ที่มีอำานาจสูงสุดในพรรค รองจากนางโซเนีย คานธี ผู้เป็น
มารดา ซึ่งเป็นประธานพรรคเพียงคนเดียว
  นายราหุล คานธี เป็นบุตรของอดีตนายกรัฐมนตรี 
ราจีฟ คานธี และเป็นหลานของอินธิรา คานธี ท่ีต่างก็ถึง      
แก่อสัญกรรมจากการลอบสังหารทั้งสิ้น

 การสนับสนุนนายราหุล คานธี ขึ้นมา เท่ากับเป็นการปูทางให้ขึ้นมาเป็นผู้นำา
พรรคในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งรัฐสภาในปีหน้า และแน่นอนว่าพรรคก็มีแผนจะส่งขึ้นมา
เป็นนายกรัฐมนตรีในต้นปีหน้าเช่นกัน
 ในการกล่าวปราศรัยยอมรับการแต่งตั้งเป็นรองผู้นำาพรรค ได้รับประสบการณ์
มามากมายระหว่าง ๘ ปีท่ีลงเล่นการเมือง และมองว่าพรรคคองเกรสเป็นองค์กรท่ียอดเย่ียม  
สมาชิกพรรคทุกคนจะทำางานเพื่อการปรับเปลี่ยนประเทศไปด้วยกัน       

ผู้นำาสหรัฐ “โอบามา” สาบานตนเข้ารับตำาแหน่งผู้นำาสมัยที่ ๒

          
  วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ประธานาธิบดีบารัค 
โอบามา แห่งสหรัฐ กล่าวคำาปฏิญาณ ในพิธีสาบานตนเข้า
รับตำาแหน่ง ประธานาธิบดีสหรัฐ สมัยที่ ๒ ในห้องทำางาน           
สีฟ้า ทำาเนียบขาว กรุงวอชิงตัน ต่อหน้านายจอห์น โรเบิร์ตส์                                                               
ประธานศาลสู งสุด  ตามรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา                                               
โดยประธานาธิบดีโอบามา กล่าวว่า “จะปฏิบัติหน้าที่

นายราหุล คานธี            

นายบารัค โอบามา
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ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ด้วยความซื่อสัตย์ และจะตั้งใจอย่างสุดความสามารถ
ในอันที่จะดูแลรักษา คุ้มครอง และปกป้องรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา ขอพระเจ้า
ทรงเมตตา”
 ทั้งนี้ประธานาธิบดีโอบามา จะต้องกล่าวคำาปฏิญาณสาบานตนเข้ารับตำาแหน่ง          
พร้อมแถลงนโยบายในอีก ๔ ปีข้างหน้า ในพิธีกลางแจ้งหน้าอาคารรัฐสภาสหรัฐ 
ในกรุงวอชิงตัน   

นายกรัฐมนตรีอังกฤษให้คำามั่นจัดลงประชามติ “แยกตัว”สหภาพยุโรป

                      
  วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ นายกรัฐมนตรีเดวิด  
คาเมรอน ของอังกฤษ ให้คำามั่นที่จะจัดการลงประชามติ 
เพื่อพิจารณาว่าจะถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของ
สหภาพยุโรป (อียู) หรือไม่ หากพรรคอนุรักษ์นิยมชนะการ
เลือกตั้ง
  นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เตรียมขึ้นกล่าวสุนทรพจน์
ครั้ งสำาคัญในประเด็นความสัมพันธ์กับอียูอีกครั้ งหนึ่ ง 
ก่อนหน้าการลงประชามติ โดยประชาชนชาวอังกฤษสามารถ
เลือกลงคะแนนเพื่อยอมรับผลการเจรจา หรือเลือกลงเพื่อ
ออกจากอียู

 ด้านนายเอ็ด มิลิแบนด์ ผู้นำาพรรคแรงงาน ซึ่ งเป็นพรรคฝ่ายค้าน             
กล่าวตำาหนิว่าการกล่าวสุนทรพจน์ดังกล่าวเป็นส่ิงท่ีแสดงว่านายคาเมรอนมีความ “อ่อนด้อย” 
และถูกผลักดันให้กระทำาเพราะไม่สามารถทนต่อแรงกดดันของสมาชิกภายในพรรค
อนุรักษ์นิยมซึ่งมีท่าทีต่อต้านอียู มิใช่เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชาติ
 นายมิลิแบนด์กล่าวว่า ทุกคนทราบดีว่าสิ่งที่สำาคัญที่สุดสำาหรับประเทศขณะนี้                                    
คือ การสร้างงานและการเติบโต รัฐบาลได้รับคำา เตือนครั้ งแล้วครั้ ง เล่าจาก
ภาคธุรกิจถึงความเส่ียงต่อการสร้างสถานการณ์อันก่อให้เกิดความไม่แน่นอนมานานหลายปี              
ชาวอังกฤษต้องการนายกฯ ท่ีสร้างความเปล่ียนแปลงเช่นเดียวกับยุโรป สร้างความม่ันใจว่า                                         
รัฐบาลได้ช่วยสร้างงานและการเติบโต ก่อนหน้าที่จะต้องรัดเข็มขัดและเผชิญการว่างงาน
 โดยสุนทรพจน์ดังกล่าว ซึ่งถือเป็นสุนทรพจน์ที่หลายฝ่ายเฝ้าจับตารอมา
เป็นเวลานาน คาดว่าจะมีขึ้นระหว่างช่วงต้นของการประชุมรัฐสภาครั้งถัดไป หากพรรค

นายเดวิด คาเมรอน
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อนุรักษ์นิยมชนะการเลือกตั้งอีกครั้ง จากเดิมที่มีกำาหนดเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖         
ที่เนเธอร์แลนด์ แต่เกิดวิกฤตตัวประกันที่แอลจีเรียเสียก่อน
 ผู้นำาอังกฤษได้รับแรงกดดันอย่างหนักจากรัฐมนตรีหลายคน เพื่อให้คำามั่นว่า
จะต้องมีการทำาประชามติครั้งนี้ ในการเสนอเงื่อนไขของการจัดทำาประชามติในอนาคต 
การประกาศแถลงการณ์ของพรรคอนุรักษ์นิยมครั้งต่อไปในปี ๒๕๕๘ จะต้องมีการขอ
ความเห็นจากประชาชนชาวอังกฤษ เพื่อให้รัฐบาลขอเจรจากับพันธมิตรในอยีูในสมัยการ
ประชุมสภา
 ถ้อยแถลงดังกล่าวของนายคาเมรอน จะให้คำามั่นอย่างชัดเจนว่า การจัด
ลงประชามติเพื่อแยกตัวออกจากอียู จะเป็นนโยบายหาเสียงหลักของพรรคอนุรักษ์นิยม          
ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่จะมีขึ้นในอีก ๒ ปีข้างหน้า ซึ่งหากพรรคอนุรักษ์นิยมของ
เขาได้รับชัยชนะ รัฐบาลของเขาจะเริ่มเดินหน้าเจรจาเพื่อหาทางออกกับอยีู และจัดการ 
ลงประชามติภายในช่วงครึ่งแรกของวาระการดำารงตำาแหน่งสมาชิกรัฐสภาชุดใหม่
 สำาหรับสาเหตุที่นายคาเมรอน เลือกช่วงเวลาหลังการเลือกตั้งครั้งหน้า         
เพ่ือจัดการลงประชามติน้ัน นายกฯ อังกฤษให้เหตุผลว่า เน่ืองจากช่วงเวลาน้ี อียูยังคงอยู่ใน
ช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญ อันเนื่องมาจากปัญหาวิกฤติหนี้สินในกลุ่มยูโรโซน                
ทำาให้อังกฤษต้องการรอดูท่าทีต่อไปอีกสักระยะ ก่อนที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคต
ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายอีกครั้งหลังกระบวนการเปลี่ยนแปลงสิ้นสุดลง

หน่วยเลือกตั้งของจอร์แดนเปิดให้ประชาชนเข้าใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา
                       
 วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ หน่วยเลือกตั้งของ                                                                      
จอร์แดนเปิดให้ประชาชนเข้าใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา
ในวันน้ี อย่างไรก็ตาม กลุ่มหัวรุนแรงทางศาสนาได้ควำา่บาตร
การเลือกตั้งนี้ กลุ่มดังกล่าวเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการประท้วง
ที่ให้การสนับสนุนการปฏิรูปประเทศที่มีความรุนแรงที่ระบุ
ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหากไม่มีพรรคฝ่ายค้าน
ในรัฐสภา ขณะที่นักวิเคราะห์กล่าวว่า บรรดาผู้นำาชนเผ่า
และกลุ่มผู้ที่ที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลพร้อมด้วยนักธุรกิจ
อิสระได้รับการคาดหมายว่าจะมีชัยชนะในการเลือกต้ังคร้ังน้ี
ของจอร์แดนที่มีประชากรราว ๖ ล้าน ๘ แสนคน
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เอ็กซิทโพลช้ี “เนทันยาฮู” ชนะเลือกต้ังอิสราเอลสมัย ๓ เตรียมฟอร์มรัฐบาลผสม

          
  วันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ นายกรัฐมนตรีเบนยามิน 
เนทันยาฮูของอิสราเอลประกาศจัดตั้งรัฐบาล หลังจากพรรค
พันธมิตรชนะการเลือกตั้งอย่างฉิวเฉียด
  ผลเอ็กซิทโพลระบุว่า พรรค Likud-Beitenu ซึ่ง
เป็นพรรคฝ่ายขวาจะได้รับ ๓๑ ที่นั่งในรัฐสภา หรือลดลง
จากการเลือกตั้งครั้งก่อนที่ ๔๒ ที่นั่ง ขณะที่พรรค Yesh Atid 
ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายกลาง ได้สร้างความประหลาดใจ โดยได้
คะแนนเป็นอันดับสอง หรือราว ๑๘-๑๙ ที่นั่ง ขณะที่พรรค
แรงงานตามมาเป็นอันดับสาม ได้ ๑๗ ที่นั่ง
  นักวิเคราะห์เชื่อว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้        

จะเป็นช่วงที่เกิดการแลกเปลี่ยนทางการเมืองอย่างรุนแรงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม ่ กระทั่ง          
มีการคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ว่าพรรคของนายเนทันยาฮูอาจได้เป็นฝ่ายค้าน 
โดยพรรคการเมือง ๓๒ พรรค จะต้องร่วมชี้ชะตาในการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้ระบบ 
ส.ส.แบบสัดส่วน ของสภาเนสเซ็ท ซ่ึงมี ๑๒๐ ท่ีน่ัง โดยพรรคต่างๆจะต้องได้รับคะแนนเสียง
อย่างน้อย ๒% ของคะแนนเสียงทั้งหมด จึงจะได้นั่งในสภา ทั้งนี้ คาดว่าผลการเลือกตั้ง
อย่างเป็นทางการจะสามารถประกาศได้ภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖
 นายเนทันยาฮู วัย ๖๓ ปี ประกาศต่อผู้สนับสนุน ณ ที่ทำาการหาเสยีงว่า ภูมิใจ
และขอบคุณที่ให้โอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ ๓ เขาจะตั้งรัฐบาลผสมให้ครอบคลุม
หลายพรรคมากเท่าที่จะทำาได้ ส่งสัญญาณว่าจะหาพันธมิตรเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
พรรคขวาจัดและพรรคอิงศาสนา และยังคงแสดงจุดยืนเดิมถึงความพยายามในการยับย้ังอิหร่าน
จากการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ ว่าเป็นหน่ึงในความท้าทายแรกของรัฐบาล นอกจากน้ัน 
ยังต้องการสร้างเสถียรภาพให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ สร้างสันติภาพภายในภูมิภาค 
ความเสมอภาคของพลเรือนและกองทัพ รวมถึงการลดค่าครองชพี
 

นายเบนยามิน เนทันยาฮู
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 การเลือกตั้งเมื่อวานนี้มีชาวอิสราเอลออกไปใช้สิทธิร้อยละ ๖๖.๖ มากที่สุด 
นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ ประเด็นที่ชาวอิสราเอลให้ความสนใจมากที่สุดคือ ปัญหาเศรษฐกิจ
และสังคม มีเพียงจำานวนหนึ่งที่สนใจเรื่องอิหร่าน ปีที่แล้วยอดขาดดุลงบประมาณของ
อิสราเอลเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔.๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จดีพี)ี สองเท่า
ของที่เคยประเมินก่อนหน้านี้ บ่งชี้ว่ารัฐบาลจะต้องตัดลดค่าใช้จ่ายและขึ้นภาษใีนเร็ว ๆ นี้

ผู้นำายุโรปตำาหนิอังกฤษจัดประชามติถอนตัวอียู

           
 ผู้นำายุโรปประสานเสียงวิพากษ์นายกรัฐมนตรี
อังกฤษ เสนอจัดประชามติถอนตัวจากอียูสิ้นปี ๒๕๖๐
 หลังจากนายกรัฐมนตรี เดวิด คาเมรอน แถลง
เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ โดยให้สัญญาว่า หากพรรค
อนุรักษ์นิยมของเขาชนะเลือกตั้งทั่วไปในปี ๒๕๕๘ จะจัด
ให้มีการลงประชามติภายในสิ้นปี ๒๕๖๐ เพื่อให้ประชาชน
ตัดสินใจว่า จะให้อังกฤษถอนตัวจากสหภาพยุโรปหรืออียู
หรือไม่ ก็มีเสียงวิจารณ์ทักท้วงจากผู้นำาหลายชาติในอียูทันที
 นายกรัฐมนตรี อังเกลา แมร์เคิล ของเยอรมน ี
บอกว่า เราพร้อมจะหารือเรื่องข้อเรียกร้องของอังกฤษ           
แต่ก็ต้องคำานึงถึงความต้องการของชาติอื่น ๆ  ด้วย และจำาเป็นต้องเจรจาหาจุดยืนร่วมกัน                                                                                                         
ขณะที่ “ลอรองต์ ฟาเบียส” รัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศส บอกด้วยว่า หากอังกฤษ
ต้องการออกจากยุโรป ก็พร้อมจะปูพรมแดงให้อังกฤษเดินออกไป อังกฤษไม่ควรทำา
เหมือนกับว่าอียูเป็นเหมือนรายการอาหารตามสั่งที่อังกฤษจะเลือกทำาตามเฉพาะนโยบาย
ที่ชอบเท่านั้น และเปรียบเทียบเรื่องที่อังกฤษจะขอให้เปลี่ยนกติกาในอียูด้วยว่า หากอียู
เป็นเหมือนสโมสรฟุตบอล อังกฤษเข้าร่วมในทีมแล้ว ก็ไม่สามารถบอกให้เปลี่ยนมาเล่น
รักบี้แทนได้
 นอกจากนี้ “มาร์ติน ชูลซ์” ประธานรัฐสภายุโรป กล่าวตำาหนิว่า อังกฤษ
ต้องการเปลี่ยนกฎกติกาในอียูเพียงเพื่อผลประโยชน์ของอังกฤษฝ่ายเดียว ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่
ยุติธรรม ที่ผ่านมาอังกฤษไม่ได้เต็มใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกอียูเท่าใดนัก ไม่ยอมใช้เงินยูโร
และไม่เข้าร่วมข้อตกลงวีซ่าเชงเก้น

นายเดวิด คาเมรอน
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 นอกจากนี้ เมื่อต้นปีที่แล้ว อังกฤษก็ไม่ยอมลงนามในสนธิสัญญาควบคุม         
การใช้งบประมาณของชาติสมาชิกท่ีเข้มงวดข้ึน โดย “คาเมรอน” อ้างว่า วิกฤติหน้ีในกลุ่ม
ยูโรโซนเป็นหนึ่งในเหตุผลสำาคัญที่ต้องการทบทวนการเป็นสมาชิกอียู และเรียกร้องให้อียู
ปฏิรูปเพื่อให้มีความยืดหยุ่น ขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นและกระจายอำานาจ
การตัดสินใจ และประเด็นจัดประชามติถอนตัวจากอียูของอังกฤษได้กลายเป็นหนึ่งใน
ประเด็นร้อนที่หลายชาติวิพากษ์วิจารณ์ในการประชุมเศรษฐกิจโลกที่เมืองดาวอสของ
สวิตเซอร์แลนด์ 

ชาวอียิปต์ประท้วงร้องประธานาธิบดีแก้รัฐธรรมนูญที่มีปัญหาขัดแย้ง

         
  วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ ตำารวจปราบจลาจลใน
อียิปต์ปะทะกับผู้ประท้วงในกรุงไคโรของอียิปต์ โดยตำารวจ
ได้ยิงแก๊สนำ้าตาเข้าใส่ฝูงชนที่ชุมนุมใกล้กับอาคารรัฐสภา 
หลังจากผู้ประท้วงพยายามที่จะพังแนวกั้น
  ส่วนที่จัตุรัสตาห์รีท่ีอยู่ใกล้เคียงกัน ผู้ชุมนุมจำานวน
หนึ่งออกไปชุมนุมในวาระครบรอบ ๒ ปีการประท้วงขับไล่
นายฮอสนี มูบารัค อดีตประธานาธิบดีอียิปต์ ที่ครองอำานาจ
มายาวนานออกจากตำาแหน่ง ผู้ชุมนุมจึงใช้โอกาสนี้ในการ         
แสดงพลังความแข็งแกร่ง เพื่อกดดันให้นายโมฮัมหมัด 
มอร์ซี ประธานาธิบดีอียิปต์คนปัจจุบัน แก้รัฐธรรมนูญ

ที่มีปัญหาขัดแย้ง ซึ่งร่างขึ้นมาโดยพันธมิตรกลุ่มอิสลามของนายมอร์ซี รวมทั้งเรียกร้อง
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และความเป็นอิสระของศาลยุติธรรม
           นอกจากที่กรุงไคโร ยังมีการปะทะกันระหว่างตำารวจ และผู้ประท้วงในเมือง      
อเล็กซานเดรียด้วย

นายฮอสนี มูบารัค
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อองซานซูจีคาดหวังรัฐสภาเมียนมาร์แก้ไขรัฐธรรมนูญค้านผู้สมรส

และมีบุตรกับชาวต่างชาติดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดี

       
 วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ นางอองซานซูจ ี                                                                                                    
ผู้นำาพรรคฝ่ายค้านเมียนมาร์ กล่าวในระหว่างเยือนฮาวาย สหรัฐฯ  
เชื่อมั่นว่า กองทัพจะสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะ                                                                                         
เปิดโอกาสให้นางอองซานซูจีสามารถดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดีได้ 
โดยมิได้รู้สึกวิตกกับเรื่องนี้มากเกินไป เพราะคิดว่ากองทัพ
คงต้องการเห็นความแข็งแกร่งและความสมานฉันท์มากขึ้น                                                                       
ในประเทศ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญของเมียนมาร์ฉบับปี ๒๕๕๑                     
ระบุว่า บุคคลซึ่งดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดีจะต้อง
ไม่สมรสหรือมีบุตรเป็นชาวต่างชาติ แต่นางอองซานซูจีสมรส
กับนักวิชาการชาวอังกฤษ และยังมีบุตรด้วยกัน ๒ คน 
โดยนางอองซานซูจีเห็นว่า ข้อกำาหนดดังกล่าวไม่เป็นท่ียอมรับและไม่เป็นประชาธิปไตย 
นอกจากน้ี ยังหวังว่ารัฐสภาซึ่งมีทหารครองเสียงข้างมากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญยอมรับ
ความต้องการของชนกลุ่มน้อย ซ่ึงยังสู้รบกับกองทัพ แม้ประธานาธิบดีอูเต็งเส่งจะเรียกร้องให้                                                                                                                 
ท้ังสองฝ่ายรอมชอมระหว่างกัน ก่อนหน้าน้ีกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาร์วิจารณ์สหรัฐฯ 
กรณีพาดพิงการสู้รบดังกล่าวในรัฐคะฉ่ิน ทางตอนเหนือ ซ่ึงทำาให้มีผู้พลัดถ่ินหลายหม่ืนคน           
นับต้ังแต่กลางปีท่ีแล้ว ท้ังยังไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงกรณีสหรัฐฯ เรียกเมียนมาร์ว่าเบอร์มา 
โดยระบุว่า ทั้งสองประเทศควรหลีกเลี่ยงการกระทำาซึ่งขาดความเคารพต่อกัน

       

นางอองซาน ซูจี
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นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยำ้าเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจระหว่างการแถลงนโยบายต่อ

รัฐสภา

          
  วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ นายกรัฐมนตรีชินโซะ 
อาเบะของญี่ปุ่น กล่าวว่า ตนมุ่งมั่นที่จะดำาเนินมาตรการ
เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของญ่ีปุ่นให้เติบโตข้ึน นายอาเบะกล่าวเร่ือง
นี้ระหว่างการแถลงนโยบายครั้งแรกต่อหน้าสภาไดเอทของ
ญี่ปุ่น หลังพรรคเสรีประชาธิปไตยของเขาชนะการเลือกตั้ง
ทั่วไปเมื่อเดือนธันวาคมปีก่อน
  นายอาเบะ กล่าวว่าตนจะเดินหน้านโยบาย            
๓ เส้าคือ มาตรการเชิงรุกด้านการเงิน นโยบายการคลัง
ยืดหยุ่นและนโยบายส่งเสริมการเติบโตที่จะทำาให้มีการลงทุน
ภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น นายอาเบะเริ่มต้นการแถลงด้วย

การแสดงความเสียใจต่อชาวญี่ปุ่นที่เสียชีวิตจากวิกฤติบุกจับตัวประกันที่โรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติในแอลจีเรียเมื่อไม่นานมานี้ พร้อมประณามว่าเป็นการทำาในลักษณะขี้ขลาด
ของกลุ่มก่อการร้าย หลังจากนั้น นายอาเบะ กล่าวถึงความจำาเป็นที่จะต้องเอาชนะวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจที่จะส่งผลต่ออนาคตของญี่ปุ่น โดยเฉพาะมาตรการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
การบูรณะชุมชนประสบภัยจากอุบัติภัยแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อมีนาคม 
๒๕๕๔ และการสร้างความเข้มแข็งเร่ืองการบริหารจัดการวิกฤติให้มากย่ิงข้ึน เขากล่าวว่า       
การที่รัฐบาลจะสามารถทำาภารกิจเหล่านี้ได้สำาเร็จลุล่วงไปได้ พรรคการเมืองฝ่ายค้านจะ
ต้องให้ความร่วมมือด้วย
 ส่วนเรื่องหมู่เกาะเซนกากุในทะเลจีนใต้ นายอาเบะ กล่าวว่า รัฐบาลญี่ปุ่น
จะเข้าทำาประโยชน์ บริหารจัดการและเพิ่มมาตรการป้องกันทางทหารในพื้นที่หมู่เกาะ
ชายแดนของญี่ปุ่น สำาหรับหมู่เกาะดังกล่าว ขณะนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของญี่ปุ่น 
แต่จีนและไต้หวันอ้างกรรมสิทธ์ิเหนือหมู่เกาะน้ันเช่นกัน นายอาเบะกล่าวว่า รัฐบาลญ่ีปุ่น
จะดำาเนินการอย่างจริงจังเพ่ือปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพลเมืองชาวญ่ีปุ่น และอาณาเขต  
น่านนำ้าและน่านฟ้าของประเทศ นายอาเบะสรุปการแถลงของเขาว่า มีเฉพาะพลเมือง
ชาวญี่ปุ่นเท่านั้นที่จะสามารถร่วมมือกันสร้างชาติให้มีความเข็มแข็งขึ้นมาได้

นายชินโซะ อาเบะ
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ประธานาธิบดีอิสราเอลจะขอให้นายกรัฐมนตรีจัดตั้งรัฐบาลใหม่

          
  วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ประธานาธิบดีชิมอน 
เปเรสของอิสราเอลคาดว่าจะมอบงานการจัดตั้งรัฐบาลใหม่
ให้แก่นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู หลังการเจรจาที่
ตึงเครียด ๒ วันกับพรรคการเมืองต่างๆ ที่ได้รับเลือกให้เป็น
รัฐบาล
  นาย เป เรสสรุปผลการประชุม เมื่ อ วั นที่  ๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กับผู้แทนจากท้ังหมด ๑๒ พรรคการเมือง        
ท่ีได้รับเลือกต้ังให้เข้าสู่สภาเนสเซทของอิสราเอลในการเลือกต้ัง         
เมื่อเดือนที่แล้ว แถลงการณ์จากทำาเนียบประธานาธิบดี
ระบุว่า นายเปเรสจะประกาศผู้ที่ได้รับมอบหมายงานจัดตั้ง

รัฐบาลในคืนนี้ ตามเวลาท้องถิ่น แต่ไม่ระบุชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับตำาแหน่ง 
อย่างไรก็ตาม การประชุมดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ๖ พรรคการเมืองซึ่งประกอบด้วย
สมาชิกรัฐสภา ๘๒ ที่นั่งจากทั้งหมด ๑๒๐ ที่นั่ง เห็นชอบให้นายเบนจามิน เนทันยาฮู 
เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป

ฝรั่งเศสประท้วงกฎหมายแต่งงานชาวเกย์

                 
  วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู้ประท้วงนับพันรวม
ตัวกันที่กรุงปารีส ประท้วงเกี่ยวกับกฎหมายการแต่งงานของ
เพศเดียวกัน และการรับบุตรบุญธรรมของคู่แต่งงานเพศ
เดียวกันด้วย
  สภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศสลงคะแนนผ่านกฎหมาย
มาตราที่เป็นหัวใจสำาคัญของร่างกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและ
ความเท่าเทียมกันของชาวเกย์ ซึ่งทำาให้การแต่งงานของ 
ชาวเกย์ทั้งหลายเป็นเรื่องถูกกฎหมาย
                    

นายชิมอน เปเรส
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 คะแนนโหวตที่ให้ยกเลิกข้อกำาหนดที่ว่าการแต่งงานจะต้องเป็นระหว่างคน       
๒ คน ที่ต่างเพศกันเท่านั้นมีมากถึง ๒๔๙ เสียง ในขณะที่เสยีงคัดค้านมาตรานี้มเีพยีง 
๙๗ เสียงเท่าน้ัน ซ่ึงถือว่าเป็นก้าวแรกในการทำาให้การแต่งงานของคนเพศเดียวกันถูกกฎหมาย 
ตามที่ประธานาธิบดีฟรองซัวส์ ออลลองด์ สัญญาว่าการแต่งงานเกิดขึ้นได้สำาหรับทุกคน
 แต่ในมาตราที่เกี่ยวข้องกับการรับบุตรบุญธรรมนั้น ยังไม่มีการลงคะแนน  
ซึ่งผู้ประท้วงคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ว่า ทุกคนสามารถเปิดรับในทุกเรื่อง แต่ต้อง
ไม่ลืมเรื่องของเด็ก ๆ ที่ควรมีพ่อและแม่เหนือสิ่งอื่นใด
 รัฐสภาฝรั่งเศสนั้นเริ่มถกเถียงเรื่องกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีทั้ง         
ผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านมากมายออกมาประท้วงกันตามท้องถนนในกรุงปารีสตลอด
เดือนมกราคมที่ผ่านมา และจะต้องหาข้อสรุปให้ได้ภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖       
ก่อนจะส่งให้วุฒิสภาฝรั่งเศสผ่านความเห็นชอบขั้นสุดท้ายต่อไป

ฮิลลารี คลินตัน อำาลาตำาแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศ

          
 ฮิลลารี คลินตัน ก้าวลงจากตำาแหน่งรัฐมนตรี
ต่างประเทศอย่างเป็นทางการแล้ว ขณะที่ จอห์น แคร์รี่ 
รัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่สาบานตนเข้ารับตำาแหน่ง
           วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ อดีตสุภาพสตรี
หมายเลขหนึ่ง ฮิลลารี คลินตัน สิ้นสุดการดำารงตำาแหน่ง
รัฐมนตรีต่างประเทศคนท่ี ๖๗ อย่างเป็นทางการแล้ว หลังจาก
ที่เธอได้สร้างผลงานมากมายและทำาสถิติการเดินทางเยือน
ต่างประเทศในช่วง ๔ ปีที่ผ่านมา
 นางฮิลลารี วัย ๖๕ ปี ได้กล่าวอำาลาข้าราชการ
กระทรวงต่างประเทศ โดยมีข้าราชการร่วมถือป้ายคำาว่าขอบคุณและปรบมือต้อนรับเธอ
อย่างอบอุ่น และถ่ายภาพเธอไว้เป็นที่ระลึกด้วย
 นางฮิลลารี บอกว่า เธอภาคภูมิใจในสิ่งที่ที่ได้ร่วมทำางานกันมา และเธอ
พร้อมให้การสนับสนุนจากภายนอกสำาหรับสิ่งที่ทุกคนจะทำาหน้าที่ต่อไปในภายหน้า 
พร้อมกับระบุว่าเหตุระเบิดที่สถานทูตสหรัฐในตุรกีในวันเดียวกันเป็นสิ่งยำ้าเตือนถึงภัย
คุกคามรายวันต่อโลกใบนี้ที่รัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่จะต้องเผชิญ

นายจอห์น แคร์รี่ 
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นายปรานาบ มุเกอร์จี

 ฮิลลารีสร้างประวัติศาสตร์เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่เดินทางเยือน
ต่างประเทศมากที่สุด โดยเดินทางรวม ๑,๕๓๐,๗๗๓  กม. เยือน ๑๑๒ ประเทศ และ
พบปะผู้นำาโลกราว ๑,๗๐๐ ครั้ง แต่ในช่วงท้ายสุดของวาระดำารงตำาแหน่งกลับถูกวิจารณ์
เรื่องความผิดพลาดกรณีเหตุโจมตีสถานกงสุลสหรัฐในลิเบียเมื่อเดือนกันยายน ที่ทำาให้
เอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่ชาวอเมริกันอีก ๓ คนเสียชีวิต
 ถึงอย่างนั้นผลงานที่โดดเด่นของเธอตลอด ๔ ปีที่ผ่านมา ก็ทำาให้เกิดคำาถาม
อย่างต่อเนื่องว่าเธอจะลงสมัครชิงตำาแหน่งประธานาธิบดีในปี ๒๕๕๙ หรือไม่ ซึ่งเธอ
ยืนยันว่ายังไม่ตัดสินใจอะไร
 ขณะที่วุฒิสมาชิกจอห์น แคร์รี่ วัย ๖๙ ปี สาบานตนเข้ารับตำาแหน่งรัฐมนตรี
ต่างประเทศคนที่ ๖๘ หลังการอำาลาตำาแหน่งของฮิลลาร ีโดยทำาพิธเีป็นการส่วนตัวที่อาคาร
รัฐสภา และกล่าวว่าต่ืนเต้นท่ีจะได้เร่ิมงาน ซ่ึงในอดีตเคยเป็นทหารผ่านศึกในสงครามเวียดนาม 
ทำางานในตำาแหน่งวุฒิสมาชิก ๒๘ ปี และเคยเป็นประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศ
ของวุฒิสภา

 ประธานาธิบดีอินเดียลงนาม”กฎหมายต่อต้านอาชญากรรมสตรี” 

เพิ่มโทษสูงสุด”ประหารชีวิต”

          
  วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ประธานาธิบดีอินเดยี
ลงนามอนุมัติกฎหมายที่เพิ่มบทลงโทษผู้กระทำาผิดในคดี
ข่มขืนกระทำาชำาเรา ซึ่งรวมถึงโทษประหารชีวิต หลังเกิดคดี
ข่มขืนนักศึกษาหญิงที่สร้างความตกตะลึงให้แก่คนทั่วโลก
เมื่อเดือนธันวาคม
  ประธานาธิบดีปรานาบ มุเกอร์จี ได้ลงนาม                                                                             
เห็นชอบกฎหมายดังกล่าวแล้วเม่ือวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
โดยก่อนหน้านี้ ผู้ต้องหา ๕ รายในคดีรุมโทรมนักศึกษาหญิง
บนรถโดยสารในกรุงนิวเดลี ได้ลงชื่อเพื่อไม่ยอมรับสารภาพ
ผิดในคดีดังกล่าว
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 เจ้าหน้าที่อาวุโสประจำาทำาเนียบประธานาธิบดีอินเดียเปิดเผยว่า ผู้นำาอินเดีย
ให้เห็นชอบลงนามในกฎหมายต่อต้านอาชญากรรมต่อสตรี และจะมีผลบังคับใช้ในทันที 
แต่กฎหมายฉบับดังกล่าวยังจะต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาเช่นกัน
 คณะกรรมการพิเศษที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลให้พิจารณากฎหมาย          
ต่อต้านอาชญากรรมต่อสตรี ได้เสนอต่อรัฐบาลให้เพิ่มบทลงโทษต่อผู้ที่ฝ่าฝืน หลังเกิด
เหตุการณ์สะเทือนขวัญ คณะกรรมการยังเรียกร้องให้มีการไต่สวนโดยใช้กระบวนการที่
รวดเร็วกว่าปกติ และเสนอบทลงโทษที่รุนแรงขึ้น แต่ไม่ใช่การประหารชวีิต
 ไม่บ่อยครั้งนักที่อินเดียจะลงโทษด้วยการประหารชีวิต โดยรายล่าสุดคือ         
ผู้ต้องหาคดีจากเหตุก่อการร้ายที่นครมุมไบเมื่อปี ๒๐๐๘ เพียงรายเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่        
เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นการประหารชีวิตครั้งแรกในรอบ ๘ ปี
          ทั้งนี้ ตามเนื้อหากฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง โทษตำ่าสุดสำาหรับผู้ต้องหาคด ี                                                                                          
รุมโทรม คดีข่มขืนท่ีผู้ต้องหาเป็นผู้เยาว์ คดีข่มขืนท่ีเจ้าหน้าท่ีตำารวจหรือบุคคลท่ีมีอำานาจตาม
กฎหมายเกี่ยวข้อง จะถูกเพิ่มโทษจาก ๑๐ ปี เป็น ๒๐ ปี และอาจสูงสุดถึงจำาคุกตลอดชีวิต 
ขณะท่ีกฎหมายฉบับปัจจุบัน ผู้ก่อเหตุจะได้รับโทษต้ังแต่ ๗-๑๐ ปี นอกจากน้ัน กฎหมาย
ฉบับใหม่ ยังมีเนื้อหาที่ครอบคลุมถึงการแสดงพฤติกรรมประเภทถำ้ามอง สอดแนม และ
การสาดนำ้ากรดด้วย
 อย่างไรก็ดี กลุ่มเรียกร้องเพื่อสิทธิสตรีมองว่ากฎหมายดังกล่าวไม่เพยีงพอต่อ
การต่อสู้อาชญากรรมต่อสตรี และกล่าวว่าเป็นเรื่องผิดที่รัฐบาลผ่านกฎหมายโดยไม่มี
การเปิดให้มีการถกเถียงอย่างเหมาะสม
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“ฟิเดล คาสโตร” ปรากฏตัวครั้งแรกในรอบหลายเดือน ใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส.

         
  วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ฟิเดล คาสโตร อดตี
ผู้นำาคิวบา ได้ออกมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งนับ
เป็นการปรากฏตัวต่อสาธารณะครั้งแรกในรอบหลายเดือน        
ที่ผ่านมา
  ตามปกติแล้ว รัฐบาลคิวบาไม่อนุญาตให้บรรดา
พรรคฝ่ายค้านได้ส่งตัวแทนผู้สมัครลงชิงชัย ทั้งนี้ ผู้สมัคร
ทั้งหมดกว่า ๑,๐๐๐ คนในการเลือกตั้งครั้งนี้ ต้องเป็นผู้ที่ได้
รับการคัดเลือกจากพรรคคอมมิวนิสต์เท่านั้น
  อดีตผู้นำาคิวบาให้สัมภาษณ์ระหว่างออกมาใช้สิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา โดยได้กล่าวยกย่องประธานาธิบดี

ฮิวโก ชาเวซ ที่กำาลังรักษาตัวอยู่ในคิวบา ว่าเป็นบุคคลที่ทำาประโยชน์แก่ภูมิภาคละติน
อเมริกา โดยได้รับการยอมรับจากการก่อตั้งชุมชนรัฐละตินอเมริกาและแคริบเบียน
เพื่อคานอำานาจกับสหรัฐ
 ทั้งนี้ การปรากฏตัวของนายฟิเดล คาสโตร เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก          
หลังจากท่ีเขาล้มป่วยเม่ือปี ๒๕๔๙ และตัดสินใจก้าวลงจากตำาแหน่งผู้นำาคิวบาในเวลาไม่ถึง 
๑ ปีต่อมา อย่างไรก็ดี ฟิเดล คาสโตร ยังไม่ได้วางมือจากการเมือง ล่าสุดยังลงสมัครรับเลือกต้ัง
สมาชิกรัฐสภาในเมืองซานติอาโกทางภาคตะวันออก ก่อนที่จะมีการประชุมสภาในวันที่ 
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่อทำาการเลือกประธานสภาคนใหม่เป็นครั้งแรกในรอบ ๒๐ ปี 
และคาดว่าสภาจะมีมติให้นายราอูล คาสโตร ผู้เป็นน้องชาย ดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดี
ต่ออีก ๑ สมัย

นายฟิเดล คาสโตร
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อินเดียประกาศเคอร์ฟิวรัฐแคชเมียร์ หลังประหารชีวิตสมาชิกกลุ่มแบ่งแยกดินแดน

          
 วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ อินเดียประกาศ
เคอร์ฟิวในรัฐแคชเมียร์ หลังมีการประหารชีวิตด้วยการแขวนคอ 
สมาชิกกลุ่มแบ่งแยกดินแดน
 ภายหลังจากอินเดีย มีการประหารชีวิตด้วยวิธี
การแขวนคอ นายโมฮัมเหม็ด อัฟซัล กูรู สมาชิกกลุ่มมุสลิม
ต่อต้านรัฐบาลอินเดียในรัฐแคชเมียร์ ทำาให้กองกำาลังรักษา
ความมั่นคงของอินเดีย ได้ออกคำาสั่งห้ามประชาชนออกนอก
เคหะสถาน หรือเคอร์ฟิวในหลายพื้นที่ของรัฐแคชเมียร์
 นายอัฟซัล กูรู ถูกประหารชีวิตที่เรือนจำาใกล้
เมืองเดลี จากข้อหาความผิดฐานสมรู้ร่วมคิด และให้ที่พักแก่กลุ่มติดอาวุธก่อเหตุโจมตี
รัฐสภาในเดือนธันวาคม ๒๕๔๔ ซึ่งอินเดียกล่าวหาว่าได้รับการสนับสนุนจากหน่วย
ข่าวกรองของปากีสถานแต่ทางการปากีสถาน ก็ปฏิเสธมาโดยตลอด
 ทั้งนี้ ยังไม่มีคำาสั่งเคอร์ฟิวอย่างเป็นทางการในเมืองศรีนคร เมืองเอกของ       
รัฐแคชเมียร์ ที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่เป็นส่วนมาก แต่ตำารวจได้ตั้งเครื่องกีดขวางบนถนน
สายหลัก และในพื้นที่กลางเมืองเพื่อป้องกันการชุมนุมประท้วงต่อต้านการประหารครั้งนี้          
รวมถึงยังจะส่งเฮลิคอปเตอร์ตำารวจ ๓ ลำา บินลาดตระเวนในเมืองด้วย

สันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เป็นไปไม่ได้

          
 อดีตรองนายกฯ และรัฐมนตรีต่างประเทศ
อิสราเอลเผย สันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ “ไม่มี
ทางเป็นไปได้” ความขัดแย้งระหว่าง ๒ ฝ่าย แค่ “ควบคุม
จัดการ” ไม่ให้บานปลายได้เท่านั้น
 วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายเอวิกดอร์                                     
ลีเบอร์แมน อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีต่างประเทศ
อิสราเอล พันธมิตรการเมืองทรงอิทธิพลของ นายเบนจามิน นายเอวิกดอร์ ลีเบอร์แมน
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เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรี กล่าวให้สัมภาษณ์ผู้ส่ือข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง ๒ ท่ีกรุงเยรูซาเลม                                                                                                               
ว่า สันติภาพระหว่างอิสราเอลกับชาวปาเลสไตน์ “ไม่มีทางเป็นไปได้” และว่า          
ความขัดแย้งระหว่าง ๒ ฝ่าย ทำาได้ดีที่สุดแค่ “ควบคุมจัดการ” ไม่ให้เหตุการณ์ลุกลาม
บานปลายได้เท่านั้น
 ความเห็นของลีเบอร์แมนมีขึ้นหลังจากทำาเนียบขาวสหรัฐ ในกรุงวอชิงตัน ด.ีซ.ี 
ออกแถลงว่า ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ผู้นำาสหรัฐ กำาหนดเดินทางเยือนอิสราเอลใน
เร็ววันนี้ โดยมีวาระสำาคัญเพื่อผลักดัน การเจรจาสันติภาพ อิสราเอล-ปาเลสไตน์ ให้เดิน   
หน้าต่อไป หลังจากการเจรจาส่วนใหญ่ตกอยู่ในภาวะชะงักงันช่วง ๔ ปีหลังสุด ซึ่งเนทันยาฮู
เป็นผู้นำารัฐบาลอิสราเอล และเพ่ิงชนะการเลือกต้ัง ได้ครองอำานาจต่ออีกสมัย และเนทันยาฮู          
กล่าวเป็นนัยว่า ต้องการสานต่อการเจรจากับปาเลสไตน์ แต่นายลีเบอร์แมน ยืนยัน
กับพิธีกรของทีวีช่อง ๒ ว่า การบรรลุข้อตกลงสุดท้ายกับชาวปาเลสไตน์ “ไม่มทีางเป็นไป
ได้อย่างแน่นอน”
           ลีเบอร์แมน เพิ่งลาออกจากตำาแหน่งรองนายกฯ และรัฐมนตรีต่างประเทศ 
๒ เดือนหลังจากถูกยื่นฟ้องศาล ฐานทุจริตตามข้อกล่าวหาฉ้อโกงและฟอกเงิน แต่เขายัง
คงเป็น ส.ส. ที่ทรงอิทธิพลในสภาเคเน็ตเสท หรือรัฐสภาอิสราเอล รวมทั้งเป็นพันธมิตร
ทางการเมืองคนสำาคัญสุดของเนทันยาฮู

ประธานาธิบดีปากีสถานแต่งตั้งผู้ว่าการจังหวัดทางตะวันตกเฉียงเหนือคนใหม่

          
  วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ประธานาธิบดีอาซฟี                  
อาลี ซาร์ดารี ของปากีสถานแต่งตั้ งผู้ว่าการจังหวัด
ไคเบอร์-ปักตุนควา คนใหม่แล้ว นายชอกัต อัลลาห์               
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าการจังหวัดไคเบอร์-ปักตุนควา 
ซึ่งถูกกลุ่มตอลิบานโจมตีบ่อยครั้ง แทนนายมาซูด คอซาร์ 
วัย ๘๔ ปี ที่ดำารงตำาแหน่งดังกล่าวนาน  ๒ ปี อย่างไรก็ตาม 
แถลงการณ์ไม่ได้ระบุเหตุผลของการแต่งตั้งครั้งนี้ ซึ่งมีขึ้น
เพียงไม่กี่เดือนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งรัฐสภา แต่เจ้าหน้าที่
อาวุโสประจำาจังหวัดกล่าวว่า การที่นายคอซาร์มีอายุมาก 
อาจเป็นสาเหตุของการแต่งตั้งดังกล่าว

นายอาซีฟ อาลี ซาร์ดารี
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ประธานาธิบดีบารัค โอบามาแถลงนโยบายประจำาปียำ้า

ภารกิจสมัยสอง ฟื้นฟูเศรษฐกิจหนุนชนชั้นกลาง

          
 วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ประธานาธิบดี
บารัค โอบามา ของสหรัฐฯ แถลงนโยบายประจำาปี โดยกล่าว่า 
ภารกิจสำาคัญที่ต้องการผลักดันในระหว่างการดำารงตำาแหน่ง
สมัยสอง ซึ่งได้แก่การเยียวยาเศรษฐกิจที่สร้างโอกาสใหม่
ให้ชนชั้นกลาง การปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมือง และการ
ต่อต้านอาชญากรรมจากอาวุธปืน ขณะท่ีประเด็นปัญหาด้าน
การต่างประเทศก็ได้รับการพูดถึงบ้าง
           ในการแถลงแสดงสถานะของประเทศและนโยบายประจำาปี (State of the                                                                                                                          
Union) ต่อท่ีประชุมร่วมของรัฐสภาอเมริกันคราวน้ี ประธานาธิบดีโอบามาประกาศทุ่มเท 
ความสนใจให้ปัญหาเศรษฐกิจ เช่น อัตราว่างงาน ๗.๙% ซึ่งเป็นปัญหาที่เรื้อรังมา
ตลอด ๔ ปี แห่งสมัยแรกของการดำารงตำาแหน่ง ขณะท่ีไม่ได้เสนออะไรท่ีเป็นการอ่อนข้อ          
ยอมตามการเรียกร้องของฝ่ายรีพับลิกันท่ีให้ตัดลดงบประมาณรายจ่ายโดยเฉพาะทาง
ด้านสวัสดิการสังคม อีกท้ังยังยืนยันสนับสนุนการขึ้นภาษีกับพวกคนรวย รวมทั้งเสนอ
แผนการใช้จ่ายเพื่อสร้างงานเป็นจำานวน ๕๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ด้วยการปรับปรุงบูรณะ
และสร้างบรรดาถนนและสะพานที่ชำารุดทรุดโทรมเสียใหม่
           ทั้งนี้จุดเน้นสำาคัญที่สุดในการแถลงคราวนี้ก็คือ จะต้อง “สร้างบันได             
แห่งโอกาสอันใหม่ๆ” สำาหรับชนชั้นกลาง โดยประธานาธิบดีโอบามาเรยีกร้องให้รัฐสภา
ร่วมกันทำาความตกลงแก้ปัญหาการขาดดุลงบประมาณให้ได้ แทนที่จะยอมปล่อยให้เกิด
การตัดลดงบประมาณรายจ่ายแบบอัตโนมัติในวันท่ี ๑ มีนาคมน้ีตามข้อตกลงเดิมท่ีทำากันไว้ 
ซึ่งเขาระบุว่า การปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้น “เป็นความคิดอันเลวร้ายจริงๆ”

นายบารัค โอบามา
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 แต่ประธานาธิบดีสหรัฐฯก็ตำาหนิแนวคิดของฝ่ายรีพับลิกัน ซึ่งเรียกร้องให้                        
แก้ปัญหาขาดดุลงบประมาณด้วยการแก้ไขตัดลดรายจ่ายด้านสวัสดิการสำาหรับ
ผู้ปลดเกษียณและโครงการประกันสุขภาพผู้สูงอายุ ท่าทีเช่นน้ีดูจะเป็นสะท้อนให้เห็นว่า เขากำาลัง       
หันมาใช้ความแข็งกร้าวเพิ่มมากขึ้น หลังจากเคยใช้จุดยืนประนีประนอมมากกว่านี้
เพื่อคลี่คลายสงครามแบ่งขั้วในรัฐสภาในช่วง ๔ ปีแรกแห่งการครองอำานาจของเขา
 ทั้งนี้ประธานาธิบดี โอบามา มีเจตนาที่จะใช้ชัยชนะจากการเลือกตั้งล่าสุด  
มาผลักดันให้รัฐสภายอมรับเป้าหมายของฝ่ายรัฐบาล ภายใต้สมมุติฐานว่าหากรีพับลิกัน        
ยังคงพยายามขัดขวางก็จะต้องถูกประชาชนสั่งสอนในการเลือกตั้งคราวต่อไป เพราะ
แนวความคิดของรัฐบาลเวลานี้เป็นสิ่งที่ผู้มีสิทธิออกเสียงให้การสนับสนุน
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คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร

         
	 วันที่	 ๑๗	 มกราคม	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการ																																																													
กิจการสภาผู้ แทนราษฎร	 ซึ่ งมีนายไพจิต	 ศรี วรขาน																																																										
เป็นประธานคณะกรรมาธิการ	 มีการประชุมพิจารณา	 เรื่อง
การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินของโรงพยาบาล																																																					
พระมงกุฎเกล้า กรณีการให้ความช่วยเหลือ นายสกล สนธิรัตน์																																																											

นายไพจิต	ศรีวรขาน
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ช่างภาพเครือเนชั่น	 ซึ่งเจ็บป่วยฉุกเฉินระหว่างปฏิบัติหน้าที่																																																																		
ที่ รั ฐสภา	 ทั้ งนี้ 	 ได้ เชิญ	 นายสุวิจักขณ์ 	 นาควัชระชัย																							
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 พล.ต.	 ชุมพล	 เปี่ยมสมบูรณ์								
ผู้อำานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	 และตัวแทนสื่อมวลชน
เข้าชี้แจง
	 	 โดยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์	 แพทย์	 พยาบาล
ฉุกเฉิน	 ที่ประจำาอยู่ที่รัฐสภา	 รวมถึงพยาบาลที่ประจำาอยู่
ในห้องพยาบาลไม่ได้ให้ความเท่าเทียมในการปฏิบัติหน้าที่

กับผู้เจ็บป่วย	ทั้งนี้	ได้มีข้าราชการประจำารัฐสภา	รวมถึงลูกจ้างร้องเรยีนต่อสื่อมวลชน	เพื่อ
ขอให้สื่อสารไปยังผู้บริหารของรัฐสภาต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลในห้องพยาบาล
ท่ีไม่เท่าเทียมและไม่เป็นธรรม	 เม่ือลูกจ้าง	 หรือข้าราชการเจ็บป่วยเล็กน้อยและเข้าไปขอยา
รับประทาน	เพ่ือบรรเทาอาการ	แพทย์ท่ีประจำาห้องพยาบาลไม่ได้จ่ายยาให้โดยทันที	ยังอ้างว่า
ต้องขอใบรับรองจากแพทย์	ว่าป่วยหรือมีใบสั่งจ่ายยาจากแพทย์ก่อน
	 นอกจากนั้น	 ยังซักประวัติแบบละเอียดกว่าจะจ่ายยาให้	 บางครั้งข้าราชการ						
มีอาการป่วยและต้องการนอนพักในช่วงที่พักเที่ยง	 เจ้าหน้าที่พยาบาลปฏิเสธที่จะ
ให้นอนพักในห้องพยาบาลโดยอ้างว่าต้องให้เตียงสำาหรับผู้ป่วยท่ีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา
    

คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร

          
	 	 วันที่	 ๑๗	 มกราคม	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการ																
การคมนาคม	สภาผู้แทนราษฎร	ท่ีมี	นายเจือ	ราชสีห์	เป็นประธาน
คณะกรรมาธิการ	 มีการประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไข
ปัญหาการจราจรในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	ท่ีเกิดจาก							
ผลกระทบจากนโยบายรถคันแรกตามนโยบายของรัฐบาล	
โดยคณะกรรมาธิการได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ													
และชี้แจงแนวทางและมาตรการรองรับ	 โดยมีตัวแทน

นายสกล	 สนธิรัตน์	                                                            

นายเจือ	ราชสีห์
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ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผนขนส่งและจราจร	 ตัวแทนผู้บังคับการตำารวจจราจร	
ตัวแทนผู้อำานวยการกรมการขนส่งทางบก	 ปลัดกรุงเทพมหานคร	 ตัวแทนสำานักการจราจร
และขนส่ง	ผู้อำานวยการสำานักการโยธา	และรองศาสตราจารย์เกษม	ชูจารุกุล	คณะวิศวกรรม
โยธา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 โดยผู้อำานวยการสำานักการโยธา	 ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการว่า	 ปัจจุบันพื้นที่
กรุงเทพมหานครทั้งหมดมีพื้นที่ที่เป็นพื้นผิวถนนเพียง	 ๘	 เปอร์เซ็นต์	 ซึ่งทำาให้เกิดปัญหา
การจราจรติดขัดทำาให้รถเคล่ือนตัวได้เพียง	 ๖-๑๐ กิโลเมตรต่อช่ัวโมงเท่าน้ัน	 โดยปัญหาหนัก										
จะอยู่ในพื้นที่เมือง	 เช่น	 สาธร	 สีลม	 สาเหตุหลักในการเกิดปัญหาการจราจรคือ	
การขนส่งมวลชนยังไม่เพียงพอ	 พ้ืนท่ีถนนไม่เพียงพอ	 การบริหารจัดการบนถนนยังไม่ดีพอ									
แนวทางการแก้ไขที่วางไว้คือ	 จะต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย	 สร้างทางลอด	
ลดจุดตัดบนถนนลง	 จะมีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นำ้าเจ้าพระยาอกี	 ๔	 แห่ง	 ขณะนี้อยู่
ในขั้นตอนการศึกษาผลกระทบและนำาเข้าสู่การอนุมัติเห็นชอบ	 เพิ่มการก่อสร้างระบบ
ขนส่งมวลชน	 และจะมีการจัดระบบบริหารจัดการการจราจรแบบก้าวหน้า	 มกีารติดตั้ง
ป้ายจราจรอัจฉริยะเพิ่มเติม	เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องของกฎและวินัยจราจร
	 ด้านผู้อำานวยการสำานักการขนส่ง	 ชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อบรรเทา				
การจราจรติดขัดด้วยระบบขนส่งมวลชนท้ังทางบกและทางเรือ	 แนวทางต่อไปคือการแก้ปัญหา
ในเรื่องของการปรับสัญญาณไฟจราจร	เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณรถในแต่ละแยก
	 ตัวแทนผู้อำานวยการสำานักงานและแผนการขนส่งจราจร	 ชี้แจงแนวทาง											
การแก้ไขการจัดระบบการขนส่งมวลชนว่า	 ได้ประสานกับกองบัญชาการตำารวจนครบาล											
ทราบว่า	 การจราจรที่มีปัญหาในกรุงเทพมหานครมี	 ๒๕๗	 จุด	 และมีปัญหาบริเวณ						
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สะพานข้ามแม่นำา้	ซ่ึงมีการเตรียมการจัดทำาแผนแม่บทแก้ปัญหาจุดวิกฤตท่ีเป็นสภาพคอขวด																																																																																																												
โดยพยายามเร่งดำาเนินการเพื่อนำาข้อมูลการศึกษาปัญหาทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุม
กระทรวงคมนาคม	เพื่อร่วมกันหาทางออกต่อไป
	 ด้านตัวแทนผู้บังคับการตำารวจจราจร	 ระบุว่ารัฐบาลได้มีคำาสั่งจากสำานัก
นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้	ร้อยตำารวจเอก	 เฉลิม	อยู่บำารุง	รองนายกรัฐมนตร	ีเป็นประธาน
ในการแก้ไขปัญหา	 ซึ่งจากการตรวจสอบหาสาเหตุปัญหาเกิดจากความต้องการการเดินทาง
เฉพาะช่วงเวลา	 ลักษณะทางกายภาพของถนนโดยเฉพาะเร่ืองของจุดเล้ียวจุดกลับรถ	ปัญหา
เรื่องการกดสัญญาณไฟที่ยังมีปัญหาไม่สัมพันธ์กับปริมาณรถ	 เส้นทางหลักที่มีปัญหา
คอขวดขณะนี้มีอยู่	 ๘๓	 จุด	 จุดกลับรถ	 ๔๑	 จุด	 ภาพรวมของปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจาก
การวางผังเมือง และปัญหาที่เกิดจากเรื่องการขาดวินัยจราจร การขาดช่องทางเลือก
ในการเดินทางของประชาชน การขาดความเอาใจใส่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนเรื่อง
การเพ่ิมของปริมาณรถถือว่าเป็นปัญหาปลายทาง	 ซ่ึงหากระบบขนส่งมวลชนซ่ึงเป็นอีกหน่ึง
ทางเลือกของประชาชนมีประสิทธิภาพท่ีดีพอ	 ก็จะลดปัญหาการจราจรติดขัดลงได้	 นอกจากน้ี
ยังต้องมีการแก้ไขปัญหาการติดขัดด้วยการปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ	 เพื่อให้สอดคล้องกับ
การบริหารจัดการและความต้องการของประชาชน
	 รองศาสตราจารย์ เกษม	 เสนอความเห็นในมุมมองเชิงวิชาการ	 ว่า							
ปัญหาการจราจรต้องแบ่งออกเป็นหลายกรณี	 เช่น	 การติดขัดที่เกิดจากการก่อสร้าง	
การเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน	 ดังนั้น	 อาจต้องมีการเปลี่ยนเวลาเดินทาง	 เปลี่ยนเส้นทาง	
เปลี่ยนวิธีการเดินทาง	 แต่สิ่งเหล่านี้จะทำาได้ต้องมีระบบขนส่งมวลชนที่ดีออกมารองรับ	
ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังทำาได้ไม่ดีพอ	การแก้ไขเรื่องการบริหารจัดการจราจรอย่างยั่งยืน	
ยังขาดในเร่ืองของการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 ซ่ึงอาจมีความผิดพลาด
ในเรื่องของข้อมูลที่ยังไม่มีความน่าเชื่อถือ
	 ส่วนพันเอก	 วินัย	 สมพงษ์	 คณะกรรมาธิการ	 เสนอข้อคิดเห็นว่า	
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เกิดปัญหาการจราจรติดขัดเป็นเรื่องที่เข้าใจได้	 เพราะ
ในกรุงเทพมหานครมีปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้น	 แต่ในขณะที่พื้นผิวการจราจรมีน้อยกว่า
มาตรฐาน	 และยังมีปัญหาในเรื่องของระบบขนส่งมวลชนที่ยังมีไม่เพียงพอ	 แม้ที่ผ่านมา
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จะมีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้	 แต่หน่วยงานหลักที่ควรเข้ามา
เป็นเจ้าภาพคือ	 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 เพราะกรุงเทพมหานครม	ี CCTV	 อยู่ในมือ 
จึงควรนำามาใช้ให้เกิดประโยชน์	 ในเร่ืองของสถานการณ์ปัจจุบันว่าเกิดปัญหาตรงจุดไหนและ
สาเหตุเกิดจากอะไร	 เพราะเชื่อว่าหากประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงท	ี
ก็จะหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปยังบริเวณดังกล่าว	 จะทำาให้สถานการณ์คลี่คลายลงได้
	 ขณะท่ีนายสามารถ	 ราชพลสิทธ์ิ	 ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ	 ซ่ึงเป็นผู้ย่ืนญัตติ
ขอให้ร่วมกันหารือแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด	 เพราะเห็นว่าขณะนี้ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน	 ส่วนหนึ่งเกิดจากการก่อสร้างและเกิดจากนโยบายรถยนต์คันแรก	 พร้อม											
เสนอแนะให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทำาป้ายการจราจรบอกถึงสภาพความหนาแน่น
ของการจราจร	 เพ่ือให้ประชาชนทราบล่วงหน้าและสามารถปรับเปล่ียนเส้นทางได้ทันที ซ่ึงขณะน้ี	     
มีระบบการจราจรอัจฉริยะหรือ	 IPS	 เข้ามาช่วย	 อีกท้ังต้องมีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ให้ชัดเจน	 เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและไม่ซำ้าซ้อน
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คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร

         
	 	 วันที่	 ๒๑	 มกราคม	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการ		
การปกครอง	 สภาผู้แทนราษฎร	 ท่ีมีนายชัย ชิดชอบ	 เป็นประธาน
คณะกรรมาธิการ กล่าวถึงผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของ		
นางขนิษฐา เลิศวิมลลักษณ์ ที่ขอให้ตรวจสอบการดำาเนิน
โครงการปรับปรุงโครงสร้างระบายนำ้าเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย	
บริเวณถนนสาย ปจ.๓๐๐๘ อำาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี	เนื่องจากพื้นผิวถนนสายดังกล่าวในช่วง	กม.	ที่	๓	-	
กม.ที่	๔	ชำารุด	ทำาให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง	

โดยคณะกรรมาธิการได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายอำาเภอเมืองปราจีนบุรี								
ผู้อำานวยการสำานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี และผู้ร้องเข้าร่วมประชุม 
ภายหลังรับฟังข้อมูลคณะกรรมาธิการเห็นว่า	สภาพถนนตามรายงานของสำานักงานทางหลวง
ชนบทจังหวัดปราจีนบุรีชำารุดเสียหายและมีการทรุดตัวบริเวณปากบ่อพักนำ้าหลายจุด   
ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายอำาเภอ						
เมืองปราจีนบุรี	 และสำานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจนีบุร	ี ร่วมแก้ไขปัญหา	 โดยให้
ดำาเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำารุดโดยเร็ว	เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
  
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา

	 	 วันที่	 ๒๔	 มกราคม	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการ															
การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน	วุฒิสภา	ท่ีมี
นายอนุรักษ์		นิยมเวช	เป็นประธานคณะกรรมาธิการ		ได้ประชุม
ร่วมกับ	 กกต.	 ถึงแนวทางการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ
ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ	 ๒๕๕๐	 โดยที่ประชุมเห็นว่า	 การจะ
ลงประชามติว่า จะแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่	 คณะรัฐมนตรีต้อง

นายชัย ชิดชอบ

นายอนุรักษ์		นิยมเวช
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นายนิทัศน์	ศรีนนท์	

ยึดตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๑๖๕	ที่ระบุว่า	ให้กระทำาได้หากเป็นเรื่องที่กระทบถึงประโยชน์
ได้เสียของประเทศชาติ	 หรือกฎหมายบัญญัติให้มีการออกเสียงประชามติ	 และถึงแม้
ตามมาตรา	 ๑๖๕	 วรรคสาม	 ระบุว่า	 การออกเสียงประชามติอาจจัดให้เป็นการ
ออกเสียงเพื่อมีข้อยุติโดยเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามต	ิ แต่หากพิจารณา
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ	พ.ศ.	๒๕๕๒	มาตรา	๙	                                                                                                        
ที่กำาหนดว่า	 การออกเสียงที่จะถือว่ามีข้อยุติในเรื่องที่จัดทำาประชามติ	 ต้องมีผู้มา
ออกเสียงเป็นจำานวนเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียง	 และมีจำานวนเสียงเกินกว่าก่ึงหน่ึงของ
ผู้มาออกเสียง	 ก็จะเห็นได้ว่า	 เป็นการขยายความเพิ่มขึ้นซึ่งอาจทำาให้ไม่สอดคล้องกับ
มาตรา	 ๑๖๕	 ซึ่งอาจทำาให้มีผู้ยื่นคำาร้องไปยังศาลปกครองสูงสุด	 และหากศาลมีคำาสั่ง
คุ้มครองชั่วคราว	 การดำาเนินการของ	 กกต.	 ต้องหยุดชะงักลง	 และจะส่งผลกระทบ					
ต่อทุกกระบวนการ	 ซึ่งมีกรอบระยะเวลาดำาเนินการในทุกขั้นตอน	 และจะเป็นปัญหา
ในข้อกฎหมายต่อไปอีก	 อย่างไรก็ตาม	 หากการแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าเง่ือนไขท่ีจะสามารถ					
ทำาการออกเสียงประชามติได้	 กกต.	 ต้องเร่งทำาความเข้าใจกับประชาชนให้ถูกต้อง	
เกี่ยวกับการจัดทำาประชามติ	และต้องดำาเนินการอย่างละเอยีดรอบคอบ	 ชัดเจน	และต้อง
ไม่กระทำาในลักษณะการชี้นำาเพื่อมิให้เกิดปัญหาไปถึงศาลปกครองสูงสุด
   

คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร

          
	 วันที่	 ๓๐	 มกราคม	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการ																																																																																																									
การแรงงาน	 สภาผู้แทนราษฎร	 ที่มีนายนิทัศน์	 ศรีนนท์	
เป็นประธานคณะกรรมาธิการ	 มีการประชุมพิจารณา	 เรื่อง	
มาตรการช่วยเหลือเยียวยาสถานประกอบการและกลุ่มผู้ใช้แรงงาน 
ซึ่งได้รับผลกระทบจากการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตำ่า	
เป็น	๓๐๐	บาท	โดยเชิญ	นายมนัส	โกศล	ประธานสภาองค์การลูกจ้าง
พัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย	 นายชาลี	 ลอยสูง	 ประธาน
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย	(คสรท.)	มาชี้แจง
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 นายมนัส	กล่าวว่า	การขึ้นค่าแรงขั้นตำ่าเป็น	๓๐๐	บาท	สร้างความพอใจให้กับ
แรงงาน	แต่ขณะเดียวกันก็สร้างผลกระทบต่อผู้ประกอบการ	ทั้งเรื่องการปิดตัวของโรงงาน	
แต่ไม่ใช่ผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงเพียงอย่างเดียว	 แต่มาจากผลกระทบจากนำ้าท่วม	
ปี ๒๕๕๔ ไปจนถึงการไม่มีคำาสั่งซื้อด้วย และยังส่งผลกระทบทำาให้เกิดแรงงานต่างด้าว
โดยเฉพาะ	 กัมพูชา	 พม่า	 ลาว	 ทะลักเข้ามาในไทยเพิ่มขึ้น	 จึงอยากเรยีกร้องให้รัฐบาล
มีมาตรการป้องกันไม่ให้แรงงานต่างด้าวทะลักเข้ามาในประเทศ นอกจากนี้ ยังพบว่า
มบีางโรงงานใช้วิธลีดค่ากะ	ลดเบี้ยเลี้ยง	เพื่อนำาไปนับรวมเป็นค่าแรง	๓๐๐	บาท	จึงอยากให้
รัฐบาลควบคุมราคาสินค้าไม่ให้เพิ่มสูงขึ้น
	 ด้านนายชาลี	 กล่าวว่า	 ในปี	 ๒๕๕๔	 เคยทำาการสำารวจค่าใช้จ่ายของแรงงาน
โดยเฉล่ียจะอยู่คนละ	๓๔๘	บาท	ซ่ึงการข้ึนค่าแรง	๓๐๐	บาท	แม้จะดีข้ึนแต่ก็ยังไม่เพียงพอ											
กับค่าใช้จ่ายที่แท้จริง	 เพราะค่าครองชีพสูงขึ้น	 ผลสำารวจล่าสุดพบว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ของแรงงานอยู่ที่	๔๒๑	บาท	เพิ่มสูงขึ้น	๓๒	%	ถามว่าพอใจหรือไม่	ก็ต้องบอกว่า	“พอใจ”แต่
ก็ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วย	 จึงอยากให้รัฐบาลช่วยควบคุมดูแลราคาสินค้า
โดยเฉพาะตัวแปรสำาคัญคือค่าแก๊สหุงต้ม	และนำ้ามันที่กระทบต่อราคาสินค้าอื่นๆ
	 นายชาลี	 กล่าวต่อว่า	 การขึ้นค่าแรงมีทั้งผลบวกและผลลบ	 ซึ่งหลังจาก
ขึ้นค่าแรงล็อตแรก	 ๗	 จังหวัด	 ทำาให้คนตกงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก	 ๐.๕%	 เป็น	 ๐.๖%	
เพราะส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่มีบริษัทขนาดใหญ่	 แต่ก็มี เรื่องร้องเรียนเข้ามายัง
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย	๘๓	เรื่อง	ส่วนใหญ่เป็นเรื่องนำาสวัสดิการ	ค่าอาหาร					
ค่ารถ	 นำามาคำานวณเป็นค่าแรงใน	๓๐๐	บาท	และบางโรงงานก็ไม่ขึ้นค่าแรงตามที่กำาหนด	
โดยข่มขู่ลูกจ้างไม่ให้ไปฟ้องร้องไม่เช่นนั้นจะถูกปลดออกจากงาน	 จึงอยากให้ไปสำารวจทุก
บริษัทกว่า	๔	แสนแห่งทั่วประเทศว่าขึ้นค่าแรง	๓๐๐	บาท	จริงหรือไม่
	 นายชาลี	 กล่าวต่อว่า	 นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องลูกจ้างเข้าใหม่	 ๑	 เดือน																
ได้ค่าแรงเท่ากับลูกจ้างท่ีอยู่มาแล้ว	๗-	๘	 ปี	บางทีคนเป็นหัวหน้าได้เงินน้อยกว่าหรือเท่ากับ
ลูกจ้างเข้าใหม่	 ที่สร้างปัญหาในการบริหารงาน	 หรือมีช่องว่างเรื่องพนักงานที่เหมาช่วง
ค่าแรง	 จะไม่ได้รับการปรับขึ้นค่าแรงในส่วนนี้ด้วย	 ในขณะที่โรงงานซึ่งปิดตัว	 บางครั้ง
ก็ไม่ได้จ่ายค่าชดเชยให้ตามที่กฎหมายกำาหนด	 ซึ่งอยากเรียกร้องให้กระทรวงแรงงาน
ตั้งกองทุนขึ้นมา	จ่ายเงินชดเชยให้กับแรงงานที่ไม่ได้รับค่าชดเชยก่อน	หลังจากนั้นเมื่อทาง
โรงงงานจ่ายเงินมาแล้วก็นำาไปใช้คืนกองทุน	เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของผู้ใช้แรงงาน
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พล.ต.ท.วิโรจน์	เปาอินทร์	

    
คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร

         
	 วันที่	 ๑	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ	
สภาผูแ้ทนราษฎร ทีม่พีล.ต.ท.วโิรจน์ เปาอนิทร์ เปน็ประธาน
คณะกรรมาธิการ	 มีการประชุมพิจารณาความคืบหน้า	
กรณีการก่อสร้างโรงพักตำารวจทั่วประเทศ	 จำานวน	 ๓๙๖	 หลัง	
วงเงินงบประมาณ	๕,๘๒๘	ล้านบาทของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ	
ท้ังน้ี	 ได้มีการเชิญตัวแทนจากกองบัญชาการตำารวจภูธรภาค	 ๑	
และภาค	๒	เข้าชี้แจง

	 โดยพล.ต.ต.	ภัคพงษ์		พงษ์เภตรา	ผู้บังคับการอำานวยการตำารวจภูธรภาค	๑	
กล่าวว่า	ในส่วนของภูธรภาค	๑	ได้รับการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว	๓๓	แห่ง	แต่ยัง
ไม่แล้วเสร็จแม้แต่แห่งเดียว	 ส่วนโครงการก่อสร้างแฟลตตำารวจ	 ๑๖๓	 หลังทั่วประเทศนั้น																
ภาค	 ๑	 ได้รับการก่อสร้างท้ังหมด	 ๑๘	 หลัง	 ซ่ึงได้รับการก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์	 ๘	 หลัง
เหลืออีก	๑๐	หลัง	และทั้งหมดกำาลังดำาเนินการก่อสร้างอยู่ในช่วงสุดท้าย	ทั้งนี้	 ยอมรับว่า			
ที่ผ่านมาการก่อสร้างดำาเนินไปอย่างล่าช้า และมีการต่อสัญญาว่าจ้างมาแล้วถึง ๓ ครั้ง	
ส่วนรายละเอียดการต่อสัญญานั้นตนไม่ทราบ	 เพราะเป็นเรื่องของสำานักงานส่งกำาลังบำารุง	
(สกบ.)	เช่นเดียวกับการตรวจรับงานที่	สกบ.ได้ส่งคนมาเป็นกรรมการ
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นายอนุรักษ์		นิยมเวช

	 พล.ต.ต.ฐณพล	 มณีภาค	 	 ผู้บังคับการอำานวยการ	 สถานตีำารวจภูธร	 ภาค	
๒	 กล่าวว่า	 โครงการก่อสร้างสถานีตำารวจทดแทน	 ของ	 สภอ.ภาค	 ๒	 จำานวน	 ๒๙	 แห่ง	
ในพ้ืนท่ี	๘	จังหวัด	สำาหรับการดำาเนินการท่ีผ่านมาน้ัน	มี	๖	สถานียังไม่ได้ดำาเนินการก่อสร้าง	
อยู่ระหว่างการก่อสร้างในงวดที่	๑	จำานวน	๕	สถานี	ส่งมอบงานในงวดที่	๑	แล้ว	๑๔	สถาน	ี
ส่งงวดงานงวดที่	 ๒	 จำานวน	๒	สถานี	 และส่งงวดงานงวดที่	 ๓	 จำานวน	๒	สถาน	ี ขณะนี้
ผู้รับเหมาได้หยุดก่อสร้างอย่างถาวรมาแล้วประมาณ	 ๑	 ปี	 ที่ผ่านมาได้มกีารเรยีกบริษัท
ผู้รับเหมามาประชุมและช้ีแจง	 ซ่ึงก็ให้ความร่วมมือมาประชุมทุกคร้ัง	 และทุกคร้ังก็รับปากว่า
จะรีบดำาเนินโครงการให้แล้วเสร็จ แต่ก็เป็นเพียงกล่าวด้วยวาจาไม่มีการดำาเนินการแต่อย่างใด
 
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา

 
	 	 วันที่	 ๕	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการ
การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน	 วุฒิสภา	
ที่มีนายอนุรักษ์	 นิยมเวช	 เป็นประธานคณะกรรมาธิการ								
มีการประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ือง	 นโยบายการเปล่ียนระบบการส่ง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล	 โดย	 พันเอก	 นที ศุกลรัตน์                                                                             
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	
เข้าร่วมประชุม โดยคณะกรรมาธิการ ได้เสนอแนะพร้อม
ตั้งข้อสังเกตว่า การปรับเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุ

โทรทัศน์	 จากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล	 ในช่วงการเปล่ียนผ่าน	 กสทช.	 ควรดำาเนินการ
ด้วยความละเอียดรอบคอบ เพื่อให้กระทบประชาชนผู้บริโภคน้อยที่สุด และในการ
อนุญาตประกอบกิจการให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นกิจการทางธุรกิจจะต้องดำาเนินการ
คัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่นั้น กสทช. ต้องดำาเนินการด้วยความโปร่งใส
และต้องเป็นการแข่งขันอย่างเสรี	 เน่ืองจากคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรของประเทศ ประชาชน
ควรได้รับประโยชน์สูงสุด	 โดยเฉพาะการกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประมูล	 ควรคำานึงถึง
การป้องกันไม่ให้มีการควบรวมการครองสิทธิข้ามสื่อ หรือการครอบงำา ตามที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๔๗	 วรรคท้ายด้วย	 เนื่องจากหากผู้ประกอบการมกีิจการสื่อ
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นายวิชัย		ลำ้าสุทธิ

หลายประเภทไว้ในกิจการ อาจสามารถกำาหนดทิศทางของสังคมได้ ส่วนแนวคิดในการ								
แจกกล่องรับสัญญาณดิจิตอลให้แก่ประชาชนในทุกครัวเรือน ซึ่งเป็นการดำาเนินการ
โดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม	
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ	นั้น		กรรมการกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน์	ควรแนะนำาให ้
กองทุนส่งเสริมธุรกิจของคนไทยในการทำากล่องรับสัญญาณดิจิตอล เพื่อเป็นการส่งเสริม
อุตสาหกรรมไทยอีกทางหนึ่ง	 อย่างไรก็ตาม	 พบว่า	 บริการโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทยีม	
ในปัจจุบันยังคงมีปัญหาในเรื่องการโฆษณาเกินจริงและสินค้าไม่มีคุณภาพ กสทช. ควรมี
มาตรการในการควบคุมและกำากับดูแลอย่างจริงจังด้วย
    

คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม  สภาผู้แทนราษฎร

 
	 วันท่ี	๕	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖		คณะกรรมาธิการส่งเสริม																																																																																	
ราคาผลิตผลเกษตรกรรม	สภาผู้แทนราษฎร	 ท่ีมีนายวิชัย	 ลำา้สุทธิ 
เป็นประธานคณะกรรมาธิการ	 ได้เชิญส่วนราชการและหน่วยงาน																																																																													
ที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม	 เพื่อพิจารณาติดตามแนวทาง
แก้ไขปัญหาราคายางพาราตกตำ่า	 ต่อเนื่องจากการประชุม														
คณะกรรมาธิการ	เมื่อวันที่	๑๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๕	ว่ามคีวาม	
คืบหน้าในการดำาเนินการอย่างไร	 ซึ่งนายอำานวย	 ปะติเส	
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ	 ได้ชี้แจงว่า
หลังจากการประชุมครั้งที่แล้ว	 คณะกรรมการบริหารโครงการ
รักษาเสถียรภาพยางพาราได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ							
นโยบายยางธรรมชาติ 	 (ก .น.ย . ) 	 และได้ เสนอกรอบ
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การปรับปรุงโครงการ	 เพ่ือให้	ก.น.ย.	 พิจารณาซ่ึง	ก.น.ย.	 ได้เห็นชอบในหลักการสำาคัญ	 คือ                                                                                 
การจำากัดสิทธิการจำาหน่ายยางพาราของเกษตรกรได้รายละไม่ เกิน  ๒๕ ไร่ 
เพ่ือเป็นการป้องกันการสวมสิทธิจากผู้ปลูกรายใหญ่ โดยผู้จำาหน่ายต้องเป็นสมาชิกสถาบัน
เกษตรกรด้วย และเพื่อกระจายงบประมาณให้เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง	 ส่วนงบประมาณ
ในโครงการรักษาเสถียรภาพยางพาราที่เหลืออยู่	๒๕,๐๐๐	ล้านบาทนั้น	กระทรวงเกษตรฯ	
ได้เสนอให้องค์การสวนยาง	 (อ.ส.ย.)	 เบิกจ่ายทั้งหมด	 ๒๕,๐๐๐	 ล้านบาทในครั้งเดยีว	
แต่	ครม.	ไม่อนุมัติและมีมติให้	อ.ส.ย.	เบิกจ่ายเงินกู้จาก	ธ.ก.ส.	ครั้งละ	๕,๐๐๐	ล้านบาท	
โดยให้เหตุผลว่า	การกู้เต็มวงเงิน	๒๕,๐๐๐	ล้านบาท	จะทำาให้เกิดการกระจุกตัวของเงินกู้และ
สร้างภาระทางการเงินให้	ธ.ก.ส.	มากเกินไป	นอกจากนี้		ยังได้แสดงความกังวลถึงปริมาณ
การใช้ยางพาราในประเทศว่ามีน้อยมากเฉลี่ยเพียง	 ๔	 กก./คน/ปี	 ซึ่งสวนทางกับการผลิต								
ได้ปริมาณมากในประเทศอย่างสิ้นเชิง	 จึงทำาให้ยางพาราไทยต้องพึ่งพาการส่งออก
ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่	 ด้านนายชนะชัย	 เปล่งศิริวัฒน์	 ผู้อำานวยการองค์การสวนยาง	
ได้กล่าวถึงกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงงานมิตรไทยว่า บริษัทประกันภัยในต่างประเทศรับว่า
จะรับผิดชอบค่าเสียหายเหตุเพลิงไหม้คร้ังน้ี	แต่หากปฏิเสธความรับผิดชอบก็ต้องฟ้องร้องต่อไป
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม	 สภาผู้แทนราษฎร	 ได้ม	ี										
ข้อเสนอแนะถึงรัฐบาลว่า	 แนวทางการดำาเนินโครงการรักษาเสถียรภาพยางพารา
เป็นแนวทางท่ีดี	แต่การใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน	มารับซ้ือเพ่ือตรึงราคาช่วยเกษตรกรคงทำา
ไม่ได้ตลอดไป	 เนื่องจากยางพาราเป็นสินค้าที่เกี่ยวพันกับเศรษฐกิจมหภาค	 เมื่อเศรษฐกิจ
ในยุโรปและจีนตกตำ่าลง กำาลังการซื้อย่อมน้อยลง ดังนั้น การที่รัฐบาลรับซื้อยางพารา
ในราคา	 ๑๐๐	 บาท/กก.	 ทั้งที่ปัจจุบันยางแผ่นดิบในประเทศมรีาคาประมาณ	 ๘๔	 -	 ๘๖	
บาท/กก.	เป็นการทำาลายกลไกตลาด	และทำาให้รัฐต้องรับภาระขาดทุนเกินไป	หากต้องการให้
ราคายางพาราอยู่	ท่ี	๑๐๐	บาท/กก.	ก็ควรระบายยางท่ีมีในสต็อคท่ีเก็บไว้ถึง	๑๔๗,๐๐๐	ตันออก                    
โดยค่อยๆ ขายออกในราคาแบบขั้นบันได อาจเริ่มขายราคา ๘๒ บาท/กก.	
แล้วจึงปรับเพิ่มเป็น	๘๔	บาท/กก.	และขึ้นราคาไปเรื่อยๆ	จนสามารถขายได้ในราคา	๑๐๐	
บาท/กก.	 และเมื่อสต็อคยางพาราเหลือน้อยจะเกิดผลทางจิตวิทยาตามหลักกลไกตลาด
ทำาให้โรงงานในจีนต้องเข้ามารับซื้อเนื่องจากเกรงว่ายางพาราจะขาดตลาด
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	 ด้านนายวิชัย	 ลำ้าสุทธิ	 ประธานคณะกรรมาธิการ	 ได้ให้ข้อเสนอแนะ																																																																																																																																														
เพิ่มเติมว่า	 ๑.  ขอให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำ าเนินการรับซื้อและส่งออกอย่าง
รอบคอบ	 ๒.  โกดังเก็บยางพาราต้องมีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอเพื่อป้องกัน
ยางพาราเสื่ อมสภาพ	 ๓.  ควรมีมาตรการดูแลป้องกันการสวมสิทธิที่ ชัด เจน	
๔. สำานักงานกองทุนสงเคราะห์การทำาสวนยางควรกำาหนดจุดรับซื้อกระจายให้ทั่วถึง                                                                                                
เพ่ือลดภาระค่าขนส่งให้เกษตรกร	 ๕. ควรเร่งระบายยางพาราออกนอกประเทศโดยเร็ว																																																																																																														
และได้กล่าวเพิ่มเติมถึงปัญหาการใช้ยางพาราในประเทศที่น้อยเกินไปว่า	 “รัฐควร
สนับสนุนและวิจัยอุตสาหกรรมต่อเนื่องเกี่ยวกับยางพาราเพิ่มขึ้น	 ยางพาราที่สต็อคอยู่
ในประเทศก็อาจนำามาสร้างถนนหรือเขื่อน	 และไทยควรยืนด้วยลำาแข้งของตนเองไม่ควร
พึ่งพาการส่งออกต่างประเทศเพียงอย่างเดียว	 นอกจากนี	้ ควรหันมาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
และสนับสนุนการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้นจะเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวได้
อย่างยั่งยืน”	 	 	 	 	

คณะกรรมาธิการการกีฬา  วุฒิสภา

          
	 วันที่	 ๗	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการ										
การกีฬา	 วุฒิสภา	 ที่มีนายจรัญ	 จึงยิ่งเรืองรุ่ง	 เป็นประธาน
คณะกรรมาธิการ	 มีการประชุมเพ่ือพิจารณาจำานวนรายการแข่งขัน
ประจำาปีในประเทศไทยของส่วนราชการ	หน่วยงาน	และสถาบัน
ต่างๆ	 โดยมี	 นายชาญวิทย์	 ผลชีวิน	 รองอธิบดีกรมพลศึกษา		
นายกมล	 รอดคล้าย	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	นายณัฐวุฒิ	เรืองเวส	ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนา
กีฬาเป็นเลิศ	 กกท.	 และนายจิระ	 แนบสนิท	 เลขานุการคณะ
กรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	 (ก.ก.ม.ท.)	
เข้าร่วมประชุม
											 นายชาญวิทย์	 ผลชีวิน	 เสนอแนะว่า	 เพื่อให้รายการ
กีฬาต่างๆ	 มีความสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับประถมฯ	 มัธยมฯ	

นายจรัญ		จึงยิ่งเรืองรุ่ง
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อุดมศึกษา	 ประชาชน	 ไปจนถึงระดับนานาชาติในอนาคต	 ควรเสนอให้มกีารตั้งคณะ
กรรมการจัดปฏิทินกีฬาข้ึนมา	 เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการวางนโยบายท่ีสอดรับกัน
	 จากนั้ นที่ ป ระชุม ได้ เห็ นพ้ อ งต้ อ งกันพร้ อมมอบหมายให้การกีฬา																																		
แห่งประเทศไทยเป็นผู้ประสานทุกหน่วยงานในการหารือ	 แนวความคิดจัดทำาปฏิทินกีฬา
ทั่วประเทศขึ้นมา
	 ด้านนายจรัญ	 	 จึงยิ่งเรืองรุ่ง	 เปิดเผยว่า	 ที่ประชุมมมีติมอบหมายให้	 กกท.
เป็นผู้ประสานหน่วยงานต่างๆ	เข้ามาร่วมกันหารือโดยกำาหนดระยะเวลา	๖๐	วัน	จากนั้น									
คณะกรรมาธิการการกีฬา	 วุฒิสภา	 จะเชิญมาสรุปอีกครั้งถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำา
ปฏิทินกีฬาว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ขณะที่นางนฤมล	 ศิริวัฒน์	 รองประธานที่ปรึกษา	คณะกรรมาธิการการกฬีา	
วุฒิสภา เปิดเผยว่า ถ้าให้หน่วยงานมาน่ังคุยกันจัดกรอบเวลาเพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง
ในทัวร์นาเมนต์กีฬาก็จะเกิดประโยชน์กับทุกองค์กรกีฬา	 อย่างไรก็ตาม	 ในส่วนของงบประมาณ
ตนไม่เห็นด้วยกับการทุ่มงบประมาณเยอะลงไปในพิธีเปิด-ปิด	 แม้อาจจะได้ดูในเรื่อง
ความสวยงาม	ดูในเร่ืองจิตวิทยา	แต่ไม่สะท้อนผลการแข่งขัน	ซ่ึงการจัดแต่ละคร้ังอยากจะเห็น
การพัฒนาของนักกีฬา	 ผู้ตัดสิน	 เทคนิคและฝ่ายจัดการ	 ในเมื่อจัดเพราะเป็นภารกิจ
ท่ีสำาคัญ	 ก็ต้องจัดในเวลาท่ีเหมาะสม	 จัดแล้วให้ได้ผลประโยชน์ในทางด้านการกีฬา	 และต้อง
ไม่กระทบต่อนักกีฬาในเชิงวิชาการมากนัก

คณะอนุกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ  วุฒิสภา          

	 	 วันที่	๑๐	กุมภาพันธ์		๒๕๕๖		คณะอนุกรรมาธิการ
ส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติ	 วุฒิสภา	 ท่ีมีนางภารดี	 จงสุขธนามณี		
เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ	 ได้เชิญอธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม	 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว	 ผู้อำานวยการสำานัก
บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม	 อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว	
ผู้อำานวยการสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสระแก้ว	กรรมการผู้จัดการบริษัท	โปรเฟสชั่นแนล	เวสต์	นางภารดี		จงสุขธนามณี		
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เทคโนโลยี	 (๑๙๙๙)	 จำากัด	 (มหาชน)								
มาร่วมประชุม	 กรณีบำาบัดกากของเสีย
อุตสาหกรรม
	 ทั้งนี้	 คณะอนุกรรมาธิการ	
มีข้อเสนอแนะดังนี้	 คือ	 ๑.  เนื่องจาก
คณะอนุกรรมาธิการ	 ตรวจดูการกำาจัด
กากของเสียและขยะอันตรายของบริษัทที่
จ.สระแก้ว	 เมื่อวันที่	 ๒๗	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 พบว่า บริษัทยังไม่มคีวามพร้อมในการกำาจัด
กากของเสีย	โดยเฉพาะบริเวณบ่อบำาบัดนำ้าเสีย	 ซึ่งรับนำ้าจากการชะล้างกากของเสยี	
ไม่ติดต้ังอุปกรณ์บำาบัดนำา้เสียถูกต้องตามหลักวิชาการ	 เพียงแต่ติดต้ังเคร่ืองป่ันไฟฟ้าเท่าน้ัน	
จึงยังมีกลิ่นเหม็นโดยรอบบริเวณ
	 นอกจากนี้	 ยังพบว่าบริษัทยังซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้า	 ปั๊ม											
ห้องปฏิบัติการ	 ยังไม่แล้วเสร็จ	 จึงควรให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมไปกำากับดูแลให้โรงกำาจัด
กากของเสียและขยะอันตรายดังกล่าวปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรให้มีความพร้อมใช้งาน	
ก่อนที่จะเปิดให้บริการรับกากของเสียและขยะอันตรายมากำาจัดต่อไป
											 ๒.	 เห็นควรให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม	 จัดส่งสำาเนาหนังสือสั่งหยุดประกอบ
กิจการพร้อมเงื่อนไขต่างๆ	 หนังสือสั่งการให้ปรับปรุงกิจการ	 และหนังสือสั่งให้ดำาเนินการ
ได้พร้อมเงื่อนไข	ให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาต่อไป
											 ๓.	 เห็นควรให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม	 พิจารณาแต่งตั้งคณะทำางาน	
ประกอบด้วย	 ผู้แทนภาคประชาชน	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 หน่วยราชการ	 เข้าร่วมตรวจสอบ
การดำาเนินงานของบริษัท	ให้ปฏิบัติตามเง่ือนไขใบอนุญาต	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม	 ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ทั้งนี้	 ควรดำาเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในเวลา	๒	เดือน	เพื่อให้การกำากับดูแลมีประสิทธิภาพสูงสุด
											 ๔.	 เห็นควรให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว	
ทำาการตรวจสอบและกำากับดูแลการประกอบกิจการของบริษัท	 โปรเฟสชั่นแนล	 เวสต์	
เทคโนโลยี	 (๑๙๙๙)	 จำากัด	 (มหาชน)	 ทุกขั้นตอนของการจัดการกากของเสียและขยะ
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อันตราย	 ตั้งแต่การรวบรวม	 เก็บ	 ขน	 และกำาจัด	 พร้อมส่งรูปถ่ายและผลดำาเนินงานให้
คณะอนุกรรมาธิการทราบต่อไป

คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สภาผู้แทนราษฎร

 
	 วันที่	 ๑๒	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการ										
การที่ดิน	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สภาผู้แทนราษฎร		
ท่ีมีนายนริศ	 ขำานุรักษ์	 เป็นประธานคณะกรรมาธิการ	 เปิดเผยว่า																																																																												
คณะกรรมาธิการได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์ปัญหา
มลพิษและความคืบหน้าโครงการบ่อบำาบัดนำ้าเสียคลองด่าน	
โดยเชิญอธิบดีกรมควบคุมมลพิษและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	
เข้าช้ีแจงเพ่ือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการ	 ซ่ึงภายหลังการช้ีแจง
คณะกรรมาธิการมีความเห็นว่า	 จากกรณีปัญหาโครงการ
บ่อบำาบัดนำ้าเสียคลองด่านที่อาจจะมีการรองรับนำ้าเสียจาก
ท้ังชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม	 กรมควบคุมมลพิษควรจะต้อง											
มีการพิจารณาจัดหาระบบบำาบัดนำ้าเสียท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมเติม
ในการบำาบัดนำ้าเสียจากที่มาทั้ง	๒	แหล่งได้	นอกจากนี้	โครงการ
บ่อบำาบัดนำ้าเสียคลองด่านได้มีการลงทุนและก่อสร้างเกือบ
แล้วเสร็จสมควรท่ีจะต้องดำาเนินการต่อไป	แต่ต้องมีการปรับเปล่ียน
รูปแบบให้เหมาะกับสถานการณ์และนำ้าเสียในปัจจุบันอีกทั้งควร
สร้างความเข้าใจกับชุมชนโดยรอบเกี่ยวกับโครงการบ่อบำาบัด
นำ้าเสียคลองด่านด้วย

    

นายนริศ	ขำานุรักษ์
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คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร

 
	 วันที่	 ๑๒	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการ									
การคุ้มครองผู้บริโภค	 สภาผู้แทนราษฎร	 ท่ีมีนายอนุสรณ์	 ป้ันทอง	 
เป็นประธานคณะกรรมาธิการ	 มีการประชุมเพื่อพิจารณา
คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการและ
สุขอนามัยของรถไฟ	 รถโดยสารประจำาทาง	 รถโดยสารเอกชน
ร่วมบริการและรถตู้ร่วมบริการ	 เนื่องจากปัจจุบันประชาชน
ผู้ใช้บริการยังคงประสบกับปัญหาเรื่องคุณภาพมาตรฐาน
ความปลอดภัยจากการให้บริการอยู่เสมอ	 ประกอบกับปัญหาเก่ียวกับ										
สุขอนามัยของรถโดยสารสาธารณะประเภทต่างๆ	 ที่ขาด
การดูแลอย่างจริงจังจากผู้ให้บริการ	 ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ใช้บริการ                                                                                         
ไม่ได้รับความปลอดภัยในด้านสุขภาพได้	 โดยคณะกรรมาธิการ																																																																														
ได้เชิญสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 กรมการขนส่งทางบก                           
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	 การรถไฟแห่งประเทศไทย																						
แ ล ะห น่ ว ย ง าน ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง เ ข้ า ร่ ว มปร ะ ชุม 	 ภ ายห ลั ง                                                                      
คณะกรรมาธิการรับฟังข้อเท็จจริงจากหน่วยงานต่างๆ	 ได้เสนอแนะ                      
ให้หน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งยกระดับและสร้ า งมาตรฐาน
ความปลอดภัยในการให้บริการรถโดยสารสาธารณะให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล	 รวมทั้งจัดหารถโดยสารสาธารณะให้เพียงพอ													
กับความต้องการของประชาชน	 เพื่อให้ผู้ โดยสารได้รับ
ความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้บริการ	 ตลอดจนเป็น	
การเพิ่มทางเลือกให้นักท่องเที่ยวต่างชาติใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะในประเทศมากย่ิงข้ึน	 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ของประเทศ

นายอนุสรณ์		ปั้นทอง
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คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

          
  วันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายประกอบ รัตนพันธ์  
ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา	 สภาผู้แทนราษฎร	 เปิดเผย																					
ภายหลังการประชุมคณะกรรมาธิการศึกษาว่า	 ที่ประชุม
ได้หารือถึงปัญหาการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ตำาแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำาเป็น	 หรือเหตุพิเศษ	 ว๑๒	 ของสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)	 ขอนแก่น	 เขต	 ๓	 และ	
สพป.ศรีสะเกษ	 เขต	 ๓	 ที่มีพนักงานราชการคนหนึ่งมีชื่อผ่าน

การสอบคัดเลือกได้ทั้งสองเขตพื้นที่ฯ	 โดยได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 ผู้บริหารระดับสูง
จากสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	(สพฐ.)	สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา	 (ก.ค.ศ.)	 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ	 เขต	 ๓	 ผอ.สพป.ขอนแก่น	
เขต	 ๓	 และนายภานุวัฒน์	 ไชยวงค์	 ผู้สอบได้ทั้งสองเขตเข้าชี้แจงเป็นเวลา	 ๒	 ชั่วโมง	
ซ่ึงทางคณะกรรมาธิการไม่เช่ือว่า	การท่ีมีคนเข้าสอบแทน นายภานุวัฒน์	จะไม่มีความเช่ือมโยงกัน 
โดยเชื่อว่าจะมีกระบวนการในเรื่องนี้และจะต้องมีความเชื่อมโยงกับ	สพป.ขอนแก่น	เขต	๓								
ในการทุจริต	 โดยทางคณะกรรมาธิการได้หารือกับผู้แทน	 สพฐ.และได้เน้นยำ้าว่า	 สพฐ.	
ต้องเร่งรัดดำาเนินการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด	เพราะเป็นความผิดที่เห็นชัดเจน	 ไม่น่าจะยากอะไร
กับการนำาคนผิดมาลงโทษเพราะไม่มีความซับซ้อนมาก	 นอกจากนี้	 ยังได้แจ้ง	 ผอ.สพป.
ขอนแก่น	 เขต	 ๓	 ให้รีบดำาเนินการสืบสวนให้รู้ประจักษ์ด้วยว่าความบกพร่องเกิดขึ้นได้
อย่างไร	ทำาไมถึงปล่อยให้คนที่ไม่ใช่	นายภานุวัฒน์	เข้าไปสอบแทนได้
	 “การดำาเนินการของ	 สพป.ขอนแก่น	 เขต	 ๓	 ยังมคีวามล่าช้าอยู่และตอนนี้																
ก็บอกแค่ว่ายังไม่รู้	 ว่าใครมาสอบแทนท้ังๆท่ีบอกว่ามีรูปมีภาพกล้องวงจรปิดซ่ึงการไปแจ้งความ
ดำาเนินคดีเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอเพราะเป็นแค่คดีอาญา	 แต่ในทางวินัยที่จะเอาผิด
กับคนท่ีเก่ียวข้องควรทำาควบคู่กันไปไม่ใช่ปล่อยให้เจ้าหน้าท่ีตำารวจดำาเนินการเพียงอย่างเดียว																								
ซ่ึงก็ไม่ม่ันใจว่าจะช้าหรือเร็ว แต่หากทางสพป.ขอนแก่น เขต ๓ มีความจริงใจก็ควรจะสอบสวน

นายประกอบ		รัตนพันธ์
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ข้อเท็จจริงไปเลย	 เท่าที่ฟังข้อมูลน่าจะมีความเชื่อมโยงกันหลายระดับพอสมควรและ
น่าจะรู้กัน	 โดยทาง	 สพป.ขอนแก่น	 เขต	 ๓	 น่าจะรู้เห็นด้วยเพราะปล่อยปละละเลยกัน
มากเกินไป	 ไม่เช่นนั้นคงไม่มีใครมาสอบแทนได้	 แสดงว่าไม่ใส่ใจหรือจงใจให้เกิดขึ้น”	
นายประกอบ	 กล่าวและว่า	 ตนได้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษาว่าจะติดตาม
เรื่องนี้อย่างถึงที่สุด	 หาก	 สพฐ.ทำาเรื่องนี้ช้าหรือหาคนผิดมาลงโทษไม่ได้ก็จะเล่นงาน
กับทาง	สพฐ.แทน	ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว	นายเสริมศักดิ์	 พงษ์พานิช	รัฐมนตรชี่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้โทรศัพท์ประสานมายังตนสนับสนุนให้ตรวจสอบเร่ืองน้ีอย่างถึงท่ีสุด
เพราะทราบว่าเขตพื้นที่ดังกล่าวมีปัญหาอยู่จริง

คณะกรรมาธิการกิจการสภาสภาผู้แทนราษฎร          

	 วันท่ี	๑๔	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖		นายบุญยอด	สุขถ่ินไทย	
ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการกิจการสภาสภาผู้แทนราษฎร	
แถลงภายหลังการประชุมว่า	 ที่ประชุมได้เชิญหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง	 มาติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารรัฐสภา
แห่งใหม่	 โดยพบว่าขณะนี้การดำาเนินการอยู่ใน	 ๒	 ช่วง	 คือ	
๑. จัดหาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	 ซึ่งมีบริษัทที่เสนอตัวเข้ามา	
๒	รายคือ	๑.กลุ่มนิติบุคคลร่วมทำางาน	ATTA	Consortium	และ								
๒.กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา	 SIFG	 โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
เอกสารได้ตรวจสอบเสร็จแล้ว	 อยู่ระหว่างการจัดทำารายงาน
ผลการตรวจสอบเพื่อเสนอคณะกรรมการจัดจ้างพิจารณาต่อไป										
คาดว่าจะพิจารณาเสร็จ	 และสามารถเซ็นสัญญาได้ในช่วง
ต้นเดือนมีนาคมนี้
	 นายบุญยอด	 กล่าวว่า	 การจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง
อยู่ ในช่วงที่สำานักงานพิจารณาตอบคำาถามให้ผู้ เสนอราคา																																																																																				
ท้ัง			๔			รายคือ	 ๑. บริษัทเพาเวอร์ไลน์	เอ็นจิเนียร่ิง	จำากัด	(มหาชน)	
๒.  บริษัท	 อิตาเลียนไทย	 ดีเวล๊อปเมนต์	 จำากัด	 (มหาชน)	

นายบุญยอด	สุขถิ่นไทย
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๓.	บริษัท	ซิโน	-	ไทย	เอ็นจิเนียริ่ง	จำากัด	แอนด์	คอนสตรัคชั่น	(มหาชน)	และ	๔.	บริษัท	
ซินเท็ค	 ตอนสตรัคชั่น	 จำากัด	 (มหาชน)	 โดยมีกำาหนดส่งซองใบเสนอราคาในวันที่	 ๒๐																																																																																														
กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 และกำาหนดเปิดซองใบเสนอราคาวันที่	 ๖	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 ทั้งนี้																				
มีข้อสังเกตว่าเป็นช่วงระยะเวลาท่ียาวเกินไปเพราะตามปกติจะกำาหนดให้ท้ิงระยะแค่	 ๗	 วัน
ทำาการ	แต่การดำาเนินการครั้งนี้ทิ้งระยะไว้ถึง	๑๑	วันทำาการ จึงเกรงว่าจะเป็นการเปิดช่อง
ในเรื่องการต่อรองการตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัทที่สนใจหรือไม่
	 นายบุญยอด	 กล่าวอีกว่า	 ขณะนี้	 ได้มีการกำาหนดประเมินราคากลางในการ
ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	 ไว้ที่	 ๑๒,๒๘๗,๔๖๕,๐๐๐	 ล้านบาท	 และหากรวมราคา
ในการก่อสร้างทั้งหมด	รวมถึงการชดเชยค่าเวนคืนที่ดิน	และค่าที่ปรึกษาต่างๆ	จะตกอยู่ที่
ประมาณ	๒๓,๕๐๐	ล้านบาท	และหากมีการเซ็นสัญญาจ้างได้ในวันที่	๒๘	มนีาคม	๒๕๕๖	
คาดว่าจะสามารถก่อสร้างอาคารรัฐสภาได้เสร็จ	 ภายใน	 ๙๐๐	 วัน	 อย่างไรก็ตามคณะ
กรรมาธิการ	 ได้รับทราบถึงปัญหาการก่อสร้างบ้านพักขนส่งทหารบกที่ย้ายไปอยู่ที่บริเวณ
สะพานแดงพบว่า	 การก่อสร้างล่าช้า	 เพราะบริษัทที่ประมูลได้คือ	 บริษัทพซีซี	ี ดเีวลล็อป
เม้นท์	แอนด์	คอนสตรัคชั่น	จำากัด	 ไม่สามารถสร้างได้เสร็จตามสัญญา	แม้ว่า	กรมขนส่ง
ทางบกได้ต่อสัญญาให้ถึงเดือนพฤศจิกายน	 ๒๕๕๕	 เนื่องจากปัญหานำ้าท่วม	 แต่ก็สร้าง	
ได้เพียง	 ๖๐	 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น	 จึงได้มีการยกเลิกสัญญาและอยู่ระหว่างการหาบริษัท
รับเหมาใหม่	คาดว่าจะทำาให้การก่อสร้างล่าช้าออกไป	๔	เดือน

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา สภาผู้แทนราษฎร

 
	 	 วันที่	 ๑๔	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการ			
การท่องเท่ียวและกีฬา	 สภาผู้แทนราษฎร	 ท่ีมี	นายธเนศ	เครือรัตน์	               
ประธานคณะกรรมาธิการ	 เป็นประธาน	 ได้มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการประสานงานและติดตามผลงานในการประชุม
คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา	 สภาผู้แทนราษฎร										
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย	 นายสมบูรณ์	 อุทัยเวยีนกุล	
รองประธานกรรมาธิการ	นายถาวร	ตรีรัตน์ณรงค์	รองประธานนายธเนศ	เครือรัตน์



158

กรรมาธิการ	 นางธนิฏฐา	 เศวตศิลามณีโชติ	 รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา										
พล.ต.จารึก	 อารีราชการัณย์	 รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิค
แห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์		นายดำารง		ทองสม	รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม						
นายสกล		วรรณพงษ์	รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย	และนายศักดิ์ชาย	ทัพสุวรรณ	
นายกสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย	 และประธานสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่น
แห่งประเทศไทย	(IFMA)
	 ที่ประชุมเปิดโอกาสให้	 นายศักดิ์ชาย										
ทัพสุวรรณ	 ชี้แจงรายละเอียด	 และขั้นตอน
การนำาเสนอมวยไทยเข้าสู่การพิจารณารับรองจาก	 IOC  
เพ่ือเป็นชนิดกีฬาในกีฬาโอลิมปิค	 โดยได้ดำาเนินงาน																																																																					
ต่อ เนื่ อ งมาตั้ งแต่ต้นปี 	 ๒๕๕๓	 จนกระทั่ ง
สามารถยืน่ใบสมคัรกฬีามวยไทยตอ่คณะกรรมการ
โอลิมปิคได้เมื่อวันที่	 ๓	 เมษายน	 ๒๕๕๕	 และขณะนี้ใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารประกอบ
อยู่ในมือของ	 IOC	 แล้ว	 และจะมีการประชุมพิจารณารับรองมวยไทยครั้งสุดท้ายในวันที่	
๒๙	–	๓๑		พฤษภาคม	๒๕๕๖	ณ	เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก	ประเทศรัสเซีย	 	 โดยในการน้ี
มีชนิดกีฬาเข้าสู่โต๊ะพิจารณา	๙	ชนิดกีฬา	 ในจำานวนน้ีมีกีฬาต่อสู้	๓	ชนิดกีฬา	ประกอบด้วย           
มวยไทยของประเทศไทย	 แซมโบ้	 ของประเทศรัสเซีย	 และคิกบ๊อกซิ่ง	 ซึ่งไม่มีราก
กำาเนิดจากประเทศใด	 แต่ได้ลอกเลียนแบบมวยไทยไปเมื่อ	 ๓๐	 ปีก่อน	 ขณะนี้ชาวอิตาลี
เป็นประธานสหพันธ์คิกบ๊อกซิ่งโลก	และมีความเข้มแข็งมากในยุโรป
	 สำาหรับมวยไทยนั้น	 แม้	 IOC	 จะรับใบสมัครและเอกสารข้อมูลไปแล้ว								
แต่ก็มีอีกหลายคำาถามและข้อมูลรายละเอียดท่ีจะต้องตอบและช้ีแจงให้เรียบร้อยภายในวันท่ี	
๑๕	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 นี้	 ซึ่งเป็นภารกิจที่จะต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากองค์กร																		
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะโอลิมปิคไทย	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 กระทรวง
วัฒนธรรม	 การกีฬาแห่งประเทศไทย	 รวมทั้งคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา	
สภาผู้แทนราษฎร		และรัฐบาลด้วย	เพื่อจัดทำา	Road	Show	ก่อนถึงการประชุมซึ่งจะต้อง
ใช้งบประมาณเป็นจำานวนมาก
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	 หลังจากนั้น	 ที่ประชุมมีมติให้องค์กรที่เข้าประชุมทุกฝ่ายผนึกกำาลังกัน																																																																																																																					
อย่างเป็นเอกภาพในการร่วมผลักดันมวยไทยสู่โอลิมปิก	 จนกว่าได้รับมติรับรอง	IOC	 ในวันท่ี 
๒๙	–	๓๑	พฤษภาคม	๒๕๕๖นี้	 	นอกจากนั้น	ยังมีมติแต่งตั้งนายสมบูรณ์	อุทัยเวยีนกุล		
รองประธานกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา	 เป็นประธานคณะกรรมการติดตามและ
ประสานกับการกีฬาแห่งประเทศไทย	 กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา	 กระทรวงวัฒนธรรม	
คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย	 รวมถึงกระทรวงอื่นที่สามารถทำาหน้าที่ช่วย	
เหลือผลักดัน		ตลอดจนภาครัฐบาลด้วย	ซึ่งนายอุทัย		จะได้จัดตั้งบุคคลในคณะกรรมการ
ต่อไป
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คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร

          
	 วันที่	 ๑๖	 มกราคม	 ๒๕๕๖	 คณะอนุกรรมาธิการ
พิจารณาศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุข	 ในคณะ
กรรมาธิการการสาธารณสุข	สภาผู้แทนราษฎร	นำาโดย	นายแพทย์																																																																																																												
สุรวิทย์	 คนสมบูรณ์	 เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ	พิจารณา																																																																																													
ศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุข	 นายสมคิด	 เช้ือคง	                                                                         
รองประธานอนุกรรมาธิการ	 นายแพทย์ประวีณ	 ตัณฑประภา	
นายแพทย์ไพศาล	 ร่วมวิบูรณ์สุข	 นายแพทย์สุรพงษ์	 บุญประเสริฐ นายแพทย์สุรวิทย์	คนสมบูรณ์	                                                               



161

และนายแพทย์เมธ	 โชคชัยชาญ	 อนุกรรมาธิการ	 ร่วมกันแถลงข่าว	 โครงการรณรงค์
ล ด จำ า น ว น ค น ต า บ อ ด จ า ก ต้ อ ก ร ะ จ ก ใ น ป ร ะ เ ท ศ ลุ่ ม แ ม่ นำ้ า โ ข ง ต อ น ล่ า ง	
โดยนายแพทย์สุรวิทย์	 กล่าวว่า	 คณะกรรมาธิการได้พิจารณาจัดทำาโครงการรณรงค์
ลดจำานวนคนตาบอดจากต้อกระจกในประเทศลุ่มแม่นำ้าโขงตอนล่าง	 เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนีาถ	 โดยร่วมมือกับ
กระทรวงสาธารณสุข	 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย	 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว	
(องค์การมหาชน)	 และโรงพยาบาลศุภมิตร	 เพื่อดำาเนินการผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจก	
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	ให้ได้	๑	หม่ืนราย	ภายในปี	๒๕๕๖	โดยมุ่งเน้นผู้ป่วยในประเทศไทย	
และประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มลุ่มแม่นำ้าโขงตอนล่าง	อาทิ	ลาว	กัมพูชา	เมยีนมาร์	เป็นต้น
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	นายแพทย์สุรวิทย์	 กล่าวว่า	 เนื่องจากปัจจุบันมคีนตาบอดจากต้อกระจกและ
มีผู้ป่วยท่ีรอการผ่าตัดในประเทศไทยประมาณ	๑	แสนราย	ซ่ึงสามารถผ่าตัดได้ประมาณปีละ																		
๘	 หมื่นรายเท่านั้น	 ประกอบกับมีผู้ป่วยต้อกระจกรายใหม่เพิ่มขึ้นปีละ	 ๖	 หมื่นราย	
การดำาเนินโครงการนี้คาดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดจำานวนคนตาบอดจาก
ต้อกระจกได้
										ทั้งนี้	 ได้เริ่มทำาโครงการรณรงค์ลดจำานวนคนตาบอดจากต้อกระจกในประเทศ
ลุ่มแม่นำ้าโขงตอนล่างแล้ว	 แต่สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเพราะต้องการไปในพื้นที่
ที่มีปัญหามากที่สุดจริงๆ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วม

ของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร

          
	 	 วันที่	 ๑๖	 มกราคม	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการ
การพัฒนาการเมือง	 การสื่อสารมวลชน	 และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน	 สภาผู้แทนราษฎร	 ที่มีนายศุภชัย	 ศรีหล้า	
เป็นประธานคณะกรรมาธิการ	 ได้พิจารณาศึกษาแนวทางการ
กำากับดูแลส่ือโทรทัศน์	 และการควบคุมดูแลด้านความเหมาะสม
ของเนื้อหา กรณีละครเหนือเมฆ ๒ ถูกระงับการออกอากาศ	นายศุภชัย	ศรีหล้า
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โดยมี	นายวราเทพ	รัตนากร	รัฐมนตรีประจำาสำานักนายก
รัฐมนตรี	 นายนนทรี	 นิมิบุตร	 ผู้กำากับ	 นายฉัตรชัย		
เปล่งพานิช	 ผู้อำานวยการสร้าง	 นางสินจัย	 เปล่งพานิช		
นักแสดงจากละครเหนือเมฆ	 ๒	 เข้าช้ีแจง	 โดยนายศุภชัย                                                                       
แจ้งว่า	 พ.อ.นที	 ศุกลรัตน์	 รองประธาน	 กสทช.	
ในฐานะประธาน	กสท.	อ้างว่าติดภารกิจประชุมกรรมการ	
กสทช.	 ไม่สามารถมาชี้แจงได้	 ขณะที่ทางผู้บริหารสถานี
โทรทัศน์ช่อง	๓	โดยนายประสาร	มาลีนนท์	 รองประธาน
กรรมการบริหาร	 เพิ่งได้รับหนังสือให้มาชี้แจงช่วงเย็น
ของวันท่ี	๑๔	มกราคม	๒๕๕๖	จึงไม่สามารถมาตามนัดได้	
แต่ยินดีให้ความร่วมมือมาชี้แจงคราวต่อไป
	 นายฉัตรชัย	ชี้แจงขั้นตอนการสร้างละครเหนือเมฆ	๒	ว่า	ก่อนสร้างหรือผลิต
ต้องเสนอเรื่อง	 บทย่อ	 เนื้อหา	 ตัวละคร	 ว่ามีนักแสดงใครบ้าง	 ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องย่อ	
เมื่อได้รับอนุมัติจะเริ่มผลิต	 เสร็จแล้วส่งให้ช่องออกอากาศ	 ทั้งนี้	 ช่อง	 ๓	 มกีองพิจารณา
เซ็นเซอร์เน้ือหา	 เน่ืองจากอาจมีฉากท่ีไม่เหมาะสม	 มีความรุนแรง	 หรือฉากข่มขืน	 ด่ืมสุรา										
ได้ดำาเนินการตามขั้นตอนมาตลอด	 โดยถ่ายทำาเสร็จจะตัดต่อลงเสียง	 เสร็จทันเวลา
ที่จะออกอากาศ	เมื่อส่งให้กองเซ็นเซอร์ของช่องก็ถือว่าหมดหน้าที่ผู้ผลิตแล้ว	ทั้งนี้	 เนื้อหา
ละครเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์สมมุติ	 การนำาเสนอไม่มีเจตนากระทบกระทั่งใคร	 บริษัทเมตตา
มหานิยมของตน	จะสร้างละครในแนวเพื่อชีวิต	บอกเล่าเรื่องแก่งแย่งผลประโยชน์	อำานาจ	
อยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาสามัคคีกัน	 เป็นแนวละครสร้างสรรค์บอกถึงความด	ีชั่ว	 เลว	และ
ความสงบสุขที่จะเกิดขึ้น
	 ขณะที่นายนนทรี	 ชี้แจงว่า	บทละครตามปกติจะเขยีนบทไปครึ่งหนึ่ง	 ก่อนจะ										
เริ่มลงมือสร้าง	 ที่เหลือจะทยอยส่ง	 ยอมรับว่ามีการปรับเปลี่ยนบทละครบ้างเพื่อให้
เหมาะสมกับการผลิต	 โดยเฉพาะละครเร่ืองน้ีเป็นละครแอ๊กช่ันดราม่า	 เม่ือเสร็จแล้วก็ส่งให้ช่อง
พิจารณาอนุมัติออกอากาศต่อไป	ส่วน	๓	ตอนสุดท้ายที่มปีัญหาคือ	ตอนที่	๑๐-๑๑-๑๒	
ยอมรับว่าตอนท่ี	 ๑๐	 ได้ส่งก่อนปีใหม่	 ส่วนตอนท่ี	 ๑๑-๑๒	 ส่งหลังปีใหม่แล้ว	 ไม่ทราบว่า
หลักปฏิบัติทางช่อง	 ๓	 ดำาเนินการอย่างไร	 เพราะเพิ่งมาทำางานละครได้เพียง	 ๔	 เรื่อง	
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ยอมรับว่าตอนที่	๑๑-๑๒	มีการปรับเปลี่ยนเรื่องราวของละคร	หลังนายกรัฐมนตรใีนเรื่อง
เสียชีวิต	 เร่ืองเร่ิมไม่สนุกจึงต้องเปล่ียนบท	 แต่ก็ให้คนเขียนบทเป็นคนเปล่ียน	 ซ่ึงส่งบท
ให้ทางช่องดูและไม่ทราบว่ามีการอ่านหรือไม่
	 ด้านนางสินจัย	 กล่าวว่า	 บางคำาถามของคณะกรรมาธิการคงเป็นเรื่องที่ทาง
ช่อง	 ๓	 จะตอบ	 เราเองก็ไม่ทราบถึงคำาสั่งว่าบางส่วนบางตอนไม่เหมาะสมอย่างไร	 รวมถึง
โอกาสที่จะได้รับชมตอนที่ถูกแบนทางดีวีดีนั้น	 เป็นไปไม่ได้	 เพราะเป็นลิขสิทธิ์ของช่อง	
เราเป็นเพียงผู้ผลิต	 ในฐานะคนทำางานท่ีทำาตามข้ันตอน	 เม่ือผิดพลาดก็แก้ไข	 แต่เม่ือบอกจบ	
ก็ต้องจบ	แต่การทำางานคราวหน้าเราจะรอบคอบและพิจารณากันมากขึ้น
	 นายนนทรี	 ให้สัมภาษณ์หลังการชี้แจงว่า	 ประเด็นว่ามีการเมืองเข้ามา
แทรกแซงหรือไม่นั้น		ตนไม่ทราบ	ก็อยากรู้เหมือนกันว่าความจริงเป็นอย่างไร	ถ้าสื่อทราบ
ก็ช่วยบอกด้วย	 โดยนางสินจัย	 ได้กล่าวเสริมว่า	 หลังจากละครถูกระงับออกอากาศแล้ว	
มีการพูดว่ามีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนั้น	 เราไม่ทราบ	 แต่เป็นเพราะทุกคนนำาไปโยง
เป็นเรื่องการเมืองเอง
	 ขณะที่นายฉัตรชัย	 กล่าวว่า	 หลังละครโดนแบนตนได้พูดกับนายสมรักษ์		
ณรงค์วิชัย	ฝ่ายประชาสัมพันธ์ช่อง	๓	ซึ่งนายสมรักษ์ก็ไม่ทราบเหตุผลที่ถูกแบนเช่นกัน
	 เมื่อถามว่าไม่ได้ติดต่อผู้ใหญ่ในช่องเพื่อถามเหตุผลที่แท้จริงหรือ	 นายนนทรี	
กล่าวว่า	 การทำางานของพวกตนจะติดต่อนายสมรักษ์เพียงคนเดียว	 แต่ยืนยันว่า	 เรามี
อิสระในการทำางาน	 ไม่มีใครขัดขวางการทำาละครตั้งแต่ต้นจนจบ	 เพียงแต่ตอนจบไม่ได้								
ออกอากาศเท่านั้น	 เราก็เหมือนช่างทำารองเท้าพอตัดเสร็จก็ส่งให้ผู้จ้าง	 เขาจะเอาไปใส่
หรือไม่	ไม่เกี่ยวกับเราแล้ว	ถือว่าไม่ขัดกับอิสรภาพ
 ด้านนายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า                                                                                                               
ในฐานะผู้ที่กำากับดูแล	 อสมท.	 ไม่ได้ให้นโยบายเฉพาะเจาะจงใดๆ	 ทั้งด้านข่าวหรือบันเทิง	
เพราะเรื่องนี้คณะกรรมการของ	บมจ.	อสมท.	 เป็นผู้ดำาเนินการ	ซึ่งกรณกีารสั่งถอดละคร
เหนือเมฆ	 ๒	 ตนเองไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามสอบถามและหาข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง						
และช่อง	 ๓	 แต่จนถึงขณะนี้ไม่ได้รับคำาตอบที่ชัดเจนจากผู้บริหารช่องถึงสาเหตุ
ในการถอดละครเรื่องนี้	 ทราบเฉพาะที่มีการออกแถลงการณ์ว่าเนื้อหาไม่เหมาะสมเท่านั้น																					
ขณะเดียวกัน	ยืนยันว่าไม่มีการเมืองเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
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คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่	 ๒๘	 มกราคม	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการ													
การปกครอง	 สภาผู้แทนราษฎร	 ท่ีมีนายชัย	 ชิดชอบ	 เป็นประธาน
คณะกรรมาธิการ	 พร้อมคณะ	 ลงพ้ืนท่ีศึกษาดูงานการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดฉะเชิงเทรา	 ณ	 ศาลากลาง																																																																												
จังหวัดฉะเชิงเทรา	 โดยมีนายเริงศักดิ์	 มหาวินิจฉัยมนตรี												
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา	และข้าราชการให้การต้อนรับ
	 ทั้งนี้	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันเกี่ยวกับแนวทาง
การบริหารงานแบบบูรณาการ	 พบปัญหางบประมาณจังหวัด
ถูกตัดจนไม่เพียงพอในการพัฒนาพ้ืนท่ีและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	
ขณะที่การจัดสรรงบประมาณ	 ยังไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด
	 นายเริงศักดิ์	มหาวินิจฉัยมนตรี	ผู้ว่าราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา	 กล่าวต่อที่ประชุมว่า	 ยุทธศาสตร์หลักของจังหวัด
มุ่งส่งเสริมให้ฉะเชิงเทราเป็นศูนย์การอุตสาหกรรม	 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน
รถยนต์	 พร้อมส่งเสริมด้านการเกษตร	 และการท่องเท่ียวควบคู่อย่างต่อเน่ือง	 อย่างไรก็ตาม									
ยอมรับว่า	 ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	 คือ	
การบูรณาการงบประมาณของ	กรม	กระทรวง	จังหวัด	องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	และ											
ปฏิทินการจัดทำางบประมาณไม่สอดคล้องกัน	 และไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาและ
ความต้องการของพ้ืนท่ีและจังหวัด	 ขณะเดียวกันงบประมาณท่ีได้รับสำาหรับแก้ปัญหาเฉพาะหน้า																	
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เพียง ๔ ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอ และยังเป็นปัญหา
ที่หลายส่วนภูมิภาคกำาลังประสบอยู่	 ตนจึงอยากเสนอให้มกีารจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้																																																																																																										             
เพ่ิมเป็น	๑๐	ล้าน	เพ่ือให้เพียงพอสำาหรับแก้ไขปัญหา	 ขณะท่ีการจำากัดอำานาจผู้ว่าราชการจังหวัด	                  
ในการเบิกจ่ายงบประมาณ	 ทำาให้การแก้ไขเฉพาะหน้าเป็นไปด้วยความล่าช้า	
ส่วนงบประมาณกลุ่มจังหวัด	 พบปัญหาจังหวัดในกลุ่มบางจังหวัดได้งบประมาณน้อยมาก															
จนในกลุ่มต้องช่วยกันเจียดงบประมาณมาช่วยเหลือกันเอง					

นายชัย			ชิดชอบ
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	 เช่นเดียวกับนายไพศาล	 วิมลรัตน์	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ	 ที่กล่าวว่า											
การของบประมาณในส่วนจังหวัด	มีข้ันตอนยุ่งยาก	อำานาจของผู้ว่า	 CEO	ถูกจำากัดท้ังเร่ืองความคิด                                                                                                                 
ในการพัฒนาและการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์	 ส่ิงเหล่าน้ีทำาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขาดอำานาจ
ในการแก้ปัญหา
	 ด้านนายชัย	 ชิดชอบ	 ประธานคณะกรรมาธิการ	 กล่าวว่า	 ตนเห็นว่า																											
หลายยุทธศาสตร์หรือโครงการเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีต้องหยุดชะงัก	 เพราะงบประมาณท่ีได้รับ                                                                                              
ไม่เพียงพอ	 งบบูรณาการถูกตัด	 สำานักงบประมาณมักรวบรัดในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ลงจังหวัด ทั้งนี้ เห็นว่าส่วนภูมิภาคถูกละเลยมานานแล้ว ตนจึงขอยืนยันว่า ในการ																							
จัดสรรงบประมาณปี	 ๒๕๕๗	 จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	 ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	
เปิดโอกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เข้าชี้แจงต่อที่ประชุม	 ก่อนพิจารณาจัดสรรงบ
ประมาณ	 เพื่อจะได้รับทราบความต้องการและปัญหาที่แท้จริง	 และจัดสรรงบได้ตรงจุด	
	พร้อมขอฝากให้มีการจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ต้องรวดเร็วด้วย
	 นายรส	 มะลิผล	 คณะกรรมาธิการ	 กล่าวในตอนท้ายว่า	 คณะกรรมาธิการ																														
จะรวบรวมข้อมูลปัญหาทั้งหมดด้านบูรณาการของจังหวัดเสนอไปยังรัฐบาล	 ซึ่งเชื่อว่า	
จากน้ีไปการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางลงมายังจังหวัดจะเปล่ียนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน
    
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ          

และด้อยโอกาส วุฒิสภา

  
	 	 วันที่	๒๙	มกราคม	๒๕๕๖	 นายมณเฑียร	บุญตัน		
ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ	ในคณะกรรมาธิการ
การพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก	 เยาวชน	 สตรี	 ผู้สูงอายุ																																																																		
คนพิการและด้อยโอกาส	 วุฒิสภา	 พร้อมด้วย	 ศาสตราจารย์
วิริยะ	 นามศิริพงศ์พันธุ์	 ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัย	
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ประเทศไทย	แถลงถึง
ผลการเสวนา	 ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตนายมณเฑียร	บุญตัน		
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คนพิการ	 ว่า	 การเสวนาครั้งนี้	 ทางคณะกรรมาธิการได้หารือผู้แทนมูลนิธิสถาบันวิจัยฯ																																																																																						
ผู้แทนสมาคมสภาคนพิการฯ	 ผู้แทนจากภาครัฐ	 นักวิชาการและหน่วยงานด้านการวิจัย	
รวมถึงแกนนำาองค์กรด้านคนพิการทุกประเภท	 ร่วมกันพิจารณากำาหนดแผนยุทธศาสตร์
มูลนิธิสถาบันวิจัยฯ	 ระยะ	 ๕	 ปี	 และแนวทางนำาผลวิจัยไปสู่การปฏิบัติ	 ตลอดจนร่วมกัน
กำาหนดกรอบแนวทางการทำางานของหน่วยงานต่าง	ๆ	ในการขับเคลื่อนแผนฯ	ทั้งนี้	ผู้ร่วม
เสวนาได้กำาหนดให้แผนฯ	มี	๗	ยุทธศาสตร์	 ได้แก่	การสร้างศักยภาพและความสามารถ
เพื่อการพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน	 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจของคนพิการและครอบครัว	 การเสริมสร้างและพัฒนาทุนเพื่อการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากทุน	 การเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการ									
พัฒนาให้คนพิการเป็นนักวิจัย	 และส่งเสริมให้นักวิจัยทั่วไปดำาเนินการวิจัยเกี่ยวกับ
คนพิการและความพิการเพ่ือปฏิวัติความรู้	 และนำาไปสู่การใช้ประโยชน์ด้วยยุทธวิธีท่ีเหมาะสม
และเข้าถึงคนพิการ	 การเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาบุคลากร
และนวัตกรรมด้านคนพิการ	การปฏิรูประบบการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการ
และครอบครัว	 และการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและครอบครัว	 ทั้งนี้	 เพื่อ
ให้ยุทธศาสตร์ระหว่างคนพิการ	 และนักวิชาการ	 และทุกภาคส่วนของสังคม	 เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
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คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร

 
	 วันที่	 ๓๑	 มกราคม	 ๒๕๕๖	 นายเจือ	 ราชสีห์	
ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม	 สภาผู้แทนราษฎร	
รับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนชาวชุมชนพหลโยธิน	 ๔๐	 เพื่อ
ขอให้ทบทวนการก่อสร้างทางแยกต่างระดับเกษตรศาสตร์	
ของโครงการระบบทางด่วนขั้นที่	 ๓	 สายเหนือ	ตอนที่	 ๒	 (N๒)	
เนื่องจากโครงการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทรัพย์สิน	 ร่างกาย
และจิตใจ	 ด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจชุมชน	 มลพิษ
ด้านอากาศ	 เสียง	 อุบัติเหตุ	 อาชญากรรม	 รวมถึงสุขภาพ
และความปลอดภัยของเด็กเล็ก	 จึงต้องการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการแก้ปัญหาคือ	 ควรยกเลิกทางแยกต่างระดับเกษตรศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อผู้คน
จำานวนมากและเลือกสร้างทางข้ึนลงขนาดเล็ก	 แทนแยก					
ขนาดใหญ่ในพื้นที่ว่างเปล่าและมีประชาชนอาศัย
อยู่น้อยมาก	 โดยจัดทำาเพียง	 ๑-๒	 จุดก็เพียงพอ
และขนาดทางขึ้นลงควรมีขนาดเล็กเท่าที่จำาเป็น	 หาก
จำาเป็นและยืนยันจะต้องสร้างทางแยกดังกล่าว	 ก็ขอให้
พิจารณาเปล่ียนแปลงและลดขนาดจากทางแยกต่างระดับ						
ที่เป็นวงเวียนต่างระดับขนาดใหญ่ตามแบบ	 มาเป็นเพียงทางขึ้น	 -	 ลงเท่านั้น	 โดยใช้
พื้นที่บนถนนสายหลักให้ได้ประโยชน์มากที่สุด	 ทั้งนี้ชาวชุมชนพหลโยธิน	 ๔๐	 เห็นด้วย
กับข้อเสนอของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ีให้ปรับเปล่ียนไปสร้างอุโมงค์แทนทางยกระดับ
หรือปรับเปลี่ยนเส้นทางอ้อมไปตามคลองบางบัว	 ซึ่งจะไม่ต้องยกระดับให้สูงมากถึง	 ๒๘	
เมตรและที่สำาคัญการออกแบบก่อสร้างจะต้องไม่รุกลำ้าเข้ามาในชุมชนพหลโยธิน	๔๐
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ด้านประธานคณะกรรมาธิการการการคมนาคม	สภาผู้แทนราษฎร	กล่าวว่า											
จะรีบนำาข้อร้องเรียนข้างต้นเข้าหารือในท่ีประชุมคณะกรรมาธิการและเชิญผู้เก่ียวข้องรวมถึง
ผู้ร้องเข้าชี้แจงต่อ	คณะกรรมาธิการโดยเร็ว			

นายเจือ	ราชสีห์	
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คณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร

          
	 วันที่	 ๓๑	 มกราคม	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการ																																															
การทหาร	 สภาผู้แทนราษฎร	 ที่มี	 พล.อ.สมชาย	 วิษณุวงศ์	
เป็นประธานคณะกรรมาธิการ	 มีการพิจารณากรณีปัญหา
การก่อความไม่สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้ โดยเชิญ ส.ส.ภาคใต้
ทุกพรรคการเมือง	 รวมถึง	 พล.ท.พงศ์เอก	 อภิรักษ์โยธิน	
ส.ว.พะเยา	 ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการการทหาร	
วุฒิสภา	เข้าร่วมหารือ	ทั้งนี้	นายณรงค์		ดูดิง	 ส.ส.ยะลา	พรรค
ประชาธิปัตย์	 กล่าวว่า	 ปัญหาภาคใต้เปรียบเสมือนอาหาร
ข้าวยำา	 เพราะทุกอย่างปนกัน	 ไม่สามารถแยกออกจากกันได้	 ทั้งการก่ออาชญากรรม
ส่วนตัว	การแบ่งแยกดินแดน	การขัดแย้งผลประโยชน์ในพ้ืนท่ี	ฯลฯ	ซ่ึงระยะเวลาท่ีเกิดข้ึนน้ัน								
มีมานานแล้ว	 เรื่องนี้นักการเมืองในพื้นที่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด	 ผู้ที่เกี่ยวข้อง
จึงต้องร่วมกันแยกแยะลักษณะการก่อเหตุโดยมุ่งเน้นไปท่ีการข่าว	 เพ่ือท่ีจะหาผู้กระทำา
และแยกแยะปัญหาได้ถูกวิธี
 ขณะท่ีนายเจะอามิง โตะตาหยง ส.ส.นราธิวาส พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า 
เมื่อรัฐต้องทำางานในพื้นที่ก็จะต้องลบข้อกล่าวหาให้ได้ว่า	 รัฐไม่ได้เป็นผู้กระทำาเหตุเสียเอง									
เพื่อให้ชาวบ้านมีทัศนคติที่ดี	 และในฐานะที่ตนเป็นคนในพื้นที่มองว่านโยบายจาก
ฝ่ายการเมืองยังไม่ตรงกันนัก	 กล่าวคือเม่ือมีการเปล่ียนรัฐบาล	นโยบายก็จะหยุดชะงัก	แทนท่ี
จะทำาอย่างต่อเนื่อง	 เหตุนี้ต้องหาวิธีการรวมกันเพื่อที่จะมีแนวทางทำางานที่ไม่ว่าจะเปลี่ยน
รัฐบาลแต่ยังสามารถขับเคล่ือนต่อไปได้	 นอกจากน้ี	 ตนเห็นว่าควรสร้างแรงจูงใจและขวัญ																				
กำาลังใจกับเจ้าหน้าที่ 	 ให้เทียบเท่าประชาชนที่ชุมนุมทางการเมืองที่มี เงินชดเชย
หากเสียชีวิตถึง	๗.๕	ล้านบาท
	 ส่วนนายอลงกรณ์		พลบุตร	ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ	พรรคประชาธิปัตย์	ในฐานะ																				
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ	 กล่าวว่า	 แม้มิติด้านความมั่นคงจะเป็นหนทางหนึ่งก็จริง	
แต่การแก้ปัญหาต้องมองถึงมิติด้านอ่ืน	ๆ 	ด้วย	อาทิ	ด้านเศรษฐกิจท่ีมีข้อมูลช้ีว่า	แม้สถานการณ์

พล.อ.สมชาย	วิษณุวงศ์
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ความไม่สงบไม่แน่นอน แต่จำานวนเงินที่มกีารซื้อขายในชายแดนไทย - มาเลเซยี ยังมอียู่
เป็นจำานวนมาก	 ในระดับ	 ๖-๗	 แสนล้านบาทต่อปี	 ซึ่งแสดงว่าประชาชนของท้ัง	 ๒	
ประเทศยังซ้ือขายแลกเปล่ียนและมีความเช่ือมโยงด้านเศรษฐกิจกันอยู่	 เหตุน้ีนโยบายที่จะ																	
ออกมาจากรัฐควรต้องมีความถ่วงดุลในด้านต่าง	 ๆ	 ให้ดี	 อย่ามองแค่เรื่องการเมือง	
การทหารอย่างเดียว	 เปรียบเสมือนการให้อาหารต้นไม้ท่ีเน้นไปท่ีสารใดสารหน่ึงแทนท่ีจะทำาให้
เติบโตก็อาจตายได้

	 ด้าน	พล.ท.	พงศ์เอก	ตัวแทนจากวุฒิสภา	กล่าวว่า	ข้อสรุปที่คณะกรรมาธิการ
กับฝั่งสมาชิกวุฒิสภา	มีความคล้ายคลึงกัน	จึงเห็นด้วยหากจะใช้แนวทางเช่นนี้แก้ไขปัญหา	
ทั้งนี้คณะกรรมาธิการในส่วนวุฒิสภา	 แบ่งประเด็นการแก้ปัญหา	 อาทิ	 ด้านงบประมาณ	
ท่ีควรจะลงไปในส่วนไหนอย่างไร	 	 ให้เกิดความเหมาะสม	สมดุล	 ด้านวิธีคิดในการแก้ปัญหา								
ที่ครอบคลุมทุกด้าน	 ทั้งเศรษฐกิจ	 วัฒนธรรม	 ด้านรูปแบบการปกครองพิเศษที่ให้
คนในพ้ืนท่ีปกครองตัวเอง	 อย่างไรก็ตาม	 ในการเลือกต้ังท้องถ่ินท่ีมีอยู่	 ผลท่ีออกมาก็ช้ีชัด
อยู่แล้วว่า	 มักเป็นคนในพ้ืนท่ีเองท่ีได้รับตำาแหน่งบริหารไป	 ท้ังน้ี	 ต้องนำามาพิจารณาด้วยว่า
ในหลักการการเมืองนำาการทหารนั้น	 ควรมีการออกแบบมาตรการอย่างไรให้เกิดความ
เหมาะสม	สมดุลกับด้านอื่นๆ
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คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร

	 	 วันที่	๕	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	นายเหวง		โตจิราการ		
รองประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ	 สภาผู้แทน						
ราษฎร	 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมาธิการ	 พร้อม	
นายสามารถ	แก้วมีชัย	ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ	ได้ย่ืน
หนังสือต่อ	 นายสุรพงษ์	 โตวิจักษณ์ชัยกุล	 รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
	 	 โดยนายเหวงกล่าวว่า	 หลังจากคณะกรรมาธิการ
พิจารณากรณีศาลโลก	 จะมีการพิจารณาคำาร้องของกัมพูชา

เก่ียวกับข้อพิพาทบริเวณพ้ืนท่ีปราสาทพระวิหารในเดือนเมษายนน้ี	 มีความเห็นตรงกันว่า 
ฝ่ายไทยมีประเด็นได้เปรียบในการต่อสู้คดี	 ทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย	 มีโอกาส
ที่จะได้รับประโยชน์จากการตีความคำาพิพากษาของศาลโลก	 แต่ไม่ว่าผลการพิจารณา
พิพากษาจะออกมาเป็นประโยชน์ต่อประเทศหนึ่งประเทศใดก็ตาม	 ย่อมเกิดผลกระทบ
ต่อความรู้สึกประชาชนท้ัง	๒	ประเทศ	ดังน้ัน	เพ่ือดำารง
ไว้ซึ่งความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่ดีของไทยกับ
กัมพูชาที่มีมายาวนาน	 คณะกรรมาธิการจึงอยาก
ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ	 ดำาเนินกระบวนการปรึกษาหารือ
ร่วมกันของทั้ง	 ๒	 ประเทศ	 โดยเสนอให้กัมพูชา
ถอนคำาร้องออกจากสารบบของศาลโลก	 เพราะเรา														
ไม่ต้องการใช้นโยบายต่างประเทศที่ก้ าวร้ าว
แบบรัฐบาลนายอภิสิทธิ์	เวชชาชีวะ
	 นายสามารถ	กล่าวว่า	คณะกรรมาธิการ
ห่วงใยเรื่องนี้	 เพื่อให้มีทางออกเพราะคำาวินิจฉัย
ท่ีออกมา	จะกระทบต่อความรู้สึกของท้ัง	๒	ประเทศ	ไม่ว่าฝ่ายใดหรือใครแพ้ชนะ	ก็จะมผีล
ต่อความสัมพันธ์	 คณะกรรมาธิการจึงนำาเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ

นายเหวง		โตจิราการ
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ผ่านไปยังนายกรัฐมนตรี	 เพ่ือให้ทางกัมพูชาถอนเร่ืองออกจากศาลโลกและให้พัฒนาร่วมกัน	
เพื่อทั้ง	๒	ฝ่ายเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน
	 ด้านนายสุรพงษ์	 กล่าวภายหลังการรับหนังสือว่า	 ตนจะนำาหนังสือของ																																																																																																																		
คณะกรรมาธิการไปมอบให้นายกรัฐมนตรีและจะหารือร่วมกับนายฮอร์	 นัมฮง	
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา	 เน่ืองจากท่ีผ่านมา																																																																																								
นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร	 นายกรัฐมนตรี	 ได้พบกับสมเด็จฮุนเซน	 นายกรัฐมนตรกีัมพูชา	
ก็มีการพูดถึงการตั้งคณะกรรมการร่วมกันพัฒนาพื้นที่ชายแดน รวมถึงการเปิดด่าน
ต่างๆ	 พัฒนาด้านการเกษตร	 และการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์	
๒๕๕๖	 นายกรัฐมนตรีได้เล่าให้ฟัง	 โดยให้ตนเป็นหัวหน้าทีม	 มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียว                
และกีฬา	 ร่วมทีม	 และจะนัดประชุมกับทีมงานกัมพูชา	 โดยจะนำาเร่ืองน้ีพูดคุยกัน	 ซ่ึงทาง
รัฐบาลกัมพูชาก็เห็นควรอยู่แล้ว	 เพ่ือให้	 ๒	 ประเทศอยู่ร่วมกันด้วยความสงบ	 มกีารไป-มา	
หาสู่	 สามารถอยู่กันแบบสันติ	 โดยจะรีบดำาเนินการเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อทั้ง	 ๒	 ฝ่าย	
เพราะขณะน้ีผู้นำาท้ัง	๒	ฝ่ายพูดคุยกันตลอดอยากให้ภูมิภาคอาเซียนอยู่กันด้วยความสงบสุข
	 นายสุรพงษ์	 กล่าวต่อว่า	 ส่วนกรณีที่ทางกัมพูชาได้ปล่อยตัว	 นางสาวราตรี	
พิพัฒนาไพบูรณ์	 เป็นกรณีพิเศษนั้น	 นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณสมเด็จฮุนเซน
เป็นพิเศษ	 ทุกคร้ังท่ีเจอกันก็ได้ขอร้อง	 ส่วนกรณี	 นายวีระ	 สมความคิด	 นายกรัฐมนตรีก็ได้													
สอบถาม	 แต่สมเด็จฮุนเซน	 บอกว่าขอให้ได้รับโทษตามกฎหมายคือ	 ๒	 ใน	 ๓	 ก่อน	
แล้วจะดูให้ว่าจะทำาอะไรให้ได้บ้าง	 ซ่ึงคาดว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์อาจลดโทษให้อีกบ้าง	
อย่างไรก็ตาม	ขณะนี้มีคนไทยถูกจำาคุกอยู่ในกัมพูชา	๕๒	คน	โดยม	ี๑๒	คน	ที่อยู่ระหว่าง
การโอนกลับมารับโทษในไทย	ส่วนกรณีของนายวีระต้องดูอกีที
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  คณะกรรมาธิการการตำารวจ สภาผู้แทนราษฎร 

 
	 	 วันที่	 ๖	 กุมภาพันธ์	 	 ๒๕๕๖	 	 คณะกรรมาธิการ
การตำารวจ	 สภาผู้แทนราษฎร	 ที่มีนายสมชาย	 โล่สถาพรพิพิธ		
เป็นประธานคณะกรรมาธิการ	และคณะ	 ได้เดินทางมาที่บริเวณ
การก่อสร้าง สถานีตำารวจภูธรหลักห้า	หมู่ท่ี	๕	ตำาบลประสาทสิทธ์ิ 
อำาเภอดำาเนินสะดวก	จังหวัดราชบุรี	 เพื่อตรวจสอบการก่อสร้าง
สถานีตำารวจ	๑	ใน	๓๙๖	แห่งท่ัวประเทศท่ียังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ	
ซึ่ ง จั งหวั ดราชบุ รี 	 มี จำ านวน	 ๔	 แห่ ง ใน 	 ๔	 อำ า เภอ
ของจังหวัดราชบุรี	ได้แก่	สถานีตำารวจภูธรกรับใหญ่	อำาเภอบ้านโป่ง 
สถานีตำารวจภูธรทุ่งหลวง	อำาเภอปากท่อ	สถานีตำารวจภูธรหลักห้า	
อำาเภอดำาเนินสะดวก	และสถานีตำารวจภูธรอำาเภอเมือง

	 นายสมชาย	 โล่สถาพรพิพิธ	 ประธานคณะกรรมาธิการการตำารวจ	 กล่าวว่า	
ทางคณะได้เดินทางมาดูพื้นที่ก่อสร้างสถานีตำารวจทดแทน	 ซึ่งมีการทิ้งงานมาตั้งแต่เดือน
พฤษภาคมปี	 ๒๕๕๕	 โดยคณะกรรมาธิการได้ไปดูมาแล้วหลายที่	 ซึ่งจำาไม่ได้ว่ามกีี่แห่ง	
โดยในพื้นที่ภาคใต้แย่กว่านี้อีก
 
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร

  วันท่ี	๖	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖		ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
พิจารณาศึกษาและส่ง เสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุข	
สภาผู้แทนราษฎร	 ระบุ	 ม่ันใจการรักษาพยาบาลโรคต้อกระจก
ของโรงพยาบาลศุภมิตร	 จ.สุพรรณบุรี	 หลังลงพื้นที่ เพื่อ
ตรวจสอบความพร้อมโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์
ลดจำานวนคนตาบอดจากต้อกระจกในประเทศลุ่มนำา้โขงตอนล่างฯ
							 นพ.สุรวิทย์ 	 คนสมบูรณ์ 	 ประธานคณะอนุ 																														
ก ร รมาธิ ก า รพิ จ า รณาศึ กษาและส่ ง เ ส ริ มก า รพัฒนา

นายสมชาย	โล่สถาพรพิพิธ

นพ.สุรวิทย์		คนสมบูรณ์
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ด้านสาธารณสุข	 สภาผู้แทนราษฎร	 กล่าวภายหลังการลงพื้นที	่ ณ	 โรงพยาบาลศุภมิตร								
จ.สุพรรณบุรี	 เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการผ่าตัดผู้ป่วย
จากต้อกระจก	 ตามโครงการรณรงค์ลดจำานวนคนตาบอดจากต้อกระจกในประเทศลุ่มนำา้โขง
ตอนล่าง	 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	 ที่คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขและคณะอนุ
กรรมาธิการฯ	 ร่วมกันจัดขึ้นว่า	 จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ตนมีความมั่นใจแทนประชาชน
ท่ีเข้าร่วมโครงการว่า	 โรงพยาบาลศุภมิตรน้ันมีมาตรฐานในการรักษาพยาบาลอยู่ในระดับโลก
ในด้านการรักษาโรคที่เกี่ยวกับตา	 ส่วนคนไข้ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้กับทางคณะอนุ
กรรมาธิการนั้น	 เบื้องต้นคณะอนุกรรมาธิการได้มีการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน	(อสม.)	เพื่อทำาการสำารวจผู้ป่วยที่มอีายุมากกว่า	
๖๐ปี	 และรอการผ่าตัดมามากกว่า	 ๑	 เดือน	 เพื่อนำามาเข้าร่วมโครงการ	 ส่วนประชาชน			
ในประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศลุ่มนำ้าโขงตอนล่างนั้น	 คณะอนุกรรมาธิการได้ทำาการ
ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขและเจ้าแขวงเพื่อทำาการประกาศให้ผู้ป่วยที่มีปัญหา
ได้รับทราบและเข้าร่วมโครงการนี้กับทางคณะกรรมาธิการแล้ว
	 นพ.สุรวิทย์	 กล่าวอีกว่า	 เบื้องต้นโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการนี้กับ										
คณะกรรมาธิการมีด้วยกัน	 ๒	 โรงพยาบาลคือ	 โรงพยาบาลศุภมิตร	 จ.สุพรรณบุรี						
ที่คณะกรรมาธิการได้ลงพื้นที่เพื่อดูถึงความพร้อมแล้ว	และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว	(องค์การ
มหาชน)	 ที่คณะอนุกรรมาธิการจะลงพื้นที่เพื่อตรวจดูความพร้อมในวันที่	 ๑๒	 กุมภาพันธ์
๒๕๕๖
	 อนึ่ง	 โครงการรณรงค์ลดจำานวนคนตาบอดจากต้อกระจกในประเทศลุ่มนำ้า
โขงตอนล่างฯ	 ที่คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขจัดขึ้นในครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์ในการ
ให้ความช่วยเหลือเก่ียวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจากโรคต้อกระจก	 โดยมีเป้าหมายในการ
ผ่าตัดผู้ป่วยให้ได้จำานวน	 ๑๐,๐๐๐	 ตา	 ในปี	 พ.ศ.๒๕๕๖	 โดยผู้ป่วยที่เข้าการดำาเนินการ
รักษาทั้งหมดตามโครงนี้ไม่ต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลแต่อย่างใด
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คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร 

	 วันที่	 ๘	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์	
สภาผู้แทนราษฎร	เตรียมจัดสัมมนา	“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	เกษตรกรไทยได้หรือเสีย”		
ในวันอังคารที่	๕	มีนาคม	๒๕๕๖	 เริ่มเวลา	๘.๐๐	นาฬิกา	ณ	 โรงแรม	มิราเคิล	แกรนด์	
โดยการสัมมนาครั้งนี้	 จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้	 สร้างองค์ความรู้และถ่ายทอด
องค์ความรู้เก่ียวกับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อภาคการเกษตรของไทย	 ภายหลังจากท่ีได้มีการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 นโยบายยุทธศาสตร์	 และการดำาเนินการของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง	 และข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคการเกษตร	 เกี่ยวกับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปยังทุกภาคส่วนของประเทศ
 สำาหรับหัวข้อในการสัมมนา	 ท่ีจะเปิดให้ทุกฝ่ายได้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย 
การเตรียมความพร้อมของภาคการเกษตร	 ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
นโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
และการปาฐกถาพิเศษ	 เรื่อง	 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 เกษตรกรไทยได้หรือเสีย	
โดยนายยุคล	ลิ้มแหลมทอง	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร

 
  วันที่	 ๖	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 นายประเสริฐ																	
ชัยกิจเด่นนภาลัย	 ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	 สภาผู้แทนราษฎร	 กล่าวภายหลังลงพื้นที่ศึกษา
ดูงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายนำ้าบึงมักกะสัน	 (อุโมงค์
ที่	 ๖)	 และโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายนำ้าคลองแสนแสบและ							
คลองลาดพร้าว (อุโมงค์ที่ ๗) กรุงเทพมหานคร ของสำานัก
การระบายนำา้ กรุงเทพมหานคร เพ่ือติดตามการแก้ไขปัญหานำา้ท่วม                                                                                                                                             
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา																																																																																																																		

นายประเสริฐ	ชัยกิจเด่นนภาลัย
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ศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหานำา้ท่วมและภัยแล้งว่า	 ขณะน้ี																					
ระบบการระบายนำา้อุโมงค์ท้ัง ๒ แห่ง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดี                                                                                                                           
พร้อมเห็นว่าอุโมงค์ระบายนำ้าของกรุงเทพมหานครท้ัง ๗ แห่ง

ที่มีอยู่ในขณะนี้เพียงพอกับการป้องกันนำ้าท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้ว หากมีการ
บริหารการจัดการนำ้าที่ดี ดังนั้นจึงขอให้สำานักการระบายนำ้าฯ ทบทวนแผนการก่อสร้าง
อุโมงค์เพิ่มอีก	 ๓	 แห่ง	 บริเวณคลองบางซื่อ	 บึงหนองบอน	 และคลองเปรมประชากร	
ด้วยงบประมาณ	๑๓,๔๐๐	ล้านบาทอีกครั้ง	แล้วนำางบประมาณดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุง
การทำางานของอุโมงค์ที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพทั้งระบบน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า	
พร้อมขอให้สำานักการระบายนำา้กรุงเทพมหานคร	 ให้ความสำาคัญกับการบำาบัดนำา้เสีย	 และแก้
ปัญหาการรุกลำ้าพื้นที่คูคลอง	รวมถึงปรับภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองให้เกิดความสวยงามด้วย	เพื่อ
เตรียมความพร้อมประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
         ด้านนายอดิศักดิ์	 ขันตี	 ผู้อำานวยการสำานักการระบายนำ้า	 กรุงเทพมหานคร	
กล่าวว่า	สำานักการระบายนำ้าฯ	ยังคงเดินหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายนำ้าทั้ง	๓	แห่ง
ต่อไป	พร้อมยืนยันว่าการก่อสร้างอุโมงค์สามารถช่วยระบายนำ้าได้เร็วขึ้นจากเดิมถึง	๕	เท่า	
รวมถึงก่อนการดำาเนินการก่อสร้างอุโมงค์ระบายนำ้าหรือโครงการก่อสร้างใดๆ	 ได้มีการ	
ทำาประชาพิจารณ์สอบถามความคิดเห็นประชาชนผ่านเว็บไซต์ทุกครั้ง	 อย่างไรก็ตาม
พร้อมนำาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมาธิการมาพิจารณาปรับปรุงเพื่อให้การแก้ไขปัญหานำ้า
ท่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป



176

   
คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร

          
	 	 วันที่	 ๑๑	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการ
การส่ือสารและโทรคมนาคม	สภาผู้แทนราษฎร	ท่ีมี	ร.ท.ปรีชาพล																																																																			
พงษ์พานิช	 เป็นประธานคณะกรรมาธิการ	 ได้เชิญหน่วยงานที่																														
เ กี่ ย วข้ อ งและนั ก วิ ช าการผู้ เชี่ ย วชาญ เรื่ อ งดาว เที ยม
เข้าชี้แจง	 กรณีที่สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 หรือ	 กสทช.	
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมให้กับบริษัทไทยคมฯ	
โดยไม่ผ่านการประมูลคลื่นความถี่	 โดยมีตัวแทนจาก	 กสทช.	

ได้แก่	 พ.อ.เศรษฐพงค์	 มะลิสุวรรณ	 รองประธาน	 กสทช.	 และประธานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคม (กทค.) นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการ กสทช. และ กทค.
ด้านกฎหมาย	ในกิจการโทรคมนาคม	ตัวแทนจากกระทรวงไอซที	ีนายสมบูรณ์	 เมฆไพบูลย์
วัฒนา	รองปลัดกระทรวงฯ	นายสุธี		อักษรกิตติ์	ประธานกรรมการสาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมการวิจัย	 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 ซึ่งเป็นนักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านดาวเทียมของประเทศไทย	 นายสมเกียรติ	 ตั้งกิจวานิชย์	 ประธาน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	 และผู้แทนจากบริษัทไทยคมฯ	 เข้าร่วมชี้แจง	
ทั้งนี้	 จากการชี้แจงของผู้เข้าร่วมประชุม	 ทำาให้เกิดความชัดเจนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
กรณีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมดาวเทยีมให้แก่บริษัทไทยคมฯ	 ของ	
กสทช.	โดยสรุปเป็นประเด็นหลักๆ	ได้แก่	๑.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทยีม
ของ	กสทช.	เป็นกรณีการออกใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการ	ไม่ใช่เป็นการออกใบอนุญาต
เพื่อให้ใช้คลื่นความถี่	 จึงไม่ต้องประมูลคลื่นความถี่แต่อย่างใด	 หากต่อไปผู้ประกอบการ			
ไม่ว่าจะเป็นไทยคมหรือรายอ่ืนๆ	 จะมีการใช้คล่ืนเพ่ือรับส่งสัญญาณในประเทศไทยเพ่ือให้
บริการโทรคมนาคมก็จะต้องผ่านวิธีการประมูลคลื่นความถี่	 ตามบทบัญญัติในมาตรา	๔๕	
แห่ง	 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ	 ๒.ตำาแหน่งวงโคจรดาวเทยีมไม่ได้เป็นสิทธิหรือ

ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช
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อธิปไตยของประเทศหนึ่งประเทศใด	 แต่เป็นทรัพยากรร่วมของทุกประเทศ	 การใช้งาน
วงโคจรดาวเทียมจึงต้องดำาเนินการตามขั้นตอนของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ	
(ไอทียู) ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงไอซีทีเป็นผู้ดำาเนินการ ดังนั้น วงโคจรดาวเทียมจึงไม่ได้																																																																																					
อยู่ในอำานาจของ	 กสทช. และไม่สามารถจะนำามาประมูลคลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๕
๓. กสทช. ไม่ได้พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมแก่บริษัทไทยคมฯ เป็นการ
เฉพาะ	 หากต่อไปมีผู้ประกอบการรายอื่นมาขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการดาวเทียม	
กสทช. ก็จะพิจารณาในเงื่อนไขและหลักการเดียวกัน	 กล่าวคือ	 หากผู้ประกอบการ
มีความพร้อมและมีคุณสมบัติตามกฎหมายก็จะได้รับใบอนุญาต	 เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว	
ผู้ประกอบการก็เข้าสู่กระบวนการระหว่างประเทศของไอทียูผ่าน	 กสทช.	 และกระทรวง
ไอซีที เพื่อให้สามารถมีวงโคจรดาวเทียมใช้งานได้ ซึ่งแนวทางดังกล่าวนี้ เป็นแนวทาง
ท่ีจะส่งเสริมให้ประเทศไทยมีโอกาสมีวงโคจรดาวเทียมเพ่ิมข้ึนและมีผู้ประกอบการมากราย
ขึ้น	และเป็นแนวทางการออกใบอนุญาตผู้ประกอบการดาวเทยีมที่ประเทศต่างๆ	 ใช้กันอยู่
โดยทั่วไป	 นอกจากนี้	 ที่ประชุมยังได้อภิปรายกันถึงข้อจำากัดของ	 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ	ที่กำาหนดว่าการจัดสรรคลื่นความถี่	เพื่อให้บริการโทรคมนาคมต้องใช้วิธกีาร						
ประมูลคลื่นความถี่เท่านั้น ซึ่งตามความเป็นจริงไม่สามารถใช้ได้ในทุกกรณี กฎหมาย
ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันจึงยังเป็นปัญหาอยู่และควรจะต้องพิจารณาแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
ของการประกอบกิจการโทรคมนาคมของประเทศต่อไป	 “จากข้อมูลท่ีได้ช้ีแจงและหารือกัน
ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการ	 เมื่อวันที่	 ๗	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 ก็เป็นที่ชัดเจนว่าการที่	
กสทช. ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมดาวเทียมให้กับบริษัทไทยคมฯ นั้น	
ได้เป็นไปตามหลักการท่ีควรจะเป็น	 ตามอำานาจหน้าท่ีตามกฎหมาย	 ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด”	
ร.ท.ปรีชาพล	 กล่าวอย่างไรก็ตาม	 คณะกรรมาธิการพร้อมท่ีจะเป็นเวทีให้ได้มีการช้ีแจง	 และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกิจการสื่อสารและโทรคมนาคมระหว่าง
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ช่วยกันศึกษาตรวจสอบ และสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับประชาชน	เพื่อประโยชน์ของประเทศต่อไป
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 สวาซิแลนด์  (อังกฤษ:  Swaziland;  สวาซี:  eSwatini)  มีชื่อทางการคือ                    
ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ (อังกฤษ: Kingdom of Swaziland; สวาซ:ี Umbuso weSwatini) 
เป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มทีางออกสู่ทะเล มอีาณาเขตติด
กับประเทศเพื่อนบ้านขนาดใหญ่ คือ แอฟริกาใต้ และโมซัมบิก  มพีื้นที่ ๑๗,๓๖๓ ตาราง
กิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขา
  สำาหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสวาซิแลนด์  ได้สถาปนาความ
สัมพันธ์ทางการทูต  เมื่อวันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๓๔  ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่าง
ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์และไทยเป็นไปด้วยดี  มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง  และ
ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ให้การสนับสนุนไทยในเวทีระหว่างประเทศเสมอมา  นอกจากน้ี         
สมเด็จพระราชาธิบดีสวาติที่สามแห่งราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ยังทรงแสดงความชื่มชม
ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาประเทศตามแนวทาง
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เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาพลังงานชีวภาพเป็นอย่างมาก  ภายหลังจากที่ได้ทอด
พระเนตรโครงการตามพระราชดำาริระหว่างการเสด็จฯ  เยือนไทยอย่างเป็นทางการใน
ฐานะแขกของรัฐบาลเพื่อเข้าร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ  ๖๐  ปี  ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ 

ประวัติศาสตร์

  ชนชาติสวาซี  เดิมอาศัยอยู่ทางแอฟริกากลาง  ต่อมาได้เคลื่อนย้ายลงมาทาง
แอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ในปัจจุบัน ประมาณ
ปี ๒๒๙๓ (ค.ศ. ๑๗๕๐) ภายใต้การปกครองของกษัตริย์งวาเนที่สาม (Ngwane III) จึงได้
ถือว่า  กษัตริย์พระองค์น้ีเป็นปฐมกษัตริย์องค์แรกของราชอาณาจักรสวาซิแลนด์  โดยครองราชย์        
จนถึงปี  ๒๓๒๓  (ค.ศ. ๑๗๘๐)  และในปัจจุบันมีกษัตริย์ชื่อ  สมเด็จพระราชาธิบดี
สวาติที่สาม (King Mswati III) โดยเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๒๙ 
(ค.ศ.  ๑๙๘๖)  ต่อมาเมื่อมีการขุดพบทองคำาในภูมิภาคนี้เมื่อปี  ๒๔๒๒  (ค.ศ. ๑๘๗๙) 
จึงมีคนผิวขาวจากยุโรปอพยพเข้าไปแสวงโชคกันมากและยึดดินแดนในภูมิภาคน้ีเป็นเมืองข้ึน 
สวาซิแลนด์ตกเป็นเมืองขึ้นของคนผิวขาวเชื้อสายดัตช์  (ชาวบัวร์)  ซึ่งได้ครองดินแดน
ซึ่งเป็นที่ตั้งของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในปัจจุบันซึ่งในขณะนั้นเรียกว่า  Boer  Repub-
lic  of  Transvaal  ต่อมาคนเชื้อสายอังกฤษได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้และได้ทำา             
สงครามชาวบัวร์  เมื่อปี  ๒๔๔๖  (ค.ศ.  ๑๙๐๓)  สวาซิแลนด์จึงกลายเป็นเมืองขึ้นของ
สหราชอาณาจักร
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  สวาซิแลนด์ได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๑๑ 
(ค.ศ.๑๙๖๘)  ภายใต้การปกครองของสมเด็จพระราชาธิบดีโซบูซาท่ีสอง  (King  Sobhuza  II)        
โดยมีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  ซึ่งมีกษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ 
ต่อมาเม่ือสมเด็จพระราชาธิบดีโซบูซาท่ีสอง  ได้ทรงแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือให้กษัตริย์ทรงไว้
ซึ่งพระราชอำานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ  พร้อมทั้งยกเลิกการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีพรรคการเมืองหลายพรรค  ทรงตราพระราชบัญญัติห้ามการจัดตั้ง
พรรคการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง  ปัจจุบันสวาซิแลนด์ยังคงปกครอง
ตามแนวทางการปกครองท่ีสมเด็จพระราชาธิบดีโซบูซาท่ีสอง  ได้ทรงวางรากฐานไว้  ในขณะ
ที่สาธารณรัฐแอฟริกาใต้  ซึ่งมีอิทธิพลเหนือราชอาณาจักรสวาซิแลนด์  พยายามกดดันให้
สวาซิแลนด์เปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น

รูปแบบการเมืองการปกครอง

  ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์มีรากฐานการปกครองมาตั้งแต่สมัยสมเด็จ              
พระราชาธิบดีโซบูซาที่สอง  ซึ่งใช้ปกครองประเทศสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้  ทรงนำาแนวทาง
การปกครองประเทศแบบตะวันตกผสมผสานกับการปกครองตามประเพณีด้ังเดิมเข้าด้วยกัน 
ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์จึงมีรูปแบบการเมืองการปกครอง สรุปได้ดังนี้

        สถาบันกษัตริย์  ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์มีการ
ปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (absolute monarchy) 
โดยมีกษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐ  อำานาจการปกครอง
อยู่ภายใต้พระราชอำานาจของกษัตริย์  มีนายกรัฐมนตรี 
มาจากการแต่งต้ังโดยกษัตริย์เป็นผู้นำารัฐบาล  โดยมีสมเด็จ
พระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันคือ  สมเด็จพระราชาธิบดี
สวาติที่สาม (King Mswati III) ขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ ๒๕ 
เมษายน ๒๕๒๙ 
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 ฝ่ายบริหาร กษัตริย์ทรงมีพระราชอำานาจสิทธิขาดเหนือรัฐบาล  และทรง
มีพระราชอำานาจในการแต่งต้ังและถอดถอนนายกรัฐมนตรีซ่ึงเป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหารได้                                                                                                                    
ทรงไว้ซึ่งพระราชอำานาจในการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี  โดยส่วนหนึ่งทรงแต่งตั้งตาม
พระราชอัธยาศัยและส่วนหน่ึงทรงแต่งต้ังจากบุคคลซ่ึงเป็นผู้แทนท่ีได้รับการเลือกต้ังจาก
ประชาชน ทั้งนี้ รัฐบาลชุดปัจจุบันของสวาซิแลนด์ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๔๙  และมีนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือ นายบานาบาส ซิบูซิโซ ดลามิน ี (Barnabas 
Sibusiso Dlamini) ดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑
 
 ฝ่ายนิติบัญญัต ิประกอบด้วยวุฒิสภา (Upper House) และสภาผู้แทนราษฎร 
(Lower House or House of Assembly) วุฒิสภาประกอบด้วยวุฒิสมาชิกจำานวน ๓๐ คน 
มีวาระการดำารงตำาแหน่ง  ๕  ปี  พระมหากษัตริย์ทรงมีอำานาจแต่งตั้งวุฒิสมาชิก  ๒๐  คน 
และอีก ๑๐ คนมาจากการแต่งตั้งของสภาผู้แทนราษฎร ส่วนสภาล่างประกอบด้วยสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรจำานวน ๖๕ คน มีวาระการดำารงตำาแหน่ง ๕ ปี โดยพระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้งสภาผู้แทนราษฎร ๑๐ คน ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออกี ๕๕ คน ซึ่งทำา
หน้าที่เป็นผู้แทนประชาชนและบริหารท้องถิ่นนั้นมาจากการเลือกตั้งโดยผ่าน  Tinkhundla 
Centres ซึ่งมีท้ังหมด ๕๕ เขต จากทั่วประเทศ  (การเลือกตั้งครั้งล่าสุดมขีึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ 
กันยายน ๒๕๕๑) ระบบนิติบัญญัติของสวาซิแลนด์ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า  ไม่มคีวามหมาย
และปราศจากความเป็นประชาธิปไตย  เนื่องจากฝ่ายนิติบัญญัติทำาหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็น
เพียงสภาที่ปรึกษาของกษัตริย์  กษัตริย์ทรงมีพระราชอำานาจสิทธิ์ขาดในการยุบสภา  และ
ไม่ต้องปฏิบัติตามมติของฝ่ายนิติบัญญัติ  ในขณะที่สมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติที่มีจากการ
แต่งต้ังของกษัตริย์ล้วนเป็นบุคคลในพระราชวงศ์หรือบุคคลใกล้ชิดของกษัตริย์ ท้ังน้ี กฎหมาย
ของสวาซิแลนด์ยังคงห้ามไม่ให้มีพรรคการเมือง  อีกทั้งการปฏิรูปการเมืองสวาซิแลนด์
ภายใต้กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังคงดำาเนินไปด้วยความล่าช้า
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 ฝ่ายตุลาการ  สวาซิแลนด์ใช้ระบบตุลาการ  ๒  ระบบควบคู่กันไป  คือ                   
การพิจารณาคดีตามประเพณีดั้งเดิม  หรือเรียกว่า  Traditional  Swazi  National  Court 
และการพิจารณาตามระบบศาลสถิตยุติธรรมตามแบบตะวันตก  โดยยึดแนวทางกฎหมาย 
Roman Dutch ซึ่งการพิจารณาตามแนวทางสมัยใหม่นี้แบ่งศาลยุติธรรมเป็น High Court, 
Magistrates  Courts  และ  Industrial  Courts  นอกจากนั้น  ยังม ี Constitutional  Courts 
ซึ่งทำาหน้าที่เป็นศาลสูงสุดของประเทศและจะมีหน้าที่พิพากษาตัดสินคดีที่ศาลอื่น  ๆ                        
มีความเห็นขัดแย้งกัน  และการตัดสินคดีของ  Constitutional  Courts  ถือว่าคดีสิ้นสุด 
ทั้งนี้ กษัตริย์ทรงเป็นผู้แต่งตั้งผู้พิพากษาเอง
 
  รัฐธรรมนูญฉบับเก่าได้ถูกยกเลิกไปเมื่อปี  ๒๕๑๖  พร้อมกับการยกเลิกระบบ
พรรคการเมืองนับแต่นั้นมา  ระบอบการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ประกาศใช้
เมื่อปี  ๒๕๔๙  ยังคงไม่มีความชัดเจนว่า  จะอนุญาตให้มีการตั้งพรรคการเมืองหรือไม่ 
และอำานาจสิทธ์ิขาดในการปกครองยังคงอยู่ในพระราชอำานาจของกษัตริย์  จึงยังคงเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิรูปการเมืองการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น  ท่ามกลางแรงกดดันจาก
นานาประเทศ

การแบ่งเขตการปกครอง
  สวาซิแลนด์แบ่งการปกครองใหญ่เป็น ๔ จังหวัด คือ
  * จังหวัดโฮโฮ (Hhohho)
  * จังหวัดลูบอมโบ (Lubombo)
  * จังหวัดมันซีนี (Manzini)
  * จังหวัดชีเซลเวนี (Shiselweni)

เมืองหลวง กรุงอึมบาบาน (Mbabane)

ภาษา      ภาษาราชการที่ใช้คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาซิสวาติ (Siswati)
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วันชาติ    ๖  กันยายนของทุกปี

ศาสนา ลัทธิ  Zionist  ร้อยละ ๔๐  (เป็นการผสมผสานระหว่างศาสนาคริสต์และความ
เช่ือด้ังเดิม) คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกร้อยละ ๒๐ อิสลามร้อยละ ๑๐ และอ่ืน ๆ ร้อยละ ๓๐

ด้านเศรษฐกิจและสังคม

  สภาพเศรษฐกิจของสวาซิแลนด์ผูกพันอยู่กับสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เป็นอย่าง
มาก  โดยประมาณร้อยละ  ๘๐  ของสินค้านำาเข้าจากต่างประเทศ  นำาเข้าจากแอฟริกาใต้ 
และร้อยละ  ๗๐  ของสินค้าออกของสวาซิแลนด์ส่งไปยังแอฟริกาใต้  นอกจากนั้น  ระบบ
การเงินและการคลังรวมทั้งระบบภาษีศุลกากรของสวาซิแลนด์  ก็ผูกพันกับแอฟริกาใต้ 
เนื่องจากสวาซิแลนด์เป็นประเทศสมาชิกของสหภาพศุลกากรแอฟริกาใต้  (Southern                          
African Customs Union - SACU) แต่ในทางปฏิบัติ สินค้าต่างประเทศส่วนใหญ่เข้ามายัง
เมืองท่าของแอฟริกาใต้ ดังน้ัน แอฟริกาใต้จึงมีอิทธิพลเหนือประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ มาก โดยใช้         
เรื่องสัดส่วนในการแบ่งปันรายได้จากการจัดเก็บภาษีสินค้าเข้า  SACU  เป็นเครื่องมือ
ต่อรองในการเจรจาทางการเมืองและเศรษฐกิจอยู่เสมอ สำาหรับสวาซิแลนด์น้ัน รายได้ซ่ึงได้รับ              
จากส่วนเฉลี่ยของภาษีที่ได้จาก  SACU  นับเป็นรายได้หลักที่สำาคัญที่สุดของรัฐบาล
เพื่อนำาไปใช้ในการบริหารประเทศ



184

 สินค้าท่ีเป็นรายได้หลักของประเทศ  ได้แก่  นำา้ตาลทราย  ผลผลิตจากป่าไม้ อาทิ 
เยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์จากไม้สน  เครื่องดื่ม  เครื่องตกแต่งบ้าน  และตู้เย็น  การลงทุน
จากต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นการลงทุนจากสหราชอาณาจักรและแอฟริกาใต้  ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ อยู่ในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งรายได้สำาคัญของสวาซิแลนด์ 
คือ  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  โดยมีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวแอฟริกาใต้และยุโรป               
อย่างไรก็ตาม  ในปัจจุบันสวาซิแลนด์ก็ยังไม่สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน  รายได้จากการท่องเที่ยวนับว่าเป็นรายได้สำาคัญอย่างหนึ่ง
ของประเทศ
  ทั้งนี้  รัฐบาลสวาซิแลนด์ยังมีนโยบายเสริมสร้างบรรยากาศและระบบ
สาธารณูปโภคที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงของชีวิตประชาชนสวาซิแลนด์ 
รวมทั้งมุ่งใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  อีกทั้งมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรโดยการส่งเสริม
ด้านการศึกษา ปัจจุบันมีจำานวนสถานศึกษาเพิ่มขึ้นมาก แต่คุณภาพของการศึกษายังไม่ดี
เท่าที่ควร และไม่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ
  ถึงแม้ว่าสวาซิแลนด์จะเป็นประเทศที่ยากจน  แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ 
อื่นๆ  ในทวีปแอฟริกา  ถือว่า  เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยและความมั่นคงค่อนข้างสูง 
อย่างไรก็ดี  สวาซิแลนด์เป็นประเทศที่ต้องประสบปัญหาผู้ติดเชื้อเอดส์สูงที่สุดประเทศหนึ่ง
ในโลก โดยประชากรกว่าร้อยละ ๒๖.๑ ติดเชื้อ HIV รัฐบาลสวาซิแลนด์จึงพยายามดำาเนิน
นโยบายต่อต้านและป้องกันการแพร่ขยายของโรคเอดส์อย่างจริงจังในช่วง ๔-๕ ปีท่ีผ่านมา
  เนื่องจากสวาซิแลนด์เป็นประเทศขนาดเล็ก  มีพลเมืองเพียง  ๑  ล้านคนเศษ 
จึงเป็นตลาดขนาดเล็กที่มีกำาลังซื้อน้อย  และเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเล  จำาเป็น
ต้องพึ่งระบบคมนาคมขนส่งของประเทศเพื่อนบ้าน  โดยเฉพาะแอฟริกาใต้และโมซัมบิก 
นอกจากนั้น  ธุรกรรมการค้าส่วนใหญ่จึงต้องดำาเนินการผ่านประเทศที่สาม  โดยเฉพาะ
แอฟริกาใต้  จึงมีต้นทุนในการดำาเนินธุรกรรมสูงกว่าการค้าปกติ  เนื่องจากปัญหาพ่อค้า
คนกลาง
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  ในปัจจุบัน  ภาพลักษณ์สวาซิแลนด์ในสายตาของประชาคมระหว่างประเทศ
ไม่สู้ดีนัก  เนื่องจากสวาซิแลนด์ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความล่าช้าในการปฏิรูป
ระบอบการเมืองการปกครอง การขาดความโปร่งใสในการบริหารประเทศ และการลิดรอน
สิทธิเสรีภาพทางการเมืองและสิทธิมนุษยชนของประชาชน  อันเนื่องมาจากระบอบการ
ปกครองปัจจุบันของสวาซิแลนด์  ซึ่งกษัตริย์มีพระราชอำานาจสิทธิ์ขาดในการปกครอง
ประเทศแต่เพียงผู้เดียว

ข้อมูล   :  กองแอฟริกา กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 
  http://www.mfa.go.th/main/th/world/71/10290 (ขอ้มลูเดอืนมถินุายน ๒๕๕๕  
  โดยสืบค้นเมื่อ วันที่  ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)
  http://th.wikipedia.org/wiki / ประเทศสวาซิแลนด์ (สืบค้นเมื่อวันที่ ๔    
  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)
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  สิทธเิด็กเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน และเด็กเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องการ
การปกป้องคุ้มครองมากกว่าคนทั่วไป เนื่องจากความสามารถของสภาวะทางร่างกาย
และสติปัญญาของเด็กเองที่ไม่เท่าเทียมกับผู้ใหญ่จึงต้องได้รับการคุ้มครองเป็นกรณีพิเศษ                                                                                                                                            
เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการและเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม
เด็กทุกคนเกิดมา ต้องการความรักและความเอาใจใสจากพ่อแม่และผู้ใหญ่ในสังคม 
นอกจากนี้พ่อแม่ ผู้ใหญ่ ก็ต้องปฏิบัติต่อเด็กในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกัน ต้องไม่ดูถูก
เหยียดหยามเด็กที่มีเชื้อชาติหรือสีผิว หรือมีฐานะแตกต่างกันไป จะใช้ความรุนแรงรูป
แบบต่าง ๆ ต่อเด็กไม่ได้
  ประเทศไทยได้ให้ความสำาคัญต่อเด็ก โดยได้บัญญัติเรื่องสิทธิเด็กในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญหลายฉบับ ทั้งฉบับที่ยกเลิกและฉบับที่ใช้บังคับในปัจจุบัน (รัฐธรรมนูญ    
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐)ได้เน้นในเรื่องการคุ้มครองสิทธิของบุคคลรวมทั้งสิทธิเด็กด้วยและได้
บัญญัติหลักการสำาคัญ ๆ หลายประการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CONVENTION 
ON THE RIGHTS OF THE CHILD) ที่ประเทศไทยให้สัตยาบันเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ว่า ประเทศไทยมีเจตจำานงที่จะคุ้มครองสิทธิเด็กและเป็นการ
กำาหนดว่ากฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องเด็กจะต้องคุ้มครองสิทธิเด็กตามที่กำาหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญด้วย
  แม้จะผ่านพ้นวันเด็กแห่งชาติไป แต่รัฐสภายังให้ความสำาคัญต่อเด็กซึ่งเป็น            
อนาคตของชาติ เอกสารข่าวรัฐสภาฉบับเดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
คอลัมน์ก้าวทันกฎหมาย จึงขอนำาลงพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทาง
แพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยพระราชบัญญัติดังกล่าว   
มีวัตถุประสงค์ในการปกป้องคุ้มครองเด็ก ให้พ้นจากภยันตรายอันเกิดจากการถูกพาไป
หรือกักตัวไว้โดยมิชอบ และส่งคืนเด็กกลับสู่ประเทศซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ปกติโดยเร็ว รวมทั้ง
รับรองให้มีการคุ้มครองสิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็ก โดยมเีนื้อหาดังนี้  
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พระราชบัญญัติ

ความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก

พ.ศ. ๒๕๕๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เป็นปีที่ ๖๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
  โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในทาง
แพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก
  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ 
และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำาได้โดยอาศัย
อำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำาแนะนำาและ
ยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
  มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕”
  มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำาหนดเก้าสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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  มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
  “เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุตำ่ากว่าสิบหกปีบริบูรณ์
  “สิทธิควบคุมดูแลเด็ก” หมายความว่า สิทธิเกี่ยวกับการดูแลความเป็นอยู่ของ
เด็กและหมายความรวมถึงสิทธิกำาหนดที่อยู่ของเด็ก ซึ่งสิทธิดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้โดยผล
ของกฎหมาย โดยคำาสั่งของศาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเป็นผลจากความตกลงที่มผีล
ตามกฎหมาย
  “สิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็ก” หมายความรวมถึงสิทธิในการนำาเด็กออก
ไปจากถิ่นที่อยู่ปกติของเด็กไปยังสถานที่อื่นภายในระยะเวลาจากัด
  “ผู้ประสานงานกลาง” หมายความว่า อัยการสูงสุดหรือผู้ที่อัยการสูงสุด            
มอบหมายให้มีอำานาจหน้าที่ประสานงานในการให้ความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตินี้
  “ศาล” หมายความว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
  มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม              
และความมั่นคงของมนุษย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำานาจออก
กฎกระทรวงหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
อำานาจหน้าที่ของตน
  กฎกระทรวงหรือระเบียบน้ันเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้



189

หมวด ๑

ผู้ประสานงานกลาง

  
  มาตรา ๕ ผู้ประสานงานกลางมีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  (๑) รับคำาร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ร้องขอ
  (๒) พิจารณาและวินิจฉัยว่าควรจะให้หรือขอความช่วยเหลือหรือไม่
  (๓) ให้ความร่วมมือกับผู้ประสานงานกลางหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจของ            
ต่างประเทศ รวมทั้งติดตามและเร่งรัดเพื่อให้มีการส่งตัวเด็กกลับคืนโดยเร็วและเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์อื่นตามพระราชบัญญัตินี้
  (๔) สืบหาแหล่งท่ีอยู่ของเด็กซ่ึงถูกพาตัวมาหรือถูกกักตัวตามพระราชบัญญัติน้ี
  (๕) ดำาเนินการเพื่อให้มีการปกป้องเด็กมิให้ได้รับอันตราย หรือป้องกันการ
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
  (๖) ดำาเนินการเพื่อให้มีการส่งตัวเด็กกลับคืนโดยสมัครใจหรือเพื่อระงับข้อ 
ขัดแย้งอย่างฉันมิตรและเป็นธรรม
  (๗) แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก
  (๘) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวกับการดำาเนิน
การตามพระราชบัญญัตินี้
  (๙) ดำาเนินการเพื่อให้มีการส่งตัวเด็กกลับคืนหรือเพื่อให้การใช้สิทธิในการพบ
และเยี่ยมเยียนเด็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  (๑๐) จัดให้มีพนักงานอัยการ ทนายความ หรือที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อให้มี
การส่งตัวเด็กกลับคืนหรือเพื่อให้การใช้สิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็กเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
  (๑๑) ดำาเนินการอย่างอื่นเพื่อให้การให้หรือการขอความช่วยเหลือตามพระราช
บัญญัตินี้บรรลุผล
  การดำาเนินการของผู้ประสานงานกลางต้องกระทำาโดยรวดเร็วโดยถือ
ประโยชน์ของเด็กเป็นสำาคัญ และคำานึงถึงความเป็นไปได้ที่ศาลจะมีคำาสั่งอนุญาตตาม
คำาร้องขอหรือไม่ตามมาตรา ๑๓ ด้วย
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หมวด ๒

การให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ

 
ส่วนที่ ๑

การขอความช่วยเหลือ

  มาตรา ๖ ผู้อ้างว่าถูกละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็กอาจขอให้ส่งตัวเด็กซึ่ง
ถูกพาตัวมาหรือกักตัวไว้ในประเทศไทยกลับคืนสู่ถิ่นที่อยู่ปกติแห่งสุดท้ายของเด็กใน                
ต่างประเทศก่อนถูกพาตัวมาหรือกักตัวไว้ โดยยื่นคำาร้องขอต่อผู้ประสานงานกลาง                                                                                                              
ของประเทศที่เด็กมีถิ่นที่อยู่ดังกล่าวหรือต่อผู้ประสานงานกลาง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผู้
ประสานงานกลางกำาหนด
  คำาร้องขอความช่วยเหลือจะต้องระบุ
  (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานแสดงตัวบุคคลของผู้ร้องขอ ของเด็ก และของผู้ถูก
กล่าวหาว่า เป็นผู้พาเด็กมาหรือกักตัวเด็กไว้
  (๒) วัน เดือน ปีเกิดของเด็ก ในกรณีที่มี
  (๓) เหตุผลที่สนับสนุนคำาร้องขอ
  (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่อยู่ของเด็ก และข้อมูลแสดงตัวบุคคลที่น่าเชื่อว่าเด็ก
ไปอยู่ด้วย
  (๕) เอกสารหลักฐานอื่นตามระเบียบที่ผู้ประสานงานกลางกำาหนด
  มาตรา ๗ เม่ือได้รับคำาร้องขอความช่วยเหลือ ถ้าคำาร้องขอน้ันมีรายละเอียด     
และเอกสารตามท่ีกำาหนดไว้ในมาตรา ๖ วรรคสอง และสามารถให้ความช่วยเหลือได้ 
ให้ผู้ประสานงานกลางดำาเนินการให้ความช่วยเหลือตามที่กำาหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือ
ยื่นคำาร้องขอต่อศาลต่อไป
  ถ้าคำาร้องขอนั้นไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะให้ความช่วยเหลือได้ หรืออาจให้
ความช่วยเหลือได้ ภายใต้เงื่อนไขที่จำาเป็นบางประการ หรือมเีหตุขัดข้อง ให้ผู้ประสานงาน
กลางแจ้งปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือพร้อมด้วยเหตุผลหรือแจ้งเงื่อนไขที่จำาเป็นหรือเหตุ
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ขัดข้องให้ผู้ร้องขอทราบ
  ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเด็กอยู่ในรัฐอื่นที่เป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วย
ลักษณะทางแพ่ง ในการลักพาเด็กข้ามชาติ ให้ผู้ประสานงานกลางส่งคำาร้องขอต่อไปยัง    
ผู้ประสานงานกลางของรัฐภาคีดังกล่าวโดยเร็ว พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องขอทราบ
  ผู้ประสานงานกลางอาจปฏิเสธคำาร้องขอความช่วยเหลือ หากคำาร้องขอนั้น
กระทบกระเทือนอธิปไตย ความมั่นคง หรือสาธารณประโยชน์ที่สำาคัญอื่น ๆ ของ
ประเทศไทย
  มาตรา ๘ ผู้ร้องขออาจขอทบทวนคำาวินิจฉัยของผู้ประสานงานกลาง             
ที่ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือตามมาตรา ๗ ต่อศาลได้ภายในกำาหนดสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
  คาวินิจฉัยชี้ขาดของศาลให้เป็นที่สุด
  มาตรา ๙ การปฏิเสธคำาร้องขอความช่วยเหลือของผู้ประสานงานกลาง
ตามมาตรา ๗ ไม่ตัดสิทธิของผู้อ้างว่าถูกละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็กที่จะยื่นคำาร้องขอเพื่อ
ใช้สิทธิของตนต่อศาลโดยตรง ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้
  มาตรา ๑๐ ในการดำาเนินการให้ความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตินี้
  (๑) ให้ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติและปลัดกระทรวงมหาดไทยดำาเนินการ
สืบหาแหล่งท่ีอยู่ของเด็กตามท่ีได้รับแจ้งจากผู้ประสานงานกลาง และแจ้งผลการดำาเนินการ
ไปยังผู้ประสานงานกลาง
  (๒) ให้พนักงานอัยการมีอำานาจยื่นคำาร้องขอต่อศาลขอให้มีคำาสั่งส่งตัวเด็ก
กลับคืน
  (๓) ให้พนักงานอัยการดำาเนินการให้ความช่วยเหลือตามคำาร้องขอความช่วย
เหลือที่ผู้ประสานงานกลางส่งให้ เมื่อได้ทราบที่อยู่ของเด็กแล้วก่อนการดำาเนินการใน
ประการอื่น พนักงานอัยการอาจยื่นคำาขอต่อศาลขอให้มคีำาสั่งห้ามมิให้ผู้ใดย้ายเด็กไปเสยี
จากแหล่งที่อยู่ เว้นแต่ศาลจะมีคำาสั่งเป็นอย่างอื่น
  (๔) หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการฝ่าฝืนคำาสั่งศาลตาม (๓) หรือเด็กอาจ
ได้รับอันตราย หรือมีการกระทำาอื่นใดอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการดำาเนินการตามพระราช                       
บัญญัตินี้ ให้พนักงานอัยการยื่นคำาขอต่อศาลขอให้มีคำาสั่งอนุญาตให้พนักงานอัยการ
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ดำาเนินการตามที่จำาเป็น และสมควรเพื่อนำาตัวเด็กส่งไว้ในความคุ้มครองดูแลของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และให้เจ้าพนักงานตำารวจ ให้ความช่วยเหลือ
พนักงานอัยการในการดำาเนินการดังกล่าวเมื่อได้รับการร้องขอ

ส่วนที่ ๒

การคุ้มครองดูแลเด็กระหว่างการดำาเนินการส่งตัวเด็กกลับคืน

  มาตรา ๑๑ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีหน้า
ที่รับตัวเด็ก ตามมาตรา ๑๐ (๔) ไว้คุ้มครองดูแลจนกว่าการดำาเนินการส่งตัวเด็กกลับคืน
เสร็จสิ้นหรือจนกว่าศาลจะมีคำาสั่งเป็นอย่างอื่น
  การคุ้มครองดูแลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำาหนด โดยให้รวมถึง
  (๑) การจัดให้มีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต พร้อมทั้งการรักษา
เยียวยาแก่เด็ก
  (๒) การจัดที่พักอาศัย ที่หลับนอน เครื่องนุ่งห่ม ให้เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ
และจัดอาหาร ให้ถูกอนามัยและเพียงพอแก่เด็ก
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ส่วนที่ ๓

ศาลและกระบวนพิจารณา

  มาตรา ๑๒ ให้ศาลมีอำานาจพิจารณาพิพากษาคดแีละมคีำาสั่งคำาร้องขอหรือ
คำาขอที่ได้ ยื่นต่อศาลตามพระราชบัญญัตินี้
  คำาพิพากษาหรือคำาสั่งของศาลให้เป็นที่สุด
  มาตรา ๑๓ การพิจารณาส่งตัวเด็กกลับคืนให้ดำาเนินการดังต่อไปนี้
  (๑) กรณีที่นับแต่วันที่เด็กถูกพาตัวมาหรือกักตัวไว้จนถึงวันยื่นคำาร้องขอต่อ
ศาลมีระยะเวลายังไม่ถึงหนึ่งปี ให้ศาลพิจารณาว่าจะให้ส่งตัวเด็กกลับคืนหรือไม่โดยเร็ว
  (๒) กรณีที่นับแต่วันที่เด็กถูกพาตัวมาหรือกักตัวไว้จนถึงวันยื่นคำาร้องขอต่อ
ศาลมีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ศาลจะพิจารณาสั่งให้ส่งตัวเด็กกลับคืนก็ได้ เว้นแต่เด็ก
ได้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่แล้ว
  (๓) กรณีที่ปรากฏว่าเด็กได้ออกไปจากประเทศไทยแล้ว ศาลอาจให้รอการ
พิจารณาไว้ หรือยกคำาร้องขอก็ได้
  (๔) ศาลอาจยกคำาร้องขอให้ส่งตัวเด็กกลับคืนในกรณดีังต่อไปนี้
   (ก) ผู้มีสิทธิควบคุมดูแลเด็กมิได้ควบคุมดูแลเด็กในขณะที่มีการพาตัวเด็ก
หรือกักตัวเด็กไว้ หรือได้ให้ความยินยอมในตอนแรกหรือยอมรับในภายหลังให้มกีารพาตัว
เด็กหรือกักตัวเด็กไว้
   (ข) การส่งตัวเด็กกลับคืนอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก
อย่างร้ายแรง หรือเด็กจะตกอยู่ในสภาวะอันไม่อาจทนได้
   (ค) เด็กคัดค้านการส่งตัวเด็กกลับคืนและศาลเห็นว่าเด็กมีอายุและ             
วุฒิภาวะที่ควรจะรับฟังคำาคัดค้านนั้น
   (ง) การส่งตัวเด็กกลับคืนจะขัดกับหลักพื้นฐานของประเทศไทยที่เกี่ยว
กับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
   (จ) เด็กอายุครบสิบหกปีบริบูรณ์
  ให้ศาลนำาข้อมูลเก่ียวกับเด็กตามท่ีผู้ประสานงานกลางหรือเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ี      
ที่เด็กมีถิ่นที่อยู่ปกติเสนอ มาประกอบการพิจารณาในการออกคำาสั่งด้วย
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  มาตรา ๑๔ ในกรณีที่ศาลมิได้มีคำาสั่งตามคำาร้องขอภายในหกสัปดาห์นับแต่
วันรับคำาร้องขอ ให้ส่งตัวเด็กกลับคืน เมื่อได้รับคำาขอจากผู้ร้องขอหรือผู้ประสานงานกลาง
ของรัฐที่ร้องขอ ผู้ประสานงานกลางหรือพนักงานอัยการอาจขอทราบข้อเท็จจริงแล้วแจ้ง
ให้ผู้ร้องขอหรือผู้ประสานงานกลางของรัฐที่ร้องขอทราบ
  มาตรา ๑๕ ในกรณีที่มีการร้องขอให้ส่งตัวเด็กกลับคืนและมีข้อพิพาทเกี่ยว
กับสิทธิควบคุมดูแลเด็กด้วย หากศาลพิจารณาสั่งไม่ส่งตัวเด็กกลับคืนแล้ว จึงพิจารณา
เรื่องสิทธิควบคุมดูแลเด็กต่อไป
  มาตรา ๑๖ ในการพิจารณาคำาร้องขอให้ส่งตัวเด็กกลับคืนนั้น ศาลอาจสั่ง
ให้ผู้ร้องขอ ส่งคำาวินิจฉัยชี้ขาดของศาลหรือองค์กรอื่นที่มีอำานาจวินิจฉัยชี้ขาดในประเทศ
ที่เด็กมีถิ่นที่อยู่ปกติที่แสดงว่าการพาตัวเด็กมาหรือกักตัวเด็กเป็นการละเมิดสิทธิควบคุม
ดูแลเด็กมาใช้ประกอบการวินิจฉัยว่าจะส่งตัวเด็กกลับคืนหรือไม่ก็ได้
  มาตรา ๑๗ การร้องขอความช่วยเหลือขอใช้สิทธิในการพบและเยี่ยมเยียน
เด็ก ให้ทำาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ประสานงานกลางกำาหนด
  บุพการี ผู้ปกครอง ผู้มีสิทธิควบคุมดูแลเด็ก ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ที่มี
ความสัมพันธ์กับเด็กในทำานองเดียวกัน เป็นผู้มีสิทธิร้องขอความช่วยเหลือตามวรรคหนึ่ง
  การดำาเนินการเพื่อให้มีการใช้สิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็ก ให้นำา
บทบัญญัติเกี่ยวกับการร้องขอให้ส่งตัวเด็กกลับคืนในหมวดนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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หมวด ๓

การขอความช่วยเหลือไปยังต่างประเทศ

  มาตรา ๑๘ ผู้ร้องขอในประเทศไทยที่ประสงค์จะร้องขอความช่วยเหลือไป
ยังต่างประเทศเพื่อขอใช้สิทธิควบคุมดูแลเด็กและสิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็กตาม 
พระราชบัญญัตินี้ ให้เสนอเรื่องต่อผู้ประสานงานกลาง ตามระเบยีบที่ผู้ประสานงานกลาง
กำาหนด และให้นำาบทบัญญัติในหมวด ๒ ส่วนที่ ๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๔

เบ็ดเตล็ด

  มาตรา ๑๙ ให้ศาลรับฟังคำาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นต่อศาลตาม 
พระราชบัญญัตินี้
  มาตรา ๒๐ คำาร้องขอหรือเอกสารอื่นที่ยื่นต่อผู้ประสานงานกลางจะต้องทำา
เป็นภาษาของประเทศผู้ร้องขอ และจะต้องมีคำาแปลเป็นภาษาไทยประกอบด้วย หรือใน
กรณีไม่สามารถทำาคำาแปลเป็นภาษาไทยได้ให้ทำาคำาแปลเป็นภาษาอังกฤษ
  มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ไม่ตัดสิทธิของผู้มีสิทธิควบคุมดูแลเด็กและ    
ผู้มีสิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็กที่จะยื่นคำาร้องขอโดยตรงต่อศาลตามบทบัญญัติ      
ของพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
  มาตรา ๒๒ การเรียกประกัน หลักประกัน หรือมัดจำา ไม่ว่าในลักษณะใดเพื่อ
เป็นการประกันการชำาระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการของผู้ประสาน
งานกลาง หรือการดำาเนินคดีทางศาลตามพระราชบัญญัตินี้ จะกระทำามิได้
  มาตรา ๒๓ ให้สำานักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของ                   
ผู้ประสานงานกลางในการดำาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการส่งตัว
เด็กกลับคืน
  มาตรา ๒๔ บรรดาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือตาม        
พระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำาหนดในกฎกระทรวง
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  มาตรา ๒๕ ในการยื่นคำาร้องขอต่อศาลขอให้มีคำาสั่งส่งตัวเด็กกลับคืนหรือ
ให้บังคับใช้สิทธิ ในการพบและเยี่ยมเยียนเด็กตามพระราชบัญญัตินี ้ ผู้ยื่นคำาร้องขออาจ
ขอรวมไปกับคำาร้องขอที่ยื่นต่อศาลหรือจะยื่นคำาขอในระยะใดระหว่างที่คดีตามคำาร้องขอ       
กาลังพิจารณาอยู่ในศาล ขอให้ศาลมีคำาสั่งให้ ผู้พาตัวเด็กมาหรือกักตัวเด็กหรือผู้ขัดขวาง
การใช้สิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็กเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเท่าที่จำาเป็นที่เกิดแก่       
ผู้ยื่นคำาร้องขอหรือในนามของผู้ยื่นคำาร้องขอ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่าย
ในการสืบหาแหล่งท่ีอยู่ของเด็ก ค่าทนายความหรือท่ีปรึกษากฎหมาย และค่าใช้จ่ายในการ
ส่งตัวเด็กกลับคืน
  ให้ศาลมีคำาสั่งตามคำาขอในวรรคหนึ่งได้ตามที่เห็นว่ามเีหตุอันสมควร

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
       ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
        นายกรัฐมนตรี

หมายเหต ุ :-เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประเทศไทย
ยังไม่มีกฎหมายในเรื่อง ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุม
ดูแลเด็ก ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการปกป้องคุ้มครองเด็ก ให้พ้นจากภยันตรายอันเกิดจาก
การถูกพาไปหรือกักตัวไว้โดยมิชอบ และส่งคืนเด็กกลับสู่ประเทศซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ปกติ
โดยเร็ว รวมทั้งรับรองให้มีการคุ้มครองสิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็ก ประกอบกับ
ประเทศไทย ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยลักษณะทางแพ่งในการลักพาเด็กข้ามชาติ 
ค.ศ. ๑๙๘๐ (CONVENTION ON THE CIVIL ASPECTS OF INTERNATIONAL CHILD 
ABDUCTION, 1980) แล้ว จึงมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าว ในเรื่องต่าง ๆ 
เช่น ผู้ประสานงานกลาง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีอำานาจหน้าที่ดำาเนินการสืบหาแหล่งที่อยู่
ของเด็ก ดำาเนินการให้มีการส่งตัวเด็กกลับคืน และใช้สิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็ก 
หน่วยงานของรัฐท่ีมีอำานาจหน้าท่ีควบคุมดูแลเด็กช่ัวคราวในระหว่างการดำาเนินการเก่ียวกับ
การส่งตัวเด็กกลับคืน ตลอดจนการกำาหนดอำานาจหน้าที่และกระบวนการพิจารณาของ
ศาล จึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ข้อมูล :- พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒ ก วันที่ ๙ 
มกราคม ๒๕๕๖) 
   HTTP://WWW.LEARNERS.IN.TH/BLOGS/POSTS/257524
  HTTP://WWW.THAIHEALTH.OR.TH/HEALTHCONTENT/SPECIAL_
REPORT/18151
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 การเลือกต้ังผู้ว่ากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ท่ี  ๓  มีนาคม  ๒๕๕๖  
คนกรุงเทพคงเตรยีมความพร้อมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกคนดมีฝีีมือ
เข้ามาบริหาร และแก้ไขปัญหาให้กับคนกรุงท่ีมีหลายปัญหารอการแก้ไข เอกสารข่าว
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๕๖ คอลัมน์ภาพเก่าเล่าเร่ืองขอนำาเร่ืองราวย้อนอดีต
กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทยเสนอสู่ผู้อ่านเพื่อให้ทราบถึงเรื่องราวความ
เป็นมาเมืองหลวงของประเทศ  ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น “เมืองท่องเที่ยวที่ดทีี่สุดในโลก”                                                                                                
(World’s Best City Award 2012) โดยผลโหวตจากนักท่องเที่ยวและผู้อ่านนิตยสาร 
“เทรเวล แอนด์ เลชเชอร์” ซึ่งเป็นนิตยสารท่องเที่ยวยอดนิยมของสหรัฐอเมริกา
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 ย้อนไปในอดีตพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน เดิมเป็นที่ตั้งของ
เมืองธนบุรีศรีมหาสมุทร ชาวต่างชาติเรียกกันว่า “บางกอก” มาตั้งแต่สมัยกรุงศรอียุธยา             
มีความสำาคัญเนื่องจากเป็นเส้นทางออกสู่ทะเลและติดต่อค้าขายกับอาณาจักรต่าง ๆ เป็น
เมืองหน้าด่านขนอน (ด่านเก็บภาษีอากรเมื่อผ่านเข้าไปในเขตหนึ่ง ๆ) คอยดูแลเก็บภาษี
กับเรือสินค้าทุกลำาท่ีผ่านเข้าออก ส่วนบริเวณปากนำา้ตรงอ่าวไทย เรียกกันว่า “นิวอัมสเตอร์ดัม” 
มีชุมชนใหญ่และโกดังของชาวต่างประเทศไว้สำาหรับพักสินค้า ปัจจุบันคือพื้นที่บริเวณ
อำาเภอพระประแดง 

  ที่มาของคำาว่า “บางกอก” นั้น มีข้อสันนิษฐานว่าอาจมาจากการที่แม่นำ้า
เจ้าพระยาคดเคี้ยวไปมา บางแห่งมีสภาพเป็นเกาะ เป็นโคก จึงเรยีกกันว่า “บางเกาะ” 
หรือ “บางโคก” หรือไม่ก็เป็นเพราะบริเวณนี้มีต้นมะกอกอยู่มาก จึงเรยีกว่า “บางมะกอก” 
โดยคำาว่า “บางมะกอก” มาจากวัดอรุณ ซ่ึงเป็นช่ือเดิมของวัดดังกล่าว และต่อมากร่อนคำาลง
จึงเหลือแต่คำาว่าบางกอก
 ต่อมาเม่ือถึงคราวเสียกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ หลังการกอบกู้อิสรภาพจากพม่า 
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงสถาปนาเมืองธนบุรีศรีมหาสมุทรให้เป็นราชธานีแห่งใหม่ 
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๓๑๓ แต่กรุงธนบุรีมีสภาพเป็นเมืองอกแตก ตรงกลางมแีม่นำ้า           
เจ้าพระยาไหลผ่าน เป็นเหตุให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (ทองด้วง) มคีวามคิดจะ
ย้ายเมืองไปทางฝั่งตะวันออกของแม่นำ้าเจ้าพระยา เพื่อให้การป้องกันรักษาเมืองเป็นไปได้
โดยง่าย
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 เม่ือส้ินรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี                                                                                  
ในวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ สมเด็จ               
เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้ขึ้นเสวยราชสมบัติ
เป็นพระมหากษัตริย ์ ทรงพระนามว่า พระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐม
กษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้สถาปนาพระนครขึ้นทางตะวันออก
ของแม่นำ้าเจ้าพระยา ตรงข้ามกับที่ตั้ งของ
กรุงธนบุรี โดยมีการทำาพิธีตั้งเสาหลักเมืองของ
พระนครใหม่ ตามฤกษ์เวลารุ่งเช้าแล้วเก้าบาท 
หรือ เวลา ๐๖.๕๔ นาฬิกา ของวันอาทิตย์        
ขึ้น ๑๐ คำ่า เดือน ๖ ปีขาล จุลศักราช ๑๑๔๔ 
ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช 

๒๓๒๕ ณ วัน เวลาดังกล่าวนี้ เป็น “ฤกษ์ฝังเสาหลักเมืองกรุงรัตนโกสินทร์” ซึ่งในทาง
โหราศาสตร์ถือเป็นฤกษ์ “ดวงเมืองประเทศไทย” เรื่อยมา  

   
 หากกล่าวถึงความเจริญของกรุงเทพมหานคร ขอเริ่มต้นในรัชสมัยของ        
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ในสมัยนั้นมีการขุดเพื่อทำาถนน 
สมัยก่อนราษฎรไม่ค่อยเดือดร้อนในเร่ืองการขุดถนนเท่าใดนักเน่ืองจากคนน้อยรถราก็น้อย          
จึงไปไหนมาไหนได้สบาย ไม่ติดขัดเหมือนปัจจุบัน หนังสือพิมพ์บางกอกรีคอเดอร์ 
ของหมอบลัดเลย์ ซึ่งตีพิมพ์ออกจำาหน่ายในสมัยรัชกาลที่ ๔ ได้กล่าวว่า กรุงเทพฯ 
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สมัยนั้นมีพลเมืองประมาณ ๔๐ หมื่น คือสี่แสนคนเท่านั้น และจำานวนดังกล่าวก็ไม่ได้อยู่
แต่เพียงภายในกำาแพงพระนคร แต่รวมทั้งอยู่นอกกำาแพงพระนครด้วย  ยวดยานพาหนะ
ในกรุงเทพฯ สมัยรัชกาลที่ ๔ ก็มีเพียงเกวียนและล้อเท่านั้น รถม้าก็มเีฉพาะของหลวงเพยีง
ไม่กี่คัน ราษฎรเวลาไปไหนส่วนใหญ่ใช้เรือ ถ้าไปตามถนนก็ใช้เดินหรือขี่ม้า ครั้นพอถึง
รัชกาลที่ ๕ จึงได้มีรถม้าและรถลากตลอดจนรถรางวิ่งในกรุงเทพฯ ในตอนปลายรัชกาลจึง
ได้มีรถยนต์เข้ามาวิ่งแต่ไม่มาก 

 การขุดเพื่อทำาถนน ได้เปลี่ยนจากถนนถมดินทรายตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔              
มาเป็นถนนปูอิฐเรียงตะแคงในรัชกาลที่ ๕ ถนนในกำาแพงพระนครได้แก่ถนนบำารุงเมือง 
ถนนเฟ่ืองนคร ถนนเจริญกรุงตอนใน นอกกำาแพงพระนคร ได้แก่ ถนนเจริญกรุงตอนนอก  
ถนนตรง (ถนนพระราม ๔) ถนนขวาง (ถนนสีลม) เป็นต้น ต่อมาก็ได้ขุดฝังเสาปักสาย
โทรเลข โทรศัพท์ แล้วก็ขุดทำาทางรถรางตั้งเสาไฟฟ้าและฝังสายเคเบิ้ลตามลำาดับ

 การขุดใหญ่ได้เกิดขึ้นอีกแห่งหนึ่งเมื่อปลายรัชกาลที่ ๕ และต้นรัชกาลที่ ๖                                                                                              
ก็คือการขุดคลองประปาและฝังท่อกลมโตกว้าง ๒ ศอกเศษ ใต้ถนนนครไชยศรี                     
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จากแม่นำ้าเจ้าพระยามายังโรงกรองนำ้าสามเสนเป็นระยะทาง ๗๕ เส้น (๓ กม.) 
และการประปากรุงเทพฯ ได้วางท่อเอกหรือท่อเมนสายใหญ่รวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น
ยาว ๙๒,๐๐๐ เมตร (๙๒ กม.) และปีต่อ ๆ มาก็ได้ขยายเขตจำาหน่ายนำ้าออกไปเรื่อย ๆ 
จนถึง พ.ศ. ๒๔๗๗ ได้ทำาการฝังท่อใหญ่ตามถนนในกรุงเทพฯ รวมเป็นระยะทางยาวถึง 
๑๔๗,๗๕๐ เมตร (ประมาณ ๑๔๗ กม.) และต้ังแต่รัชกาลท่ี ๕ เป็นต้นมา จนถึงรัชกาลท่ี ๗ 
ถนนในกรุงเทพฯ ได้ถูกขุดตลอดมาและได้มีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

  ย้ อนไปในรัชสมัยของพระบาทสมเด็ จพระจุลจอมเกล้ า เจ้ าอยู่ หั ว                           
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนนใหม่ขึ้น ทรงดำาริให้ตัดถนนเจริญกรุง เป็นถนนเส้นแรกใน
กรุงเทพมหานคร ก่อสร้างเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๐๔  และเปลี่ยนรูปแบบผังเมือง
กรุงเทพมหานครเฉกเช่นอารยประเทศ เนื่องจากในสมัยนั้นสยามประเทศถูกคุกคามจาก
มหาอำานาจยุโรป และตรงจุดนี้เป็นหนึ่งในข้ออ้างที่มหาอำานาจนำามาใช้เพื่อแทรกแซงและ
คุกคามสยามประเทศ ภายหลังต่างชาติยุโรปเองได้ยอมรับกรุงเทพมหานครว่า เป็นหนึ่งใน
เมืองที่มีผังเมืองงดงามที่สุดในโลกในสมัยนั้น
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  พัฒนาการเมืองหลวงของประเทศไทยมีเรื่อยมา จนกระทั่งวันที่ ๒๑ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๔ รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ได้รวมจังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุร ี
เข้าด้วยกันเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และภายหลังการปรับปรุงการปกครองใหม่เมื่อ
วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕  จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรุงเทพมหานคร แต่นิยมเรยีกกันว่า
กรุงเทพฯ

  คำาว่า กรุงเทพมหานคร แปลว่า “พระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนคร” มาจาก
ชื่อเต็มว่า กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลก ภพนพรัตน
ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรม
ประสิทธิ์ มีความหมายว่า พระนครอันกว้างใหญ่ ดุจเทพนคร เป็นที่สถิตของพระแก้ว
มรกต เป็นมหานครที่ไม่มีใครรบชนะได้ มีความงามอันมั่นคง และเจริญยิ่ง เป็นเมือง       
หลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้วเก้าประการ น่ารื่นรมย์ยิ่ง มีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมาย 
เป็นวิมานเทพที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมา  ซึ่งท้าวสักกเทวราช   พระราชทานให้
พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้
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  โดยนามเดมิทีพ่ระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้จฬุาโลกมหาราช (รชักาลที ่๑)                                                                                                                             
โปรดเกล้าฯ พระราชทานในตอนแรกนั้น ใช้ชื่อว่า “กรุงรัตนโกสินทร์อินท์อโยธยา” 
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๓) ทรงแก้นามพระนคร
เป็น “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินท์ มหินทอยุธยา” จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ทรงเปลี่ยนคำาว่า บวร เป็น อมร เปลี่ยนคำาว่า          
มหินทอยุธยา โดยวิธีการสนธิศัพท์เป็น มหินทรายุธยา  และเติมสร้อยนามต่อ ทั้งเปลี่ยน
การสะกดคำา สินท์ เป็น สินทร์ จนเป็นที่มาของชื่อเต็มของกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ) 
ข้างต้น 
 ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นเขตการปกครองพิเศษตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ กำาหนดให้กรุงเทพมหานคร
เป็นทบวงการเมือง มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนครหลวง มีผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกตั้ง และเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงาน อยู่ใน
ตำาแหน่งตามวาระคราวละ ๔ ปี นับแต่วันเลือกตั้ง การดำาเนินงานมสีภากรุงเทพมหานคร
ที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงทำางานร่วมด้วย
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 เมื่อได้ทราบประวัติศาสตร์ความเป็นมากรุงเทพมหานครเมืองหลวงของ
ประเทศ ซึ่งบรรพบุรุษของเราต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ มากมายเพื่อให้ประเทศมเีมือง
หลวงที่สวยงามทัดเทียมกับอารยประเทศ เราในฐานะคนไทยต้องช่วยกันดูแลกรุงเทพฯ                        
ให้ เป็น เมืองน่ าอยู่  และที่ สำ าคัญการไปใช้สิทธิ เลือกตั้ งผู้ ว่ ากรุ ง เทพมหานคร
ในวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๖ คนกรุงเทพฯ จะได้ใช้สิทธิของตนเลือกคนดีมีความสามารถ 
เข้ามาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเมืองหลวงของเราให้เจริญ เป็นเมืองที่น่าอยู่มากขึ้น

ข้อมูล :-  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0 
 %B8%87 
 เทพชู ทับทอง. ย้อนรอยกรุงเทพฯ. กรุงเทพมหานคร : สำานักพิมพ์สุวีริยาสาสน์,  
 ๒๕๔๖
 รูปจากเว็ปไซด์  http://atcloud.com/stories/79337
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	 เมื่อวันที่	 ๑๘	 มกราคม	 ที่ผ่านมาคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง	 กิจการ
โทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 หรือ	 กสทช.	 มขี้อสรุปภายหลังการประชุม	
ร่วมกันระหว่าง	 กสทช.	 และผู้ประกอบการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี	 เพ่ือหาข้อสรุปปัญหาการใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า	 ที่ยังกำาหนดระยะเวลาการใช้งาน
สำาหรับให้บริการ	 ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความเกี่ยวข้องกับทุกคน
ท่ีใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี	 เร่ืองน่ารู้ฉบับประจำาเดือนกุมภาพันธ์จึงขอนำาเสนอเร่ือง	 “กสทช.	 ห้าม
ค่ายมือถือกำาหนดวันหมดอายุบัตรเติมเงิน”	เพื่อเป็นความรู้ให้แก่ท่านผู้อ่านพอสังเขปดังนี้

	 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ	หรือ	กสทช.	มีข้อสรุปภายหลังการประชุมร่วมกันระหว่าง	 กสทช.	และผู้ประกอบ
การโทรศัพท์เคลื่อนที่จำานวน	 ๕	 ราย	 ได้แก่	 บริษัท	 แอดวานซ์	 อินโฟร์	 เซอร์วิส	 จำากัด	
(มหาชน)	 หรือเอไอเอส	 บริษัท	 โทเทิ่ล	 แอ็คเซ็ส	 คอมมูนิเคชั่น	 จำากัด	 (มหาชน)	 หรือ
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ดีแทค	บริษัท	ทรูมูฟ	จำากัด	บริษัท	ทีโอที	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัท	กสท	โทรคมนาคม	
จำากัด	 (มหาชน)	 เพื่อหาข้อสรุปปัญหาการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรยีกเก็บค่าบริการ
ล่วงหน้า	ที่ยังกำาหนดระยะเวลาการใช้งานสำาหรับให้บริการ	
	 เมื่อวันที่	 ๑๔	 มกราคม	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง	 กิจการ																																																																																																																											
โทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 หรือ	 กสทช.	 ได้เชิญผู้ประกอบการโทรศัพท์
เคลื่อนที่	๕	ราย	ได้แก่	บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จำากัด	(มหาชน)	หรือเอไอเอส,	
บริษัท	โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	 คอมมูนิเคชั่น	จำากัด	(มหาชน)	หรือดแีทค,	บริษัท	ทรูมูฟ	จำากัด,	
บริษัท	ทีโอที	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากัด	(มหาชน)	มาประชุม	
เพื่อหาข้อสรุปปัญหาการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า	 ที่ยัง														
กำาหนดระยะเวลาการใช้งานสำาหรับให้บริการ	 หลังพบว่าที่ผ่านมามีผู้ใช้บริการระบบ
บัตรเติมเงินมากถึง	๗๐	ล้านเลขหมาย	หรือคิดเป็น	๙๐	%	จากจำานวนผู้ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี
รวม	๘๐	ล้านเลขหมาย

	 ทั้งนี้	 หลังจากการหารือที่ประชุมมีข้อสรุปร่วมกัน	 คือ	 ให้ผู้ให้บริการ
ห้ามกำาหนดวันหมดอายุในบัตรเติมเงินทุกมูลค่าของบัตร	 จะต้องยกเลิกวันหมดอายุในระบบ
สำาหรับหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน	(พรเีพด)	ซิมการ์ด
แบบเติมเงินจะไม่มีการกำาหนดวันหมดอายุ	 และการเติมเงินไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม
จะไม่มีการกำาหนดระยะเวลาใดๆ	 ท้ังส้ิน	 พร้อมกันน้ี	 ผู้ประกอบการจะต้องส่งข้อมูลเง่ือนไข
กำาหนดวันหมดอายุที่เหมาะสม	 หากไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกปรับวันละ	 ๑๐๐,๐๐๐	 บาท	
และอัตราค่าปรับจะเพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	๑๘	มกราคม	๒๕๕๖	เป็นต้นไป	
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 “การให้บริการโทรคมนาคมในลักษณะที่ เรี ยก เก็บ                   
ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเป็นการล่วงหน้า จะต้องไม่มีข้อกำาหนด 
อันมีลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการ ภายในระยะเวลา                                                                                                  
ท่ีกำาหนด เว้นแต่ ผู้ให้บริการจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ                                                                                              
เป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจกำาหนดเงื่อนไขการให้บริการ
ประกอบด้วยก็ได้ เช่น การถ่ายโอนมูลค่าที่เหลืออยู่ การคืนเงิน
ค่าบริการในส่วนที่ไม่ได้ใช้บริการ การกำาหนดระยะเวลาขั้นตำ่า                   
ในการใช้บริการ การข้ึนทะเบียนช่ือท่ีอยู่ของผู้ใช้บริการ เป็นต้น ในการน้ี                                                                                       
คณะกรรมการอาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ หรือรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้บริโภคด้วยก็ได้
 ผู้ ให้บริการตามวรรคหนึ่ ง ต้องเผยแพร่แบบสัญญา                
ที่คณะกรรมการเห็นชอบแล้วเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ
เป็นหนังสือก่อนเริ่มใช้บริการ”

	 จากนั้นจึงจะเปิดโอกาสให้แต่ละค่ายสามารถเสนอเงื่อนไขความต้องการ															
ในกรณีของการกำาหนดวันสำาหรับโทรศัพท์เคล่ือนท่ีแบบเติมเงิน	 (พรีเพด)	 เข้ามาให้พิจารณา
อีกครั้งโดยจะเป็นมาตรฐานกลางเพื่อใช้บังคับกับทุกค่ายต่อไป
	 นอกจากนี้	 กสทช.	 ยังได้มีคำาสั่งในกรณีที่ผู้ให้บริการทุกค่ายจะต้องจัดเก็บ
ข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือ	โดยเริ่มในวันศุกร์ที่	๑๘	มกราคมนี้	 เช่นกัน	โดยกำาหนด
ให้ในการขอเปิดหมายเลขใหม่เพื่อใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบเติมเงิน	 (ซิมพรเีพด)	
ทุกครั้ง	 ผู้ให้บริการทุกค่ายจะต้องปฏิบัติตามคำาสั่งของ กสทช. โดยจะมีการเรียกเก็บ
ข้อมูลจากผู้มาขอเปิดใช้บริการ	 ซึ่งประชาชนผู้ขอใช้บริการเพียงแสดงหลักฐาน	 โดยใช้
เพียงบัตรประจำาตัวประชาชนใบเดียวเท่านั้น	 ในการแสดงตน ณ จุดขาย	 ซึ่งผู้ให้บริการ

ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 เรื่อง	 มาตรฐานของ
สัญญาให้บริการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๔๙	ข้อ	๑๑		ความว่า



209

จะเพียงจัดเก็บเลขที่บัตรประจำาตัวประชาชน	๑๓	หลักเพยีงอย่างเดยีว โดยไม่จำาเป็นต้อง				
ถ่ายเอกสารหรือเก็บสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนใดๆทั้งสิ้น	 เพื่อให้เกิดความสะดวก
กับประชาชน	 และการดำาเนินการดังกล่าวยังเป็นการป้องกันความปลอดภัยและอันตราย
จากมิจฉาชีพให้กับประชาชนด้วย
 ข้อสรุปของการกำาหนดวันหมดอายุของบัตรเติมเงิน

	 -	 ไม่ว่าจะเติมเงินในมูลค่าเท่าใด(ขั้นตำ่าตามช่องทางที่เติมเงินได้คือ	๑๐	บาท)	
ก็จะต้องได้ใช้งานไม่น้อยกว่า	๓๐	วัน	
	 -	 เติมเงินทุกมูลค่า ไม่ว่าจะเป็น ๑๐-๒๐-๓๐ บาท ก็สามารถใช้งาน														
ได้ไม่น้อยกว่า	 ๓๐	 วัน	 และเงินที่คงเหลืออยู่ยังไม่ได้ใช้ไม่ได้หายไปไหน	 สามารถสะสม							
ทบรวมไปเรื่อย	ๆ	ได้อย่างน้อย	๓๖๕	วัน
	 -	 เมื่อเลิกสัญญาระหว่างกัน	 ผู้ให้บริการจะต้องคืนเงินค่าบริการที่เหลือ					
ในระบบให้ผู้ใช้บริการ	 หรือโอนค่าบริการที่ชำาระล่วงหน้าไปสู่หมายเลขอื่นที่อยู่ใน										
โครงข่ายเดียวกันก็ได้	
	 -	 หากพบว่าเติมเงินแล้วยังไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อกำาหนดนี้	 ให้แจ้งผู้ให้บริการ
เพื่อขอรับเงื่อนไขนี้	หรือร้องเรียน	กสทช.	โทร	๑๒๐๐
	 ดังน้ัน	 ผู้ใช้มือถือระบบเติมเงิน	 ไม่ต้องกังวลใจเร่ืองวันหมดอายุของบัตรเติมเงิน
อีกต่อไป เนื่องจากไม่มีการกำาหนดมูลค่าการเติมเงินที่จำากัดวันอีกต่อไป	 ขอเพียงเติมเงิน
ในทุกมูลค่า	 ก็จะมีวันใช้งานเพ่ิมอีกไม่น้อยกว่า	 ๓๐	 วัน	 ต่อไปน้ี	 เติมเงินมูลค่าเท่าไหร่                
จะได้วันใช้งานไม่น้อยกว่า	 ๓๐	 วัน	 ดังนั้น	 หากต้องการใช้หมายเลขเดิมต่อไป	 เพยีงแค่
เติมเงินมูลค่าเท่าใดก็ได้	ก็สามารถมีวันใช้งานเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย	๓๐	วัน	
	 นับจากนี้เป็นต้นไป	 การเติมเงินมือถือ	 มูลค่าเท่าใดก็ได้จะต้องได้วันเพิ่ม	
เป็นอย่างน้อย	๓๐	วัน		ต่อการเติมเงิน	๑	ครั้ง	(ไม่ว่าจะเติมกี่บาทก็ตาม)		หากผู้ใช้เติมเงิน
แล้วพบว่า	มือถือเติมเงินของตน	ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อสรุปของการกำาหนดวันหมดอายุ								
ของบัตรเติมเงินที่กล่าวไปข้างต้น		สามารถโทรไปท	่ี	call	center		ของเครือข่ายนั้น	ๆ 	เพื่อขอรับ	
เงื่อนไขใหม่นี้ได้	 (โดยไม่ต้องเปลี่ยนซิม)	 หรือหากร้องเรียนแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไข	
ให้แจ้งร้องเรียน	กสทช.	โทร.	๑๒๐๐	
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แหล่งข้อมูล :

กระปุกดอทคอม.	คนใช้มือถือเฮ! บัตรเติมเงินไม่หมดอายุแล้ว กสทช. ส่ังดีเดย์ ๑๘ ม.ค.. 
	 (๒๕๕๖).	สืบค้นเมื่อวันที่	๑๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖,	จาก		http://hilight.kapook.
	 com/view/80804
คมชัดลึกออนไลน์.บัตรเติมเงินไม่มีวันหมดอายุ.(๒๕๕๖).	สืบค้นเม่ือวันท่ี	๑	กุมภาพันธ์		
	 ๒๕๕๖,	จาก	http://www.komchadluek.net/

ราชกิจจานุเบกษา.ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง มาตรฐาน 

 ของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๙๙ ง  
	 วันที่	๒๕	กันยายน	๒๕๔๙	หน้า	๗	–	๑๙.

ไทยรัฐออนไลน์.	กสทช. ดีเดย์ ๑๘ ม.ค. บัตรเติมเงินไม่มีวันหมดอายุ ซ้ือซิมใช้เลข ๑๓ หลัก. 
	 (๒๕๕๖).	สืบค้นเมื่อวันที่	๑๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖,	จาก		http://www.thairath.	
	 co.th/content/tech/320170

ASTVผู้จัดการออนไลน์.กสทช.บีบค่ายมือถือ ๑๘ ม.ค. ห้ามบัตรเติมเงินหมดอายุ.		
	 (๒๕๕๖).	สืบค้นเมื่อวันที่	๑๔	มกราคม	๒๕๕๖,	จากhttp://www.manager.	
	 co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9560000005255

it	24	Hrs.	สรุปเรื่องซิมมือถือแบบเติมเงินที่ผู้บริโภคควรทราบ	(๒๕๕๖).	สืบค้นเมื่อ	
 วันท่ี	๔	มีนาคม	๒๕๕๖,	จาก	http://www.it24hrs.com/2013/pre-paid-no-expired/

Mthainews.ลงทะเบียนซิม ใช้เลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก.(๒๕๕๖).สืบค้นเมื่อวันที่	๑๑		
	 กุมภาพันธ์	๒๕๕๖,	จาก	http://news.mthai.com/hot-news/212714.html



จัดทําโดย

กลุมงานผลิตเอกสาร สํานักประชาสัมพันธ

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

http://www.parliament.go.th


	ปก
	ผังรายการวิทยุ
	กองบรรณาธิการ
	สารบัญ
	ภาพกิจกรรม
	การประชุมสภา
	สรุปผลการประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
	สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
	สรุปผลการประชุมวุฒิสภา

	รอบรั้วสภา
	ข่าวในประเทศ
	ข่าวต่างประเทศ

	กฎหมายน่ารู้
	คณะกรรมาธิการ
	ผลการประชุม
	ผลการดำเนินงาน

	เปิดโลกรัฐสภา
	ภาพเก่าเล่าเรื่อง
	เรื่องน่ารู้




